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Allt fyrir ferminguna

Hækka og lengja varnargarðana vegna yfirvofandi hættu
Verktakar vinna nú hörðum höndum við að 
lengja og hækka varnargarðana við Grindavík 
en unnið er dag og nótt að framkvæmdun-

um. Hér má sjá varnargarðinn vestan megin 
við bæinn, nánar tiltekið við Nesveg, en Jón 
Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur 

hjá Eflu, segir vinnuna hafa gengið mjög vel þó 
að einhverjar vikur séu í að henni verði lokið 
alveg niður með byggðinni. » 2

 Morgunblaðið/Eggert

 Fjölskylduhjálp 
Íslands mun 
að óbreyttu 
skella í lás í 
sumar, eftir 20 
ára starfsemi. 
Ásgerður Jóna 
Flosadóttir, 
stofnandi og 
formaður Fjöl-
skylduhjálpar, 
upplýsir þetta 

í aðsendri grein í Morgunblaðinu 
í dag.

Hún segir forsendur fyrir 
rekstrinum ekki lengur fyrir 
hendi. Hún segist hafa borið 
fjárhagslega ábyrgð á rekstrinum 

öll þessi 20 ár. „Við kaupum aldrei 
neitt nema eiga fyrir því. Greiðum 
allt á gjalddaga. Höfum aldrei 
notað yfirdráttarheimild. Banka-
lán höfum við ekki tekið,“ segir 
Ásgerður Jóna og er ekki tilbúin 
að taka 20-25 milljóna króna lán 
með veði í heimili sínu, til að halda 
hjálparstarfinu áfram.

Hún segir stjórnvöld ekki hafa 
komið Fjölskylduhjálpinni til að-
stoðar við erfiðar aðstæður. Hún 
sé reiðubúin að halda áfram ef 
stjórnvöld eru reiðubúin að leggja 
sitt af mörkum til stuðnings við 
bágstadda hér á landi. Þakkar hún 
þeim fyrirtækjum og stofnunum 
sem hafi lagt starfinu lið. » 42

 Fjölskylduhjálp Íslands 
að leggja upp laupana

 Ásgerður Jóna 
Flosadóttir

Íslenskum ríkisborgurum fækkaði í 
Reykjavík frá 2014-2023. Öll íbúafjölgun 
í Reykjavík er því borin uppi af erlend-
um ríkisborgurum. Íbúum í Reykjavík 
fjölgaði um 21 þúsund á tímabilinu, eða 
um 17%. Reykjavík er eina sveitarfé-
lagið á höfuð borgarsvæðinu þar sem 
íslenskum ríkisborgurum fækkaði.

Íbúar á höfuðborgarsvæðinu voru 
rúmlega 252 þúsund í byrjun október 
sl. og hafði þá fjölgað um tæp 42 þús-
und frá 2014, samkvæmt tölum Hag-
stofunnar. Þar af fjölgaði erlendum 
ríkis borgurum um tæplega 30 þúsund 
en íslenskum ríkisborgurum um 12 

þúsund. Í Garðabæ, Kópavogi og Mos-
fellsbæ standa íslenskir ríkisborgarar 
undir meirihluta íbúafjölgunar á því 
tímabili sem um ræðir.

22% erlendir ríkisborgarar
Um 143 þúsund íbúar voru í Reykja-

vík í byrjun október sl. Um 31.000 
voru erlendir ríkisborgarar, eða um 
22% íbúa í borginni. Í íbúum talið hefur 
fjöldinn nær þrefaldast á umræddu 
tímabili. Það hefur hann þó líka gert 
í Kópavogi og í Garðabæ. Um 5.600 
íbúar í Kópavogi eru erlendir ríkis-
borgarar, um 14% íbúa, og um 4.800 í 
Hafnarfirði, eða um 15% íbúa. 

Hlutfallslega hefur mesta fjölgunin 
meðal erlendra ríkisborgara þó verið 

í Mosfellsbæ, en þar hefur fjöldi þeirra 
fimmfaldast. Í íbúum talið er það þó 
ekki mikið, þar sem um 1.600 íbúa eru 
erlendir ríkisborgarar en voru aðeins 
um 350 fyrir níu árum. 

Í Hafnarfirði hefur erlendum ríkis-
borgurum fjölgað hraðar en íslenskum, 
en ólíkt Reykjavík hefur íslenskum rík-
isborgurum fjölgað á tímabilinu. Hið 
sama má segja um Seltjarnarnes, þó 
fjölgunin sé mun minni.

Íbúar í Kópavogi voru um 40.400 
í byrjun október, um 31.200 bjuggu í 
Hafnarfirði og um 19.300 í Garðabæ. 
Þá bjuggu um 13.700 í Mosfellsbæ og 
um 4.700 á Seltjarnarnesi.

l  Erlendum ríkisborgurum fjölgar þrefalt hraðar en íslenskum

Reykjavík sker sig úr
Gísli Freyr Valdórsson

gislifreyr@mbl.is

 Íslendingum fækkar í … » 6

„Okkur finnst eftirlitið fara offari að 
telja tilefni til að skoða tengsl núna 
vegna viðskipta með sölufyrirtæki 
sem er eingöngu starfandi á erlend-
um mörkuðum,“ segir Gunnþór 

Ingvason, fram-
kvæmdastjóri 
Síldarvinnsl-
unnar í 
Neskaupstað, 
um þá ákvörðun 
Sam keppnis-
eft ir litsins 
(SKE) að hefja 
rann sókn á því 
hvort líta beri á 
Síld ar vinnsl una 

og Sam herja Ísland ehf. sem eitt og 
sama fyr ir tækið.

Tilefni ákvörðunarinnar er sagt 
vera kaup Síld ar vinnsl unn ar á 
helm ings hlut í sölu fé lagi Sam herja, 
Ice Fresh Sea food. Gunnþór kveðst 
vera undrandi á því að SKE telji 
nauðsynlegt að athuga eignatengsl 
fyrirtækjanna og áhrif þess að 
félagið fari ásamt Samherja með 
sameiginleg yfirráð yfir Ice Fresh 
Seafood.

Páll Gunnar Pálsson forstjóri SKE 
segir við Morgunblaðið að aðeins sé 
verið að kanna þessi kaup og engin 
niðurstaða sé komin í málið. » 34

l  Ósátt við rann-
sókn eftirlitsins

SKE fer 
offari

 Gunnþór Ingvason
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Morgunblaðið Hádegismóum 2, 110 Reykjavík. Sími 569 1100 Fulltrúar ritstjóra Sigtryggur Sigtryggsson sisi@mbl.is Andrés Magnússon andres@mbl.is Fréttir Björn Jóhann Björnsson, Kristján H. Johannessen, 
Jón Pétur Jónsson frettir@mbl.is Menning Silja Björk Huldudóttir, Helgi Snær Sigurðsson menning@mbl.is Viðskipti Gísli Freyr Valdórsson vidskipti@mbl.is Íþróttir Víðir Sigurðsson sport@mbl.is  
Dægurmál Marta María Winkel Jónasdóttir smartland@mbl.is Umræðan | Minningar mbl.is/sendagrein Áskrift askrift@mbl.is Auglýsingar augl@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Einn vinsæl-
asti áfanga-
staðurinn
Daglega má sjá ferðamenn klöngr-
ast marga metra yfir hraunið sem 
myndaðist í gosinu í janúar nærri 
Svartsengi til að smella af mynd-
um. Vinsælt er að stoppa á litlum 
hluta gamla vegarins að Bláa 
lóninu til að taka af sér „hraun-
sjálfu“. Ljósmyndari Morgun-
blaðsins kíkti á þennan eftirsótta 
áfangastað í gær og myndaði þar 
ferðalanga sem stilltu sér upp í 
röðum til að ná af sér og sínum 
hinni fullkomnu mynd.

Líkt og fram hefur komið telja 
vísindamenn ansi stutt í næsta 
gos, sem gæti hafist án nokkurs 
fyrirvara, en Þorvaldur Þórðar-
son, pró fess or í eld fjalla fræði við 
Há skóla Íslands, hefur spáð því að 
það hefjist jafnvel á morgun, þann 
1. mars, eða í allra síðasta lagi 
mánudaginn 4. mars.  Morgunblaðið/Eggert

 Gjöld Sorpu vegna förgunar olíu-
mengaðs úrgangs sem og fitu hækk-
uðu um allt að 130% um síðustu 
áramót. Valdimar Víðisson stjórn-
arformaður Sorpu tekur undir það 
í samtali við Morgunblaðið að hækk-
anir þessar séu verulegar, en á þeim 
séu þær skýringar helstar að urðun 
hafi verið takmörkuð að verulegu 
leyti í Álfsnesi um áramót. „Þetta eru 
ríflegar hækkanir, vissulega,“ segir 
Valdimar.

„Það er verið að þrengja að öllu því 
sem fer til urðunar í Álfsnesi. Það þarf 
að fara með það lengri leiðir og í aðra 
úrvinnslu en hefðbundna urðun,“ seg-
ir hann og bendir á að samkomulag 

eigenda Sorpu 
þrengi stakkinn 
töluvert, því líf-
rænn og bland-
aður bagganleg-
ur úrgangur sé 
ekki urðaður þar 
lengur.

Hann segir að 
á móti komi að 
Sorpa sé tilbúin 
til samtals við 

aðila um aðrar lausnir sem hægt sé 
að fara í. Slík samtöl segir hann vera 
í gangi til að mæta þessu með ein-
hverjum hætti.

„Sorpa er tilbúin til samtals við þá 
aðila sem óska eftir því um meðhöndl-
un á úrgangi, en ástæðan er fyrst og 
fremst þrengri stakkur vegna urðun-

ar. Það er hann sem veldur þessum 
hækkunum. Það er verið að vinna 
úrganginn með öðrum hætti,“ segir 
Valdimar og nefnir að áformað sé að 
loka urðunarstaðnum í Álfsnesi fyrir 
2030.

„Útflutningur er hafinn á sorpi 
sem annars hefði farið í urðun,“ seg-
ir Valdimar og nefnir að áætlað sé að 
flytja út 40 til 60 þúsund tonn af sorpi 
sem ella hefði verið urðað í Álfsnesi.

Spurður hvort ekki sé hætta á að 
minni fyrirtæki, svo sem veitingastað-
ir, hleypi fitu sem til fellur í rekstrin-
um út í holræsakerfið og spari sér 
þannig umtalsverðan kostnað við 
förgun segir Valdimar að vissulega 
geti það gerst, þar sem hækkunin sé 
mikil. Starfsmenn Sorpu séu hins 
vegar tilbúnir að skoða aðrar lausnir.

l  Sorpa hækkaði gjöld vegna fitu og olíumengaðs úrgangs um allt að 130% um síðustu áramót l  Urðun 
takmörkuð í Álfsnesi l  Farið með sorp lengri leiðir og í aðra úrvinnslu l  Þúsundir tonna fluttar úr landi

„Vissulega ríflegar hækkanir“
 Ólafur E. Jóhannsson
oej@mbl.is

 Morgunblaðið/Árni Sæberg

 Álfsnes Urðun hefur verið takmörkuð í Álfsnesi og þar má ekki lengur urða 
lífrænan úrgang. Flutningur sorps annað veldur m.a. auknum kostnaði.

 Valdimar 
Víðisson

 „Það er enginn beinlínis húsnæðis-
laus, en það eru allt of margar fjöl-
skyldur sem búa við óviðunandi hús-
næðisaðstæður og einnig tímabundin 
úrræði sem fljótlega renna þeim úr 

greipum,“ segir 
Fannar Jónasson 
bæjarstjóri í 
Grindavík í sam-
tali við Morgun-
blaðið.

Hann var 
spurður um 
stöðu húsnæðis-
mála hjá Grind-
víkingum sem 
margir hverjir 

hafa ekki komist í varanlegt húsnæði, 
eftir að hafa þurft að yfirgefa bæinn.

„Það eru um 130 fjölskyldur á 
bráðalistanum, en það eru fleiri 
fjölskyldur sem þurfa betri úrræði en 
þær búa við núna,“ segir hann.

Fannar segir að þar geti verið um 
að ræða búsetu í iðnaðarhúsnæði, í 
sumarhúsum eða að fjölskyldur séu 
tvístraðar og búi tímabundið hjá 
ættingjum og vinum.

„Það hafa verið að bætast inn 
á markaðinn eignir til leigu sem 
fasteignafélagið Bríet hefur haft á 
sinni könnu. Sem dæmi má nefna að 
fyrir stuttu auglýsti Bríet rúmlega 

40 eignir til leigu, en umsóknir voru 
260, það sýnir þörfina,“ segir Fannar 
og nefnir að umsóknirnar hafi bæði 
verið frá einstaklingum og fjölskyld-
um.

Hann segir að minnisblað hafi ver-
ið lagt fyrir ríkisstjórnina í síðustu 
viku frá starfshópi sem gerði tillögur 
um úrbætur í þessum efnum.

„Og nú bíðum við eftir því að unnið 
verði úr þessum áformum og þeim 
hrint í framkvæmd. Það þarf að bæta 
verulega í úrræðin í húsnæðismálum 
þannig að staðan hjá fólki sem þurfti 
að yfirgefa bæinn sinn geti talist 
viðunandi. Það er ákall um þetta frá 
bæjaryfirvöldum í Grindavík,“ segir 
Fannar Jónasson. oej@mbl.is

l  Margir Grindvíkingar á hrakhólum 

Segir um 130 fjöl-
skyldur á bráðalista

 Fannar 
Jónasson

 Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

 Grindavík Marga Grindvíkinga 
skortir enn varanlegt húsnæði. 

Sá eftirlýsti er nú 
í gæsluvarðhaldi
Pétur Jökull 
Jónasson, sem 
eftirlýstur var 
hjá Interpol, 
er í haldi 
lögreglunnar. 
Pétur var hand-
tekinn við komu 
til Íslands á 
þriðjudaginn en 
í yfirlýsingu frá 
lögreglu segir 
að Pétur hafi verið úrskurðaður í 
vikulangt gæsluvarðhald.

„Eftirlýsingin hjá Interpol var 
birt að beiðni Lögreglunnar á höf-
uðborgarsvæðinu og er tilkomin 
vegna tilraunar til innflutnings 
á tæplega 100 kg af kókaíni frá 
Brasilíu til Íslands,“ segir m.a. í 
yfirlýsingu frá lögreglunni. 

Grímur Grímsson, hjá rann-
sóknardeild lögreglunnar, segir að 
Pétur Jökull hafi ferðast sjálfur 
til Íslands og að hann hafi ekki 
verið í haldi erlendra yfirvalda. 

 Pétur Jökull

Jónasson



 

Lexus Ísland    —   Kauptúni 6,  Garðabæ   —   lexus.is

 
 

TOLUM UM
FORYSTU 
Lexus RX 450h+ Plug-in Hybrid
Þessi einstaki lúxussportjeppi hrífur þig strax við fyrstu kynni, 
enda hannaður til að skera sig úr og taka forystu. 

Komdu í Kauptúnið - þín bíður óviðjafnanleg akstursupplifun
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BÓKAÐU Á SUMARFERDIR.IS

Strandferð til Balí

…eru betri en aðrar

Sími 514 1400 | sumarferdir@sumarferdir.is

og kostað málþóf þar, en þær hafi ekki 
gengið nógu langt.

„Það eru auðvitað veikleikar í 
þinginu hvað það er auðvelt fyrir 
minnihlutann að stöðva bara starf-
semi þingsins.“

Nær lágmarksviðmiðum
Bjarni telur að Íslendingar verði að 

færa sig nær öðrum Norðurlandaþjóð-
um. Norrænir ráðherrar hafi oftsinnis 
varað við því að Íslendingar væru við 
það að gera sömu mistök og þar hefðu 
verið gerð. Það hefðu reynst dýrkeypt 
mistök, erfitt væri að vinda ofan af 
þeim og löggjöf þar tæki enn breyting-
um í því augnamiði.

„Það sem ég heyri frá hverjum 
ráðherranum, sem ég ræði við þar, á 
eftir öðrum, er að Norðurlöndin eru 
að fara í átt að lágmarksviðmiðum. 
Lágmark alþjóðlegra skuldbindinga 
verður viðmiðið og að dregið verði úr 
öllum sérreglum.“

Utanríkisráðherra telur að Ís-
lendingar verði einnig að draga lær-
dóma af hinni pólitísku hlið málsins. 
Þar hafi helstu flokkar lengi leitt 
þessi mál hjá sér og forðast að taka 
á lögmætum áhyggjum kjósenda um 
þróunina. Afleiðingin hafi verið sú 
að ýmsum jaðarflokkum hafi vaxið 
ásmegin.

„Þetta ætti að vera okkur nægt 
tilefni til þess að skilja að ef okk-
ur mistekst að ná utan um þennan 
málaflokk og aðlaga íslenska löggjöf 
þeim viðmiðum sem gilda í öðrum 
löndum, þá bíða okkar ekkert nema 
vandræði.“

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálf-
stæðisflokksins og utanríkisráðherra, 
segir bráðnauðsynlegt að afnema 
þær íslensku sérreglur, sem gildi í 
hælisleitendakerfinu, og sníða ýmsa 
agnúa af þeim. Þær hafi þyngt kerfið 
allt í vöfum og gert það óskilvirkt.

„Þessar séríslensku reglur kalla 
sérstaklega á það að við fáum fleiri 
umsóknir heldur en aðrir. Tölurnar 
sýna það.“

Þetta er meðal þess sem fram kemur 
í viðtali við Bjarna, sem birt er í dag í 
Dagmálum Morgunblaðsins, streymi á 
mbl.is sem er opið öllum áskrifendum. 

Bjarni segir Sjálfstæðisflokkinn hafa 
margbent á vandkvæði sem þessar 
reglur leiði af sér, en þeim hafi ekki 
auðnast þrátt fyrir endurteknar til-
raunir að koma þeim í gegnum þingið.

„Margir ráðherrar okkar hafa lagt 

það til við þingið að þessu verði breytt. 
Stjórnarflokkarnir þrír hafa meira að 
segja afgreitt þær í bæði ríkisstjórn og 
þingflokkum, en tillögurnar hafa ítrek-

að verið teknar í gíslingu á þinginu.“
Hann segir þó að í fyrra hafi náðst 

fram nauðsynlegar breytingar, sem 
verið hafi mjög umdeildar í þinginu 

l  Bjarni Benediktsson í Dagmálaviðtali um hælisleitendamál l  Hælisleitendakerfið komið að þolmörkum 
l  Nauðsynlegar breytingar óumflýjanlegar l  Þróunin í átt að lágmarksviðmiðum alþjóðaskuldbindinga

Séríslenskar reglur til vandræða

 Andrés Magnússon

andres@mbl.is

 Dagmál Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins og utnaríkisráð-
herra, segir hælisleitendakerfið komið yfir þolmörk, lausn þoli enga bið.

„Fyrstu tölur frá Vinnueftirlitinu 
frá árinu 2023 benda til þess að 
vinnuslysum fari fjölgandi og 
er það ekki ósvipað því sem er 

í nágranna-
löndunum,“ 
segir Lovísa 
Ólafsdóttir 
forvarnasér-
fræðingur hjá 
VÍS í samtali 
við Morgunblað-
ið. Samkvæmt 
tölum frá emb-
ætti landlæknis 

urðu 16 vinnuslys hvern virkan dag 
árið 2019, en þar eru tiltekin öll 
vinnuslys, bæði minni háttar sem 
ollu ekki fjarveru frá vinnu sem og 
svokölluð fjarveruslys sem leiddu 
til a.m.k. eins dags fjarvistar, en 
fjarveruslysin ber að tilkynna 
Vinnueftirlitinu.

Aðspurð segir Lovísa að tvær 
atvinnugreinar skeri sig úr hvað 
fjölda vinnuslysa varðar, annars 
vegar mannvirkjagerð og hins 
vegar flutningaþjónusta. Þar sé um 
að ræða hlutfallslega fjölgun slysa, 
þ.e. fjölgun slysa umfram fjölda 
starfandi fólks á vinnumarkaði.

Lovísa segir að banaslys á vinnu-

stöðum hér á landi á tímabilinu 1980 
til 1989 hafi verið 5,4 að jafnaði á ári, 
en á tímabilinu 2010 til 2022 hafi 
slíkum slysum fækkað. Þau voru 2,2 
á ári á tímabilinu. Banaslys hafi þó 
orðið þrjú á síðasta ári.

Forvarnaráðstefna VÍS fer fram í 
dag en þar eru forvarnir vinnuslysa 
í forgrunni og Forvarnaverðlaun 
VÍS afhent til þeirra fyrirtækja sem 
þykja skara fram úr í öryggismál-
um. Segir Lovísa að samkvæmt 
rannsókn Evrópusambandsins gangi 
litlum og meðalstórum fyrirtækj-
um illa að uppfylla ákvæði vinnu-
verndarlaga og um 70% þeirra fram-
kvæmi ekki áhættumat eins og lög 
kveði á um. Ástæðuna segir hún að 
áhættumatið sé flókið í framkvæmd 
og fyrirtækin skorti bolmagn.

„Mikilvægt er að styðja við þessi 
litlu og meðalstóru fyrirtæki og 
einfalda þætti eins og framkvæmd-
ina við áhættumatið,“ segir Lovísa, 
en þar kemur atvikaskráningarkerfi 
sem VÍS hefur þróað að gagni og 
hjálpar fyrirtækjum að hafa yfirsýn 
svo hægt sé að innleiða forvarnir 
með markvissum hætti. Í kerfinu 
verða til staðlaðar skýrslur sem 
sendar eru rafrænt, meðal annars til 
Vinnueftirlitsins,“ segir Lovísa.

l  Tíðust í mannvirkjagerð og flutningum

Vinnuslysum fer 
fjölgandi á landinu

 Lovísa Ólafsdóttir

Starfsgreinasambandið  
og Efling enn samstíga

„Núna er bara staðan snúin, erfið 
og viðkvæm,“ sagði Vilhjálmur 
Birgisson formaður Starfs-
greina sam bands ins inntur eftir 
stöðu mála í kjölfar ákvörðunar 
Eflingar um að mæta ekki til 
samningafundar breiðfylkingar 
stéttarfélaga ASÍ og Samtaka 
atvinnulífsins í Karphúsinu í 
gærmorgun.

Sólveig Anna Jónsdóttir for-
maður Eflingar kvaðst ekki sjá 
ástæðu til þess að mæta á fund-
inn, en efndi í staðinn til fundar 
með saminganefnd Eflingar í 
gærkvöldi. 

Í samtali við Morgunblaðið 
sagði Sólveig Anna það líklegt 
að samninganefndin myndi ræða 

mögulegar verkfallsaðgerðir til 
þess að ná ásættanlegum árangri 
í kjaradeilunni. Sagði hún breið-
fylkingu stéttarfélaganna enn 
standa þétt saman. 

„Við slítum okkur ekki frá 
breiðfylkingunni, þetta eru 
okkar góðu félagar og við erum 
í miklum og nánum samskiptum 
við þá.“ 

Fyrir neðan allar hellur
Aðspurður sagði Vilhjálmur 

ákvörðun Eflingar ekki hafa kom-
ið sér á óvart, enda væru hann 
og Sólveig Anna fullkomlega 
samstíga í þessum efnum og hefði 
misboðið vegna krafna SA.

„Það var atburðarás sem teikn-

 Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

 Karphúsið Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins kem-
ur til samningafundar í gærmorgun. Sólveig Anna mætti ekki.

aðist upp í gær sem var algjör-
lega fyrir neðan allar hellur.“

Kvaðst Vilhjálmur sammála 
fullyrðingum Sólveigar Önnu um 
að SA hefði sett fram kröfur á 
Eflingu og SGS um launalækkanir 
lágtekjufólks, sem færi fram á 
hófstilltar launahækkanir til að 
ná fram stöðugleika, í þágu launa-
hækkana hálaunafólks innan ASÍ.

Sagði Vilhjálmur tímann einan 
leiða það í ljós hvort hægt yrði að 
leysa úr málinu en að það gerðist 
að sjálfsögðu ekki án samtals.

„Okkur er misboðið en hlutverk-
ið er að athuga hvort hægt sé að 
vísa Samtökum atvinnulífsins á 
rétta og heilbrigða braut,“ sagði 
Vilhjálmur að lokum. idunn@mbl.is

l  Verkfallsaðgerðir til umræðu l  Var misboðið vegna krafna SA
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Vinna við stórframkvæmdirnar 
í vega- og brúargerð á hringveg-
inum við Hornafjörð eru í fullum 
gangi að því er fram kemur á yf-
irliti í Framkvæmdafréttum og á 
vef Vegagerðarinnar. Unnið er að 
lagningu 19 km þjóðvegar, níu km 
af hliðarvegum, byggingu fjögurra 
tvíbreiðra brúa og tveggja án-
ingarstaða. Á verkinu að ljúka í 
október á næsta ári. 

„Verkið er nokkurn veginn á 
áætlun. Einstakir verkhlutar 

eru á eftir áætlun og aðrir á 
undan. Yfir vetrartímann eru um 
30 manns að störfum og um 20 
stórvirkar vinnuvélar nýttar til 
verksins,“ segir í umfjöllun Vega-
gerðarinnar. Nýi hluti hringvegar-
ins verður 18,58 km langur og 
átta metra breiður með tveimur 
akreinum. Vinna við uppslátt 52 
m brúar yfir Djúpá hófst nýver-
ið og einnig er hafin vinna við 
uppslátt 250 m langrar brúar yfir 
Hornafjarðarfljót. omfr@mbl.is  

l  Vinna hafin við uppslátt brúa

Góður gangur í 
stórframkvæmdum

 Ljósmynd/Vegagerðin

 Brúargerð Framkvæmdir við austari landstöpul brúar yfir Hornafjarðar-
fljót sem verður gerð í tveimur áföngum svo hægt sé að veita ánni fram hjá.

 Öll fjölgun íbúa í Reykjavík í tæpan 
áratug er borin uppi af erlendum ríkis-
borgurum. Á níu ára tímabili fækkaði 
íslenskum ríkisborgurum í Reykjavík 
um tíu á meðan erlendum ríkisborg-
urum fjölgaði um 21 þúsund. Íbúar í 
Reykjavík voru í byrjun október sl. 
tæplega 143 þúsund og fjölgaði um 
um 17% á tímabilinu sem um ræðir. 
Reykjavík er eina sveitarfélagið á höf-
uðborgarsvæðinu þar sem Íslending-
um fækkaði á umræddu tímabili.

Rétt er að setja þann fyrirvara á að 
hér er fjallað um tímabilið 1. okt. 2014 
til 1. okt. 2023. Sé tímabilunum hnik-
að fram um einn ársfjórðung fjölgaði 
íslenskum  ríkisborgurum í Reykjavík 
um tæplega 90, sem verður vart talið 
mikil fjölgun á níu árum.

Íbúar á höfuðborgarsvæðinu voru 
rúmlega 252 þúsund í byrjun október 
sl. og hafði þá fjölgað um tæp 42 þús-
und frá 2014. Þar af fjölgaði erlendum 
ríkisborgurum um tæplega 30 þúsund 
en íslenskum ríkisborgurum um 12 
þúsund. 

Mosfellsbær vex hratt
Sem fyrr segir fjölgaði íbúum í 

Reykjavík um 21 þúsund á tímabil-
inu. Þá fjölgaði íbúum í Kópavogi um 
tæplega 7.500, í Garðabæ um tæplega 
4.900 og í Mosfellsbæ um tæplega 
4.500. Hlutfallslega var fjölgunin 
mest í Mosfellsbæ, þar sem íbúum 
fjölgaði um 48%, og því næst í Garða-
bæ þar sem íbúum fjölgaði um 34%. 
Hlutfallslega var minnsta fjölgunin á 
Seltjarnarnesi, eða um 7%. 

Íbúar í Kópavogi voru um 40.400 
í byrjun október, um 31.200 bjuggu í 
Hafnarfirði og um 19.300 í Garðabæ. 
Þá bjuggu um 13.700 í Mosfellsbæ og 
um 4.700 á Seltjarnarnesi. Ljóst er að 
nokkur stærðarmunur er á sveitarfé-
lögunum í íbúum talið, allt frá tæplega 
5.000 upp í 143.000 íbúa. 

Í Garðabæ, Kópavogi og Mosfellsbæ 
standa íslenskir ríkisborgarar undir 
meirihluta íbúafjölgunar á því tímabili 
sem um ræðir. 

Í Garðabæ fjölgaði íslenskum rík-
isborgurum um 4.030, sem er um 
83% hlutfall fjölgunar, í Kópavogi um 
3.930, um 53% hlutfall af fjölgun, og í 
Mosfellsbæ um 3.200, sem er um 72% 
hlutfall fjölgunar.  

Fjöldinn þrefaldast
Um 31.000 íbúar í Reykjavík eru er-

lendir ríkisborgarar, eða um 22% íbúa 
í borginni. Í íbúum talið hefur fjöldinn 
nær þrefaldast á umræddu tímabili. 
Það hefur hann þó líka gert í Kópa-
vogi og í Garðabæ. Um 5.600 íbúar í 
Kópavogi eru erlendir ríkisborgarar 
(um 14% allra íbúa) og í Hafnarfirði 
um 4.800 (15%). Hlutfallslega hefur 
mesta fjölgunin meðal erlendra rík-
isborgara þó orðið í Mosfellsbæ, en 

þar hefur fjöldi þeirra fimmfaldast. 
Í íbúum talið er það þó ekki mikið, 
þar sem um 1.600 íbúa eru erlendir 
ríkisborgarar en voru aðeins um 350 
fyrir níu árum. Það þarf heldur ekki 
mikið til að hreyfa tölur hlutfallslega 
á Seltjarnarnesi. Þar búa um 500 er-
lendir ríkisborgarar, sem er um 11% 
allra íbúa.

Þá er rétt að taka fram að samb-
ærileg þróun og í Reykjavík hefur átt 
sér stað víða á landsbyggðinni. Nokk-
ur dæmi eru um að íslenskum ríkis-
borgurum hafi fækkað í viðkomandi 
sveitarfélögum. Í allflestum tilvikum 
hefur þó átt sér stað fækkun íbúa al-
mennt. Íbúafjölgun er því ekki haldið 
uppi af erlendum ríkisborgurum eins 
og í Reykjavík.

l  Íbúafjölgun í Reykjavík byggist nær eingöngu á erlendum ríkisborgurum l  Erlendum ríkisborgurum 
fjölgar hraðar en íslenskum l  Um 250 þúsund búa á höfuðborgarsvæðinu l  Mikill munur á sveitarfélögum

Íslendingum fækkar í Reykjavík

Hlutfall erlendra ríkisborgara af heildarfjölgun íbúa á tímabilinu

KópavogurKópavogur GarðabærGarðabær ReykjavíkReykjavík HafnarfjörðurHafnarfjörður MosfellsbærMosfellsbær SeltjarnarnesSeltjarnarnes

48% 17% 100% 78% 28% 91%

Mannfjöldi á höfuðborgarsvæðinu 2014-2023

Fjöldi 1. október 2023 og breyting frá 1. október 2014

ÍBÚAFJÖLDI 2023 KYNJASKIPTING 2023 ÍSL. RÍKISBORGARAR ERL. RÍKISBORGARAR

Fjöldi
Fjölgun

frá 2014 Karlar Konur
Karlar um-
fram konur Fjöldi 2023

Fjölgun
frá 2014 Fjöldi 2023

Fjölgun
frá 2014

Reykjavík 142.740 17% 73.440 69.220 4.220 111.590 -10 31.150 21.030

Kópavogur 40.430 23% 20.640 19.780 860 34.810 3.930 5.630 3.550

Garðabær 19.290 34% 9.550 9.740 -190 17.980 4.030 1.310 840

Hafnarfjörður 31.210 13% 16.020 15.180 840 26.420 760 4.790 2.750

Mosfellsbær 13.720 48% 7.210 6.510 700 12.100 3.200 1.620 1.260

Seltjarnarnes 4.720 7% 2.360 2.360 0 4.220 30 500 290

Heimild: Unnið upp úr tölum Hagstofunnar

 Morgunblaðið/Árni Sæberg

 Íbúar Erlendum ríkisborgurum hefur fjölgað mikið á höfuðborgarsvæðinu.

 FRÉTTASKÝRING

Gísli Freyr Valdórsson

gislifreyr@mbl.is



Fylgdu okkur á Facebook
facebook.com/hondaisland

5.990.000 kr. 
Verð frá

Honda HR-V Hybrid 
Honda HR-V tengir saman fágaða hönnun, háþróað hybrid kerfi og einstaka akstursupplifun.

Láttu heillast af stílhreinni hönnun og notendavænu innanrými með 9” snertiskjá með 

þráðlausri tengingu og Magic aftursætum sem hægt er að leggja niður mjög auðveldlega.

Komdu og reynsluaktu nýjum HR-V Hybrid.

Við tökum vel á móti þér.

Ást við
fyrsta
start.

Fylgdu okkur á Instagram
instagram.com/hondaisland

* Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Nánari upplýsingar um 5 ára ábyrgð Honda er á honda.is/abyrgd   ** 36 mán eða 30þ km, hvort sem fyrr kemur.

Umboðsmenn um land allt: 
K.Steinarsson, Bílasala Austurlands, Bílasala Selfoss, Bragginn, Höldur

Askja · Krókhálsi 11-13, 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Honda á Íslandi.

Honda HR-V Hybrid
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Fríform ehf. 

Askalind 3,

201 Kópavogur.

562–1500 

Friform.is.

Mán. – Föst. 10–17

Laugardaga 11-15

20% afsláttur af öllum 

innréttingum til páska

STAKSTEINAR

Milljónafólkið og 
Ragnar Þór í VR

Týr í Viðskiptablaðinu staldrar 
við hina furðulegu uppákomu 

í kjarasamningum þegar Ragnar 
Þór Ingólfsson, formaður VR, 
dró fjölmennasta stéttarfélag 
landsins út úr 
breiðfylkingunni, 
að því er virðist 
vegna 0,2% ágrein-
ings um forsendur 
samninga!

Bent er á að 
Ragnar Þór 

hafi „ekki treyst 
sér til að útskýra 
fyrir sínum félags-
mönnum og öðrum 
hvað það nákvæm-
lega var sem leiddi 
til viðræðuslit-
anna þar sem það 
sé of flókið“.

Og Týr heldur áfram: 
„Frekjuköst Ragnars Þórs eru 

svo sannarlega ekki ný af nálinni 
en Týr veltir aftur á móti fyrir sér 
hvers vegna Ragnar Þór telur hag 
sínum og sinna félagsmanna betur 
borgið utan breiðfylkingarinnar. 
Kjarasamningar breiðfylkingar 
og SA munu óhjákvæmilega draga 
línu í sandinn,“ segir Týr, sem 
telur óhugsandi að gerður verði 
betri sérsamningur við VR og 
veltir fyrir sér hvort Ragnar Þór 
hafi ekkert lært af reynslunni frá í 
fyrra, sem Sólveig Anna Jónsdótt-
ir, formaður Eflingar, hafi ljóslega 
gert.

Umfram allt sé lítil stemning 
fyrir verkfallsátökum í samfé-

laginu, eins og Ragnar Þór hljóti 
að vita. Týr „getur ekki ímyndað 
sér annað en að millistjórnend-
ur í VR iði í skinninu að fá að 
fylgja foringja sínum í verkfall. 
Ef í harðbakka slær og verkföllin 
dragast á langinn verður fróðlegt 
að sjá hvort SA boði svo verkbann 
á milljónafólkið“.

Ragnar Þór
Ingólfsson

 Sólveig Anna
Jónsdóttir

Hægt er að lýsa skoðun á ritstjórnar-
greinum Morgunblaðsins á slóðinni 
www.mbl.is/mogginn/leidarar

Íslenska ríkið sýknað í Hæstarétti 
l  Ekki miðað við vinnu unna erlendis 
við útreikning greiðslna í fæðingarorlofi
Hæstiréttur sýknaði íslenska ríkið af 
kröfum Önnu Bryn dís ar Ein ars dótt ur, 
sem stefndi ríkinu vegna ákvörðun-
ar um að neita henni um greiðslur í 
fæðing ar or lofi vegna vinnu sem var 
unn in utan Íslands.

For saga máls ins er sú að Anna Bryn-
dís flutt ist til Íslands í sept em ber árið 
2019 eft ir um fjög urra ára dvöl í Dan-
mörku, þar sem hún hafði starfað. Hún 
hóf störf á ís lensk um vinnu markaði 

í sept em ber 2019 og eignaðist barn 
í mars 2020. Fæð ingar or lofs sjóður 
samþykkti ein göngu greiðslur í or lofi 
vegna vinnu á Íslandi og námu þær 
184 þúsund krón um á mánuði miðað 
við 100% or lof.

Anna Bryn dís kærði ákvörðun 
Fæðing ar or lofs sjóðs til úr sk urðar-
nefnd ar vel ferðar mála, en hún stað-
festi niður stöðu Fæðing aror lofs sjóðs.

Málið fór fyr ir Héraðsdóm  Reykja-

vík ur í mars í fyrra, en hann staðfesti 
niður stöðu úr sk urðar nefnd arinnar. 
Anna Bryn dís óskaði í kjöl farið eft ir 
því að Hæstirétt ur tæki málið beint 
upp og vísaði hún meðal ann ars til 
þess að úr slit máls ins gætu haft veru-
lega al menna þýðingu um beit ingu 
rétt ar reglna og for dæm is gildi fyr ir 
fjölda ein stak linga sem væru í sömu 
stöðu og hún. Hæstirétt ur varð við 
beiðninni og fór málið því ekki í gegn-
um Lands rétt.

Þegar málið var tekið fyrir var 
rétturinn full skipaður með sjö dómur-
um. ingathora@mbl.is

 Morgunblaðið/Eggert

Hæstiréttur Sjö dómarar skipuðu 
réttinn þegar málið var tekið fyrir.

Bjarni ræddi við 
Katz um Gasa
l  Óskaði liðsinnis vegna dvalarleyfishafa
Bjarni Benediktsson utanríkisráð-
herra og Israel Katz utanríkisráðherra 
Ísraels ræddu saman símleiðis í gær 
þar sem Bjarni óskaði liðsinnis um 
afgreiðslu á lista yfir dvalarleyfishafa 
á Gasasvæðinu. Segir í tilkynningu 
frá utanríkisráðuneytinu að erindinu 
hafi verið vel tekið af hálfu ísraelska 
ráðherrans.

Sendinefnd utanríkisráðuneytisins 
hefur verið að störfum í Egyptalandi 
til að greiða fyrir för einstaklinga með 
dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli fjöl-
skyldusameiningar frá Gasa. Í tilkynn-
ingunni segir að sendinefndin hafi átt 
í góðu samstarfi við fulltrúa egypskra, 
ísraelskra og norrænna stjórnvalda á 
svæðinu. Þá hafi íslenska sendinefndin 
átt í reglulegum samskiptum við full-
trúa hóps Íslendinga sem er á eigin 
vegum í Egyptalandi.

Allt til reiðu fáist samþykki
Íslensk stjórnvöld sendu stjórnvöld-

um á svæðinu lista yfir dvalarleyfis-
hafa í fyrri hluta febrúarmánaðar. Í 
samskiptum við ísraelsk stjórnvöld 
hefur komið fram að listinn sé einstak-
ur fyrir þær sakir að þar sé engan 
íslenskan ríkisborgara að finna og 
engan með tvöfalt ríkisfang, heldur 
eingöngu dvalarleyfishafa. Listinn 
þarfnist því sérstakrar skoðunar af 

þeirra hálfu, og hafi því enn ekki verið 
afgreiddur.

Utanríkisráðuneytið segir að allt sé 
til reiðu til að taka á móti dvalarleyfis-
höfum við landamæri Egyptalands og 
Gasa, um leið og samþykki fæst fyrir 
ferðum þeirra yfir landamærin. Fyrir 
liggi að íslensk stjórnvöld muni ein-
göngu vinna eftir löglegum diplómat-
ískum leiðum og fylgja þeim ferlum 
sem ísraelsk og egypsk stjórnvöld 
geri kröfu um. Ekki sé því unnt nú að 
fullyrða frekar um tímalínu málsins. 

Þá kemur fram að í samtalinu ræddu 
ráðherrarnir einnig um yfirstandandi 
átök. Bjarni ítrekaði afstöðu Íslands 
um nauðsyn vopnahlés af mannúðar-
ástæðum, virðingu við alþjóðalög, 
lausn gísla og óheft aðgengi mann-
úðaraðstoðar til óbreyttra borgara.

 Israel  
Katz

 Bjarni  
Benediktsson
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*BÓKUNARAFSLÁTTUR GILDIR Á BÓKUN (EKKI PER MANN)

INNIFALIÐ Í VERÐI ER GISTING, FLUG, FLUGVALLASKATTAR, FERÐATASKA & HANDFARANGUR ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | 585 4000 | UU.IS

20.000 KR. 
BÓKUNARAFSLÁTTUR*

Notaðu kóðann 48TILBOÐ við bókun

48 TÍMA TILBOÐ
KANARÍ OG TENERIFE Í MARS

Stór og góður sundlaugagarður þar sem m.a. er 
barnalaug. Skemmtidagskrá og krakkaklúbbur! 

Mjög gott hótel fyrir allt fjölskyldufólk.

Skemmtilega hannaður garður með 7 sundlaugum, 
barnalaug. Skemmtidagskrá og barnaklúbbur, þrír 

veitingastaðir og fjórir barir.

SUITES & VILLAS BY DUNAS HHHH LOPESAN BAOBAB RESORT HHHHH

MASPALOMAS, KANARÍ

Mikið um að vera í garðinum á daginn fyrir gesti á 
öllum aldri. Stutt í verslanir, veitingastaði og bari. 

Hægt að velja um hálft fæði eða allt innifalið.

BULL EUGENIA VICTORIA & SPA HHH

ENSKA STRÖNDIN, KANARÍ MELONERAS, KANARÍ

Alveg við ströndina. Á hótelinu eru 2 veitingastaðir, 
góð sundlaug, barnasundlaug, líkamsrækt, heilsulind, 

tennisvellir og snyrti- og hárgreiðslustofa.

Sundlaugargarður með sundlaug og góðri sól-
baðsaðstöðu og frábær sundlaug á þakinu. Hótelið 

er eingöngu fyrir 18 ára og eldri.

HOTEL TROYA HHHH TIGOTAN LOVERS & FRIENDS HHHH

PLAYA DE LAS AMERICAS, TENERIFE

Aðeins 150 m frá næstu strönd. Stór sundlaug, 
barnalaug, veitingastaður og skemmtidagskrá 

bjóða gesti velkomna til Tenerife.

SOL SUN BEACH APARTAMENTOS HHH

COSTA ADEJE, TENERIFE PLAYA DE LAS AMERICAS, TENERIFE

SKOÐAÐU FLEIRI VINSÆL HÓTEL Á UU.IS
NÆSTU BROTTFARIR: TENERIFE 4., 7., 11. OG 13. MARS KANARÍ 5. OG 12. MARS
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Aðalfundur Brims hf.  
21. mars 2024

Aðalfundur Brims hf. verður haldinn  
fimmtudaginn 21. mars 2024 í matsal félagsins  
að Norðurgarði 1, 101 Reykjavík klukkan 16:00. 

Fundurinn fer fram á íslensku.

Dagskrá

1. Venjuleg aðalfundarstörf skv. gr. 4.11 í samþykktum félagsins

2. Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum samkvæmt 
55.gr. hlutafélagalaga

3. Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í 
endurskoðunarnefnd

4. Önnur mál.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðin mál tekin til 
meðferðar á hluthafafundi ef hann gerir um það 
skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar á 
netfangið adalfundur@brim.is með það löngum 
fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá 
fundarins, 10 dögum fyrir fundinn. Þannig skulu 
óskir hluthafa liggja fyrir eigi síðar en kl. 16:00 
mánudaginn 11. mars 2024.

Hluthöfum er bent á að skv. 63. gr. hlutafélaga-
laga skal tilkynna skriflega, minnst fimm dögum 
fyrir hluthafafund, um framboð til stjórnar. 
Framboðum skal skila á skrifstofu félagsins, 
Norðurgarði 1 eða á netfangið adalfundur@brim.is. 
Tilkynnt verður um framkomin framboð tveimur 
dögum fyrir aðalfundinn.

Aðilar sem eru eignaskráðir hluthafar í hlutaskrá 
skv. hluthafakerfi félagsins þegar aðalfundur fer 
fram geta beitt réttindum sínum á aðalfundi. 
Hluthafar geta látið umboðsmann sækja fundinn 
fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram 
skriflegt og dagsett umboð, en form að umboði 
er aðgengilegt á vefsíðu félagsins. Tekið skal fram 
að umboð getur aldrei gilt lengur en í eitt ár frá 
dagsetningu þess.

Hluthöfum  stendur jafnframt  til boða að kjósa 
um dagskrármál með skriflegum hætti eða veita 
umboð. Á vefsíðu félagsins má finna viðeigandi 
eyðublöð.

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni 
krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki 
atkvæðisréttar.

Heildarhlutafé félagsins nemur kr. 1.955.979.606 
og fylgir eitt atkvæði hverjum hlut. Eigin bréf 
félagsins eru nú kr. 30.532.917 og virkt hlutafé 
félagins því 1.925.446.689.

Dagskrá og öll skjöl sem lögð verða fyrir aðal-
fundinn, þ.m.t. ársreikningur félagsins og tillögur 
eru hluthöfum tiltæk á íslensku, á heimasíðu 
félagsins og á skrifstofu þess á venjulegum 
skrifstofutíma. Endanleg dagskrá og tillögur verða 
birtar viku fyrir fundinn.

Allar nánari upplýsingar um aðalfundinn má finna 
á vefsíðu félagsins https://www.brim.is/is/brim/
fjarfestar/adalfundur/

Reykjavík 28. febrúar 2024
Stjórn Brims hf.

Læknafélag Íslands stendur fyrir 
opnum fundi í Kópavogi klukk-
an 17 í dag og er hann sá fyrsti í 
fundaröð sem kallast Læknisráð.

„Lengi hefur verið ákall frá 
félagsmönnum í Læknafélaginu 
um að læknar blandi sér meira í 
umræðuna um heilbrigðistengd 
málefni sem brenna á landsmönn-
um hverju sinni. Sérstaklega til 
þess að upplýsa,“ segir Steinunn 

Þórðardóttir 
formaður 
Læknafélags-
ins.

„Fólk veit 
ekki alltaf 
hverju það á 
að trúa og við 
erum hepp-
in að eiga 
sérfræðinga 
í félaginu 

með mikla reynslu og þekkingu 
á ýmsum sviðum. Okkur fannst 
okkur bera skylda til þess að deila 
þeirri þekkingu í meiri mæli en 
við höfum gert og gera það með 
þeim hætti að við náum til fleiri en 
sjúklinganna sem leita til okkar.“

Steinunn segir að fundaröðin 
hafi verið nokkuð lengi í undir-
búningi og til standi að vera með 
fund um það bil mánaðarlega 
næstu mánuðina.

„Ef vel gengur er stefnan að 
halda þessu áfram og næsta vetur 
gætu þá verið reglulegir viðburð-
ir. Við höfum auðvitað staðið fyrir 

málþingum í gegnum tíðina og í 
tengslum við læknadaga höfum 
við haldið fundi sem opnir eru 
almenningi. Okkur langar til 
að leggja meiri áherslu á það. 
Hugmyndin er ekki sú að þarna 
séu eingöngu læknar að hlusta 
á lækna heldur langar okkur 
að ná til sem flestra sem hafa 
áhuga á heilbrigðismálum,“ segir 
Steinunn en allir eru velkomnir á 
fundinn sem verður í sal félagsins 
að Hlíðasmára 8. Hann verður í 
beinu streymi á lis.is og upptaka 
verður aðgengileg á netinu í fram-
haldinu.

Rætt um ópíóíðafaraldurinn
Á fundinum í dag verður fjallað 

sérstaklega um ópíóíða og ópíóíða-
faraldurinn sem mjög hefur verið 
til umfjöllunar síðustu misseri.

„Það kemur auðvitað beint inn í 
umræðuna á undanförnum vikum 
enda er þetta gríðarlega alvarlegt 
mál. Ég held að mikilvægt sé að fá 
yfirlit yfir stöðuna í þessum far-
aldri og hvað sé til ráða. Um leið 
er gott að fræða fólk um ópíóíða, 
til dæmis hinn almenna notanda, 
vegna þess að þetta er mikið notað 
í verkjastillingu. Má þar nefna 
fyrir krabbameinssjúklinga, fyrir 
fólk sem farið hefur í umfangs-
miklar aðgerðir og vegna alvar-
legra áverka. Ég tel mikilvægt að 
fólk fái yfirlit yfir hvenær lyfin 
eiga rétt á sér og hvernig ber að 
umgangast þau.“ kris@mbl.is

Læknar deila 
þekkingu sinni

 Steinunn
Þórðardóttir

 Morgunblaðið/Sverrir

 Lyf Fjallað verður um ópíóíða og hvernig beri að umgangast lyfin. 

 Magnús Óli Ólafsson, forstjóri og einn stofn-
enda heildsölunnar Innness, segir að með 
nýbyggingu í Korngörðum 13 verði hægt að 
sameina starfsemi heildsölunnar sem er núna 
á fjórum stöðum.

Uppbyggingin vekur athygli en í október 2020 
tók Innnes í notkun um 16 þúsund fermetra 
stórhýsi handan götunnar, í Korngörðum 3.

Fyrirtækið Dalsnes, móðurfélag Innness, 
hefur vaxið mikið að umfangi á þessari öld. Þá 
meðal annars með kaupum á öðrum heildsölum. 
Um 240 manns starfa hjá Innnesi.

Innnes var á fimm stöðum þegar heildsalan 
flutti í Korngarða haustið 2020 og hófst svo 
afhending á ferskvöru þaðan í lok sumars 2021.

Með kaffiþjónustu
Magnús Óli segir ýmsar fersk vörur verða 

teknar til meðhöndlunar og þroskunar í nýja 
húsinu í Korngörðum 13.

„Við munum hýsa þar hluta af okkar rekstri 
sem við vorum ekki með á staðnum. Annars 
vegar vöruafgreiðslu fyrir kaffiþjónustu og hins 
vegar aukin umsvif í ferskvöru. Við keyptum 
lóðina Korngarða 13 fljótlega eftir að við keypt-
um lóðina Korngarða 3 með það fyrir augum að 
geta stækkað við okkur síðar. Nýja byggingin 
er auðvitað lítil í samanburði við bygginguna í 
Korngörðum 3. Sú nýja er um 1.200 fermetrar 
og það verður mögulegt að stækka hana um 
1.500 fermetra síðar. Hversu mikið fer eftir 

því hvernig við hönnum húsið. Ef við byggjum 
fleiri hæðir fyrir vinnslusali eða skrifstofur, 
þá getum við aukið fermetrafjöldann umfram 
það. En nú er nýja húsið fyrst og fremst hugsað 
sem vöruhús.“

Eruð þið að vaxa með íbúafjölgun og hagkerfinu?
„Já, og umfram það.“

Þannig að þið eruð ef til vill að horfa til fleiri 
byggingarlóða?

„Ef starfsemin okkar vex enn frekar og þarfir 
okkar breytast, þá þarf húsakostur okkar að 
taka mið af því,“ segir Magnús Óli en ítarlegt 
viðtal við hann birtist í ViðskiptaMogganum í 
ársbyrjun 2022.

Seldi verkfæri
Þar kom fram að hann hafði verið sölumaður 

hjá innflutningsfyrirtæki og selt handverkfæri 
fyrir iðnaðarmenn, þegar hann stofnaði Inn-
nes ásamt félögum sínum Ólafi Björnssyni og 
Guðmundi Rafni Bjarnasyni, árið 1987. Dalsnes 
byggir nýja húsið og er eigandi þess.

l  Dalsnes byggir nýtt vöruhús fáum árum eftir að fyrirtækið tók í notkun 16 þúsund fermetra vöruhús
l  Vöruhúsin eru við Korngarða í Sundahöfn l  Forstjóri Innness segir veltuna aukast með íbúafjölgun

Stækka enn við sig við höfnina
Baldur Arnarson

baldura@mbl.is

 Korngarðar 13 Nýbyggingin verður m.a. notuð undir ferskvöru.
 Morgunblaðið/Eggert

 Korngarðar 3 Innnes er með eitt stærsta vöruhús landsins við Sundahöfn.
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B E R N H A R Ð 

L A X D A L
Skipholti 29b • S: 551 4422

Skoðið 

 netverslun 

laxdal.is

Laxdal er í leiðinni

NÝJAR 
VÖRUR

Stakir jakkar 
og buxur

Buxur kr. 8500.-

Jakkar kr. 9900.-

Bæjarlind 6 | Sími 554 7030 | Við erum á facebook 

www.spennandi-fashion.isOPIÐ: MÁN-FIM: 11-18 - FÖS: 11-17 
LAU: LOKAÐ S:781-5100

MÖRKIN 6 - 108 RVK

NÝJAR VÖRUR!
F R Á  B A R C E L O N A  O G  Í T A L Í U

Dalvegur 30 | 201 Kópavogur | sími 517 6460 |     VersluninBelladonna |  Netverslun á www.belladonna.is

Alltaf 
eitthvað 
nýtt og 

spennandi

I‘CONA
buxur 

Verð 21.980 kr.

ROBELL Happy 
gallajakki 

Verð 23.980 kr.

ROBELL Nena 09 
ökklabuxur 

Verð 25.980 kr.

MOLLY JO 
pils 

Verð 21.980 kr.

MOLLY JO 
kjóll 

Verð 36.980 kr.

MOLLY JO 
buxur 

Verð 23.980 kr.

ZHENZI Renee 
gallakjóll 

Verð 14.990 kr.

ZHENZI Sylva 
mynstraður bolur 

Verð 6.990 kr.

ZHENZI Jolie 
tunika 

Verð 9.990 kr.

Laugavegi 53  |  Sími 552 3737  |  Opið mán.-fös. 10-18, lau. 10-17

DDIIMMMMAALL IIMMMM

Nýjar vörur 
vor/sumar frá Mayoral
Meira fallegt á Dimmalimmreykjavik.is

 Hægt að byrja að 
telja fram á morgun
Opið verður fyrir framtalsskil 
einstaklinga frá og með morgun-
deginum, föstudeginum 1. mars.

Framtalið verður aðgengilegt á 
þjónustuvef skattsins skattur.is og 
ber öllum sem náð hafa 16 ára aldri 
í lok árs 2023 að skila skattframtali 
og telja fram. Lokaskiladagur er 
14. mars og hefur fólk því hálfan 
mánuð til að ganga frá framtalinu.

Helstu upplýsingar um laun, fast-
eignir, bifreiðar, bankainn stæður, 
vaxtatekjur, hlutabréfaeign, arð, 
skuldir og fleira eru fyrirfram-
áritaðar á framtalið. Því ættu 
flestir landsmenn að vera fljótir að 
ganga frá framtalinu.

Framtalsleiðbeiningar 2024 eru 
komnar á vefinn ásamt bæklingi 
með einföldum framtalsleiðbein-
ingum, að því er fram kemur í 
tilkynningu á heimasíðu skattsins. 
Þar er farið yfir helstu atriði sem 
einstaklingar þurfa að huga að við 
skil á skattframtali. sisi@mbl.is

Atvinna



LITIR 
ÁRSINS

Maja Ben

SMELLTU 
OG SKOÐAÐU

ALLA FALLEGU 
LITINA

MAJA BEN VELUR UPPÁHALDS 
LITINA SÍNA FYRIR ÁRIÐ 2024

Græn
vara

25%
afsláttur

Harðparket
Sunset, eik, 12mm, 4V,AC6.
147418 

3.872kr/m2

5.163kr/m2

Græn
vara

25%

Harðparket
Eik, 12 mm á þykkt. 
Stærð: 1286 x 214 x 12 mm. 
5G læsing. AC 6 rispustuðull, 
6 stk. í pakka. 147400  

3.847kr/m2

5.919kr/m2

35%

Græn
vara

Harðparket
Eik, 8 mm, Ascona, 4V, 
AC4 5G smella, 1380x183. 
147180

1.990kr/m2

Græn
vara

30%

2.845kr/m2

30%

Harðparket
Sunset, eik, 644,0x143,0x12 mm, 
fiskabein Xlock. 147479

5.403kr/m2

7.718kr/m2

Græn
vara



Parket 

útsölublað
Skannaðu kóðann

Allt parket

Allir út á gólf

B
ir

t 
m

eð
 fy

ri
rv

ar
a 

u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g 
m

yn
da

ví
xl

. Ú
rv

al
 g

et
u

r v
er

ið
 m

is
ja

fn
t 

m
ill

i v
er

sl
an

a.

25-50% 



MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 29. FEBRÚAR 2024

DAGLEGT LÍF14 

VIÐ LEITUM AÐ
fallegum og fágætum munum

Pósthólf 8028, 128 Reykjavík, Ísland, sími (+354) 8404944, info@safnari.is

Stærsta og öflugusta uppboðssíða  
á sviði söfnunar á Íslandi

Við höldum sérhæfð netuppboð á söfnunarmunum í hverjum mánuði. Mikil eftispurn er  
eftir góðum hlutum. Við veitum kaupendum og seljendum trausta og örugga þjónustu.  

Við verðmetum bæði einstaka muni og lítil sem stór söfn. Fagleg og vönduð ráðgjöf. 

Leynist fjársjóður í fórum þínum?

Mynt, minnispeningar  
og heiðursorður

SeðlarFrímerki, umslög og 
óvenjulegir  stimplar

Póstkort

Einkagjaldmiðlar

Hlutabréf

B
úast má við því að hátíðar-
stemning verði víða á 
veitingastöðum á morgun 
í tilefni 35 ára afmælis 

bjórdagsins. Hinn 1. mars árið 1989 
var áratugalöngu banni við bjórsölu 
aflétt og landsmenn gátu nálgast 
drykkinn vinsæla á ný.

Af þessu tilefni hefur RVK brugg-
hús framleitt sérstakan hátíðarbjór 
sem kallast Þegar Davíð keypti ölið. 
Vísar nafngiftin til þess þegar Davíð 
Scheving Thorsteinsson iðn rekandi 
reyndi að taka með sér bjór til 
landsins í lok árs 1979. Á þeim tíma 
var bjórbann í gildi en flugáhafnir 
máttu þó taka ákveðið magn af bjór 
með sér inn í landið. 

Davíð keypti sér sex flöskur af 
bjór í fríhöfninni í Lúxemborg. Á 
Keflavíkurflugvelli lagði hann þær 
ofan á ferðatöskur sínar og fór í 
gegnum tollinn. Þar var honum 
boðið að gera sátt, enda hefði hann 
reynt að smygla bjór til landsins. Því 
neitaði hann, enda taldi Davíð sig 
engu hafa reynt að smygla. Bjórinn 
var gerður upptækur og honum 

tilkynnt að hann mætti eiga von á 
kæru. 

„Mér fannst það fáránlegt að 
það væri hægt að mismuna fólki á 
þennan hátt og það fauk bara í mig,“ 
sagði Davíð Scheving þegar hann 
rifjaði þetta atvik upp síðar. Hann 
benti á hversu fáránlegt það væri 
að dóttir hans, sem starfaði sem 
flugfreyja, fengi að taka með sér bjór 
til landsins af því að hún ynni hjá 
öðru fyrirtæki en hann. Niðurstaðan 
varð sú að málið fór aldrei fyrir dóm. 
Sighvatur Björgvinsson fjármálaráð-
herra setti á reglugerð sem heimilaði 

öllum að flytja tiltekið magn af bjór 
inn í landið. „Ég er auðvitað ákaflega 
feginn þessum málalokum, þ.e. að 
ein lög skuli nú gilda yfir alla þegna 
landsins hvað þetta áhrærir,“ sagði 
Davíð Scheving í viðtali við Morgun-
blaðið þegar reglugerðin gekk í gildi 
31. janúar 1980.

Þessar vendingar vöktu að vonum 
mikla athygli landsmanna og gleði. 
Þannig var greinilega vel fylgst með 
Davíð þegar hann fór næst til útlanda 
og eftir því tekið að hann keypti sér 
ekki bjór við komuna til landsins í 
febrúar 1980. „Konuna mína vantaði 

Landsmenn fagna 35 

ára afmæli bjórdagsins 

á morgun. Bjóráhuga-

fólk fagnar því einnig í 

ár að 45 ár eru frá því 

að Davíð keypti ölið og 

ruddi þar með brautina 

fyrir komu bjórsins.

Þegar Davíð færði Íslendingum ölið

 Tímamót Davíð Scheving Thorsteinsson var kampakátur með 
bjórglas á síðum Morgunblaðsins snemma árs 1980.

 Höskuldur Daði Magnússon

hdm@mbl.is

sherrý í súpuna og því keypti ég 
sherrý,“ sagði Davíð í baksíðufrétt 
Morgunblaðsins um málið. 

Sigurður Snorrason, einn eigenda 
RVK brugghúss, segir að þetta uppá-
tæki Davíðs flokkist sem einn af þeim 
tímamótaviðburðum sem hafi orðið 
til þess að bjórinn var að endingu 
leyfður hér á landi. „Þegar bjórinn fór 
að koma hingað næstum því óheftur 
frá 1980 var þetta ekki lengur neitt 
tiltökumál. Það gátu eiginlega allir 
fengið bjór og fólk fór smám saman 
að átta sig á að hann væri ekki eins 
slæmur og sumir vildu láta.“

Bjórinn Þegar Davíð keypti ölið er 
svokallaður India Pale Lager og er 
5,8% að styrkleika. Myndskreytingin 
á dósunum vísar til umrædds at-
burðar og minnir eilítið á byltingar-
grafík frá fyrri árum. Bjórinn verður 
kynntur á sérstökum viðburði á 
barnum The Roof á Edition-hótel-
inu í dag klukkan 17 og fer í sölu í 
Vínbúðum ríkisins á morgun. Þá 
verður hann einnig seldur á völdum 
bjórbörum í Reykjavík. Sigurður 
varar við því að mjög lítið magn sé í 
boði og geti hann jafnvel klárast um 
helgina. 

 Morgunblaðið/Eyþór Árnason

Skál  Hjalti Einarsson og Stefán Pálmason með bjórinn Þegar Davíð keypti ölið.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
547 9100

SÆTTU ÞIG VIÐ MEIRA
Margverðlaunaður rafbíll á hagstæðu verði

mgmotor.is

MG4 Electric
Verð frá: 4.590.000 kr.

Fullt verð frá: 5.490.000 kr.

með 900.000 kr. styrk Orkusjóðs*

*Bíll í flokki M1 veitir rétt til 900.000 kr. styrks úr Orkusjóði sem greiddur er skráðum eiganda bílsins. Nánari upplýsingar og umsókn um styrk á www.Ísland.is/rafbílastyrkir.
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DAGLEGT LÍF16 

NETLAGERSALA

AFSLÁTTUR

80%
ALLT AÐ

l i n d e s i g n.i s

Við kynnum með stolti  
sigurvegarann í Orkídeunni,  
samkeppni um besta erótíska  
handritið árið 2024: 

Lárus Jón Guðmundsson  

fyrir nóvelluna Júlí.

Sagan, hispurslaus og skemmtileg, fjallar um 
ungan mann sem einsetur sér að læra til  

fullnustu listina að gera konur hamingjusamar. 

Tekið verður á móti handritum í næstu  

samkeppni, Orkídeuna 2025, allan ársins hring. 

Sjá nánar um samkeppnina á heimasíðu  

Hringanáar. Í verðlaun eru 250.000 kr.  

og útgáfusamningur.

Ný bók frá

Fæst í verslunum Pennans- 

Eymundssonar, Forlagsins 

og Bóksölu stúdenta,  

penninn.is, forlagid.is  

og boksala.is

É
g hef lengi haft mikinn áhuga 
á ljósmyndun, þetta er mín 
ástríða og í raun þráhyggja. 
Þegar ég er úti að ganga, 

kannski í tíu stiga frosti, þá ríf ég 
af mér vettlingana og tek myndir 
ef ég rek augun í áhugavert form. 
Ég vil fanga augnablikið, birtuna og 
skuggana,“ segir Jóhannes Hrefnuson 
Karlsson, sem opnar ljósmyndasýn-
ingu á Endurhæfingardeild Landspít-
alans á Grensási í dag, en þar hefur 
hann lengi verið í endurhæfingu eftir 
bráðaaðgerð á heila. Jói, eins og hann 
er oftast kallaður, veiktist mjög alvar-
lega fyrir ári þegar hann var staddur í 
Bandaríkjunum og fékk streptókokka-
sýkingu sem fór upp í heila. Hann var 
í dái í sex daga og lá þar lengi milli 
heims og helju.

„Ég missti tímaskyn og þurfti að 
læra allt upp á nýtt, borða, ganga 
og tala. Ég glími enn við málstol, 
því þó að orð virki fullkomlega inni í 
heilanum á mér er erfitt að segja þau 
upphátt, koma þeim rétt frá mér. Mér 
finnst það áhugavert og fyndið, en líka 
mjög pirrandi. Í gegnum ljósmyndun 
get ég tjáð mig án orða, með list-
rænum hætti. Þegar ég fékk loksins 
leyfi til að fljúga heim til Íslands frá 
Bandaríkjunum, fimm vikum eftir 
aðgerð, keypti ég mér síma með mjög 
góðri myndavél í fríhöfninni, til að 
geta tekið myndir í miklum gæðum. 
Mér fannst ég eiga það skilið, ég hafði 
heldur betur unnið fyrir því að splæsa 
í þessa græju,“ segir Jói og bætir við 
að myndirnar á sýningunni hafi hann 
ýmist tekið fyrir eða eftir heilaskurð-
aðgerð og að þær séu teknar á ólíkum 
stöðum í heiminum. 

„Í dag veitir útivera mér mestan 

innblástur og ég heillast af formum, 
litum og línum. Mér finnst gaman 
að flétta saman liti, áferð og dýpt 
og sumar myndirnar eru því mjög 
abstrakt en aðrar hlutbundnar. Sum-
ar þeirra luma á fegurð í ljótleika,“ 
segir Jói, sem ætlar að sýna tæplega 
fjörutíu myndir.

„Þar sem ég er almennt frekar 
vandræðalegur fannst mér stressandi 
að sækja um að fá að sýna í ein-
hverjum sal eða kaffihúsi. Ég henti 
því fram þessari hugmynd í tíma í 
talþjálfun hjá Auði talmeinafræðingi, 

hvort ég ætti ekki bara að setja upp 
ljósmyndasýningu hér á Grensási. 
Hún greip hugmyndina á lofti og nú er 
komið að sýningaropnun.“

Þetta gefur mér tilgang

Þær Auður Ævarsdóttur talmeina-
fræðingur og Sigþrúður Loftsdóttir 
iðjuþjálfi segjast hafa séð að það að 
vinna að ljósmyndasýningu gæti verið 
frábært tækifæri fyrir Jóa, að nýta 
hana sem hluta af endurhæfingunni.

„Að takast á við alvöru verkefni 
í lífinu, því endurhæfing snýst ekki 
aðeins um að gera æfingar hér á 
Grensási, heldur líka að takast á við 
lífið og þau verkefni sem því fylgja. 
Heilmikil vinna liggur að baki því að 
skipuleggja allt í kringum ljósmynda-
sýningu, það krefst mikils undirbún-
ings. Hér á Grensási hafa aldrei verið 
settar upp listsýningar í þau ellefu ár 
sem ég hef unnið hér, enda getum við 
ekki opnað fyrir almenning, sýningin 
verður fyrst og fremst fyrir þá sem 
hingað sækja endurhæfingu og að-
standendur þeirra. Starfsfólkið mun 
líka njóta sýningarinnar og svo ætlar 
Jói auðvitað að bjóða sínum nánustu 
ættingjum og vinum á opnunina í 
dag, sem verður með stæl, því nokkur 
fyrirtæki styrkja Jóa með því að gefa 
veitingar til að bjóða gestum upp á. 
Einnig styrktu Hollvinir Grensáss Jóa 
með því að borga fyrir kostnað vegna 
prentunar og innrömmunar.“

Jói segir það hafa verið gott 
fyrir andlegu hliðina að vinna að 
sýningunni. „Að hafa eitthvað til 
að stefna að gefur mér tilgang. Ég 
man nákvæmlega hvaða dag og ár 
ég tók hverja mynd, ég tengi við og 
man hvernig mér leið þegar ég tók 
hverja þeirra. Þessar myndir segja að 
hluta til sögu mína og eru skráning á 
minningum.“ 

Sýningin mun teygja sig yfir nokkur 
rými og margir koma að undirbúningi 
og uppsetningu, m.a. Helgi Snær 
Sigurðsson, sem hann kynntist á 
Grensási, en hann hefur verið samtíða 
Jóa þar í endurhæfingu, einnig vegna 
heilauppskurðar. 

„Helgi var ráðinn sem faglegur 
ráðgjafi,“ segir Sigþrúður, iðjuþjálfi 
þeirra beggja, og bætir við að kær-
komið hafi verið að geta þannig tengt 
saman tvo einstaklinga sem eru að 
fara í gegnum endurhæfingarferli.

„Þeir vinna saman að raunverulegu 
verkefni þar sem þeir nýta styrkleika 
sína. Helgi er myndlistarmenntaður, 
svo að hann hjálpaði Jóhannesi að 
velja hvaða myndir ættu erindi á 
sýningu og hverjar ekki. Helgi kom 
með sín rök fyrir valinu, því það er 
ekki nóg að mynd sé flott, heldur þarf 
hún að lýsa persónuleika Jóa, standa 
fyrir sérkenni hans. Auk þess er Helgi 
blaðamaður og samdi textana sem 
munu hanga uppi á sýningunni, þar 
sem Jói segir frá sjálfum sér.“

Hægt er að skoða ljósmyndir Jóa 
á heimasíðu hans og instagram: 
joi_tekur_myndir

 Get tjáð mig án orða með myndum
Jóhannes glímir við 

málstol eftir aðgerð á 

heila en hann finnur 

sköpun sinni og tjáningu 

farveg í gegnum ljós-

myndun. Hann opnar 

sýningu í dag á Grensási.

 Kristín Heiða Kristinsdóttir

khk@mbl.is

 Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

 Samvinna Jói og þau sem hafa staðið með honum í uppsetningu sýn-
ingar. F.v. Helgi Snær, Sigþrúður iðjuþjálfi og Auður talmeinafræðingur.

Ljósmynd/Jóhannes Hrefnuson Karlsson

 Abstrakt Ein af myndum Jóa á sýn-
ingunni. Hann kemur auga á form.

 Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

 Jóhannes „Þó að orð virki fullkomlega inni í heilanum á mér er erfitt að segja þau upphátt, koma þeim rétt frá mér.“



Nýjar 
vörur 



Með þér í 
daglega 
amstrinu

1.298
kr./pk.

Lambi klósettpappír
12 rúllur 

Toffypops

Verð gildir til og með 3. mars eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.



498
kr./pk.

27% 
afsláttur 

149
kr./pk.

245
kr./pk.

Bónus grísarif 
fullelduð

1.398
kr./kg

179
kr./stk.

Páskaostur 
920 g

Bónus lágkolvetnabrauð
verð áður kr. 679 

 í 
 
u

Páska ostakaka 
600 g

Páska engjaþykkni 
150 g

Páskajógúrt 
165 g

Lúxus purusteik

249
kr./pk.

Go on próteinbar
 Saltkaramellu
vanillu

HomeblestToffypops

229
kr./pk.

2.149
kr./pk.

1.798
kr./pk.

1.998
kr./kg
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1896 „Ég er ekki frá því, að íslendingar hafi verið full-
sigurreifir fyrir keppnina og vonbrigðin því sárari.  “

Þröstur Jensson. 

Árið 1986 var loks tækifæri fyrir 
Íslendinga að taka þátt í hinni geysi-
vinsælu Söngvakeppni Evrópskra 
sjónvarpsstöðva, eða Eurovision eins 
og hún er gjarnan kölluð. Í byrjun 
desember árið áður var auglýst 
eftir lögum og bárust tæplega þrjú 
hundruð lög til Sjónvarpsins. Tíu 
lög voru valin sem síðan kepptu um 
að komast til Björgvinjar í Noregi 
í aðalkeppnina. Úrslitin urðu þau 
að lagið Gleðibankinn sigraði, en höf-
undur lagsins var Magnús Eiríksson. 
Ákveðið var að Pálmi Gunnarsson, 
Eiríkur Hauksson og Helga Möller 
myndu syngja lagið, en tríóið kallaði 
sig Icy-hópinn. Smáskífa var gefin 
út og varð fljótt vinsæl og ljóst var 
að þjóðin átti von á sigri. Strax varð 
vart við áhyggjur af því hvar við 
gætum haldið Söngvakeppnina ári 
síðar og jafnvel nefnt að einhver 
nágrannaþjóðin þyrfti að hlaupa 
undir bagga. Væntingar voru miklar 
en draumurinn var úti laugarsdags-
kvöldið 3. maí 1986 þegar ljóst var að 
Ísland lenti í 16. sæti. 

Pálmi og Eiríkur fengu flensu
Morgunblaðið fékk fréttir frá 

Halldóru Rafnar en hún var viðstödd 
keppnina og flutti fréttir heim. Í 
laugardagsblaðinu 3. maí skrifar 
Halldóra: 

Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva, sem ætlað er að örva 
samningu vandaðra dægurlaga og 
texta, fer fram í Grieg-höllinni i 
Bergen i kvöld. Fulltrúar 20 landa 
taka þátt í keppninni sem verður 
sjónvarpað beint til rúmlega 500 
milljóna áhorfenda. Mikil spenna 
og eftirvænting hefur ríkt og stóru 
spurningunni – hver fer með sigur af 
hólmi – verður svarað í kvöld.

Enn fremur skrifar hún að Icy hafi 
fengið tilboð: 

Eiríkur Hauksson, Helga Möller og 
Pálmi Gunnarsson í Icy-söngflokkn-
um segjast áforma að syngja áfram 
saman og hafa þau fengið ýmis 
tilboð er þau munu skoða nánar. 
Þau segja að flestir fréttamennirnir 
spyrji hvers vegna Íslendingar hafi 
ekki tekið þátt í keppninni fyrr og 
hvort hægt sé að halda keppnina 
á Íslandi ef Gleðibankinn sigraði. 
Einnig finnst flestum ótrúlegt að svo 
fámenn þjóð sem Íslendingar geti 
sent frá sér alíslenskt framlag, því 
margar þjóðanna 20 hafa fengið til 
liðs við sig listamenn af öðrum þjóð-
ernum. Þau segja að þessi tæpa vika 
í Bergen hafi verið erfið en skemmti-

leg. Þau séu þakklát fyrir þetta 
tækifæri og reyni að koma fram sem 
verðugir fulltrúar íslensku þjóðar-
innar. Pálmi og Eiríkur fengu vott af 
flensu um það leyti sem haldið var út 
en eru nú orðnir stálslegnir.

Að taka tapi með karlmennsku
Hin unga Sandra Kim frá Belgíu 

sigraði með laginu J’aime la Vie og 
Ísland mátti, eins og fyrr segir, sætta 
sig við sextánda sætið. Icy-hópur-
inn var að vonum svekktur þegar 
úrslitin lágu fyrir. Þau sögðust 
ánægð með jákvæða athygli en 
Helga Möller tjáði blaðamanni eftir 
keppnina að úrslitin hefðu verið 
hálfgert kjaftshögg.

Hrafn Gunnlaugsson, dagskrár-
stjóri innlendrar dagskrárgerðar 
Sjónvarpsins, sem var í fyrirsvari 
fyrir íslenska hópinn í Björgvin, 
sagði hins vegar: „Íslendingar geta 
vel við unað miðað við að þetta 
er fyrsta atrenna okkar í þessari 
keppni. Bjartsýni hefði ríkt og full 
ástæða verið til þess, en þegar á 
móti blési yrði að taka því með 
karlmennsku.“ 

Hrafn bætti svo við að hann væri 
þess fullviss að betur gengi næst og 
Íslendingar ættu eftir að bera sigur 
af hólmi einhvern tíma. Nokkur 
óánægja var yfir því að hinar Norð-
urlandaþjóðirnar gáfu okkur ekki 
mörg stig. 

Í sömu grein frá 6. maí 1986 segir:
Eiríkur Hauksson sagði að allt 

hefði gengið samkvæmt áætlun 
nema stigagjöfin. Lagið væri 
sennilega of nútímalegt til að falla 
í kramið hjá dómnefndunum eins 
og þær væru nú valdar. Þetta hefði 
verið skemmtileg reynsla, en strax 
á mánudag hæfi hann aftur störf 
sem kennari. Eiríkur sagðist vel geta 
hugsað sér að taka þátt í keppninni 
aftur eftir nokkur ár, núna langaði 
sig mest til að semja eigin lög og 
texta.

Pálmi Gunnarsson sagði að úrslitin 
hefðu ekki komið sér svo mjög á 
óvart. Töluverð óánægja hefði lengi 
ríkt með formið á stigagjöfinni og 
því hvernig dómnefndirnar eru vald-
ar. Reyndustu menn hefðu jafnan 
átt mjög erfitt með að spá rétt fyrir 
um röðun laganna. En móttökurnar 
í Bergen hefðu verið stórkostlegar, 
gaman hefði verið að kynnast fulltrú-
um hinna landanna og Icy-hópurinn 
gæti verið ánægður með þá jákvæðu 
athygli er þau hefðu hlotið. Gunnar 
Þórðarson, sem útsetti lagið og 
stjórnaði hljómsveitinni, sagði að 
greinilegt væri að ákveðinni tegund 
laga gengi betur í þessari keppni en 
öðrum. Hann sagði að við þyrftum 
ekki að vera óánægð þótt svona 
hefði farið í þetta sinn. 

Magnús Eiríksson, höfundur lags 
og texta Gleðibankans, sagði að 

úrslitin í söngvakeppninni hefðu 
valdið sér vissum vonbrigðum, því 
flestar spár hefðu bent til mun betri 
útkomu. En þetta væri að mörgu 
leyti dálítið gamaldags keppni og sér 
fyndist allt í lagi að fá þá gagnrýni 
helst að Gleðibankinn hafi verið of 
nútímalegt dægurlag. Hann sagði 
að mjög gaman hefði verið að hlusta 
á eigið lag flutt af sínum eftirlætis-
söngvurum fyrir 600 milljónir 
manna. 

Ég var ofsalega spæld
Á öðrum stað í Morgunblaðinu 

þennan þriðjudag eftir keppnina, 
en ekki var blað á mánudegi, var 
rætt við fólk á förnum vegi sem lýsti 
vonbrigðum sínum. 

Maður að nafni Jakob Gunnlaugs-
son sagði að hinar þjóðirnar hefðu 
ekki kunnað að meta okkur. Hann 
segir: „Æ, þetta fór nú ekki vel. Mér 
fannst lagið okkar verðskulda meira 
en sextánda sætið. En hinar þjóðirn-
ar hafa líklega ekki kunnað að meta 
það. Ég hafði gaman af því að horfa 
á keppnina samt sem áður. Fulltrúar 
okkar voru skemmtilega klæddir og 
komu vel fram. Lögin eru sjálfsagt 
öll góð ef vel er með þau farið og þá 
var gaman að sjá tilburðina hjá fólk-
inu – umgjörðin hefur víst heilmikið 
að segja í svona keppni. En þetta 
var allt saman skemmtilegt og við 
verðum bara að reyna aftur,“ sagði 
Jakob að lokum.

Sólveig Mikaelsdóttir sagðist vera 
svekkt: 

„Ég varð alveg ofsalega spæld, 
ég bjóst við svo miklu meira að við 
yrðum að minnsta kosti fyrir ofan 
miðju. Mér fannst Icy-hópurinn 
standa sig með miklum ágætum 
og koma vel fyrir. Þrátt fyrir rýra 
uppskeru, var virkilega gaman að 
Íslendingar voru með í keppninni og 
við eigum tvímælalaust að halda því 
áfram,“ sagði Sólveig.

Annar viðmælandi, Reynir Sigur-
jónsson, var ómyrkur í máli þegar 
söngvakeppnina bar á góma. 

„Hún var hörmung frá upphafi til 
enda,“ sagði hann. „Lögin voru hvert 
öðru lélegra, flutningur afleitur 
og þetta hefur farið versnandi ár 
frá ári. Neðar er varla hægt að 
komast. Hvað varðar frammistöðu 
Íslendinga er best að gleyma henni 
sem fyrst. Gleðibankinn er ekkert 
dúndurlag, en útsetningin gerði 
endanlega út af við hann.“ 

Þröstur Jensson segir að ef til vill 
hafi markið verið sett of hátt: 

„Ég er ekki frá því, að Íslendingar 
hafi verið fullsigurreifir fyrir keppn-
ina og vonbrigðin því sárari,“ sagði 
Þröstur Jensson. 

„Lagið er gott og átti betra skilið.“

„Úrslitin hálfgert kjaftshögg“
BAKSVIÐ

Ásdís Ásgeirsdóttir 
asdis@mbl.is 

Eurovision Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson og Helga Möller og sungu lagið Gleðibankinn í Björgvin í Noregi. 

l  Íslendingar í fyrsta sinn með í Eurovision 1986 l  Lentum í sextánda sæti og mikil vonbrigði
l  Norðurlöndin gáfu okkur ekki stig l  Allt gekk vel nema stigagjöfin l  Lagið átti betra skilið

Vulc Core 

19.995 kr / st. 41-46

Retro Basket 

19.995 kr / st. 41-46

Essential Court 

22.995 kr / st. 37-41

Chic Court 

24.995 kr / st. 36-41

KRINGLAN - SMÁRALIND - SKÓR.ISKRINGLAN - SMÁRALIND - SKÓR.IS
STEINAR WAAGE

Flottir skór fyrir fermingarnar



Opnunartími í Lyfju Heyrn 

9–17 virka daga

Lágmúla 5, 108 Reykjavík

Kynntu þér sérsniðna 
heyrnarvernd

FYRIR LÍFSINS HLJÓMA

Góð ráð fyrir heyrnarvernd

• Ef þú dvelur í hávaðasömu umhverfi að staðaldri      

ættir þú að nota heyrnarvernd

• Starfsstéttir sem eru í sérstakri áhættu vegna hávaða      

eru t.d. tónlistarfólk, tannlæknar, fólk sem starfar í iðnaði     

og háloftunum. 

• Þú getur stuðlað að betri heyrn með því að nota        

heyrnarvernd því tapaða heyrn er ekki hægt að       

endurheimta.

Lyfja Heyrn mælir, bætir og verndar heyrn fyrir aukin lífsgæði, svo 

þú njótir þín til fullnustu, með lífið í botni. Við bjóðum heyrnarmælingu 

hjá heyrnarfræðingi, hágæða heyrnartæki og framúrskarandi þjónustu.

Þú færð einfalda heyrnarmælingu þér að kostnaðarlausu 
í Lyfju Heyrn Lágmúla 5. Engin tímabókun, líttu við.
 

Af því tilefni er 20% afsláttur af allri heyrnarvernd dagana 

29. febrúar–4. mars í Lyfju Heyrn og verslunum Lyfju um land allt. 

Ef bókaður er tími í skönnun fyrir sérsniðnu heyrnarverndina 

fyrir 5. mars þá er veittur 20% afsláttur við kaup.

 

DAGUR 
HEYRNAR
3. mars er alþjóðlegur dagur heyrnar. 
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TOLLI Bragi Ásgeirsson
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40% afsláttur af innrömmun

Elsta innrömmun
á Íslandi í eigu
sama aðila

Líðan og upplifun fjölskyldna barna 
sem greinast með sjaldgæfa sjúk-
dóma og heilkenni verður í forgrunni 
málþings sem stuðningsfélagið 
Einstök börn heldur í dag.

Guðrún Helga Harðardóttir, fram-
kvæmdastjóri félagsins, segir margt 
brenna á félagsmönnum. Í dag er 
alþjóðlegur vitundarvakningardagur 
um sjaldgæfa sjúkdóma og heilkenni.

Félagsmönnum Einstakra barna 
hefur á síðustu árum fjölgað ört og 
vill félagið komast á þjónustusamn-
ing hjá ríkinu, en það reiðir sig núna 
á frjáls framlög. Kiwanishreyfingin 
hefur ákveðið að efna til landssöfnun-
ar fyrir félagið í september.

Fjórða vaktin

Málþingið í dag, sem ber yfir-
skriftina Við höfum rödd – Ert þú að 
hlusta?, fer fram á Hilt on Nordica-
hót el inu í Reykja vík og hefst klukkan 
hálf eitt. Áhugasamir geta skráð sig 
á málþingið á heimasíðu Einstakra 
barna. Sjö erindi verða flutt og Will-
um Þór Þórsson heilbrigðisráðherra 
ávarpar þingið.

Guðrún segir ýmislegt brenna á 
foreldrum einstakra barna. Mikið 
álag sé á þeim og þau sinni því sem 
þau kalla fjórðu vaktina.

„Það er álag, umönnunarþungi, 
álagsstreita, kvíði gagnvart framtíð-
inni, kvíði gagnvart því að fá þjónustu 
og álag við samskipti milli kerfa. 
Eðli málsins samkvæmt eru þessar 
fjölskyldur með það sem við köllum 
fjórðu vaktina. Við erum alltaf að tala 
um þriðju vaktina í hjónaböndum en 

þarna kemur fjórða vaktin sem snýr 
að pöntun lyfja og hjálpartækja, að 
stilla af lyfjagjafir og samskipti við 
starfsmenn, sem jafnvel vinna inni 
á heimilunum, og við allar stofnanir. 
Þetta er gríðarlegt álag á þessar 
fjölskyldur,“ segir Guðrún í samtali 
við Morgunblaðið.

Á málþinginu verða einnig drög að 
landsáætlun í sjaldgæfum sjúkdóm-
um kynnt, en undanfarna sex mánuði 
hefur heilbrigðisráðuneytið unnið að 
áætluninni í samstarfi við fagaðila 
og foreldra einstakra barna. Guðrún 

segir málaflokk einstakra barna lengi 
hafa verið á kantinum. Ísland sé í 
hópi fárra Evrópuþjóða sem séu ekki 
með virka landsáætlun.

Félagsmönnum fjölgað

Að sögn Guðrúnar eru um 700 
börn og fjölskyldur þeirra félags-
menn Einstakra barna. Þessi börn 
eru samtals með hátt í 500 mismun-
andi greiningar, en sum þeirra eru 
með tvær eða þrjár greiningar. Verk-
efni félagsins eru fjölbreytt. Meðal 
annars veitir það sveitarfélögum og 

ríki ráðgjöf, sinnir hagsmunagæslu 
og aðstoðar fjölskyldur við hin ýmsu 
verkefni og áföll.

Félagið er með sérstaka mömmu- 
og pabbahópa þar sem þau geta hist 
og rætt málin. Þá veitir það einnig 
foreldrum sem missa barn aðstoð. 
Guðrún segir ekki síður mikilvægt 
að hlúð sé að systkinum, ömmum og 
öfum. Þau leiti einnig til félagsins og 
fái ráðgjöf og fræðslu. Öll þjónusta 
fyrir félagsmenn er þeim að kostn-
aðarlausu.

Á síðustu árum hefur félagsmönn-

l  Málþing Einstakra barna haldið í dag l  Um 700 börn með 500 mismunandi greiningar l  Mikið 
álag á foreldrum l  Vilja þjónustusamning við ríkið l  Kiwanishreyfingin efnir til landssöfnunar

Gríðarlegt álag á fjórðu vaktinni

 Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Samstarf Guðrún Helga hjá Einstökum börnum og Eyþór K. Einarsson, formaður K-dagsnefndar Kiwanis.

 VIÐTAL

Inga Þóra Pálsdóttir

ingathora@mbl.is

um fjölgað mikið. Guðrún segir 
aðalástæðuna fyrir því vera að börn 
fái nú greiningu fyrr. Félagið kallar 
eftir því að komast á fjárlög hjá hinu 
opinbera svo að hægt sé að styðja 
enn betur við bakið á þessum hópi.

„Síðustu fjögur ár hefur félagið 
tekið á móti sex til átta börnum á 
mánuði og fjölskyldum þeirra. Frá 
því í desember hefur fjölgunin verið 
að meðaltali fjórtán fjölskyldur á 
mánuði. Læknavísindum og gena-
greiningum fleytir mjög hratt fram, 
sem þýðir að börn greinast yngri, 
sem eykur álagsþungann á félagið 
að þjónusta stærri hópa og veita 
sérhæfða ráðgjöf fyrir stækkandi 
hóp,“ segir Guðrún og bætir við:

„Við höfum kallað eftir þjónustu-
samningi um sértæka ráðgjöf, sem 
við svo sannarlega veitum og búum 
yfir mikilli þekkingu í þessum mála-
flokki, en höfum ekki fengið áheyrn 
hjá yfirvöldum.“

Landssöfnun í september

Einstök börn reiða sig á sjálfboða-
liða og mánaðarlega styrktaraðila. 
Segir Guðrún að án þeirra væri 
ekki hægt að halda samtökunum 
gangandi.

Helgina 27.-29. september mun 
Kiwanishreyfingin halda landssöfn-
unina Einstök börn. Í ár eru 50 ár 
frá því að Kiwanis hóf landssafnanir 
undir nafni K-dags, en þær eru yfir-
leitt haldnar á þriggja ára fresti.

Í samtali við Morgunblaðið 
segir Eyþór K. Einarsson, formaður 
K-dagsnefndar hjá Kiwanis, hreyf-
inguna, með aðstoð þjóðarinnar, 
hafa safnað um hálfum milljarði á 
núvirði fyrir ýmis samtök. Hann 
vonast til að söfnunin fyrir Einstök 
börn gangi vel, enda sé þörfin mikil.
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Rautt ljós á
veitingastað
l    Reksturinn samræmist ekki
götuhliðarkvótum við Laugaveginn

Kvóti fyrir veitingahús við Laugaveg, 
eina helstu verslunargötu borgar-
innar, er óðum að fyllast.

Ekki fékkst leyfi hjá Reykjavíkur-
borg fyrir rekstri veitingastaðar 
í húsinu nr. 67 við Laugaveg. 
Skipulagsfulltrúi borgarinnar tók 
neikvætt í beiðnina þar sem slíkur 
rekstur samræmist ekki götuhliðar-
kvótum samkvæmt þróunaráætlun 
miðborgar eins og það er orðað. 
Í dag er rekin í húsinu verslunin 
Fjallarefurinn, sem selur útivist-
arvörur.

Á afgreiðslufundi skipulags-
fulltrúa var lögð fram fyrirspurn 
arkitektastofunnar DAP ehf., dags. 
9. nóvember 2023, um rekstur 
veitingastaðar í húsinu á lóð nr. 67 
við Laugaveg. Fyrirspurninni var 
vísað til umsagnar verkefnastjóra.

Fram kemur í umsögn verk-
efnastjórans að húsið á lóð nr. 67 við 
Laugaveg sé verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði með íbúð á efri hæð, 
byggt árið 1925 skv. fasteignaskrá. 
Það er því friðað samkvæmt lögum 
um menningarminjar frá 2012, sem 
segir að eigendum húsa og mann-
virkja, sem byggð eru 1925 og fyrr, 

sé skylt að leita álits hjá Minjastofn-
un Íslands ef þeir hyggist breyta 
þeim, flytja eða rífa.

Spurt er um um rekstur veitinga-
staðar í húsinu á þeim forsendum 
að verið sé að breyta öðru verslun-
arrými við götuna úr veitingastað í 
snyrtistofu.

Ákvæði um 50% hámark
Síðan segir orðrétt í umsögn 

verkefnastjórans:
„Umrædd lóð er innan skilgreinds 

götusvæðis nr. 9 í miðborg skv. aðal-
skipulagi Reykjavíkur, þ.e. Lauga-
vegur, báðar hliðar, frá Vitastíg að 
Snorrabraut. Á götusvæði nr. 9 er 
ákvæði um 50% á hámarkshlutfall 
smásöluverslunar skv. þróunaráætl-
un miðborgarinnar í aðalskipulagi.

Rýmið sem til stendur að breyta 
úr veitingastað í snyrtistofu er innan 
skilgreinds götusvæðis nr. 8 í mið-
borg Reykjavíkur skv. aðalskipulagi, 
þ.e. Laugavegur, báðar hliðar, frá og 
með Laugavegi 23 og 24 til og með 
Vitastíg.

Á götusvæði nr. 8 eru ákvæði 
um lágmark 70% smásöluverslun. 
Breyting innan þess svæðis hefur 
ekki áhrif á hlutföll smásöluversl-
unar á götusvæði nr. 9. Því er tekið 
neikvætt í erindið.“

 Sigtryggur Sigtryggsson

sisi@mbl.is

 Morgunblaðið/sisi

 Laugavegur 67 Verslun sem selur útivistarvörur er nú starfandi í húsinu.

Aðalfundur 

Landsbankans 2024
Aðalfundur Landsbankans hf. verður haldinn 

miðvikudaginn 20. mars 2024 kl. 16:00  
í Reykjastræti 6, 101 Reykjavík.

Drög að dagskrá

Aðrar upplýsingar

 1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi 
bankans síðastliðið starfsár. 

 2. Skýrsla bankastjóra.

 3. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt 
skýrslu endurskoðanda lagður fram til 
staðfestingar.

 4. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð 
hagnaðar á næstliðnu reikningsári.

 5. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu 
lögð fram til samþykktar. 

Hluthafi á rétt á því að fá mál sett á 
dagskrá aðalfundar og leggja fram 
ályktunartillögur. Tillögur og óskir um að 
koma máli á dagskrá aðalfundar þurfa 
að vera skriflegar og berast á netfangið 
adalfundur@landsbankinn.is fyrir kl. 16:00, 
mánudaginn 4. mars 2024. 

Endanleg dagskrá fundarins og gögn er 
lögð verða fyrir aðalfundinn verða gerð 
aðgengileg miðvikudaginn 6. mars 2024 á 
vefsíðu bankans, https://www.landsbankinn.
is/bankinn/fjarfestatengsl/adalfundir.

Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 
2/1995 skal tilkynna skriflega um framboð 
til bankaráðs skemmst fimm dögum fyrir 
aðalfundinn. Tilkynningar um framboð 
til bankaráðs skulu hafa borist Skrifstofu 
bankastjóra, Reykjastræti 6, 101 Reykjavík, 

Reykjavík, 29. febrúar 2024, 

Bankaráð Landsbankans hf.

fyrir kl. 16:00 föstudaginn 15. mars 
2024. Upplýsingar um frambjóðendur til 
bankaráðs verða lagðar fram og birtar á 
framangreindri vefsíðu bankans eigi síðar 
en tvei mur dögum fyrir fundinn. 

Atkvæðaseðlar og önnur gögn verða 
aðgengileg á fundarstað frá kl. 15:30 á 
fundardegi. Eitt atkvæði fylgir hverri einni 
krónu í hlutafé í bankanum, að frádregnum 
eigin hlutum, sem eru án atkvæðisréttar. 

Umboðsmenn hluthafa skulu framvísa 
skriflegum umboðum við inngang.

Hluthöfum verður boðið að fylgjast með 
fundinum í streymi og geta þeir nálgast 
upplýsingar þar að lútandi á framangreindri 
vefsíðu bankans.

 6. Tillögur til breytinga á samþykktum, 
ef borist hafa. 

 7. Kosning bankaráðs. 

 8. Tilnefning utanaðkomandi 
nefndarmanns í endurskoðunarnefnd.

 9. Kosning endurskoðanda.

 10. Ákvörðun um þóknun til 
bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil. 

 11. Hei mild til kaupa á eigin hlutum. 

 12. Önnur mál.

Háaleitisbraut 58–60 � haaleiti@bjorg.is � Sími: 553 1380 GÆÐI – ÞEKKING – ÞJÓNUSTA

Eru sparifötin
hrein?  

Nú finnur  
þú það sem 
þú leitar að 
á FINNA.is
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Á næstunni verður ráðist í umfangs-
miklar breytingar og endurbætur 
á Hlemmi. Vegna framkvæmdanna 
verður ekki lengur mögulegt að vera 
með endastöð, kaffiaðstöðu vagnstjóra 
eða tímajöfnun vagna við Hlemm eins 
og er í dag.

Útbúnar verða tvær nýjar enda-
stöðvar fyrir vagna Strætós, annars 
vegar við Hringbraut nálægt Háskól-
anum og hins vegar á Skúlagötu, gegnt 
Klapparstíg. Íbúar í nálægum fjölbýl-
ishúsum báru fram mótmæli þegar 
nýtt deiliskipulag var kynnt.

Tilboð í framkvæmdir við hina nýju 
endastöð Strætó við Skúlagötu voru 
opnuð 6. febrúar sl. Fimm tilboð bár-
ust og buðu Gleipnir Verktakar ehf. 
lægst, eða 42 milljónir króna. Kostn-
aðaráætlun var tæpar 49 milljónir.

Bráðabirgðaendastöð leiða 1, 4, 16, 
17 og 18 verður við Skúlagötu. Bráða-
birgðaendastöð leiða 2 og 6 verður við 
Háskólann. Aðstaða fyrir vagnstjóra 
verður á báðum stöðum.

Nýjar stoppistöðvar

Jafnframt verða ýmsar breytingar 
á akstursleiðum vagnanna; nýjar 
stoppistöðvar verða teknar í notkun 
en aðrar detta út tímabundið. Vænt-
anlega mun Strætó kynna þessar 
breytingar þegar nær dregur. Fyr-
irtækið segist stefna að því að sem 
minnst rask verði fyrir farþega.

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 
þann 4. október 2023 var samþykkt 
að auglýsa tillögu að breytingu á 
deiliskipulagi Skúlagötusvæðis fyrir 
tímabundna skiptistöð Strætó. Málið 
var í auglýsingu frá 2. nóvember 2023 
til og með 14. desember 2023.

Athugasemdir bárust frá íbúum í 
nálægum húsum. Meðal annars barst 
athugasemd frá húsfélaginu Völundi, 
sem er sameiginlegt húsfélag eigenda 
íbúða að Klapparstíg 1, 1a, 3, 5, 5a og 
7 auk Skúlagötu 10. Samtals er innan 
félagsins 121 íbúð. Sumar íbúðir að 
Skúlagötu 10 og Klapparstíg 1-3 snúa 
mót norðri og hafa því bæði svefnrými 

og útsýnisrými gegnt skipulagsreitn-
um, í nokkurra metra fjarlægð frá 
hinni nýju strætóstöð.

Í umsögn sem lögmaður sendi fyrir 
hönd Völundar segir m.a.:

„Umbjóðandi minn telur að 
deiliskipulagsbreytingin hafi í för 
með sér óhóflega mikil umhverfisáhrif, 
fyrst og fremst hljóð- og loftmengun 
auk annarra neikvæðra umhverfis- og 
nábýlisáhrifa sem hljótast af mikilli 
umferð stórra, oft dísilknúinna, öku-
tækja við eignir þeirra frá morgni til 
kvölds. Fjöldi íbúða á Völundarlóð 
hefur svefnherbergi sem snúa að 
skipulagsreitnum og því getur 
deiliskipulagsbreytingin haft truflandi 
áhrif á svefn íbúa og skert friðhelgi 
þeirra. Þess utan mun aukin umferð 
fólks á svæðinu hafa í för með sér trufl-
andi áhrif þar sem gera má ráð fyrir að 
deiliskipulagsbreytingin auki verulega 
gegnumflæði fólks um garð sem liggur 
milli húsa innan lóðarinnar.“

Segir lögmaðurinn að Völundur 
mótmæli harðlega hinni auglýstu 
deiliskipulagstillögu. „Völundur 
áskilur sér jafnan rétt til að krefj-
ast skaðabóta enda má ljóst vera að 
skipulagsbreytingin skerði verðmæti 
fasteignar þeirra umfram það sem við 
á um sambærilegar eignir í næsta ná-
grenni.“

Tveir íbúar í Klapparstíg 3 sendu 
inn harðorð mótmæli og sögðu m.a.:

„Íbúðin okkar er með fallegu út-
sýni út sundin, yfir Hörpuna og 
fjallahringinn frá Borgarfirði til Heng-
ils í austri. Stofuglugginn okkar snýr 
að umræddum reit sem og svefnher-
bergin tvö. Ljóst er að þessi fáránlega 
ráðstöfun borgarinnar myndi rýra 
okkar gæði til muna, bæði varðandi 
útsýni, hljóðvist og loftmengun.“

„Fáránlegar fyrirætlanir“

Fara þau fram á að Reykjavíkur-
borg hætti við „þessar fáránlegu 
fyrirætlanir“ og velji þessari svoköll-
uðu tímabundnu endastöð/skiptistöð 
annan og hentugri stað þar sem ekki 
sé brotið á hagsmunum og réttindum 
íbúa svæðisins.

Skipulagsstjóri Reykjavíkur svaraði 
athugasemdum íbúanna lið fyrir lið og 
má lesa svar hans á skipulagsgatt.is. 
Segir hann að breytingartillagan hafi 
ekki neikvæðari áhrif en það sem geti 
talist eðlilegt innan bæði núverandi 
nýtingar á landi og heimilda í gild-
andi deiliskipulag. Þá má sjá  allar 
athugasemdir sem bárust á skipulags-
gáttinni.

Deiliskipulagsbreytingin var sam-
þykkt í umhverfis- og skipulagsráð 
þann 17. janúar 2024 og staðfest í borg-
arráði þann 25. janúar. 

Væntanlega verður fljótlega gengið 
frá samningum við verktaka og munu 
framkvæmdir hefjast í framhaldinu.

 l  Vegna framkvæmda á Hlemmi þarf að flytja endastöð Strætó tímabundið l  Önnur verður við Hring-
braut en hin á Skúlagötu l  Íbúar í nágrenni Skúlagötu mótmæltu harðlega l  Óttast ónæði og mengun

 Ný strætóstöð við Skúlagötu

 Morgunblaðið/sisi

 Strætóstöð Hin nýja endastöð Strætó verður á bílastæðinu vinstra megin á myndinni. Beint á móti standa fjölbýlishúsin við Klapparstíg og Skúlagötu.

Ný endastöð Strætó við Skúlagötu

Loftmyndir ehf.

Strætóskýli og að-
staða fyrir vagnstjóra

Fimm biðstöðvar
fyrir strætisvagna

Strætóskýli

S k ú l a ga t a

S k ú l a ga t a

K
la

p
p

a
rs

tí
g

u
r

K
la

p
p

a
rs

tí
g

u
r

S æ
b ra u t

S æ
b ra u t

S æ
b ra u t

S æ
b ra u t

 Tillaga Þannig sjá verkfræðingar fyrir sér skipulag strætóstöðvarinnar. 
Fimm vagnar geta verið þar samtímis. Bensínstöð Olís er skammt austar.

BAKSVIÐ

 Sigtryggur Sigtryggsson

sisi@mbl.is

Fjórhjólin fást 

hjá okkur

Umboðsaðilar: 

Kaupfélag Skagfirðinga, Sauðarkróki. 

Lyngás, Hellu. Bikevik, Reykjanesbæ, 

AB varahlutir, Egilsstöðum. Nítró - Urðarhvarfi 4 - 557 4848 - nitro.is
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BA-nám í blaða-
mennsku við HÍ
Lilja Dögg Alfreðsdóttir menn-
ingar- og viðskiptaráðherra og 
Jón Atli Benediktsson, rektor 
Háskóla Íslands, hafa undirritað 
samning um samstarf sem miðar 
að því að efla menntun blaða- og 
fréttamanna með nýju BA-námi 
í blaðamennsku við stjórn-
málafræðideild HÍ. Ráðuneytið 
mun veita námsleiðinni stuðning 
sem nemur 45 milljónum króna 
á næstu þremur árum, segir í 
tilkynningu frá ráðuneytinu.

Markmiðið með samningum 
og hinu nýja námi er m.a. að 
skjóta styrkari stoðum undir 
almenna menntun blaða- og 
fréttamanna, koma á skilvirku 
skiptinámi háskóla í útlöndum og 
samþætta námið betur við annað 
nám á grunnstigi innan stjórn-
málafræðideildar.

Nám í blaðamennsku hefur 
verið í boði á meistarastigi við 
Háskóla Íslands um árabil.

 Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Fjölmiðlar Blaðamenn ná tali af Sól-
veigu Önnu formanni Eflingar.

Leitar tilnefninga til lýðheilsuverðlauna
Forseti Íslands óskar eftir tillögum frá almenningi 
um hver ættu að hljóta Íslensku lýðheilsuverðlaunin 
sem veitt verða á Bessastöðum í síðari hluta apríl. 
Verðlaununum er ætlað að vekja athygli á mikilsverðu 
framlagi á sviði lýðheilsu og auka með þeim hætti 
áhuga á bættri heilsu og líðan almennings.

Veitt verða verðlaun í tveimur flokkum, annars 
vegar til einstaklings og hins vegar til samtaka, stofn-
unar eða fyrirtækis sem hafa látið gott af sér leiða á 
þessu sviði. Almenningur er hvattur til að senda inn 
tillögur að verðugum verðlaunahöfum ásamt rök-
stuðningi á vefsíðunni lydheilsuverdlaun.is ekki síðar 

en 24. mars næstkomandi. Þetta verður í annað sinn sem Íslensku lýð-
heilsuverðlaunin eru afhent en forseti Íslands efndi fyrst til þeirra vorið 
2023. Þá hlaut Snorri Már Snorrason verðlaunin í einstaklingsflokki en í 
flokki starfsheilda varð Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands 
fyrir valinu. Hátt í 350 tillögur bárust frá almenningi. Að verðlaununum 
standa heilbrigðisráðuneytið, embætti landlæknis, Geðhjálp og Íþrótta- 
og Ólympíusamband Íslands, auk embættis forseta Íslands.

 Guðni Th. 
Jóhannesson
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Uzbekistan - Kazakstan   Uzbekistan - Kazakstan   
4.-20. september4.-20. september

VERÐ 639.500 kr.   
á mann í 2ja manna 
herbergi 
Mikið innifalið, 

m.a flug, hótel ísl. 
fararstjóri, fullt fæði, 
ferðir og fleira.

MALTA OG SIKILEY  MALTA OG SIKILEY  
7.-23. október 20247.-23. október 2024

Framandi heimur 
mið Asíu, glæsilegar 
fornar borgir, 
ævagömul menning 
og stórkostleg 
náttúra. Förum 
eftir Silkiveginum fræga, skoðum moskur 
og glæsihallir. Förum á markað, kynnumst 
siðum og venjum hirðingja. Ferð sem lætur engan ósnortinn.

VERÐ 636.800 kr.   
á mann í 2ja manna 
herbergi 
Mikið innifalið, 

m.a flug, hótel ísl. 
fararstjóri, hálft 
fæði, ferðir og fleira.

Malta, land riddaranna, er einn af mest 
spennandi áfangastöðum sem hægt er að 
heimsækja við Miðjarðahafið, með fjöldan al-
lan af sögulegum menjum og minnismerkjum. 
Malta er einn suðupottur, í gegnum aldirnar 
hafa fjölmargar þjóðir sett mark sitt á eyjuna 
sem gerir hana gríðarlega spennandi stað 
að heimsækja. Sikiley er stærsta eyjan í Mið-
jarðahafinu og ein af perlum Ítalíu. Hún er land andstæðna og öfga. 
Eyjan er í raun eitt stórt safn og þar má sjá nánast öll menningar- 
afbrigðin sem má sjá í Miðjarðahafinu  
og ægi fagra náttúru.

Króatía, Bosnía / Herzegovenia, Serbía, Svartfjallaland 

Glæsileg menning, mikil saga, stórkostleg, 

náttúrufegurð og brosandi heimamenn. Við 

förum aftur í tíma og rúmi, sjáum gömul þorp 

þar sem lífið hefur lítið breyst í mjög langan 

tíma, kirkjur, klaustur, fögur strandlengjan  

svo eitthvað sé nefnt. Við förum upp í Mokra 

Gora fjöllinn, siglum um Drina gilið og skoðum 

töfrandi umhverfið. Einnig kynnumst við 

miðaldaborginni Riga í Lettlandi.

Perlur Kákasusfjalla, hlið Evrópu 

að Miðausturlöndum og Asíu. Forn 

menning, heillandi mannlíf, hrífandi 

saga og stórkostleg náttúra.

Við kynnumst tveimur spennandi löndum 

með sína framandi menningarheima og mikla 

náttúrfegurð, sem lætur engan ósnortinn. 

Kynnumst hinum æva gömlu höfuðborgum 

Yerevan og Tblisi, förum upp í Kákassufjöllin, 

skoðum ævagömul klaustur, virki og kirkjur.
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VERÐ 557.500 kr.   
á mann í 2ja manna 
herbergi 
Mikið innifalið, 

m.a flug, hótel ísl. 
fararstjóri, hálft 
fæði, ferðir og fleira.

Georgía og Armenía Georgía og Armenía 
3.-13. maí3.-13. maí

Balkanskaginn Balkanskaginn 
7.-19. júní7.-19. júní

VERÐ 497.900 kr.   
á mann í 2ja manna 
herbergi 
Mikið innifalið, 

m.a flug, hótel ísl. 
fararstjóri, fullt fæði, 
ferðir og fleira.

Aþena, einstök menning og saga - Stórfengleg náttúra 

Við kynnumst ævafornri menningu og sögu  
Grikklands, sem á sér vart sinn líka. Förum 
út í sveitirnar, upp til fjalla, skoðum klaustur, 
borgir og bæi. Kynnumst mannlífinu,  siglum 
til eyjunnar Naxos og margt fleira. 

Grikkland heillar alla sem þangað koma.

Landið sem var lokað svo lengi hefur nú 
opnast fyrir erlendum ferðamönnum. Enn 
hefur alþjóðavæðingin ekki enn náð að festa 
þar rætur og er lítt sjáanleg. Þar má sjá 
ævaforna menningu, söguna á hverju horni, 
gríðarfallega náttúru og fagrar strendur og 
kynnast einstakri gestrisni heimamanna 
þar sem gömul gildi eru í hávegum höfð.
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VERÐ 509.450 kr.   
á mann í 2ja manna 
herbergi 
Mikið innifalið, 

m.a flug, hótel ísl. 
fararstjóri, hálft 
fæði, ferðir og fleira.

Albanía Albanía 
15.-27. maí15.-27. maí

Grikkland hið forna Grikkland hið forna 
20. sept.-1. okt.20. sept.-1. okt.

VERÐ 498.600 kr.   
á mann í 2ja manna 
herbergi 
Mikið innifalið, 

m.a flug, hótel ísl. 
fararstjóri, hálft 
fæði, ferðir og fleira.

Hin fagra og forna  Hin fagra og forna  

Einkenni taugaþroskaröskunarinnar 
ADHD breytast með hækkandi aldri, 
og einkenni kvenna eru minna sýnileg 
þótt þau séu jafnhamlandi. Vandinn 
getur haft veruleg áhrif á líf fólks, en 
þeir sem eru með ADHD eru meðal 
annars líklegri en aðrir til að þjást af 
þunglyndi og kvíða. Því er mikilvægt 
að fá viðeigandi meðhöndlun.

Þetta segja þær Bára Sif Ómars-
dóttir, sem stýrir ADHD-teymi við 
Kvíðameðferðarstöðina, og Sóley 
Dröfn Davíðsdóttir, yfirsálfræðingur 
við Kvíðameðferðarstöðina, í samtali 
við Morgunblaðið.

Bára Sif og Sóley Dröfn eru höfund-
ar bókarinnar ADHD fullorðinna sem 
kom nýlega út. Það er bókaútgáfan 
Edda sem gefur hana út.

Erfiðara að fá greiningu
Í bókinni er farið yfir víðan völl, 

meðal annars er fjallað um hvað 
ADHD sé og hvernig það þróist með 
árunum. Þá er sérstakur kafli í bókinni 
um einkenni kvenna.

„Þegar komið er á fullorðinsár eru 
einkennin ekki eins áberandi, sérstak-
lega ekki hjá konum. Við tölum um það 
hvernig einkennin koma öðruvísi fram 
hjá þeim. Það er erfiðara fyrir þær að 
fá greiningu á vandanum, því að þær 
eru oft líka með kvíða og þunglyndi. 
Þær fá þá kannski meðhöndlun við því 
sem dugar ekki sem skyldi. Þá kem-
ur oft seint í ljós að ADHD sé grunn-
vandinn,“ segir Sóley Dröfn.

Mikil vitundarvakning
Bára Sif og Sóley Dröfn segja mikla 

vitundarvakningu hafa átt sér stað 
varðandi ADHD á síðustu árum. Því 
leiti nú fleiri eftir greiningu. Ríkur 
erfðaþáttur er í ADHD og segir Bára 
að oft leiti fullorðnir aðstoðar eftir 
að börn þeirra hafa fengið greiningu.

Bókinni er ætlað að upplýsa fólk um 
einkenni ADHD þannig að það geti 
lært betur inn á þau, hvað orsaki þau 
og hvað geti fylgt þeim. Þær nefna að 

með hækkandi aldri verði ofvirknin 
oft meira innra með fólki, og komi 
meðal annars fram sem eirðarleysi 
og óþolinmæði.

Hætta á kulnun
Þá segja þær að ADHD geti haft 

mjög mikil áhrif á líf fólks. Það geti 
meðal annars truflað fólk í starfi, sam-
böndum, akstri og haft áhrif á líðan.

Einnig eigi fólk með ADHD erfiðara 
með að slaka á, það færist of mikið í 
fang og geti það leitt til kulnunar. Fólk 
með ADHD sé meðal þeirra hópa sem 
eiga það sérstaklega á hættu að fara 
í kulnun. Því sé mikilvægt að fá rétta 
meðhöndlun.

„Þetta er mjög hamlandi vandi 
ef fólk er með umtalsverð einkenni 
ADHD,“ segir Sóley Dröfn.

l  Ný bók um ADHD fullorðinna l  Mikilvægt að fá meðhöndlun

Einkennin breytast 
með hækkandi aldri 
 Inga Þóra Pálsdóttir

ingathora@mbl.is

 Morgunblaðið/Eggert

ADHD Sóley Dröfn Davíðsdóttir og Bára Sif Ómarsdóttir eru höfundar bók-
arinnar ADHD fullorðinna. Þær starfa báðar hjá Kvíðameðferðarstöðinni.

 Bókarkápan Bókin er komin í búðir.



Sr. Magnús B. Björnsson

Guðrún Dóra Guðmannsdóttir

Sigurður Skúlason

Sr. Auður Eir Vilhjálmsdóttir

í Garðakirkju og Vídalínskirkju
Helgihald í marsHelgihald í mars

Sunnudagur 3. mars
Kl. 11:00 Fjölskylduguðsþjónusta í Vídalíns- 

kirkju. Æskulýðsdagur þjóðkirkjunnar. 

Jóna Þórdís æskulýðsfulltrúi, Benedikt og sr. 

Matthildur þjóna. Barnakórar Vídalínskirkju 

syngja undir stjórn Ingvars og Davíðs. Nýtt 

tónlistarmyndband frumsýnt í messukaffinu.

Kl. 11:00 Messa í Garðakirkju. 

Sr. Magnús Björn Björnsson þjónar fyrir altari og 

predikar. Félagar úr Kór Vídalínskirkju syngja, 

organisti er Jóhann Baldvinsson. Eftir messu 

býður Guðrún Dóra Guðmannsdóttir í kaffi í 

hlöðunni að Dysjum, segir sögu bæjanna og frá 

mannlífinu í Garðahverfi fyrr og nú. 

Sunnudagur 10. mars
Kl. 11:00 Gospelgleði í Vídalínskirkju. 

Benedikt Sigurðsson og Yrja Kristinsdóttir 

guðfræðinemar leiða stundina. Gospelkór 

Jóns Vídalíns syngur undir stjórn Davíðs 

Sigurgeirssonar.

Laugardagur 16. mars
Kl. 11:00 Ferming í Vídalínskirkju

Kl. 13:00 Ferming í Garðakirkju

Kl. 15:00 Ferming í Garðakirkju

Sunnudagur 17. mars
Kl. 11:00 Ferming í Garðakirkju 

Kl. 13:00 Ferming í Vídalínskirkju

Laugardagur 23. mars
Kl. 11:00 Ferming í Vídalínskirkju 

Kl. 13:00 Ferming í Garðakirkju 

Kl. 15:00 Ferming í Garðakirkju

Pálmasunnudagur 24. mars 
Kl. 11:00 Hátíðarguðsþjónusta fjölskyldunnar 

í Vídalínskirkju. Benedikt Sigurðsson leiðir 

stundina. Páskaeggjaleit með páskakanínu. 

Kl. 11:00 Ferming í Garðakirkju 

Kl. 13:00 Ferming í Vídalínskirkju

Skírdagur 28. mars
Kl. 20:00 Messa og afskrýðing altaris í 

Vídalínskirkju. Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir 

þjónar og sr. Auður Eir Vilhjálmsdóttir predikar. 

Erla Björg Káradóttir og Særún Rúnudóttir 

syngja, organisti er Jóhann Baldvinsson. 

Föstudagurinn langi 29. mars
Kl. 15:15 Helgiganga frá Vídalínskirkju að 

Garðakirkju. Leópold Sveinsson leiðir gönguna.

Kl. 16:00 Helgiganga frá Bessastaðakirkju 

að Garðakirkju. Sr. Hans Guðberg Alfreðsson 

leiðir gönguna.

Kl. 17:00 Helgistund með kórsöng og 

Passíusálmalestri í Garðakirkju. Sr. Jóna 

Hrönn Bolladóttir þjónar. Kór Vídalínskirkju 

og Jóhann Baldvinsson er organisti. Sigurður 

Skúlason leikari les Passíusálmana.

Páskadagur 31. mars
Kl. 8:00 Hátíðarguðsþjónusta í Vídalínskirkju 

Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir. Kór Vídalínskirkju 

syngur, organisti er Jóhann Baldvinsson.

Morgunverður í safnaðarheimilinu að lokinni 

athöfn.

Kl. 11:00 Hátíðarguðsþjónusta á Ísafold

Benedikt Sigurðsson leiðir stundina, Kór 

Vídalínskirkju, organisti er Jóhann Baldvinsson. 
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ónum. Tvær þakíbúðir verða á 8. 
hæðinni, um 200 og 240 fermetrar, 
og kostar sú stærri yfir 350 millj-
ónir. Báðum fylgja tvö einkastæði 
í bílakjallara en öðrum þakíbúðum 
fylgja einnig einkastæði. 

Fordæmi fyrir forsölu
Fordæmi eru fyrir forsölu þak-

íbúða af þessu tagi. Til dæmis við 
Austurhöfn og Ánanaust í Reykjavík 
en síðarnefnda fjölbýlishúsið er nú 
í byggingu. Uppsteypa á Heklu-
reitnum hófst í ágúst í fyrrasumar. 
Áformað er að hefja almenna sölu 

íbúða næsta haust eða vor 2025 og 
að framkvæmdum við fyrsta húsið 
ljúki fyrir haustið 2025.

Allt að 450 íbúðir
Reisa á allt að 450 íbúðir á 

Heklureitnum, ásamt þjónustu- og 
verslunarhúsnæði á jarðhæðum. 
Nú er verið að byggja 186 íbúðir í 1. 
áfanga á reitum A og B á Laugavegi 
168 og 170. Framkvæmdir við reiti C, 
D og E hefjast síðar. Mun húsið aust-
ast á reitnum standa við hlið gamla 
Útvarpshússins á Laugavegi 176, 
sem er verið að breyta í Hyatt-hótel. 

 Sala þakíbúða á Heklureitnum í 
Reykjavík er að hefjast en þær verða 
afhentar haustið 2025. Íbúðirnar 
verða á Laugavegi 168 en þar verða 
82 íbúðir.

Örn V. Kjartansson, fram-
kvæmdastjóri og einn eigenda 
fyrirtækisins sem byggir á Heklu-
reit, segir hinn góða fyrirvara gera 

kaupendum 
þakíbúðanna 
kleift að velja 
innréttingar og 
hafa áhrif á her-
bergjaskipan.

„Við bjóðum 
níu þakíbúðir 
í fyrsta húsinu 
á Laugavegi 
168 sem er nú í 
byggingu. Það 

eru stærstu íbúðirnar og hafa það 
sem við köllum þakgarða, eða stórar 
þaksvalir. Fyrsta húsið verður átta 
hæðir við Laugaveg. Það stallast svo 
niður til suðurs [að Brautarholti] og 
þannig verða til þakíbúðir á hverri 
hæð með þakgarði þar sem er meðal 
annars gert ráð fyrir heitum potti.

Góður fyrirvari
Undirbúningur að kaupum á 

innréttingum þarf að eiga sér stað 
töluvert áður en íbúðirnar koma til 
afhendingar. Við erum því að stíga 
þetta skref að bjóða þakíbúðirnar 
með góðum fyrirvara. Þá getur 
kaupandi fest sér íbúð með innborg-
un og í framhaldi af því tekið þátt í 
að ráða fyrirkomulagi innan íbúða,“ 
segir Örn. Þá til dæmis með vali á 
léttum milliveggjum og útfærslu á 
eldhúsi og baðherbergjum.

Sömuleiðis gefi hinn góði fyrirvari 
kaupendum rúman tíma til að selja 
og flytja úr núverandi fasteign 
þannig að vel falli að afhendingu 
þakíbúðarinnar.

Sérhannaðar innréttingar
„Við sjáum að það hefur breyst á 

markaðnum að aðilar eru tilbúnir að 
taka ákvarðanir með meiri fyrirvara 
en hefur tíðkast. Sérstaklega með 
þessar gerðir af íbúðum. Íbúðirnar 
verða mjög vel búnar. Við erum með 
sérhannaðar ítalskar innréttingar 
og flytjum sjálfir inn ítalskan stein í 
íbúðirnar. Einnig eru þaksvalirnar, 
eða þakgarðarnir, stærri en tíðkast 
hefur á markaðnum. Þannig að 
við erum að vanda vel til verka,“ 
segir Örn. Hann segir aðspurður að 
kaupverð þakíbúðanna sé ekki tengt 
við vísitölu enda muni kaupandinn 
greiða samhliða uppbyggingu. Þ.e. 
við staðfestingu, fokheldi hússins og 
við afhendingu.

Þakíbúðirnar kosta frá 169 millj-

l  Nýjar þakíbúðir á Heklureit komnar í sölu l  Verða afhentar haustið 2025 og fyrirvari því góður 
l  Sú stærsta verður um 240 fermetrar og kostar yfir 350 milljónir l  Þakgarðar fylgja þakíbúðum

Kosta allt að 350 milljónir króna

 Teikningar/Teikna teiknistofa arkitekta & THG arkitektar

 Þakgarður Mikið útsýni verður frá þessari íbúð á 8. hæð við Laugaveg. Íbúðirnar á 8. hæðinni eru um 200 og 240 fermetrar.

Bakhliðin  Fyrsta húsið stallast niður að Brautarholti.

 BAKSVIÐ

Baldur Arnarson

baldura@mbl.is

 Örn V. 
Kjartansson

Morgunblaðið/Eggert

 Þétting byggðar Gamalt iðnaðar- og verslunarhúsnæði á lóðinni var rifið.
Morgunblaðið/Eggert

Laugavegur 168 og 170 Byggingarlóðin er steinsnar frá Höfðatorgi.

12.- 17. janúar12.- 17. janúar

H E I L S A  O G  V E L L Í Ð A N  Í  S Ó L I N N I  Á

S P Á N I  

Síðumúli 25        

552-2018

info@tasport.is 

TAsport.is 2024 Bara brot af því besta...

OKTÓBERFESTOKTÓBERFEST

München!München!
Í S L E N S K  L E I Ð S Ö G N ,  S K O Ð U N A R F E R Ð I R

O G  A L V Ö R U  O K T Ó B E R F E S T  A Ð  H Æ T T I

H E I M A M A N N A

26. - 29. SEPTEMBER26. - 29. SEPTEMBER

A N D R E A  Á S G R Í M S  E R  F A R A R S T J Ó R I

Í  5  D A G A  F E R Ð  M E Ð  Ó T A K M Ö R K U Ð U

G O L F I  O G  G O L F S K Ó L A

Barcelona!Barcelona!
CLUB DE GOLFCLUB DE GOLF HJÓLAFERÐHJÓLAFERÐ

Ítalía!Ítalía!
Þ Æ G I N L E G  H R E Y F I N G ,  G Ó Ð U R

F É L A G S S K A P U R  O G  Á H U G A V E R Ð  S A G A

Í  T U S C A N Y  H É R A Ð I

28. SEPTEMBER - 5. OKTÓBER28. SEPTEMBER - 5. OKTÓBER

G
O
L
F

G
O

LF

1. - 6. MAÍ1. - 6. MAÍ



Skannaðu kóðann og 
horfðu á Spursmál.

Málin krufin
Spursmál er beinskeyttur 
umræðuþáttur þar sem 
Stefán Einar Stefánsson fær 
áhugaverða viðmælendur í 
settið til sín í beinu streymi á 
mbl.is alla föstudaga.

Ekki missa af fjölbreyttri og 
kraftmikilli umræðu. Þættirnir 
eru aðgengilegir á mbl.is og 
helstu streymisveitum.
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verðinu. 1.500 krónur er gjaldið fyrir 
börn 11 ára og yngri og er Mottu-
marsbuff innifalið.

„Mottumarshlaupið hentar 
öllum, ungum og öldnum, reyndum 
hlaupurum og þeim sem eru óvanir 
eða jafnvel að stíga sín fyrstu skref í 
almenningshlaupi. Hægt er að hlaupa 
hratt og hægt, ganga alla leið eða 
blanda saman göngu og hlaupum og 
meira að segja stytta sér leið. Boðið 
er upp á 5 km löglega mælda braut, 
með eða án tímatöku,“ segir í tilkynn-
ingunni frá Krabbameinsfélaginu.

Mottumarshlaupið fer fram í fyrsta 
skipti í dag, á hlaupársdegi. Þar með 
er Mottumars, átaki í baráttunni 
gegn krabbameini hjá körlum, form-
lega ýtt úr vör þetta árið. 

Hlaupið verður frá Fagralundi 
í Kópavogi um Fossvogsdalinn 
og hlauparar verða ræstir af stað 
klukkan 18. Skráningargjald er 
5.000 krónur fyrir 12 ára og eldri og 
eru Mottumarssokkar innifaldir í 

l  Götuhlaup verður hluti af átakinu 

Mottumars hefst í 
Fossvogsdalnum 

 Kristján Jónsson

kris@mbl.is

Morgunblaðið/Eggert

Mottumars  Leikarinn Björn Thors við tökur á auglýsingu fyrir átakið. 

Kvennakórinn Sóldís úr Skagafirði leggur 
land undir fót suður yfir heiðar um helgina. 
Mun kórinn halda tónleika í Víðistaðakirkju 
í Hafnarfirði laugardaginn 2. mars. Að þessu 
sinni er tónlist Magnúsar Eiríkssonar á 
söngdagskrá kórsins.

Einsöngvarar eru Elín Jónsdóttir og 
Álftagerðissysturnar Kristvina og Gunn-
hildur Gísladætur Péturssonar, en þær eru 
allar í kórnum. Stjórnandi Sóldísar er Helga 
Rós Indriðadóttir, sem einnig mun syngja 
einsöng, og er Rögnvaldur Valbergsson 
undirleikari og hljómsveitarstjóri. Hefur 
hann þrjá aðra tónlistarmenn í undirleikn-
um, þá Stein Leó Sveinsson á bassa, Sigurð 
Björnsson á trommur og Guðmund Ragnars-
son á gítar.

Kórinn var með tónleika fyrir fullu húsi í 
Miðgarði í sinni heimabyggð, á sjálfan konu-
daginn. Að tónleikum loknum var kaffihlað-
borð, en hefð hefur skapast fyrir þessum 
tónleikum á konudegi. Kvennakórinn Sóldís 
var stofnaður árið 2010.

l  Syngja lög Magga  
Eiríks í Víðistaðakirkju

Sóldísir sigla 
suður til  
tónleikahalds

Ljósmynd/Bríet Guðmundsdóttir 

Kvennakór Hinar skagfirsku Sóldísir mæta í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði á laugardaginn kl. 15 og verða miðar seldir við innganginn.

Orlofsnefnd húsmæðra í Gullbringu- og Kjósarsýslu fyrir sveitarfélögin Garðabæ, Kjósarhrepp, 

Mosfellsbæ og Seltjarnarnes auglýsir hér með orlofsferðir fyrir árið 2024.

17. - 25. maí 2024   9 daga ferð/ 8 nætur   Stuttur umsóknarfrestur

Rínarsigling um helstu perlur Norður Þýskalands, Hollands og Belgíu 

17. ágúst 2024 Dagsferð til Vestmannaeyja 

5. - 12. október 2024   8 dagar/ 7 nætur

Glæsileg ferð um Andalúsíu á Spáni

28. nóvember – 2. desember 2024   5 dagar/ 4 nætur

Aðventuferð til Heidelberg og Rothenburg ob der Tauber

Rétt til að sækja um orlofsferð hefur sérhver kona sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu án 
launagreiðslu fyrir það starf.  Upplýsingar um ferðirnar og skráning er á vefsíðunni www.orlofgk.is 
einnig er hægt að senda tölvupóst á orlofgk@gmail.com

Húsmæðraorlof 2024
Gullbringu- og Kjósarsýslu

Loftpressur

Bein-

drifnar

Sambyggðar og stakar loftpressur 5,5-15 kW

SJÁ NÁNAR 
Á LOFT.IS

Reim-

drifnar

loft.is

Hjallabrekka 1 - Dalbrekkumegin      200 Kópavogur     S: 564 3000

Alma íhugar en Víðir og Þórólfur ekki
Alma Möller land lækn ir kveðst vera að „íhuga að 
íhuga“ að bjóða sig fram til for seta Íslands. Hún seg ir 
marga hafa komið að máli við sig og hvatt hana til 
að fara fram. Því hafi hún eðli lega leitt hug ann að 
embætt inu. „Því er til að svara að marg ir hafa hvatt 
mig til fram boðs. Bæði fólk sem ég þekki og fólk sem 
ég þekki ekki. Mér til nokk urr ar undr un ar,“ seg-
ir Alma við mbl.is. Hún seg ist hafa fengið skila boð, 
tölvu pósta og sím töl þar sem hún er hvött til fram boðs 
auk þess að eiga sam töl um málið á förn um vegi.

„Þegar fólk hef ur haft sam band þá leiðir maður 
hug ann óhjá kvæmi lega að mál inu. Þannig að það er ekki rétt að ég hafi 
ákveðið að bjóða mig fram en það er mik ill heiður að vera nefnd í þessu 
sam hengi,“ seg ir hún.

Alma var sem kunnugt er hluti af „þríeykinu“ í covid-faraldrinum, 
ásamt Víði Reynissyni og Þórólfi Guðnasyni. Þegar mbl.is leitaði til 
Víðis og Þórólfs í gær sagðist hvorugur vera að íhuga forsetaframboð, 
eða eins og Þórólfur orðaði það: „Ég held að þetta djobb henti mér ekki.“ 
Víðir sagðist hafa hugsað málið eitt augnablik en komist að því að emb-
ættið væri ekki fyrir hann. vidar@mbl.is

 Alma Möller



Ársfundur Landsvirkjunar

5. mars kl. 14 í Norðurljósum í Hörpu

Skráning á landsvirkjun.is

Ávörp
–
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir
fjármálaráðherra

Jónas Þór Guðmundsson
stjórnarformaður Landsvirkjunar

Fundarstjóri
–
Þóra Arnórsdóttir
forstöðumaður Samskipta

Erindi
–
Fyrirmynd í rekstri
endurnýjanlegra orkukerfa
Hörður Arnarson
forstjóri

Ávinningur af bættri orkunýtni
Jóna Bjarnadóttir
framkvæmdastjóri Samfélags

og umhverfis

Árangur í rekstri Landsvirkjunar
Rafnar Lárusson
framkvæmdastjóri Fjármála

og upplýsingatækni

Áform um nýframkvæmdir
Ásbjörg Kristinsdóttir
framkvæmdastjóri Framkvæmda

Orka í þágu þjóðar
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Farsímaframleiðendur horfa nú til 
gervigreindar til að gera símana 
eftirsóknarverðari fyrir neytendur. 
Þetta er greinilegt á árlegri farsíma-
sýningu, Mobile World Congress, 
sem nú stendur yfir í Barcelona á 
Spáni.

„Símarnir eru orðnir þreyttir, þeir 
eru ekki eins áhugaverðir og áður. 
Og þeir breytast lítið frá einni út-
gáfu til annarrar,“ segir Ben Wood, 
hjá tækniráðgjafar fyrirtækinu CCS 
Insight, við AFP- fréttastofuna. Þótt 
myndavélar, ending rafhlaðna og 
skjáir batni örlítið þurfi fyrirtækin 
að bæta við spennandi nýjungum 
í símana til að neytendur telji það 
kostnaðarins virði að uppfæra 
símana sína. „Gervigreind er leiðin 
til þess,“ sagði hann.

Suðurkóreski raftækjaframleið-
andinn Samsung leggur þannig 
mikla áherslu á nýjustu útgáfu af 
Galaxy-farsímanum, Galaxy S24, 
á sýningunni í Barcelona. Hann 
er  búinn gervigreind sem gerir 
notendum m.a. kleift að taka á móti 
símtölum á tungumálum sem þeir 
tala ekki og að fá þýðingu bæði með 

hljóði og á skerminum. Síminn þýðir 
nú þegar samtöl á 13 tungumálum 
með þessum hætti, þar á meðal 
frönsku, japönsku og hindí. Þá er 
síminn búinn myndvinnsluforriti 
þar sem hægt er með auðveldum 
hætti að þurrka fólk eða hluti út af 
myndum og fylla upp í eyðurnar 
með öðrum hlutum.

Minni símaframleiðendur hafa 
einnig tekið gervigreind í þjónustu 
sína. Þannig sýnir kínverska fyrir-
tækið Honor Magic 6 Pro-snjallsíma 
sem með augngreiningu gerir not-
endum kleift að stýra öppum með 
augunum. „Gervigreindin breytir 
öllu,“ segir George Zhao, forstjóri 
Honor.

Nýir tímar

„Þetta gæti hugsanlega markað 
upphaf nýrra tíma fyrir snjallsíma,“ 
sagði Paolo Pescatore, greinandi hjá 
PP Foresight, og bætti við að helsta 
verkefni framleiðenda væri að koma 
á framfæri upplýsingum um þessi 
nýju gervigreindartól til notenda 
sem þekkja ekki vel til gervi greindar 
og gætu því verið tortryggnir í 
fyrstu.

Sala á snjallsímum hefur dregist 
saman því neytendur eru tregari en 

áður að uppfæra síma sína vegna 
þess að tækninýjungar hefur skort 
og verðbólga og almenn óvissa í 
efnahagsmálum hefur einnig haft 
sitt að segja. Þannig dróst sala 
snjallsíma saman um 3,2% á síðasta 
ári þegar 1,17 milljarðar slíkra síma 
seldust samkvæmt upplýsingum frá 
IDC-ráðgjafarfyrirtækinu sem spáir 
þó lítilsháttar aukningu á þessu 
ári. Fyrirtækið spáir því einnig að 
170 milljónir gervigreindarsnjall-
síma muni seljast á þessu ári eða 
sem svarar til 15% af öllum nýjum 
snjallsímum.

Kjarnorkurafhlöður

Þessi gervigreindarvæðing snjall-
síma gerir einnig kröfur til þess að 
rafhlöðurnar sem knýja þá batni 
því notendur eru orðnir þreyttir 
á að þurfa að stöðugt að hlaða 
símana sína og á markaði þar sem 
flestir símarnir eru svipaðir getur 
betri rafhlaða riðið baggamuninn. Í 
flestum snjallsímum eru rafhlöður 
sem eru búnar til úr sjaldgæfum og 
æ dýrari frumefnum á borð við litín 
og kóbalt. Framleiðendur hafa gert 
tilraunir með rafhlöður úr öðrum 
efnum. Þannig er Magic 6-snjall-
síminn frá Honor, sem sagt var frá 
hér að framan, með rafhlöðu úr síli-
kon-kolefni sem hægt er að fullhlaða 
á 40 mínútum og endist lengur en 
rafhlöður keppinautanna. Samsung 
og  Apple eru bæði að þróa nýjar 
gerðir af rafhlöðum.

Þá hefur kínverska sprotafyrir-
tækið Betavolt Technology kynnt 
til sögunnar nýja rafhlöðu sem er 
sögð nýta kjarnorku og geti knúið 
snjallsíma í 50 ár á einni hleðslu. 
Rafhlaðan er þó enn á tilraunastigi.

„Það er meira fé varið nú í 
rafhlöðuþróun en áður vegna 
rafbílavæðingarinnar. Þetta eru því 
spennandi tímar fyrir rafhlöður,“ 
segir Ben Wood. „Ef einhver getur 
leyst rafhlöðuvandann myndi það 
skipta sköpum. Það væri frábært 
að eiga síma sem ekki þarf að hlaða 
nema á hálfs mánaðar fresti. En það 
eru mörg ár þangað til það gerist.“

Það er fleira til sýnis í Barcelona 
þessa dagana en farsímar. Þannig 
frumsýndi bandaríska fyrirtækið 
Alef Aeronautics starfhæft líkan 
af fljúgandi bíl, sem áætlað er að 
hefja sölu á innan tveggja ára. Þá 
sýndi kínverski tölvuframleiðandinn 
Lenovo frumgerð af fartölvu með 
17,3 tommu gegnsæjum glerskjá og í 
stað venjulegs lyklaborðs er snerti-
skjár með myndum af stöfum.

l  Símaframleiðendur horfa til gervigreindar til að hressa upp á minnkandi sölu á snjallsímum    
l  Framþróun í rafhlöðutækni l  Kínverskt fyrirtæki segist vera að þróa kjarnorkuknúinn síma

Snjallsímar gervigreindarvæðast 
 AFP/Josep Lago

Gervigreindarsími Sýningargestir skoða Magic 6 Pro-síma frá 
kínverska fyrirtækinu Honor, sem er búinn gervigreind. 

 AFP/Pau Barrena

Símahringir Hringir frá suðurkóreska fyrirtækinu Samsung, 
sem hægt er að nota til að fylgjast með heilsufarinu. 

 AFP/Pau Barrena

Símaarmband Bandaríska fyrirtækið Motorola sýnir snjall-
síma sem hægt er að beygja og nota sem eins konar armband. 

 AFP/Pau Barrena

Gegnsæ tölva Gestur á farsímasýningunni í Barcelona prófar gegnsæjan skjá á ThinkBook-fartölvu frá Lenovo.

 Guðmundur Sv. Hermannsson

gummi@mbl.is

Sendiráð óskar eftir húsnæði
Þýska sendiráðið óskar eftir 3ja herb. húsnæði  

án húsgagna til leigu frá ágúst í 4 ár  

í Reykjavík eða nágrenni.

Upplýsingar sendist vinsamlegast á
info@reykjavik.diplo.de eða í síma 530 1100.

MÍA
Tveggja laga regnjakki

22.990kr,-

www.icewear.is
@icewearmagasin



Kauptu Mottumarssokkana á mottumars.is eða á næsta sölustað.

Allur ágóði af sölu sokkanna rennur til Krabbameinsfélagsins.
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Nýtt afgreiðslukerfi
Öll afgreiðsla fer fram í gegnum posann. 

Hentar einstaklega vel fyrir veitingarekstur,  
ferðaþjónustu, leikhús, íþróttafélög og lítil fyrirtæki. 

Allt í einu tæki og tengt við  
dk bókhaldskerfið sem gerir afgreiðslu  

og eftirvinnslu einfalda og fljótlega!

dk hugbúnaður l Smáratorg 3, Kópavogur l Hafnarstræti 53, Akureyri l dk.is

ELTAK sérhæfir sig 
í sölu og þjónustu 

á vogum

Bjóðum MESTA úrval  
á Íslandi af smáum  
og stórum vogum

Ekki er ljóst hvers vegna Samkeppn-
iseftirlitið (SKE) taldi nauðsynlegt að 
hefja rannsókn á því hvort líta beri á 
Síldarvinnsluna hf. og Samherja Ísland 
ehf. sem eitt og sama fyrirtækið vegna 
kaupa Síldarvinnslunnar á helmings-
hlut í sölufélagi Samherja, Ice Fresh 
Seafood.

Ber stofnunin fyrir sig að nauðsynlegt 
sé að kanna áhrif viðskiptanna þrátt 
fyrir að eignarhlutur Samherja í Síldar-
vinnslunni hafi minnkað til muna frá 
skráningu Síldarvinnslunnar á markað 
og eru eignatengslin minni nú en þau 
voru í þau fimm skipti sem SKE hefur 
tekið samruna Síldarvinnslunnar og 
annarra félaga til skoðunar á undan-
förnum áratug.

Gunnþór Ingvason framkvæmdastjóri 
Síldarvinnslunnar kveðst undrandi 
á því að SKE telji nauðsynlegt að 
athuga eignatengsl fyrirtækjanna og 
áhrif þess að félagið fari ásamt Sam-
herja með sameiginleg yfirráð yfir 
Ice Fresh Seafood. „Við erum búin að 
ganga í gegnum mjög marga samruna 
á undanförnum árum og erum búin að 
afhenda gríðarlegt magn af gögnum, 
öll gögn sem óskað hefur verið eftir í 
tengslum við þá samruna sem átt hef-
ur við. Öll gögn liggja fyrir um stjórn 
á Síldarvinnslunni. Auk þess sem við 
höfum svarað fyrirspurnum fleiri aðila 
um samskipti þessara félaga. Það ligg-
ur alveg fyrir hverjir hluthafar eru og 
hverjir skipa stjórnir þessara félaga, 
þetta eru opinberar upplýsingar.“

Ekki fyrsta rannsóknin

Árið 2013 samþykkti stofnunin kaup 
Síldarvinnslunnar á Bergi-Hugin en 
ákvað að rannsaka hvort Samherji, sem 
fór með minna en helmingshlut, hefði 
haft óeðlileg áhrif á viðskiptin. Stóð 
rannsóknin til ársins 2018 þegar hún 
var felld niður. Nú síðast skoðaði SKE 

eignatengsl Síldarvinnslunnar, Sam-
herja og Gjögurs í tengslum við kaup 
Síldarvinnslunnar á Vísi hf. árið 2022. 
Höfðu stjórnunar- og eignatengsl fyrir-
tækjanna einnig verið tekin til skoðunar 
við kaup Bergs-Hugins (dótturfélags 
Síldarvinnslunnar) á Bergi ehf. og lauk 
þeirri skoðun 2021.

Milli þessara tveggja skoðana hefur 
þó átt sér stað umfangsmikil breyting á 
samsetningu hluthafa í Síldarvinnslunni 
þar sem félagið var skráð á markað og 
seldi Samherji hluti og fer nú með um 
30% hlut. Þá hafa bæst við mörg hund-
ruð nýir hluthafar. „Þessu ferli fylgdi 
gríðarlega mikið magn af upplýsingum 
um félagið,“ segir Gunnþór.

„Okkur finnst eftirlitið fara offari 
að telja tilefni til að skoða tengsl núna 
vegna viðskipta með sölufyrirtæki sem 
er eingöngu starfandi á erlendum mörk-
uðum með það að markmiði að auka 
söluvirði sjávarfangs frá Íslandi. Það er 
ekkert þarna sem snýst um aflaheim-
ildir eða eignatengsl félaganna heldur 
snýst þetta um að efla markaðsstarf 
erlendis. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 
hafa í áratugi átt með sér samstarf um 
sölu og markaðsmál á erlendum mörk-

uðum. Skemmst er að minnast Sölumið-
stöðvar hraðfrystihúsanna, SÍF og fleiri. 
Íslenskur sjávarútvegur er í alþjóðlegri 
samkeppni þar sem einstaka samkeppn-
isaðilar eru mun öflugri og stærri en 
allur íslenskur sjávarútvegur.

Eldri vísbendingar

Leitað var til Páls Gunnars Páls-
sonar forstjóra SKE til að afla upp-
lýsinga um hvað hefði breyst við kaup 
Síldarvinnslunnar á helmingshlut í Ice 
Fresh Seafood sem kallaði á rannsókn 
Samkeppniseftirlitsins nú.

„Það er engin niðurstaða komin í 
málið, við erum bara að taka þetta til 
athugunar. Þar á meðal þessi eigna-
tengsl og grundvöll málsins (samruna-
tilkynningu vegna viðskiptanna) eins 
og það berst til okkar. Samkeppnis-
eftirlitið hefur áður greint frá því 
að það séu vísbendingar um eigna-
tengsl sem þurfi að skoða. Þannig að 
við erum ekki búin að taka afstöðu 
til málsins að nokkru leyti,“ svaraði 
Páll Gunnar.

Kvaðst hann ekki getað svarað öðr-
um spurningum á þessu stigi og vísaði 
á tilkynningu SKE frá í gær.

 l  Tengsl Síldarvinnslunnar og Samherja enn á ný til skoðunar

Finnst eftirlitið fara 
offari með rannsókn
 Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Morgunblaðið/Eggert

Rýni Aftur eru eignatengsl Síldarvinnslunnar og Samherja til skoðunar. 

Ná fullri nýtingu 
með Berlin NC 
 l  DFFU fékk tæknivæddan togara

Þýska útgerðin Deutsche Fisch-
fang-Union (DFFU), sem er í eigu 
Öldu Seafood sem tók yfir erlenda 
starfsemi Samherja 2022, fékk sl. 
þriðjudag afhentan nýjan togara í 
Brattvåg í Noregi. Togarinn hefur 
fengið nafnið Berlin NC-107 og var 
smíðaður af norsku skipasmíðastöð-
inni Vard.

Skipið hefur vakið nokkra athygli, 
meðal annars vegna mikillar áherslu 
á umhverfismál, svo sem með því 
að ná fram mikilli hagkvæmni í 
orkunotkun, en aðalvélin hefur 
stillanlegan snúning á mínútu og 
breytilegan ventlatíma sem eykur 
eldsneytisnýtingu eftir mismunandi 
álagi.

Stefnt er að því að fullnýta allan 
afla sem skipið veiðir og verður 
enginn úrgangur frá framleiðslu 
losaður í sjó, nema bein.

Optimar hefur hannað og sett upp 
vinnslulínuna á vinnsludekki, en um 
borð eru tveir hausarar frá Vélfagi á 

Akureyri auk tveggja flökunarvéla, 
önnur frá Vélfagi en hin frá norska 
félaginu Breivik AS. Vatnsskurðar-
vél frá Marel sér um að fjarlægja öll 
bein úr flökum og getur skorið flök 
í skammta. Þá eru vöruflokkarar 
frá Marel og Slippnum Akureyri og 
hakkvél frá þýska framleiðandanum 
Sepamatic.

Vinna einnig rækju

Áhersla í rekstri togarans verður 
vinnsla á hvítfiskflökum úr tegund-
um eins og þorski, ýsu og ufsa, en 
einnig er gert ráð fyrir að hann geti 
verið gerður út á rækju. Um borð er 
vinnslulína fyrir rækju með flokkara 
frá Style og tveir suðupottar frá 
Carsoe.

Stefnt er að því að framleiða bein-
laust hakk úr hausum og innyflum 
sem nýtt verður í fóðurframleiðslu. 
Slíkt getur líka verið framleitt til 
manneldis en þá úr frosnum hryggj-
um og afskurði. Roð verður fryst 
og nýtt til dæmis við framleiðslu 
á kollageni fyrir fæðubótarefni og 
snyrtivörur.

Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is 

Ljósmynd/Kristin Stoylen

Tæknivæddur Togarinn Berlin NC-107 bættist við flota DFFU í gær.

Afurðaverð á markaði
28. febrúar, meðalverð, kr./kg

Þorskur, óslægður 478,94

Þorskur, slægður 378,89

Ýsa, óslægð 248,46

Ýsa, slægð 244,49

Ufsi, óslægður 142,07

Ufsi, slægður 256,12

Gullkarfi 316,29

Langa, óslægð 256,74

Langa, slægð 269,66

Keila, óslægð 10,03

Keila, slægð 49,00

Steinbítur, óslægður 137,77

Steinbítur, slægður 178,79

Hlýri, slægður 351,70

Skötuselur, slægður 509,17

Skarkoli, slægður 401,90

Þykkvalúra, slægð 804,69

Langlúra, óslægð 184,15

Sandkoli, óslægður 10,00

Rauðmagi, óslægður 65,00

Grásleppa, óslægð 768,03

Gellur 1.888,00

Hrogn/ýsa 127,07

Hrogn/þorskur 668,40

Lúða, slægð 790,62

Lýsa, óslægð 9,68

Lýsa, slægð 10,00

Skata, slægð 82,48

Stórkjafta, slægð 10,00

Undirmálsýsa, óslægð 17,99

Undirmálsþorskur, óslægður 247,45



dr. Ari Trausti  
Guðmundsson
jarðfræðingur

dr. Sigurveig  
Sigurðardóttir

yfirlæknir

Hermann Jónsson
forstjóri HMS

dr. Ólafur H. 
Wallevik 
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Sylgja Dögg 
Sigurjónsdóttir

líffræðingur

Hildigunnur  
Sverrisdóttir  
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Kristján  
Kristjánsson 
fréttamaður

Kl. 15:30 Pallborð - stjórnandi Kristján Kristjánsson fréttamaður

DAGSKRÁ

í Háskólanum í Reykjavík mánudaginn 4. mars kl. 13:00 - 17:00

Verið velkomin í stóra sal HR V101 - aðgangur ókeypis

Opnun

Áslaug Arna  
Sigurbjörnsdóttir
ráðherra

Fundarstjóri fer 
yfir markmið 
ráðstefunnar

Vélræn eða 
náttúruleg  
loftræsing

Eiríkur Ástvald 
Magnússon

Inniloft, efnisval, 
raka skemmdir 
og heilsa

Sylgja Dögg 
Sigurjónsdóttir

Loftræsing, 
loftskipti og 
sjálfbærni

Alma Dagbjört 
Ívarsdóttir

Húsnæði  
og heilsa -  
Sýn læknis

dr. Kristin 
Sigurdardottir

Þarf bygginga-
rannsóknir?

Svana Helen 
Björnsdóttir, 
formaður VFÍ

What we know 
and should know 
about ventilation

dr. Pawel  
Wargocki, 
prófessor DTU

Fundarstjórn:  

dr. Ólafur H. 
Wallevik

SKAÐLEGT INNILOFT, 
LOFTRÆSINGAR OG HEILSU

Fagráðið Betri  byggingar í samvinnu við IceIAQ og HR heldur ráðstefnu með áherslu á 

RÁÐSTEFNA UM RAKA SKEMMDIR OG MYGLU
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Skannaðu mig
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 Húðfegrun býr yfir 23 ára reynslu í húðmeðferðum

Þéttir húð undir augnsvæði

Grynnkar línur og hrukkur  

Veitir aukinn raka undir augum

Gefðu augnsvæðinu ferskara  
og bjartara yfirbragð með  

Hyaluronic Booster

29. febrúar 2024

Gjaldmiðill Gengi

Dollari 137.53

Sterlingspund 174.38

Kanadadalur 101.91

Dönsk króna 20.027

Norsk króna 13.061

Sænsk króna 13.354

Svissn. franki 156.43

Japanskt jen 0.9157

SDR 182.74

Evra 149.3

Meðalgengi/Viðskiptavog þröng 180.1456

STUTT

Heimkaup lengja opn-
unartímann til kl. 22

  z Netverslunin Heimkaup hefur lengt 
opnunartíma sinn. Frá og með deginum 
í dag geta viðskiptavinir pantað vörur til 
klukkan 22 á kvöldin og fengið sent heim 
á undir 60 mínútum með hraðsendingar-
fyrirtækinu Wolt eða sótt í vöruhús 
Heimkaupa að Faxafeni 14.

Katrín Aagestad Gunnarsdóttir, 
framkvæmdastjóri markaðsmála, segir 
í samtali við Morgunblaðið að samhliða 
nýtilkomnu samstarfi við Wolt hafi verið 
ákveðið að auka þjónustuna með þessum 
hætti. „Hingað til höfum við lagt áherslu 
á sendingar yfir dag og seinnipart en með 
þessari þjónustuaukningu sjáum við stór 
tækifæri til að sinna betur eftirspurninni 
sem er að myndast á kvöldin. Þannig hafa 
viðskiptavinir okkar meira svigrúm til að 
panta og fá matvöruna, snyrtivöruna eða 
vínið með matnum beint heim að dyrum. 
Það getur verið þægilegt ef eitthvað vant-
ar á síðustu stundu,“ útskýrir Katrín.

Bílapartasalan Netpartar á Selfossi og 
nýsköpunarfyrirtækið Alor, sem sér-
hæfir sig í rafhlöðurannsóknum, hafa 
í samvinnu við Háskóla Íslands hafið 
samstarf um endurnýtingu á rafbílaraf-
hlöðum. Um tveggja ára tilraunaverk-
efni er að ræða. Markmiðið er að búa 
til umhverfisvænni rafstöðvar sem 
samanstanda af rafbílarafhlöðum sem 
hljóta framhaldslíf og eru innleiddar 
samhliða rafstöðvum sem ganga fyrir 
jarðefnaeldsneyti.

Kerfið mun nýtast öllum sem reiða 
sig á rafstöðvar sem knúnar eru af 
jarðefnaeldsneyti. Slíkar stöðvar hafa 
lengi verið notaðar sem varaafl þegar 
til rafmagnstruflana kemur. Einnig hafa 
þær gagnast til rafmagnsframleiðslu 
stórnotenda þegar nauðsynlegt þykir 
að minnka afhendingu á skerðanlegri 
raforku til aðila eins og loðnuverk-
smiðja, líkt og fjallað hefur verið um í 
Morgunblaðinu.

Afhenda fyrstu rafhlöðuna

Aðalheiður Jacobsen, fram-
kvæmdastjóri Netparta, segir að fyrsta 
rafbílarafhlaðan verði afhent í vikunni. 

„Við geymum rafhlöðurnar í sérstök-
um gámi. Við flutninginn yfir til Alor 
eru eingöngu notaðir ADR-vottaðir 
bílstjórar,“ segir Aðalheiður í samtali 
við Morgunblaðið.

Linda Fanney Valgeirsdóttir, fram-
kvæmdastýra Alor, segir að rafbílaraf-
hlöðurnar frá Netpörtum verði notaðar 
í þróun á blendingskerfi sem starfar 
samhliða olíuknúnum rafstöðvum. 
Blendingskerfi nýtast m.a. sem varaafl 
fyrir stórfyrirtæki og stofnanir sem 
þurfa 100% raforkuöryggi. 

„Þetta eru aðilar eins og spítalar, flug-
vellir og gagnaver. Þúsundir lítra af olíu 
eru brenndar við rafmagnsframleiðslu á 
Íslandi ár hvert og magnið hefur aukist 
ár frá ári. Okkar markmið er að minnka 
notkun á olíu til rafmagnsframleiðslu og 

draga þannig úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda, minnka kostnað auk þess að 
minnka sóun á fágætum rafhlöðuhrá-
efnum,“ bætir Linda við.

Hún segir að eftir því sem næst verði 
komist sé rannsóknarverkefnið einstakt 
á heimsvísu. 

„Það eru til blendingsstöðvar á mark-
aðnum, en við finnum ekki önnur dæmi 
um að notast sé við endurunnar bílaraf-
hlöður,“ útskýrir Linda.

Einungis verður notast við heilar 
rafhlöðusellur úr tjónuðum rafhlöðum.

Rafhlöður lykill í orkuskiptum

Spurð að því hversu margar raf-
bílarafhlöður Netpartar geti komið með 
inn í samstarfið segir Aðalheiður að því 
sé ekki auðsvarað. 

„Ég veit aldrei hverju ég á von á. Það 
fer allt eftir því hvernig gengur í um-
ferðinni, hvaða bílar eru algengastir á 
götunum og hvaða bíla bílaleigurnar 
flytja inn,“ segir Aðalheiður.

Hún segir að rafbílum hafi fjölgað 
mikið á götunum undanfarin ár. Því 
ætti bæði skemmdum rafbílarafhlöð-
um sem og þeim sem koma úr úr sér 
gengnum rafbílum og geta ekki lengur 
þjónað upphaflegum tilgangi að fjölga 
í sama hlutfalli.

Linda segir að magn notaðra bílaraf-
hlaðna sem þurfi að farga sé að aukast 
mikið í heiminum. Þeim þurfi að finna 
farveg. 

„Nýsköpunarfyrirtæki víða um heim 
eru í óðaönn að leita lausna áður en 
þetta fer að hrannast upp. Árið 2030 
er áætlað að tólf milljónir tonna af raf-
bílarafhlöðum muni falla til. Við sjáum 
þetta sem verðmæti því það er svo mikil 
geymslugeta eftir á batteríunum. Með 
því að endurnýta þau er hægt að lengja 
líf rafhlaðnanna um a.m.k. tíu ár þó svo 
að þær séu hættar að nýtast í bíla. Þetta 
verða þá kyrrstæðar rafhlöður sem 
geyma rafmagn sem framleitt er með 
sólar-, vind- eða vatnsorku.“

Flestar varaaflstöðvar hér á landi eru 
eingöngu knúnar með olíu. Með því að 
bæta rafhlöðum við er að hennar sögn 
hægt að minnka olíunotkun sem hjálpar 
til við að ná markmiðum um samdrátt í 
losun gróðurhúsaloftegunda.

„Sérfræðingum ber saman um að raf-
hlöður séu lykillinn í orkuskiptunum. 
Það er fyrirséð að þörf fyrir rafhlöður 
mun aukast gríðarlega og það er mikil-
vægt að nýta hverja rafhlöðu eins vel og 
hægt er. Eins og staðan er í dag hefur 
ekki reynst einfalt að nálgast notaðar 
rafbílarafhlöður. Því fögnum við sam-
starfinu við Netparta, sem flýtir fyrir 
verkefninu.“

Eins og tvinnbíll

Linda segir að þeir sem eigi varaafl-
stöðvar komi til með að þær áfram en 
geti, með nýrri lausn, dregið úr notkun 
jarðefnaeldsneytis við rafmagnsfram-
leiðsluna, minnkað losun gróðurhúsa-
lofftegunda og dregið úr kostnaði. 

„Þetta er eins og tvinnbíll. Hann not-
ar fyrst rafmagnið áður en hann fer að 
brenna jarðefnaeldsneytinu.“

Aðalheiður segir að það mikilvægasta 
við samstarfið sé að þarna sé verið að 
finna skemmdum rafhlöðum farveg. 

„Það er ekki mjög umhverfisvænt að 
flytja þær til útlanda í endurvinnslu, 
auk þess sem í þeim eru fólgin mikil 
verðmæti sem við ættum að nýta sem 
mest hér heima. Það er því mjög jákvætt 
að búa til ný batterí úr þeim.“

Samstarf fyrirtækjanna nær til 
tveggja ára eins og fyrr sagði.  Að þeim 
tíma liðnum væntir Linda þess að fyrsta 
rafstöðin verði tilbúin í prófanir. 

„Það eru um átta milljónir olíu-
knúinna rafstöðva í heiminum. Markað-
urinn fyrir vöruna er því stór og virðist 
fara stækkandi.“

Linda og Aðalheiður segja að hingað 
til hafi engin farvegur verið í boði fyrir 
þessar rafhlöður annar en að senda þær 
úr landi í endurvinnslu. Framleiðendur 
taki þær í fæstum tilvikum til baka.

„Við erum stolt af því að geta lagt 
okkar af mörkum í þetta mikilvæga 
verkefni sem fellur vel að áherslum 
hring rásarhagkerfis og styður við orku-
skiptin,“ segja þær að lokum.

 z  Samstarf um endurvinnslu z  Netpartar útvega bílarafhlöður z  Árið 2030 er áætlað að tólf milljónir 
tonna af rafbílarafhlöðum muni falla til z  Einstakt verkefni á heimsvísu z  Fellur að hringrásarhagkerfinu

Gera umhverfisvænni rafstöðvar

SAMSTARF OG STYRKIR

100 milljónir
Verkefninu er stýrt af Rúnari 
Unnþórssyni, tæknistjóra 
Alor og prófessor við HÍ, og 
unnið í samstarfi við Iðnaðar-
verkfræði-, vélaverkfræði- og 
tölvunarfræðideild. Alor hefur 
hlotið 100 m.kr. í styrki frá 
Tækniþróunarsjóði, Nýsköp-
unarsjóði námsmanna, Orku-
sjóði, Loftslagssjóði og Vísinda-
sjóði Orkuveitu Reykjavíkur. 
Styrkirnir hjálpar Alor með að 
fjármagna verkefnið að fullu. 

 BAKSVIÐ

Þóroddur Bjarnason

tobj@mbl.is

 Ljósmynd/Eyþór Árnason

 Sjálfbærni Aðalheiður Jacobsen og Linda Fanney Valgeirsdóttir segja verkefnið styðja við orkuskiptin.



SPORTÍSS P O R T I S . I S

520-1000

S K E I FA N  1 1

1 0 8  R E Y K J AV Í K 

S K Ó R  M E Ð  H Á M A R K S  D E M P U N
MINNKA ÞREYTU OG BÓLGUR Í  STOÐKERFINU!

HOKA BONDI 8 - DÖMU

VERÐ: KR. 31.990
HOKA BONDI 8 - HERRA

VERÐ: KR. 31.990

HOKA CLIFTON 9 - HERRA

VERÐ: KR. 30.990

HOKA CLIFTON 9 - DÖMU

VERÐ: KR. 30.990

ASICS KAYANO 30 - DÖMU

VERÐ: KR. 36.990

ASICS NIMBUS 26 - HERRA

VERÐ: KR. 36.990

ASICS NIMBUS 26 - DÖMU

VERÐ: KR. 36.990
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LAUGAVEGUR 168
Penthouse íbúðir með þakgörðum 
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samlanda okkar, er eitt af forgangs-
verkefnum okkar,“ sagði í yfirlýsingu 
ráðuneytisins.

Segja ekki ástæðu til að óttast

Ályktun þingsins gekk skemur en 
sumir sérfræðingar í málefnum Mold-
óvu höfðu óttast, en síðasta allsherjar-
þing héraðsins var haldið árið 2006 og 
boðaði þá til þjóðaratkvæðagreiðslu 
um að héraðið gengi inn í Rússland. 
Íbúar héraðsins samþykktu það með 
yfirgnæfandi meirihluta en ekkert ríki 

viðurkenndi atkvæðagreiðsluna sem 
lögmæta.

Verndarbeiðni aðskilnaðarsinnanna 
í gær þótti hins vegar minna á að-
draganda innrásar Rússa í Úkraínu 
2022, þegar leppar þeirra í Donbass- 
héruðunum tveimur, Donetsk og 
Lúhansk, óskuðu eftir „vernd“ fyrir 
árásum Úkraínuhers. Ekki er þó talið 
að Rússar séu í aðstöðu til þess að 
senda herlið þangað, en héraðið er 
umkringt af bæði Moldóvu og Úkra-
ínu.

Talsmaður stjórnvalda í Moldóvu 
sagði í gær að ekki væri talin nein 
hætta á því að ástandið færi úr 
böndunum, heldur væri þetta einung-
is tilraun aðskilnaðarsinna til þess 
að búa til móðursýki. Þá fordæmdi 
ríkisstjórn landsins yfirlýsingar að-
skilnaðarsinna og sagði þær vera 
hreinan áróður.

Stjórnvöld í Moldóvu eru þó sögð 
hafa haft áhyggjur af því allt frá upp-
hafi stríðsins að Rússar gætu reynt að 
draga landið inn í átökin, en það liggur 

nærri hafnarborginni Ódessu, sem er 
nú ein helsta lífæð Úkraínumanna.

Biðlaði til Balkanríkja

Volodimír Selenskí Úkraínufor-
seti fundaði í gær í Tírana, höfuð-
borg Albaníu, með leiðtogum ríkja á 
Balkanskaga og óskaði þar eftir meiri 
aðstoð ríkjanna til Úkraínu. Lagði 
hann þar sérstaka áherslu á skotfæri, 
þar sem skortur á þeim væri farinn að 
hafa áhrif á gang stríðsins.

„Allar tafir á aðstoð, allar efasemdir 
um að heimurinn geti varið sig, allt 
þetta veitir einum manni styrk. Allt 
þetta styrkir Pútín,“ sagði Selenskí 
og bætti við að Úkraínumenn hefðu 
ekki tíma eða aðra valkosti.

Selenskí nýtti tækifærið og undirrit-
aði ásamt Edi Rama, forsætisráðherra 
Albaníu, tvíhliða samning um vináttu 
og samstarf ríkjanna tveggja. Þakkaði 
Selenskí Albönum fyrir stuðning sinn, 
en þeir hafa frá fyrsta degi innrásar 
Rússa sent hergögn og skotfæri til 
Úkraínu. Ræddu þeir einnig sameig-
inlega hergagnaframleiðslu.

Greint var frá því í gær að þing-
forsetar 23 Evrópuríkja hefðu ritað 
Mike Johnson, forseta fulltrúadeildar 
Bandaríkjaþings, bréf þar sem skorað 
var á hann að afgreiða sem fyrst frum-
varp um hernaðaraðstoð við Úkraínu 
sem öldungadeildin samþykkti fyrr í 
mánuðinum.

Sagði í bréfi þingforsetanna að það 
yrði að sigrast á „öxulveldum hins illa“ 
til að koma í veg fyrir að frekari stríð 
brytust út í náinni framtíð. Vísuðu þeir 
þar m.a. í þá hernaðaraðstoð sem Íran 
og Norður-Kórea hafa sent Rússum 
síðustu mánuði.

Embættismenn í Transnistríuhéraði 
kölluðu í gær eftir „vernd“ Rússlands 
gegn stjórnvöldum í Moldóvu. Hér-
aðið hefur verið undir valdi rúss-
neskumælandi aðskilnaðarsinna frá 
árinu 1992, þrátt fyrir að tilheyra 
Moldóvu, og hafa um 1.500-2.000 
rússneskir hermenn að jafnaði verið 
staðsettir í héraðinu síðan þá undir 
því yfirskini að þeir sinni friðargæslu.

Aðskilnaðarsinnar höfðu áður boð-
að til sérstaks allsherjarþings allra 
kjörinna fulltrúa í héraðinu, þess sjö-
unda í sögu héraðsins, og samþykktu 
þingmenn þar ályktun um að biðja 
stjórnvöld í Kreml um „vernd“ gegn 
þrýstingi stjórnvalda í Moldóvu.

Leiðtogar aðskilnaðarsinna segja að 
Moldóvar hafi hafið „viðskiptastríð“ 
gegn héraðinu og komið í veg fyrir að 
mikilvægar innflutningsvörur gætu 
borist þangað. Vísaði það einkum til 
viðskipta héraðsins við Rússland, sem 
hafa  sætt þvingunum frá því að Rúss-
ar hófu innrás sína í Úkraínu.

Vítalí Ignatíev, utanríkisráðherra 
aðskilnaðarsinna, sagði að alþjóða-
samfélagið gæti ekki horft framhjá 
ákvörðun þingsins. Gert er ráð fyrir 
að Vladimír Pútín Rússlandsforseti 
flytji stefnuræðu sína í rússnesku 
dúmunni í dag, en ekki er vitað hvort 
hann mun fjalla þar um Moldóvu og 
beiðni aðskilnaðarsinnanna.

Rússneska utanríkisráðuneytið 
sagði hins vegar eftir að beiðnin 
var samþykkt að Rússland tæki 
allar hjálparbeiðnir alvarlega. „Að 
verja hagsmuni íbúa Transnistríu, 

 Báðu Rússa um að verja sig
 l  Aðskilnaðarsinnar í Transnistríu saka stjórnvöld í Moldóvu um að heyja „viðskiptastríð“ gegn hér-
aðinu l  Aðstoð við Transnistríu eitt af „forgangsverkefnum“ Rússa l  Skotfæraskortur hafi mikil áhrif

 AFP/STRINGER

 Transnistría Allsherjarþingið samþykkti í gær að biðja Rússa um vernd gegn stjórnvöldum í Moldóvu. 

 Stefán Gunnar Sveinsson

sgs@mbl.is

menn Hamas-samtakanna lýstu því 
yfir í fyrrakvöld að þeir væru ekki 
bjartsýnir á að samkomulag næðist 
fyrir upphaf næstu viku, eins og Joe 
Biden Bandaríkjaforseti lýsti yfir á 
mánudaginn.

Þýskt herskip í aðgerðum

Hútar hafa haldið áfram árásum 
sínum á sjóflutninga í Rauðahafi. 
Þýski herinn greindi frá því í fyrrinótt 
að freigátan Hessen hefði stöðvað 
drónaárás Húta á þriðjudagskvöldið 
og skotið niður minnst tvo dróna.

Samkvæmt yfirlýsingu frá 
Bandaríkjaher skutu Hútar fimm 
sjálfseyðingardrónum af íranskri 
gerð að Rauðahafi, og ógnuðu þeir 
bæði herskipunum tveimur og flutn-
ingaskipum í grenndinni. Var þeim 
því eytt en ekki hlaust neinn skaði af 
árásinni.

Hamas skutu á
Ísrael frá Líbanon
 l  Vopnahlésviðræður enn í gangi
Al-Qassam stórfylkin, hernaðararm-
ur hryðjuverkasamtakanna Hamas, 
sögðust í gær hafa ráðist á höfuð-
stöðvar eins af stórfylkjum Ísraels-
hers og bragga ísraelska flughersins í 
Beit Hilal í tveimur eldflaugaárásum 
frá suðurhluta Líbanon. Notuðu 
samtökin 40 Grad-flaugar af sovéskri 
gerð til árásanna.

Sögðu samtökin í tilkynningu 
sinni að árásirnar hefðu verið í 
hefndarskyni fyrir árásir Ísraela 
á Gasasvæðið og á Hisbollah-sam-
tökin í Líb anon. Ísraelsher sagði í 
yfirlýsingu sinni að hann hefði orðið 
var við tíu eldflaugar og skotið þær 
flestar niður. Þá hefði herinn svarað 
fyrir árásina með því að ráðast 
á staðinn sem eldflaugunum var 
skotið frá.

Vopnahlésviðræður standa enn 
yfir, en bæði Ísraelar og forsvars-
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Rafah Börn sjást hér að leik í flóttamannabúðum í Rafah-borg. 
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Tjón upp á 62 milljarða króna    

A
lmenningi farnast best í opnu 
hagkerfi þar sem frjálsræði ríkir 
í viðskiptum, samkeppni er virk 
og gagnsæi ríkir í allri efnahags-
starfsemi. Frjáls viðskipti nást ekki 

með afskiptaleysi hins opinbera. Þvert á móti er 
grundvöllur frjálsra viðskipta ævinlega fólginn í 
því að stjórnvöld tryggi sanngjarnar leikreglur og 
skýra umgjörð á markaði …

Hér er vitnað beint í stefnu Samfylkingar-
innar. Frjáls samkeppni á markaði er grund-
völlur neytendaverndar og heilbrigðs atvinnu-
lífs. Hún stuðlar að jafnræði á milli fyrirtækja 
og lægra vöruverði til neytenda. Hún eykur 
kaupmátt og bætir kjör almennings. Launafólk 
á því mikið undir því að stjórnvöld hér á landi 
styðji við og stuðli að samkeppni á markaði.

Þetta eru ekki flókin sannindi en í okkar 
litla, auðlindadrifna og opna hagkerfi er mjög hætt við 
samþjöppun og fákeppni á tilteknum mörkuðum. Það 
er því dapurlegt að fylgjast reglulega með fulltrúum 
atvinnulífsins hjóla í Samkeppniseftirlitið og starfsemi 
þess. Sums staðar í Borgartúninu virðist það sjálfstætt 
markmið að grafa undan samkeppni á markaði og eftirliti 
stjórnvalda með henni. Þannig haga samtök atvinnu-
rekenda á Norðurlöndunum sér ekki, heldur sjá hag 
sinn í því að standa með heilbrigðri samkeppni ásamt 
verkalýðshreyfingunni. Stjórnvöld í nágrannaríkjum 
okkar styðja einnig myndarlega við starfsemi Neytenda-
samtaka í sínum löndum, enda meðvituð um mikilvægi 
þeirra á markaði. Það er ekki gert á Íslandi.

Ólögmætt samráð stóru skipafélaganna 
Eimskips og Samskipa kostaði íslenskt samfé-
lag tæplega 62 milljarða króna á árunum 2008 
til 2013. Þar af var kostnaðarauki neytenda 
26 milljarðar króna sem rekja má beint til 
hækkana gjaldskrár skipafélaganna umfram 
almennt verðlag. Þetta kom fram í úttekt sem 
Analytica vann að beiðni Neytendasamtak-
anna, Félags Atvinnurekenda og VR og birt 
var í síðustu viku. Hér er um gríðarlega háar 
upphæðir að ræða. Til samanburðar nægir 
að nefna að áætlað er að uppkaup húseigna 
í Grindavík muni kosta ríkissjóð rúmlega 60 
milljarða króna. Það setur tjónið af hinu ólög-
lega samráði í samhengi sem flest skilja.

Í frétt á heimasíðu Neytendasamtakanna má 
einnig lesa að lántakendur verðtryggðra lána 
hafi greitt um 17,4 milljarða aukalega vegna 

hækkunar vísitölu sem tilkomin er vegna samráðsins, og 
er það varlega áætlað. Aðgangs- og samkeppnishindranir 
stóru skipafélaganna á því árabili sem um ræðir höfðu 
því bein áhrif á kjör verðtryggðra lána vegna vísitölu-
bindingar þeirra.

Þannig var svínað á neytendum og komið í veg fyrir 
að ný flutningafyrirtæki gætu náð fótfestu á markaði. 
Fórnarkostnaður almennings nemur samkvæmt úttekt-
inni sem hér er fjallað um tilboði ríkisvaldsins í húseignir 
allra íbúa Grindavíkur.

Pistill

Þórunn Svein-
bjarnardóttir

Höfundur er þingkona Samfylkingarinnar –  
jafnaðarflokks Íslands 
thorunn.sveinbjarnardottir@althingi.is

Skrítið útspil
Frakklandsforseta

Margur 
minnist 
þess 

tíma þegar augljóst virtist 
að stutt væri orðið í að 
Rússland gerði alvöru úr 
því að gefa her sínum fyrir-
mæli um ráðast inn í Úkra-
ínu fyrir rúmum tveimur 
árum, en þá tóku einstök 
valdaeintök í Evrópu upp á 
því óboðin að skaffa Pútín 
óumbeðna málamiðlun.

Pútín hafði stillt upp 
ógnandi herstyrk við 
norðurlandamæri Úkraínu, 
nærri Hvíta-Rússlandi, og 
voru uppi getgátur um að 
með því væri hann m.a. 
að leggja áherslu á að þau 
Vesturlönd sem hefðu 
verið ábyrgðaraðilar að 
„Minsk-samkomulaginu“ 
hefðu svo látið vera að 
tryggja að það samkomu-
lag gengi eftir, þrátt fyrir 
ábyrgð sína.

Virtust ýmsir af 
ESB-leiðtogunum af 
„stærri gerðinni“ telja sig 
sjálfskipaða málamiðlun-
armenn og sumir eygðu 
þar gott tækifæri til að slá 
sér verulega upp með slíkt 
erindi. Ekki væri verra 
ef Friðarverðlaun Nóbels 
gætu að auki orðið inn-
an seilingar. Fóru nokk-
ur þessara stórmenna í 
þotum sínum og lentu á 
Moskvuflugvelli, þar sem 
vel var tekið á móti slíkum 
höfðingjum og fyrirmenn-
um, og tignar bifreiðar 
með þjóðfána viðkomandi 
í bak og fyrir færðu þau 
áleiðis til Kremlarkastala. 

Þegar inn var komið tók 
þar reyndar við skreyting 
sem Pútín hafði látið setja 
upp og kom hverjum gesti 
af öðrum í þessu kapp-
hlaupi á óvart: „Langa 
borðið“, sem þeir tveir, 
Pútín og gesturinn, sátu 
einir við. Og borðið virtist 
lengjast nokkuð eftir því 
sem slíkum heimsóknum 
fjölgaði, og vantaði þá helst 
leikhúskíki til að auðvelda 
samskiptin. 

Undirstrikaði „langa 
borðið“, sem lengdist í 
sífellu, óneitanlega vand-
ræðaganginn, en þessi 
pínlegi leikaragangur 
meintra bjargvætta varð 
þó fljótlega endanlega úr 

sögunni.
Nú hefur 

eitt af þessum 
fyrirmennum sem komu 
við sögu í nefndum opn-
unarkafla átakanna haft 
frumkvæði að því, á leið-
togafundi í París í vikunni, 
að ræða opinberlega „þann 
kost“ að lýðræðisríki 
Evrópu sendi evrópskan 
her til Úkraínu og styðji 
stjórnina í Kænugarði til 
að vinna stríðið við Rússa 
og stuðlað þannig í leiðinni 
að mikilli útþenslu þessa 
stríðs, sem yrði þá það 
mesta sem orðið hefði 
frá því að seinni heims-
styrjöldinni lauk. Það var 
Macron forseti Frakklands 
sem hreyfði svo óvænt við 
sínum valdamiklu sessu-
nautum og bætti því svo 
við að þótt slíkt virtist 
fjarlægt væri þó alls ekki 
hægt að útiloka svo óþægi-
lega þróun.  

Þeir í Kreml brugðust 
hart við. Hver Evrópuleið-
toginn af öðrum reyndi að 
tala þessa óvæntu yfirlýs-
ingu niður, og helst á bak 
og burt, og talsmaður Nató 
taldi nauðsynlegt að árétta 
að ekkert slíkt væri uppi á 
þeirra borði. 

Scholz kanslari Þýska-
lands sagði að fundurinn 
í París hefði verið góður 
og allir þátttakendur þar 
verið sammála um að 
evrópskur her yrði ekki 
sendur yfir landamæri 
Úkraínu. 

Macron forseti hafði hins 
vegar sagt við fréttamenn 
á staðnum að þótt þessi 21 
leiðtogi sem verið hefði á 
fundinum hefði ekki verið 
sammála um að senda 
herlið á vettvang hefði það 
verið hreinskilnislega rætt! 
„Ekki er hægt að útiloka 
neinn þátt,“ sagði hann. 
„Við munum gera allt sem 
við getum til að koma í veg 
fyrir að Rússland vinni 
þetta stríð.“

En talsmenn margra 
þjóða, og á meðal þeirra 
þau sem stutt hafa Úkra-
ínu hvað mest í baráttunni, 
brugðust við á þriðjudag, 
þar á meðal Bretland, 
Pólland, Spánn og Ítalía, 
og andmæltu öllum slíkum 
hugmyndum. 

Athyglisþráin er 
sumum erfið }

M
ótmæli bænda á 
meginlandi Evrópu fara 
enn vaxandi, en þeir 
eru ósáttir við kjör sín, 

innflutning á ódýrum landbúnað-
arvörum, einkum frá Úkraínu, og 
yfirþyrmandi skrifræðið sem þeir 
segjast þurfa að búa við af hálfu 
Evrópusambandsins.

Í vikunni söfnuðust bændur frá 
Spáni, Portúgal, Ítalíu og  Belgíu 
saman í Brussel, óku um 900 
dráttarvélum inn á svæðið í borginni 
þar sem Evrópusambandið er með 
höfuðstöðvar og kröfðust úrbóta. Á 
meðan sátu landbúnaðarráðherrar 
Evrópusambandsins á fundi og 
ræddu leiðir til að létta undir með 
bændum. Bændurnir dreifðu mykju 
á götur, köstuðu eggjum í lögreglu 
og kveiktu í hjólbörðum en lögreglan 
svaraði með táragasi og vatnsbyss-
um til að slökkva eldana. 

„Það er skylda þeirra að tala við 
okkur,“ sagði Marieke Van de Vivere, 
sem kom til að mótmæla grænum 
reglugerðum sem hún segir að séu 
að kæfa búskapinn á fjölskyldubýlinu 
hennar. 

„Þegar hesturinn okkar skítur 
þurfum við að segja þeim hve miklu 
hann skítur, við þurfum að borga 
fyrir hestinn sem skítur og við þurf-
um að segja þeim hvað verður um 
hrossaskítinn, hvert hann er fluttur 
og á hvaða degi,“ sagði hún. „Þetta 
er í raun of fáránlegt til að hægt sé 
að útskýra það.“

Adoración Blanque, fulltrúi ungra 
bænda á Spáni, tók í svipaðan 
streng. „Það eru gerðar svo miklar 
kröfur og skrifræðið er svo yfir-
þyrmandi að við bændur getum ekki 
framleitt neitt lengur,“ sagði hún við 
AFP-fréttastofuna.

Mótmælaaldan hefur nú borist 
yfir Ermarsund, en í gær mót-
mæltu bændur í Wales nýrri áætlun 
heimastjórnarinnar þar um landbún-
aðarstyrki. Samkvæmt henni þurfa 
bændur að fallast á að 10% af landi 
þeirra verði varið til skógræktar og 
öðrum 10% í griðasvæði fyrir villt 
dýr eigi þeir að fá slíka styrki.

Tilslakanir

Evrópusambandið hefur á síð-
ustu vikum komið með tillögur að 
tilslökunum, þar á meðal að fresta 

reglum um að bændur þurfi að skila 
landi sínu plægðu og aðgerðir til að 
tryggja að tollfrjálsar landbúnað-
arvörur frá Úkraínu yfirfylli ekki 
Evrópumarkað, en eftir innrás Rússa 
í Úkraínu fyrir tveimur árum voru 
tollar af slíkum vörum afnumdir.

Aðrar tillögur Evrópusambandsins 
miða að því að draga úr kröfum til 
bænda, t.d. fækka eftirlitsferðum 
til bændabýla um 50% og veita 
bændum undanþágur frá reglum 
sameiginlegrar landbúnaðarstefnu 
sambandsins (CAP) ef þeir verða 
fyrir tjóni af völdum óveðurs.

Skrifræðisskrímsli

„Þessar aðgerðir verða fyrsta 
skrefið í þá átt að bregðast við 
áhyggjum fólks en þær nægja 
ekki,“ sagði David Clarinval 
landbúnaðarráðherra Belgíu eftir 
fund landbúnaðarráðherranna, en 
Belgía fer nú með formennsku í 
Evrópusambandinu. Hann sagði að 
ESB-ríkin hvettu framkvæmdastjórn 
sambandsins til að grípa til frekari 
aðgerða. Evrópusambandið hefur 
sagt að hugsanlega verði landbúnað-
arreglurnar endurskoðaðar með það 
að markmiði að draga úr skriffinnsk-
unni. 

Cem Ozdemir, landbúnaðarráð-
herra Þýskalands, viðurkenndi að 
ekki hefði verið staðið við gefin loforð 
til bænda. „Núgildandi CAP-reglur 
eru skrifræðisskrímsli,“ sagði hann. 
Þeim yrði að breyta þannig að þær 
hvettu til jarðyrkju í stað skrifræðis.

Evrópskir bændur 
mótmæla skrifræði
BAKSVIÐ

Guðm. Sv. Hermannsson

gummi@mbl.is

 AFP/Nicolas Maeterlinck

Mótmæli Bóndi blæs grasi á götu í miðborg Brussel í mótmælum í vikunni. 
Lögregla beitti táragasi og vatnsbyssum til að bæla mótmælin niður. 

EVRÓPUÞINGIÐ

Endurheimt 
landgæða
 Evrópuþingið samþykkti í 
vikunni lagafrumvarp sem 
miðar að nátttúruvernd og 
endurheimt landgæða og er 
þungamiðja aðgerða til að gera 
Evrópusambandinu kleift að ná 
loftslagsmarkmiðum. Bændur 
segja hins vegar að þessar 
reglur ógni afkomu þeirra.

Samkvæmt frumvarpinu 
eiga aðildarríki ESB að grípa til 
aðgerða til að endurheimta að 
minnsta kosti 20% af land- og 
hafsvæði þeirra fyrir árið 2030. 
Öll aðildarríki ESB verða að 
staðfesta lögin áður en þau 
taka gildi. 

 AFP/John Thys

 Þing Dráttarvélar framan við 
hús Evrópuþingsins í Brussel.



 

MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 29. FEBRÚAR 2024

 41Kristinn Magnússon

 Grindavík Verktakar hafa unnið hörðum höndum dag og nótt við gerð varnar-
garða kringum Grindavík. Unnið er í kapp við tímann fyrir næsta eldgos.

Greiðsluaðlögun sem hjálpar fleirum
Frumvarp sem 
auðveldar greiðslu-
aðlögun einstaklinga 
varð að lögum í síðustu 
viku. Um er að ræða 
breytingar sem munu 
snerta fjölda fólks og 
eru mikilvægar því með 
þeim eflum við aðstoð 
við þau sem einna verst 
standa fjárhagslega í 
samfélaginu og búum til 
betra velferðarsamfé-
lag. Markmið breyting-
anna er skýrt: Að ná 
enn betur en áður til 
fólks sem stendur frammi fyrir 
verulegum fjárhagserfiðleikum.

Lög um greiðsluaðlögun einstak-

linga voru fyrst sett 
árið 2010, þar sem 
knýjandi þörf var fyrir 
úrræði til að takast á 
við þann vanda sem 
til kom vegna banka-
hrunsins og efnahag-
skreppunnar sem fylgdi 
í kjölfarið. Úrræðið um 
greiðsluaðlögun hefur 
margsannað gildi sitt og 
gert verulegum fjölda 
fólks í fjárhagsvanda 
kleift að endurskipu-
leggja fjármál sín. Um-
boðsmanni skuldara, 

sem sinnir úrræðinu, hafa borist yfir 
8.700 umsóknir frá upphafi.

Frumvarpið sem nú er orðið að 

lögum aðlagar löggjöfina breyttum 
aðstæðum og þannig nær greiðslu-
aðlögunin betur til þeirra sem eru 
í mestri þörf fyrir hana í dag. Séu 
tölur fyrir árið 2023 skoðaðar var 
langstærsti hluti umsækjenda um 
greiðsluaðlögun á leigumarkaði 
eða í félagslegri leigu (70%), 43% 

umsækjenda voru á örorkulífeyri og 
18% voru án atvinnu.

Í stjórnarsáttmála er meðal 
annars kveðið á um að efla almanna-
þjónustu með það að markmiði 
að bæta lífskjör þeirra sem verst 
standa. Með lagabreytingunni 
verður úrræðið um greiðsluaðlögun 
að heildstæðari lausn en verið hefur 
og málsmeðferð verður skýrari og 
skilvirkari.

Sem dæmi má nefna að fleiri geta 
nú sótt um greiðsluaðlögun en áður, 
málsmeðferð er breytt með hag 
skuldara í huga og hægt verður að 
óska eftir lækkun á veðsetningu 
þannig að hún miðist við mark-
aðsverðmæti fasteignar. Einnig er 
brugðist við þeim aðstæðum sem 

uppi eru í þjóðfélaginu núna þegar 
greiðslubyrði veðlána fer hækkandi 
vegna hás vaxtastigs, en lögin leyfa 
nú gjaldfrest eða lægri afborganir 
veðlána í ákveðinn tíma. Þá er tekið 
sérstaklega á ábyrgðarskuldbinding-
um á námslánum þannig að þær 
heyri nú undir greiðsluaðlögunarúr-
ræðið, en fyrir breytinguna voru 
engar lögbundnar lausnir til staðar 
fyrir ábyrgðarmenn námslána sem 
lenda í greiðsluerfiðleikum.

Ég er því stoltur og ánægður með 
að frumvarpið sé orðið að lögum og 
þakka öllum þeim sem lögðu hönd á 
plóg að gera það að veruleika.

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson

Höfundur er félags- og  
vinnumarkaðsráðherra.

Frumvarpið aðlagar 
löggjöfina breyttum 

aðstæðum og þannig 
nær greiðsluaðlögunin 
betur til þeirra sem eru 
í mestri þörf fyrir hana 
í dag.

Fótalausir hermenn þakka Íslendingum
Þann 24. febrúar sl. 
voru tvö ár liðin frá 
allsherjarinnrás Rúss-
lands í Úkraínu. Af 
því tilefni ferðuðumst 
við formenn utanríkis-
málanefnda í Evrópu 
og Kanada til Úkraínu. 
Tilgangur ferðarinnar 
var að sýna samstöðu 
með fullvalda lýðræðis-
þjóð sem berst af öllum 
mætti gegn ólögmætri 
innrás ríkis sem ber 
enga virðingu fyrir 
alþjóðalögum.

Úkraínumenn voru duglegir 
að minna okkur gestina á að þeir 
hefðu verið tíu ár í stríði, enda 
hefði Rússland ráðist inn í og hern-
umið land í Úkraínu árið 2014. Við 
funduðum með þingmönnum, emb-
ættismönnum og ráðherrum og 
tókum þátt í tilfinningaþrunginni 

athöfn í úkraínska 
þinginu vegna tíma-
mótanna. Þar var ekki 
annað hægt en að 
tárast með úkraínskum 
kollegum. Um kvöldið 
sofnuðum við út frá 
háværum tilkynningum 
um loftárásir í ná-
grenni Kænugarðs. Það 
er skringileg tilfinning 
fyrir íbúa friðsælasta 
lands heims.

Við hittum samtök 
sem berjast fyrir 

vernd og endurheimt úkraínskra 
barna sem hafa verið numin á 
brott af Rússum og þeim komið 
fyrir í Rússlandi. Yfir 20 þúsund 
slík tilfelli eru skráð, en börnin eru 
falin og heilaþvegin í því skyni að 
reyna að afmá úkraínskan uppruna 
þeirra. Slíkar aðferðir eru vel 
þekktar frá tímum Sovétríkjanna 

– Rússar hafa engu gleymt við 
myrkraverkin.

Við heimsóttum sömuleiðis 
endurhæfingarmiðstöð fyrir 
úkraínska hermenn. Heimsóknin 
hafði djúpstæð áhrif á hópinn, 
en við heilsuðum upp á hermenn 
sem voru alvarlega brenndir, 
vitsmunaskertir vegna höfuð-
áverka og sem höfðu misst ýmsa 
útlimi. Þeir voru komnir mislangt 
í bataferlinu og einhverjir báðust 
undan samtali og voru augljóslega 

í áfalli. Aðrir höfðu endurheimt 
styrk og baráttuþrek og göntuðust 
við hópinn. Úkraínskur andi er 
sannarlega einstakt fyrirbrigði. Á 
aðaltorgi Kænugarðs, Maidan, hafa 
ættingjar fallinna hermanna komið 
fyrir þúsundum fána og mynda í 
minningu þeirra. Selenskí forseti 
Úkraínu hefur upplýst að 31 þús-
und úkraínskir hermenn hafi látist 
við að verja landið á undanförnum 
tveimur árum. Margfalt fleiri hafa 
særst.

Hvað skyldu síðan Úkraínumenn 
hafa sagt við þingmannahópinn, all-
ir sem einn? Þingmenn, embættis-
menn og ráðherrar. Fólk sem hefur 
bjargað hundruðum úkraínskra 
barna úr klóm Rússa. Hermenn 
sem hafa misst báða fætur, hönd, 
fingur. Sem hafa kvalist, brunnið 
og kalið. Úkraínumenn sem hafa 
misst nána fjölskyldumeðlimi, vini 
sína og heimili. Skilaboð þeirra 

allra til okkar voru: Takk! Takk 
fyrir að styðja við og gefast ekki 
upp á baráttu lýðræðisríkis fyrir 
grunnstoðum þess. Fyrir réttinum 
til að velja og haga sínum eigin 
örlögum. Við vorum grátbeðin um 
að halda stuðningnum áfram svo 
Úkraínumenn gætu varist þessum 
sameiginlega ógnvaldi við heims-
mynd okkar.

Þegar hópurinn fór frá Úkraínu 
bárust okkur myndskilaboð frá 
hermanni í framlínunni. Auðvitað 
með þökkum fyrir veittan stuðning. 
Og hvatningu til að halda honum 
áfram svo Úkraína geti áfram 
barist fyrir okkar gildum. Svo 
okkar börn þurfi ekki að deyja í 
baráttunni fyrir áframhaldandi 
frjálsum heimi.

Diljá Mist Einarsdóttir

Höfundur er þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins og formaður utanríkis-
málanefndar Alþingis.

Við vorum grát-
beðin um að halda 

stuðningnum áfram 
svo Úkraínumenn gætu 
varist þessum sam-
eiginlega ógnvaldi við 
heimsmynd okkar.

Oft er það gott  
sem ungir kveða
Sumarstörf, skólamál, 
samgöngur og félags-
mál eru reykvískum 
ungmennum ofarlega 
í huga að því er fram 
kom á sameiginlegum 
fundi borgarstjórnar 
og Reykjavíkurráðs 
ungmenna sl. þriðju-
dag. Fjölmargar góðar 
ábendingar komu fram 
á fundinum um það sem 
betur má fara í málefn-
um ungmenna.

Ungmennaráð eru 
vettvangur fyrir ung-
linga yngri en átján ára til að láta 
til sín taka við mótun samfélagsins. 
Sex ungmennaráð eru starfandi í 
Reykjavík og eiga þau samstarfs-
vettvang, sem nefnist Reykja-
víkurráð ungmenna. Fulltrúar úr 
Reykjavíkurráðinu funda árlega með 
borgarstjórn og fá þar tækifæri til að 
vinna málefnum sínum brautargengi 
með umræðum og tillöguflutningi.

Á fundinum sl. þriðjudag kynntu 
ungliðarnir sjö tillögur um marg-
vísleg málefni. Tillögurnar verða 
síðan teknar til frekari umfjöllunar 
og afgreiðslu í nefndum og ráðum 
borgarinnar.

Sanngirni í launamálum
Fulltrúar ungmennaráðs Vestur-

bæjar, Miðborgar og Hlíða leggja til 
að borgarstjórn samþykki að hækka 
laun unglinga í Vinnuskóla Reykja-
víkur næsta sumar í samræmi 
við breytingar á launavísitölu frá 
síðustu launahækkun.

Tilefni tillögunnar er sú ákvörðun 
meirihluta Samfylkingar, Fram-
sóknar, Pírata og Viðreisnar að láta 
laun unglinga í Vinnuskólanum ekki 
halda verðgildi sínu síðasta sumar 
heldur miða við launatöflu frá árinu 
2022. Þessi launafrysting misbauð 
réttlætiskennd unglinganna og 

hafði kjararýrnun í för 
með sér fyrir þá, enda 
hækkaði almenn launa-
vísitala um 9% á milli 
ára. Síðasta sumar voru 
því langlægstu launin 
til vinnuskólaunglinga 
á höfuðborgarsvæðinu 
greidd í Reykjavík.

Borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins lögðu 
ítrekað til um sumarið 
að laun unglinganna 
hækkuðu í samræmi við 
vísitölu. Borgarfulltrúar 

meirihlutans vildu hins vegar ekki 
ræða málið í borgarstjórn og felldu 
tillögu Sjálfstæðisflokksins um 
leiðréttingu til handa unglingunum, 
í borgarráði, þegar langt var liðið á 
sumarið.

Vonandi verða kjör í unglinga-
vinnunni leiðrétt næsta sumar. 
Yngsta starfsfólk borgarinnar á 
betra skilið, enda sinnir það mikil-
vægum verkefnum á sviði hreinsun-
ar, fegrunar og viðhalds.

Efla þarf strætó
Samgöngur eru unga fólkinu ofar-

lega í huga og telur það mikilvægt að 
bæta strætisvagnaþjónustu í eystri 
hluta borgarinnar. Fulltrúar ung-
mennaráðs Árbæjar og Holta leggja 
til að bætt verði við nýrri strætóleið 
fyrir íbúa Árbæjar, Norðlingaholts 
og Grafarholts. Ljóst er að slík leið 
myndi stórbæta tengingar á milli 

þessara hverfa. Slíkum tengingum 
er nú ábótavant eins og unglingarnir 
benda á.

Þá lögðu fulltrúar ungmennaráðs 
Kjalarness til að strætisvagna-
þjónusta við hverfið yrði bætt og 
ferðatíðni aukin.

Starfsemi félagsmiðstöðva
Þrjár tillögur ungmennaráðanna 

snerta starf félagsmiðstöðva borg-
arinnar. Fulltrúar ungmennaráðs 
Laugardals, Bústaða og Háaleitis 
vilja að kvöldafgreiðslutími félags-
miðstöðva verði lengdur að nýju 
til kl. 22 virka daga en hann var 
styttur á liðnu hausti. Jafnframt 
að framvegis verði haft samráð við 
ungmennaráðin þegar hugmyndir 
koma fram um breytingar á frí-
stundastarfi unglinga.

Sömu fulltrúar leggja einnig til að 
sértæku félagsmiðstöðinni Öskju í 
Klettaskóla verði gert kleift að hafa 
kvöldopnun tvisvar í viku í stað eins 
kvölds nú.

Þá leggja fulltrúar í ungmennaráði 
Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða 
til að starfsemi Hinsegin félagsmið-
stöðvarinnar í Spennistöðinni við 
Austurbæjarskóla verði tryggð og 
að hún fái fastan sess sem slík.

Athyglisverð tillaga kemur frá 
ungmennaráði Breiðholts um að 
vægi nútíma samfélagsfræðikennslu 
verði aukið í grunnskólum og þar 
með umfjöllun um það sem er efst á 
baugi í samfélaginu hverju sinni.

Ungmennaráðsliðarnir fluttu 
tillögur sínar vel og skörulega og 
síðan voru málin rædd af hreinskilni 
og hispursleysi. Er dýrmætt fyrir 
okkur borgarfulltrúa að fá að funda 
reglulega með fulltrúum ungmenna-
ráðanna og heyra sjónarmið þeirra 
milliliðalaust.

Kjartan  
Magnússon

Höfundur er borgarfulltrúi   
Sjálfstæðisflokksins.

Dýrmætt er fyrir 
borgarstjórn að 

funda reglulega með 
fulltrúum ungmenna-
ráða og kynnast sjónar-
miðum þeirra.
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AÐALFUNDUR 
ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF. 

Verður haldinn þann 21. mars 2024 kl. 16.00 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 
2, 108 Reykjavik. Upplýsingar tengdar fundinum eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins 
www.icelandseafood.com/investors.

DAGSKRÁ FUNDARINS:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári. 
3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til samþykktar. 
4. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar eða taps félagsins á árinu 2023
5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar. 
7. Kosning stjórnar félagsins.
8. Kosning endurskoðanda félagsins.
9. Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd
10. Tillaga stórnar um breytingar á samþykktum: 
 a. Endurnýjun á heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum ásamt viðeigandi breytingu á 

viðauka við samþykktir. 
11. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin. 

Hluthafar hafa heimild til að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fundinum og skal kröfu þar um fylgja rökstuðningur eða drög 
að ályktun sem berast skal stjórn félagsins skriflega eða með tölvupósti á netfangið agm@icelandseafood.com í síðasta lagi 
fyrir kl. 16:00 hinn 11. mars nk.
Á aðalfundinum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Hluthafar þurfa að vera skráðir í hlutaskrá félagsins til að 
eiga þess kost að greiða atkvæði á fundinum (hlutir á safnreikningum hafa ekki atkvæðisrétt). Mæting hluthafa sem sækja 
fundinn verður skráð á við innganginn og hluthafar fá þar afhenta atkvæðaseða og önnur fundargögn. Atkvæði verða einungis 
greidd skriflega á fundinum ef farið verður fram á slíkt. Kjör stjórnar fer fram skriflega svo fremi sem framboð eru fleiri en 
stjórnarsæti. Hluthafar sem ekki mæta á fundinn geta greitt atkvæði fyrir fundinn eða látið umboðsmann sækja fundinn 
fyrir sína hönd. 
Óski hluthafi eftir því að greiða atkvæði skriflega fyrir fundinn skal hann gera kröfu um slíkt eigi síðar en fimm sólarhringum 
fyrir fundinn. Hluthafar geta oskað eftir því að fá atkvæðaseðla senda eða sótt atkvæðaseðil á vefsíðu félagsins og greitt 
atkvæði fyrir fund. Undirritaðir, dagsettir og vottaðir atkvæðaseðlar skulu hafa borist félaginu á skrifstofu þess eða á netfangið 
agm@icelandseafood.com að minnsta kosti þremur klukkustundum fyrir fundinn svo þeir teljist lögmætir.
Hluthafar eiga rétt á að mæta og taka til máls á aðalfundi. Jafnframt eiga hluthafar rétt á að koma á framfæri fyrirspurnum. 
Hluthafar skulu senda fyrirspurnir sínar á netfangið agm@icelandseafood.com í síðasta lagi fyrir kl. 16:00 hinn 16. mars 2023.
Hluthöfum er heimilt að sækja fund ásamt ráðgjafa. Þá er hluthöfum heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið á fundinum fyrir 
sína hönd. Ráðgjafi hefur hins vegar hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á hluthafafundum.
Ef hluthafi hyggst láta umboðsmann mæta fyrir sína hönd skal umboðsmaður leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð, 
undirritað, dagsett og vottað. Rafræn umboð skulu send á netfangið agm@icelandseafood.com og skulu þau berast að 
minnsta kosti þremur klukkustundum fyrir fundinn. Form að umboði má nálgast á heimasíðu félagsins.
Þeir einstaklingar sem hyggjast gefa kost á sér í stjórnarkjöri skulu með skriflegum hætti tilkynna félagsstjórn um framboð, 
ásamt nauðsynlegum fylgigögnum, eigi síðar en fimm sólarhringum fyrir aðalfund, sbr. 63. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög 
og samþykktir félagsins. Skulu tilkynningar berast á netfangið agm@icelandseafood.com. Eyðublöð má nálgast á heimasíðu 
félagsins, einnig er hægt að óska eftir því að fá þau send með því að senda tölvupóst á netfangið agm@icelandseafood.com. 
Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi seinna en tveimur dögum fyriri fund.
Ítarlegri upplýsingar um efni fundarins, þ.á m. skjöl sem lögð verða fyrir hluthafafund og tillögur, eru aðgengilegar á vefsíðu 
félagsins; http://www.icelandseafood.com/Investors.

Ítarlegri upplýsingar um efni fundarins, þ.á m. skjöl sem lögð verða fyrir 
hluthafafund og tillögur, eru aðgengilegar á vefsíðu félagsins; 

http://www.icelandseafood.com/Investors  

Fjölskylduhjálp Íslands 
þykir mjög leitt að 
tilkynna að við munum 
neyðast til að hætta 
allri starfsemi í sumar 
eftir 20 ára samfellda 
starfsemi og aldrei lok-
að yfir sumartímann.

Undirrituð hefur bor-
ið fjárhagslega ábyrgð 
á rekstri FÍ sl. tvo 
áratugi. Við kaupum 
aldrei neitt nema eiga 
fyrir því. Greiðum allt 
á gjalddaga. Höfum 
aldrei notað yfirdrátt-
arheimild. Bankalán höfum við ekki 
tekið.

Undirrituð er ekki tilbúin að taka 
20-25 milljónir að láni með veði í 
heimili sínu til að halda hjálpar-
starfinu áfram. Við höfum sjaldan 
fengið súrefni (fjárstyrki) frá yfir-
völdum sl. tvo áratugi til að halda 
starfseminni gangandi heldur hefur 
starfið unnist með hörku, dugn-
aði, hugsjón og þrotlausri vinnu 
sjálfboðaliða sl. 20 ár sem finna til 
skyldunnar í þágu þeirra fjölmörgu 
sem lifa við lága framfærslu.

Við afgreiddum yfir 2.864 heimili 
í desember sl. með 86 sjálfboðaliða, 
sem var hálfgert brjálæði. Fjöldi 
einstaklinga þar að baki í desember 
var 7.950. Úthlutað var næstum 
alla virka daga auk jólapakka frá 
Kringlunni, Smáralind og einstaka 
fyrirtækjum.

Allt árið 2023 afgreiddum við 
28.643 úthlutanir og einstaklingarn-
ir að baki þessum fjölda voru 
75.904. Í Iðufelli í Breiðholti voru 
afgreiddar 18.480 mataraðstoðir og 
á Baldursgötu í Reykjanesbæ voru 
afgreiddar 10.163 mataraðstoðir.

Forsendur fyrir starfseminni eru 
ekki lengur fyrir hendi. Forsendu-
bresturinn er eftirfarandi:

Frystiklefinn sem við höfum 
notað sl. 10 ár var gjöf frá Shoretel, 
president's club í Bandaríkjun-
um árið 2014. Fengum margoft 
viðgerðarmenn til að halda honum 
gangandi með miklum kostnaði allt 
síðasta ár en nú er hann alfarið 
ónothæfur. Risakæliklefi sem við 
höfum notað öll árin er að falla á 
tíma. Viðgerðarmenn héldu honum 
gangandi með miklum kostnaði fyr-
ir okkur allt síðasta ár. Vöruflutn-
ingabíllinn okkar, sem er með lyftu 
og tekur sex vörubretti í hverri ferð 
(árgerð 2012), er orðinn mjög lúinn, 
fer í viðgerð nokkrum sinnum í 
mánuði með tilheyrandi kostnaði. 
Án þessara hjálpartækja getum 
við ekki starfað út frá heilbrigðis-
sjónarmiðum, lögum og reglum um 
meðferð matvæla.

Við höfum tekið á móti hátt í 400 

brettum af matvælum 
frá því að verkefnið 
Matarbankinn – vinn-
um gegn matarsóun 
hófst með góðri sam-
vinnu við fyrirtækin 
í landinu. Við höfum 
unnið af mikilli ábyrgð 
að umhverfisvernd. 
Hver sem vill getur 
ímyndað sér hversu 
mikið magn af matvæl-
um þurfti ekki að urða 
vegna vinnu sjálfboða-
liðanna (skilaboð til 

umhverfisráðherra).
Við hefðum þurft að ráða bíl-

stjóra á launum ef starfsemin hefði 
haldið áfram. Bílstjórinn vinnur alla 
virka daga frá kl. 10 til 17 og líka 
fyrir hádegi á laugardögum. Hann 
hefur unnið hjá okkur í sjálfboða-
vinnu á annað ár. Höfum verið með 
20 manns frá Venesúela allt sl. ár í 
sjálfboðavinnu alla virka daga. Þar 
fyrir utan þyrfti að greiða yfirfólki 
á báðum stöðum laun. Við höfum 
greitt laun til gjaldkera, bókara og 
endurskoðunar í 20 ár og formaður 
hefur haft skoðunarheimild á reikn-
inga FÍ. Formaður fór á laun fyrir 
nokkrum árum.

Eins og fyrr segir harmar 
Fjölskylduhjálp Íslands þetta og 
jafnframt að stjórnvöld hafi ekki 
séð ástæðu til að styðja við það 
hjálparstarf sem unnið er við 
erfiðar aðstæður. Fjölskylduhjálp 
Íslands er reiðubúin að halda áfram 
hjálparstarfi sínu ef stjórnvöld eru 
reiðubúin til að leggja sitt af mörk-
um til stuðnings við bágstadda á 
Íslandi. Færum sérstakar þakkir 
til allra fyrirtækja og einstaklinga 
sem stutt hafa starfið í tvo áratugi. 
Einstakar þakkir færum við Þórólfi 
Gíslasyni kaupfélagsstjóra á Sauð-
árkróki fyrir hans góðvild og miklu 
hjálpsemi í garð Fjölskylduhjálpar 
Íslands sem er ómetanleg.

Ef opinberir aðilar stjórnuðu jafn 
yfirgripsmikilli starfsemi þá kostaði 
það ekki undir 450 miljónum á ári.

Söfnunarreikningur Fjölskyldu-
hjálpar Íslands er 0546-26-6609, kt. 
660903-2590.

Fjölskylduhjálp  
Íslands hættir  
að öllu óbreyttu

Ásgerður Jóna  
Flosadóttir 

Höfundur er stofnandi og formaður 
Fjölskylduhjálpar Íslands.

Allt árið 2023 
afgreiddum við 

28.643 úthlutanir og 
einstaklingarnir að 
baki þessum fjölda voru 
75.904.

Saknaðarljóð til  
fjallkonunnar

Ég sakna ljúfra stunda í lífi mínu,
er lækkar sól á bleikum himni mín'.
Ég fyrrum oft hlaut skjól í skauti þínu
og skugginn náði ei alla leið til þín.

Ég sakna tíma er þjóðin frelsið þráði,
ei þýðlynd eins og núna víst hún er,
er fólkið frelsisbaráttuna háði
og fórnaði svo miklu handa þér.

Ég sakna þess að öll við elskum landið
og aftur getum kallað okkur þjóð.
Við verðum nú að styrkja bræðrabandið
og brúa leið á feðra vorra slóð.
 (ÓFM 21. febrúar 2024)

Ólafur F. Magnússon

Höfundur er læknir og  
fv. borgarstjóri.

Náttúruhamfarir halda 
uppteknum hætti á 
Suðurnesjum og telja 
vísindamenn í raun nýtt 
tímabil eldsumbrota 
hafið á svæðinu. Eldgos 
hófst fimmtudaginn 
8. febrúar um kl. 6 að 
morgni. Örfáum klukku-
stundum síðar höfðu 
vísindamenn keyrt 
hraunflæðilíkan sem fól 
í sér að hætt væri við 
að hraun frá eldgosinu 
ógnaði heitavatnslögn 
frá orkustöð HS Orku í Svartsengi 
sem flytur heitt vatn til byggðarlag-
anna á Suðurnesjum. Kl. 12.05 sama 
dag rofnaði heitavatnslögnin eftir að 
hraunjaðarinn og glóandi hraunið 
fór yfir hana. Þar með var orðið 
heitavatnslaust á Suðurnesjum.

Sú staðreynd blasið við að 
hraun hefur runnið nú í tvígang 

yfir hitaveitulagnir á 
Suðurnesjum. Í því 
ljósi hlýtur að teljast að 
mjög líklegt sé að virkj-
unin í Svartsengi fari 
undir hraun í náinni 
framtíð. Málið var á 
dagskrá á stjórnarfundi 
Sambands sveitarfélaga 
Suðurnesjum (SSS) 
á dögunum þar sem 
undirritaður situr fyrir 
hönd Suðurnesjabæj-
ar. Stjórn SSS bókaði 
eftirfarandi: „Svartasta 

myndin rættist í síðustu eldgos-
um í ljósi þess leggur stjórn SSS 
áherslu á mikilvægi þess að huga að 
innviðum, m.a. að koma upp öðrum 
veitum á Reykjanesskaganum til að 
tryggja heitt vatn og raforku. Ljóst 
er að ekki dugar lengur að treysta 
á eina virkjun til húshitunar eins og 
verið hefur.“

Suðurnesjamenn þurfa á 
Suðurnesjalínu 2 að halda og það 
strax. Um gríðarlega mikilvæga inn-
viðaframkvæmd er að ræða fyrir öll 
Suðurnesin í heild sinni. Lengi hefur 
verið kallað eftir frekari raforku inn 
á svæðið og hefur deila staðið um 
framkvæmdina í rúma tvo áratugi. 
Það hefur legið fyrir um langa hríð 
að nauðsynlegt væri að ráðast í 
framkvæmdir sem þessar til að 
bæta afhendingaröryggi raforku á 
Suðurnesjum og auka flutningsgetu 

raforkukerfisins milli höfuðborgar-
svæðisins og Suðurnesja.

 Heitt og kalt vatn
Heita vatnið er mikið hagsmuna-

mál fyrir svæðið í heild sinni og í 
raun stórt og veigamikið öryggismál 
sem snertir alla Suðurnesjamenn. 
Hafin er vinna við að endurvekja 
lághitaholur á svæðinu, sem voru 
boraðar fyrir um 50 árum, með 70 
til 100 gráða heitu vatni með það 
fyrir augum að koma upp eins konar 
varahitaveitu. Eru þær holur á 
Njarðvíkurheiði í Reykjanesbæ og á 
Rosmhvalanesi í Suðurnesjabæ.

Varavatnsból fyrir Suðurnesjabæ 
og Reykjanesbæ er núna tilbúið. 
Vatnsbólið er staðsett við Árnarétt 
hjá Garði í Suðurnesjabæ. Ráðist 
var í verkið í tengslum við jarðhrær-
ingar og eldgos á Suðurnesjum og 
möguleg áhrif þeirra á vatnsbólið að 
Lágum við Svartsengi.

Kalda vatnið er algjör grunn-
forsenda byggðar og atvinnulífs 
og það þarf að vera aðgengi að því 
þegar á reynir.

Mikilvægt að þétta samtalið
Það liggur í hlutarins eðli að það 

þarf að hafa hraðar hendur um 
næstu skref. 30.000 manna samfé-
lag á Suðurnesjum er undir ásamt 
starfsemi í Flugstöð Leifs Eiríksson-
ar í Suðurnesjabæ.

Þétta þarf markvisst samtöl al-
þingismanna, sveitarstjórnarmanna, 
sérfræðinga og embættismanna 
til þess eins að veita málefnum 
sem snerta innviðauppbyggingu á 
Suðurnesjum framgang í stjórnsýslu 
og stjórnsýsluákvörðunum vegna 
þess að það liggur mikið við.

Orkuinnviðum á Suðurnesjum ógnað

Anton Guðmundsson

Höfundur er oddviti Framsóknar í 
Suðurnesjabæ og formaður  
bæjarráðs.

Stjórn SSS leggur 
áherslu á mikil-

vægi þess að huga að 
innviðum, m.a. að koma 
upp öðrum veitum á 
Reykjanesskaganum til 
að tryggja heitt vatn.

Atvinna
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Offita er flókinn 
sjúkdómur sem á sér 
margar orsakir. Lengi 
var fjallað um líkamann 
eins og vél sem fær 
eldsneyti til brennslu 
og lagt út frá því að ef 
einstaklingur borðaði 
minna (minna elds-
neyti) og hreyfði sig 
meira (meiri brennsla) 
myndi hann léttast. 
Þekking okkar á offitu 
er mun betri nú og 
vitum við að þessi 
nálgun er ofureinföldun 
á flóknu vandamáli.

Algengi offitu hefur aukist mjög í 
vestrænum löndum síðustu áratugi, 
meðal annars á Íslandi. Er nú talið 
að tæp 30% fullorðinna og 7% 
barna séu með offitu. Aukningin 
á síðustu áratugum segir mikið til 
um hvernig þjóðfélag okkar hefur 
breyst. Með aukinni tæknivæð-
ingu hafa störf okkar orðið minna 
líkamlega krefjandi, við eigum fleiri 
bíla og hreyfum okkur minna til 
daglegra verka. Mataræði okkar 
hefur mikið breyst og matvæli eru 
meira unnin í verksmiðjum heldur 
en áður var. Við gefum okkur minni 
tíma til matseldar og þess að njóta 
matar okkar. Streitan er meiri en 
áður og svefnvenjur hafa breyst. 
Streitu fylgja breytingar á horm-
ónum og efnaskiptum í líkamanum 
sem ýta undir fitusöfnun. Við höf-
um einnig gert okkur betur grein 
fyrir hvernig andleg líðan getur 
haft áhrif á holdafar. Vitundarvakn-
ing hefur orðið um áhrif áfalla, 
sérstaklega alvarlegra áfalla í æsku, 
á heilsufar síðar á ævinni. Þannig 
má segja að offita sé birtingarmynd 
breyttra hátta.

En hvernig getum við tekist á við 
þennan samfélagslega sjúkdóm sem 
veldur mörgum alvarlegum heilsu-

bresti? Það getur verið erfitt að 
snúa hjólum samfélagsins til baka, 
en við getum með betri meðvitund 
um okkur sjálf og okkar venjur 
reynt að spyrna við en til þess þarf 
oft aðstoð.

Meðferð við offitu byggist á 
mörgum þáttum og þarf að vera 
til lengri tíma. Fyrsta meðferð 
lýtur að því að átta sig á venjum 
sínum og sjá hverju er hægt að 
breyta í flóknum veruleika daglegs 
lífs. Það þarf að æfa sig í að vera 
meðvitaður um venjur, tilfinn-
ingar og hugsanir. Á síðustu árum 
hefur heilsugæslan unnið að því að 
styrkja meðferð við offitu eins og 
við öðrum langvinnum sjúkdómum. 
Víða eru lífsstílsmóttökur sem veita 
góðan stuðning við grunnmeðferð. 
Margir hafa þó óraunhæf markmið 
um þyngdartap, bæði einstaklingar 
með offitu en einnig heilbrigðis-
starfsfólk, sem getur ýtt undir 
streitu og vanlíðan. Þyngdarstöð-
ugleiki getur stundum frekar verið 
viðeigandi markmið. Fyrsta þrep 
meðferðar er því að líða betur, ná 
góðu jafnvægi í daglegu lífi og betri 
heilsu.

Þegar um alvarlegri offitusjúk-
dóm er að ræða eða ef einstakling-
ur er með alvarlega fylgisjúkdóma 

getur þurft frekari meðferð með 
lyfjum eða skurðaðgerðum. Slíka 
meðferð þarf ávallt að undirbyggja 
með vinnu með daglegar venjur 
og veita stuðning til lengri tíma. 
Lyfjameðferð við offitu hefur fleygt 
fram á síðustu árum en hún er 
kostnaðarsöm eins og oft er um ný 
lyf. Offita er langvinnur sjúkdómur 
og getur meðferð því verið ævilöng. 
Efnaskiptaskurðaðgerðir hafa á 
síðustu árum sýnt að hægt er að fá 
bætt heilsufar til lengri tíma ef vel 
tekst til með góðum undirbúningi 
og mikilli eftirfylgni.

Einstaklingar með offitu þurfa að-
gang að viðeigandi úrræðum á mis-
munandi stigum sjúkdómsins. Því 
þarf að tryggja samfellu í meðferð 
þeirra með samvinnu heilsugæsl-
unnar og annarra stiga þjónustu. 
Þetta tíðkast almennt í meðhöndlun 
langvinnra sjúkdóma og ætti líka að 
eiga við í meðferð offitu. Einnig er 
þörf á fræðslu heilbrigðisstarfsfólks 
til að tryggja að einstaklingar með 
offitu hljóti faglega meðferð sem 
byggist á klínískum leiðbeiningum 
og veitt er af virðingu og skilningi.

Síðustu ár hefur þekking á offitu-
sjúkdómi tekið miklum framförum 
og orðið mikil þróun í meðferð. 
Samfélagið okkar hefur á sama 
tíma byrjað að viðurkenna sjúk-
dóminn og fordómar eru vonandi 
minnkandi en nauðsynlegt að vinna 
með þá áfram. Heilsugæslan hefur 
styrkt sig í að veita einstaklingum 
með offitusjúkdóm grunnmeðferð 
en áfram þarf að styrkja úrræði 
til að veita flóknari og sérhæfðari 
meðferð. Við hvetjum heilbrigðis-
starfsfólk til að mæta á fræðslu-
ráðstefnu Reykjalundar Offita – 
Fagleg nálgun á samfélagstengdum 
sjúkdómi á alþjóðadegi offitu, 4. 
mars 2024. Vinnum saman að því 
að bæta meðferð einstaklinga með 
offitu.

Vinnum saman að bættri með-
ferð einstaklinga með offitu

Hildur  
Thors

Höfundar eru læknar efnaskipta-  
og offituteymis Reykjalundar.

Offita er langvinn-
ur sjúkdómur og 

getur meðferð því verið 
ævilöng.

Guðrún Þuríður  
Höskuldsdóttir

Öll viðvörunarljós 
blikka um að álag í 
heilbrigðiskerfinu 
sé að aukast, öryggi 
sjúklinga sé ítrekað 
stefnt í hættu og 
heilbrigðisstarfs-
fólk sé margt hvert 
alvarlega að íhuga 
að hætta störfum á 
heilbrigðisstofnunum. 
Samkvæmt niðurstöð-
um nýrrar könnunar 
meðal ljósmæðra segja 
85% að öryggi mæðra 
hafi verið stofnað í hættu einhvern 
tímann á síðustu sex mánuðum 
vegna skorts á ljósmæðrum og 
nærri helmingur segir þetta gerast 
oftar en áður.

Fjölmiðlar leituðu eftir viðbrögð-
um frá heilbrigðisráðherra, hann 
segist taka niðurstöðurnar alvar-
lega og þær þurfi að kryfja. Áður 
en sú krufning hefst tel ég rétt að 
benda á að þessi staða meðal ljós-
mæðra er ekkert einsdæmi, í raun 
er staðan nákvæmlega sú sama 
meðal hjúkrunarfræðinga. Félag 
íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) 
gerði könnun síðasta haust þar 
sem svarhlutfallið var ríflega 64%. 
Þar kemur í ljós að þrátt fyrir að 
74% hjúkrunarfræðinga séu ánægð 
í starfi þá hafi 64% alvarlega að 
íhugað að hætta í starfi á síðustu 
tveimur árum. Ástæðurnar eru 
fyrst og fremst starfstengt álag 
og launakjör. Mikilvægt er að ráð-
herra taki þær niðurstöður einnig 
með til krufningar.

Hátt í 75% hjúkrunarfræðinga 
segjast hafa mætt til vinnu við að-
stæður þar sem mönnun var ekki 
næg til að tryggja lágmarksöryggi 
skjólstæðinga. Það er grafalvarleg 
staða.

Það er auðvelt að mála skakka 
mynd af launakjörum heilbrigðis-
stétta með því að tína til greiðslur 

vegna vaktaálags og 
óumbeðinnar yfirvinnu 
þegar annað vinnandi 
fólk er í fríi. Í raun eru 
dagvinnulaun aðeins 
67% heildarlauna 
hjúkrunarfræðinga 
sem vinna vaktavinnu. 
Í áðurnefndri könnun 
sögðu 75% hjúkrunar-
fræðinga að höfðað 
hefði verið til samvisku 
þeirra um að taka að 
sér aukna vinnu þar 

sem annars yrði um alvarlega 
undirmönnun að ræða á vinnu-
staðnum.

Staðan mun ekki lagast af sjálfu 
sér. Við finnum nú þegar fyrir 
auknu álagi sem rekja má til hækk-
andi lífaldurs þjóðarinnar, skjól-
stæðingar eru mun veikari en áður 
og þurfa meiri þjónustu. Það stefn-
ir í að þetta muni aukast verulega 
á næstu árum og áratugum.

Það er markmið Fíh að hjúkr-
unarfræðingar fái greidd laun í 
samræmi við ábyrgð og álag. Þá 
myndi enginn gestur í stúdents-
veislum landsins gera athugasemd 
við að ungi og efnilegi stúdentinn 
hygðist fara í hjúkrunarfræðinám. 
Hjúkrunarfræðingar hafa fundið 
fyrir vanmati á sínum störfum í 
áraraðir. Þessu þarf að breyta áður 
en verr fer.

Öll viðvörunar-
ljós blikka

Guðbjörg Pálsdóttir

Höfundur er formaður Félags  
íslenskra hjúkrunarfræðinga 

Hjúkrunar-
fræðingar hafa 

fundið fyrir vanmati á 
sínum störfum í ára-
raðir. Þessu þarf að 
breyta áður en verr fer.

Eins og mörgum er 
kunnugt um og hefur 
mikið verið rætt að 
undanförnu sinnti ég 
morfínsprautufíklum 
um tveggja til þriggja 
ára skeið þar til Alma 
Möller landlæknir 
stöðvaði starfsemi 
mína í haust. Skjól-
stæðingar mínir hafa 
margir liðið vítiskvalir 
síðan eða eru komn-
ir aftur á götuna, 
stelandi til að kaupa 
óhrein efni, sem valda 
dauða um 100 ungra einstaklinga á 
ári. Af mínum 50-60 skjólstæðing-
um dó enginn og allir fengu þeir 
betra líf eins og margir þeirra hafa 
borið opinberlega vitni um.

Þeir fengu hreint efni í apótek-
um, einn skammt á dag af hreinu 
efni. Þeir náðu sér á strik í lífinu, 
fjölskyldan og vinirnir gömlu, 
sem höfðu verið í sárum í langan 
tíma (flestir fíklanna minna, 30-40 
ára gamlir, áttu um 20 fíkniár að 
baki), tóku þeim fegins hendi. Hið 
hörmulega líf – gildra fíknarinnar 
sem þeir höfðu lifað – var ekki jafn 
stórt vandamál og áður.

Ég hef margoft tjáð mig um 
hið góða starf sem Vogur hefur 
staðið fyrir. Það er hins vegar 
alger blekking sem yfirlæknir Vogs 
beitir þegar hún ræðir um skjól-
stæðinga mína. Nær allir þeirra 
höfðu farið í 15-20 meðferðir á Vogi 
án árangurs (voru með vottorð 
upp á það) og voru hættir að gera 
sér nokkra von um að þangað væri 
neitt að sækja. Yfirlæknir Vogs 
neitar að horfast í augu við það að 

sumir sprautufíklar 
hafa ekkert gagn af 
þeirri meðferð sem 
þeim stendur til boða á 
Vogi, því miður.

Þeim hópi þarf líka 
að sinna af okkur 
læknum til að bæta 
líðan þeirra og auka 
lífslíkur þeirra, auk 
þess samfélagslega 
árangurs sem meðferð 
mín gaf.

Það er mér ákaflega 
sárt að heyra nú í 

þessum skjólstæðingum mínum, 
sem biðja um hjálp sem ég get ekki 
veitt þeim. Hér hefur illvirki verið 
framið gagnvart þeim, vanhugs-
að og vanbúið. En vonandi hefur 
þetta framlag mitt orðið til þess 
að vekja athygli á líðan og stöðu 
þessa hóps og þá hefur starf mitt 
ekki verið unnið til einskis. Ég vil 
þakka öllum þeim mörgu sem hafa 
veitt mér stuðning og hvatningu í 
þessu máli.

Sprautufíklarnir 
mínir

Árni Tómas  
Ragnarsson 

Höfundur er læknir.

Skjólstæðingar 
mínir hafa margir 

liðið vítiskvalir síðan 
eða eru komnir aftur á 
götuna, stelandi til að 
kaupa óhrein efni, sem 
valda dauða um 100 
ungra einstaklinga á 
ári.

Atvinna



VÍETNAM ÆVINTÝRI
18. nóvember – 3. desember 2024. – Einstakt tækifæri!

Við heimsækjum Hanoi í norðri, siglum á hinum stórkostlega Halong flóa, heimsækjum  
Hue og Hoi An í mið-Víetnam, Saigon í suðri, siglum á Mekongfljóti og endum ferðina á einni  
af fegurstu ströndum landsins í Mui Ne. Öll gisting er á gæðahótelum.

Víetnam er mjög áhugavert land heim að sækja. Það á sér langa, merka og átakamikla sögu og varð vettvangur örlagaríkra atburða  

og heimsfrétta í svonefndu Víetnamstríði - með þátttöku Bandaríkjamanna – á 7. áratug síðustu aldar. Kólumbus – Ævintýraferðir  

bjóða í þriðja sinn  stórkostlega ferð til þessa merka lands þar sem við heimsækjum stórborgirnar Hanoi í norðri, siglum á hinum 

stórkostlega Halong flóa, heimsækjum Hue Hoi An í mið-Víetnam, Saigon í suðri, siglum á Mekongfljóti og endum ferðina á einni  

af fegurstu ströndum landsins í Mui Ne. Flug í gegnum Dubai með Emirates og þaðan til Hanoi. Til baka frá Saigon með einnar  

nætur stoppi í Kaupmannahöfn þar sem gist verður á 25hours Hotel í miðborginni.

Verð á mann 630.000 kr.  Aukagjald fyrir eins manns herbergi er 79.000 kr.

Innifalið: Allar flugferðir, milli landa og innanlands í Víetnam skv. ferðatilhögun ásamt sköttum og gjöldum. Gisting í tveggja manna herbergi.  

Tveggja manna káeta í 2 daga/1 nótt um borð í skemmtiferðaskipi á Halong flóa. Akstur í loftkældum rútum. Enskumælandi staðarleiðsögumenn.  

Bátsferðir skv. ferðatilhögun. Aðgangur að öllum stöðum sem heimsóttir verða skv. ferðatilhögun. Máltíðir (morgun-, hádegis- og kvöldverðir) eins og tilgreint  

er í ferðatilhögun. Íslensk fararstjórn frá upphafi ferðar.

Bókanir og nánari upplýsingar eru á kolumbus.is, í síma 499-2960, netfang niko@niko.is 

Goði Sveinsson veitir einnig nánari upplýsingar um ferðina – netfang: godi@niko.is

Frá Hanoi til Saigon

Kolumbus – Ævintýrarferðir er ferðaskrifstofa í eigu Niko ehf. og hefur það að markmiði sínu að  

 bjóða uppá einstakar ferðalausnir til áfangastaða sem fólk hefur almennt ekki heimsótt. Lengri   

og skemmri ferðir innan Evrópu og til annarra heimsálfa. Ferðir á vegum Kolumbus eru ætlaðar fólki   

á aldrinum 50 ára og eldri sem hefur áhuga á skemmtilegum hópferðum til framandi áfangastaða.

Niko ehf. | Austurvegi 6 | 800 Selfoss | kt. 590110-1750 | kolumbus.is

Ferðalýsing og bókanir
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Málþing með Nóbelsverðlaunahafanum Joseph Stiglitz
Forsætisráðuneytið og menningar- og viðskiptaráðuneytið í samvinnu við Háskóla Íslands standa fyrir málþingi með 
Nóbelsverðlaunahafanum Joseph Stiglitz. Málþingið fer fram í Veröld, húsi Vigdísar, föstudaginn 1. mars kl. 12-13.30.

Á málþinginu mun Stiglitz flytja erindi undir yfirskriftinni Freedom and Liberty: Perspectives from 21st Century Economics.  

Stiglitz sem hlaut Nóbelsverðlaunin í hagfræði árið 2001 er nú prófessor við Columbia háskóla í New York. Hann var um skeið 
einn af efnahagsráðgjöfum Bill Clinton Bandaríkjaforseta og um tíma aðalhagfræðingur Alþjóðabankans.

DAGSKRÁ MÁLÞINGSINS

• Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, opnunarávarp.

• Joseph Stiglitz flytur erindið Freedom and Liberty: Perspectives from 21st Century Economics.  

• Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands og fundarstjóri, stýrir spurningum og svörum úr sal.

• Lilja D. Alfreðsdóttir, menningar- og viðskiptaráðherra, lokar málþinginu með samantekt.

Málþingið fer fram á ensku og er öllum opið á meðan húsrúm leyfir en einnig verður hægt að fylgjast með í streymi: 
www.livestream.com/hi/stiglitz

Forsætisráðuneytið

Fernando Machado mætir á ÍMARK-daginn í ár til að deila hugmyndum sínum, ráðum og reynslu.

Knúinn áfram af áskorunum

É
g hef mikinn eldmóð 
fyrir því að brjóta 
hefðbundin form og 
fara langt út fyrir 
þæginda rammann. Þá 
koma yfirleitt bestu 
hugmyndirnar,“ segir 

Fernando Machado, en hann er 
einn mest verðlaunaði markaðs-
stjóri allra tíma og hefur sankað 
að sér gífurlegri reynslu með 
fjölbreyttum verkefnum og verkum 
í gegnum árin. Þann 1. mars verður 
haldinn hinn árlegi ÍMARK-dagur 
í Háskólabíói og er nóg um að 
vera á dagskránni. Fernando mun 
mæta þangað og deila sínum 
hugmyndum, ráðum og reynslu úr 
bransanum. Hann gegnir nú stöðu 
markaðsráðgjafa hjá NotCo og 
Garnett Station Partners (GSP). 

Fernando sérhæfir sig í að koma 
litlum vörumerkjum af stað svo 
að þau þrífist og vaxi. Segir hann 
þetta vera mestu ástríðu sína, að 
sjá „lítilmagnana“ þróast og dafna 
eins og hann orðar það. Markaðs-
stjórinn segir að eitt af því sem 
heillaði hann við fyrirtækið NotCo 
sé hugmyndafræði og nálgun 
herferða þess. Nafnið gefur til 
kynna að það sé „ekki“ hefðbundið 
sölu- og markaðsfyrirtæki. „Allar 
vörurnar hjá þeim eru Ekki-eitt-
hvað. Þau eru með Ekki-mjólk, 
Ekki-ost, Ekki-majónes, Ekki-ham-
borgara. Mér þótti þetta mjög 
áhugavert og mikil áskorun sem 

talaði mikið til mín,“ segir Fern-
ando.

Þaulreyndur á fjölda sviða
Fernando starfaði í fjölmörg ár 

fyrir leikjarisana hjá Activision 
Blizzard og er óhætt að segja að 
hann búi yfir ótrúlegum hæfileikum 

í þeim iðnaði hvað kynningar varð-
ar. Fernando hefur verið fremstur 
í víglínunni í markaðssetningu 
frægra titla á borð við Call of 
Duty, World of Warcraft, Diabo og 
Candy Crush svo að fáein dæmi 
séu nefnd. Þá er markaðsmaður-
inn ýmsu vanur í veitingageiranum, 

með rúmlega sjö ára reynslu að 
baki og hefur átt þátt í vörumerkja-
keðjum eins og Burger King og 
Popeye’s.

Hugsjónin hjá NotCo er að 
umbylta matvælaiðnaðinum með 
fjölbreyttri flóru bragð- og matar-
tegunda sem allar eru unnar úr 

jurtaafurðum. „Allar matvörur sem 
NotCo sér um eru veganvörur en 
það þýðir samt ekki að grænkerar 
séu eini markhópurinn okkar. Ég 
reyni að hugsa um þessar vörur 
eins og ég sé að selja þær til mín, 
enda er ég sjálfur ekki vegan.“

Gervigreindarkokkur
Fernando segir NotCo  styðjast 

heilmikið við gervigreind og tekur 
almennri þróun gervigreindar 
fagnandi og rúmlega það, enda 
hefur fyrirtækið þróað sérstakan 
„gervigreindarkokk“, Giuseppe 
að nafni. Nafnið er í höfuðið á 
ítalska listamanninum Giuseppe 
Arcimboldo, sem var þekktur fyrir 
að gera málverk af fólki með því 
að notast við ávexti og grænmeti. 
„Uppskriftir matartegunda sem 
unnar eru úr dýraafurðum eru 
færðar inn í gervigreindina og 
stafræni kokkurinn okkar útbýr 
nýjar uppskriftir út frá því þar sem 
innihaldsefni jurta eru notuð,“ 
segir Fernando og bætir við að 
gervigreindin búi yfir getunni til 
þess að skapa bragðtegundir.

„Þessi gervigreind okkar er í 
stöðugri þróun þar sem við komum 
með athugasemdir til hennar á 
móti. Því fleiri upplýsingum sem við 
komum til gervigreindarinnar, þeim 
mun klárari verður hún. Við getum 
til dæmis greint súkkulaði, eins og 
við hefðum fundið DNA-samsetn-
inguna fyrir súkkulaði.“

Einn áhrifamesti markaðsstjóri allra tíma fagnar gervigreindinni

KYNNING

augl@mbl.is | Sími 569 1100



Úrval af nýjum bókum
Spennandi bækur fyrir þig.

www.penninn.is 

s: 540-2000

Frí heimsending*
ef pantað er fyrir 10.000 kr.
eða meira á vefnum okkar

*á ekki við um húsgögn og fyrirtækjaþjónustu

5.599 kr.  
Verð áður 6.999 kr. 
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6.999 kr.  
Verð áður 8.499 kr. 

3.799 kr.  
Verð áður 4.699 kr. 

3.799 kr.  
Verð áður 4.699 kr. 

4.959 kr.  
Verð áður 6.199 kr. 

6.399 kr.  
Verð áður 7.999 kr. 

4.499 kr.  
Verð áður 7.999 kr. 

3.999 kr.  
Verð áður 4.899 kr. 

3.799 kr.  
Verð áður 4.699 kr. 

20%
afsláttur 

Útgáfuboð í dag  
fimmtudag kl 17:00 
í verslun okkar á 
Skólavörðustíg
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Auglýst er eftir umsóknum um árlega styrki úr 
Barnamenningarsjóði Íslands.

Hlutverk sjóðsins er að styðja fjölbreytta starfsemi á sviði 
barnamenningar með áherslu á sköpun, listir og virka 
þátttöku barna í menningarlífi. Verkefni sem stuðla að 
lýðræðislegri virkni barna í samfélaginu eða taka mið af inntaki 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hafa sérstakt vægi. 

Áhersla er lögð á samstarf tveggja aðila eða fleiri, svo sem 
menningarstofnana, skóla, listafólks og félagasamtaka og er 
hvatt til þess að samstarfsverkefni séu unnin í samstarfi ólíkra 
aðila, t.d. að stofnanir leiti samstarfs við skapandi fólk fremur 
en við aðrar stofnanir.

Ef umsækjandi hefur þegar hlotið styrk úr sjóðnum kemur 
ný umsókn ekki til álita nema að loka- eða áfangaskýrslu sé 
skilað fyrir umsóknarfrest.

Umsóknarfrestur rennur út 5. apríl 2024 kl. 15.00.

Sjóðurinn var stofnaður í tilefni aldarafmælis fullveldisins 
á hátíðarfundi Alþingis 18. júlí 2018.

Reglur sjóðsins, umsóknargögn og skýrsluform er að finna 
á barnamenningarsjodur.is.

Rannís, Borgartúni 30, 105 Reykjavík
Sími 515 5800, barnamenningarsjodur@rannis.is

 SSttyyrrkkiirr  úúrrBBaarrnnaammeennnniinnggaarrssjjóóððii
Umsóknarfrestur er til 55..  aapprrííll  22002244

Þorvaldur fékk Grímuna sem leik-
skáld ársins þegar Borgarleikhúsið 
setti verkið upp 2001 í leikstjórn 
Benedikts Erlingssonar.

„Mig langaði til að skrifa leikrit um 
ástand. Mig var lengi búið að langa til 
þess en treysti mér aldrei almennilega 
til þess. Með ástandi á ég við leikrit án 
eiginlegs söguþráðar. Ekkert eiginlegt 
upphaf, miðja eða endir. Heldur 
ástand,“ sagði Þorvaldur Þorsteins-

son í viðtali við Morgunblaðið 7. apríl 
2002.

Á þessari sýningu kemur það í 
hlut Grétu Kristínar Ómarsdóttur 
að leikstýra verkinu. Leikarar eru 
Jón Gnarr, Sverrir Þór Sverrisson, 
sem oftast er kallaður Sveppi, Eygló 
Hilmarsdóttir, María Heba, María 
Pálsdóttir, Urður Bergsdóttir og 
Davíð Þór Katrínarson.

Eins og sést á myndunum var 
feiknarlegt fjör á frumsýningunni, 
enda verkið sérlega áhugavert og 
kannski örlítið óþægilegt á sama tíma.

Það ríkti hátíðleg stemning 
þegar verk Þorvaldar Þor-
steinssonar heitins, And 
Björk, of course, var frum-
sýnt hjá Leikfélagi Akur-
eyrar. Verkið var frumsýnt 
á dánardegi höfundarins 
en hann féll frá 23. febrúar 
2013 í Belgíu 52 ára að 
aldri.

Jóga, Tinna og 
Benedikt fóru 
norður í land 

Stolt og glöð Foreldrar Sveppa, Sverrir Friðþjófsson og Elísabet Ingvarsdóttir, mættu og eru hér ásamt Eyrúnu 
Huldu og Írisi Ösp Bergþórsdóttur, eiginkonu Sveppa.

Tveir spariskór á ferð Salvör Nordal og Ást-
hildur Sturludóttir.  

Fjölmenntu! Tónlistarmaðurinn og leikarinn, Júlí Heiðar, söng-
konan Guðný Ósk, Þórdís Björk Þorfinnsdóttir leik- og söngkona 
og Bjartmar Þórðarson leikari.  

 Hilmar Friðjónsson

Þrjú í stúku! Jóga Gnarr, eiginkona Jóns Gnarr sem leikur eitt af aðalhlutverkunum í sýningunni, lét sig ekki vanta 
á frumsýninguna. Kærustuparið Tinna Lind Gunnarsdóttir og Benedikt Erlingsson gerðu sér ferð norður í land en 
Benedikt leikstýrði verkinu þegar það var sett upp 2001 í Borgarleikhúsinu. 

Marta María Winkel Jónasdóttir

mm@mbl.is

Alsæl! Ágúst Torfi, Eva Hrund og Eva Hlín.  

Skál í boðinu! Leikstjórinn Gréta Kristín skálaði fyrir 
góðu verki. Með henni á myndinni eru Eygló Hilmars-
dóttir, María Heba og Urður Bergsdóttir.  

 Í fíling! Jón Gnarr og Davíð Þór 
Katrínarson fara með hlutverk í 
sýningunni. 



20% afsláttur 
af öllum Estée Lauder vörum  

29. febrúar–6. mars

Glæsilegur kaupauki* fylgir ef keyptar eru vörur 

frá Estée Lauder fyrir 14.900 kr. eða meira

*Gildir meðan birgðir endast
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Hann deilir með lesendum Morgun-
blaðsins uppskriftinni að einni af 
uppáhaldskökum sínum, sem er hin 
fræga austurríska Sacher-terta.

Sigurður er formaður Landssam-
bands bakarameistara og er bæði 
með meistararéttindi í bakaraiðn og 
í kökugerð, sem hann lærði í Þýska-
landi. Sigurður varð alheims-köku-
gerðarmaður ársins 2022 og var 
fyrstur manna tekinn árið 2023 inn 
í UIBC Select Club, sem er æðsta 
heiðursstig bakara og kökugerðar-
manna í heiminum. Sigurður hefur 
um margra ára bil barist fyrir því 
að hefja iðngreinar á hærra plan og 
fyrir bættu eftirliti með lögvernduð-
um iðngreinum á Íslandi.

Erfði mikið af bakara- og 
konditoríbókum

Vissir þú strax í bernsku hvað þú 
ætlaðir að verða þegar þú yrðir stór?

„Að sjálfsögðu velti maður mörgu 
fyrir sér um hvað maður vildi verða 
þegar maður yrði stór. En bakara-
iðnin og kökugerðin toguðu alltaf í 
mig,“ segir Sigurður og bætir við að 
ástríðan hafi verið til staðar frá því 
að hann man eftir sér. „Þegar ég var 
sex ára gamall erfði ég mikið af bak-
ara- og konditoríbókum eftir Sigurð 
Bergsson afa minn. Það merkilega 
var að ég blaðaði mikið í þessum 
bókum sem barn þó að þær væru 
flestar á þýsku, en í þeim skynjaði 
ég þá miklu fagþekkingu sem er 
á bak við iðngreinarnar. Ég tel að 
maður verði alltaf að vera duglegur 
við að halda sér við efnið og sinna 
endurmenntun, því það heldur 
ástríðunni við,“ segir Sigurður, sem 
er alltaf jafn metnaðarfullur fyrir 
iðngreininni.

Hvernig gengur að fá ungt fólk í 
fagið?

„Síðustu tvö árin hefur hefur 
hreinlega orðið sprengja í aðsókn í 
bakaranám. Fyrir nokkrum árum 
voru menn farnir að tala um að 
leggja niður nám í greininni en 
núna er fullur skóli af hæfileikaríku 
ungu fólki sem brennur af áhuga og 

faglegum metnaði. Stelpum hefur 
líka fjölgað mikið í þessu námi,“ 
segir Sigurður og bætir við að það 
sé mikið gleðiefni. Sigurður upplýsir 
undirritaða um að bakaraiðn sé 
elst iðngreina og fagni á Íslandi 190 
ára afmæli í ár, en upphafið hafi 
verið stofnun Bernhöftsbakarís 
25. september 1834. „Þó að miklar 
tækniframfarir hafi orðið í greininni 
og sjálfvirknivæðing kemur ekkert 
í staðinn fyrir handverkið,“ bætir 
Sigurður við og segir það skipta 
sköpun.

Hvatning til að styðja við unga 
fólkið og efla fagmennskuna

Sigurður hefur hlotið fjölda 
viðurkenninga fyrir störf sín í 
faginu og verið öðrum fyrirmynd til 
eftirbreytni. Aðspurður segir hann 

að þessar viðurkenningar hafi verið 
honum hvatning til að styðja við 
unga fólkið sem er að læra bakara-
iðn og kökugerð og halda áfram að 
efla fagmennsku í greininni.

Fram undan er stórt ár hjá LABAK, 
en heimsmeistaramót verður haldið 
hér á Íslandi í fyrsta sinn. Er þetta 
ekki mikill heiður og góð landkynning?

„Þetta dregur fram þá miklu 
grósku sem er í greininni hér á landi 
og vekur mikla athygli á Íslandi á 
erlendri grund.“

Erum við á Íslandi með öfluga bak-
ara sem skara fram úr á heimsvísu líkt 
og kokkalandsliðið?

„Bakaraiðn er fjögurra ára nám 
sem lýkur með sveinsprófi sem 
 gefur fólki starfsréttindi. Íslenskir 
bakarar eru vinsælir starfsmenn 
sökum dugnaðar, fjölhæfni og 

mikillar aðlögunarhæfni. Ísland 
sendi keppendur á heimsmeistara-
mót ungra bakara í Berlín 2022 þar 
sem Ísland hafnaði í 4. sæti og hlaut 
verðlaunin „New Country Award“. 
Íslenska bakaralandsliðið lenti í 2. 
sæti á Norðurlandamótinu í bakstri 
2023, sem er besti árangur liðsins 
frá upphafi. Íslenska landsliðið lenti 
síðan í 7. sæti á heimsmeistara-
mótinu í bakaraiðn í München í 
október 2023, svo að það má með 
sanni segja að við eigum framúr-
skarandi bakara.“

Tækifæri til að skapa og koma 
að stærstu stundum í lífið 
margra

Hvað finnst þér skemmtilegast við 
fagið?

„Að fá tækifæri til að skapa og sjá 
eitthvað eftir vinnuna sína. Það er 
líka stórkostlegt að fá tækifæri til 
að koma að stærstu stundum í lífi 
margra.“

Ertu iðinn við að baka heima?
„Ég viðurkenni fúslega að eftir 

12 tíma vinnudag kýs ég frekar að 
setjast niður og lesa í góðum fag-
bókum en baka. Vissulega baka ég 
heima af og til en sonurinn er aftur 
á móti duglegur að baka heima með 
mömmu sinni.“

 
Ertu til í að ljóstra upp fyrir 

lesendum Morgunblaðsins hver þín 
uppáhaldskaka er?

„Það eru tvær kökur sem ég 
held sérstaklega mikið upp á og 
það eru þýska Svartaskógartertan 
(Schwarzwälder Kirschtorte) og 
hin er frægasta kaka allra tíma, hin 
austurríska Sacher-terta,“ segir 
Sigurður og bætir við að hún eigi 
sér mikla sögu.

„Árið 1832 fól Prins Klemens von 
Metternich hinum 16 ára gamla 
lærlingi Franz Sacher að baka köku 
fyrir mikilvæga gesti sína. Þetta 
sæta og dýrmæta meistaraverk 
átti að vera búið til úr súkkulaði, 
apríkósusultu og þeyttum rjóma. 
Þessi hráefni urðu að lokum hinn 
dýrindis þríhyrningur sem er 
grunnurinn að farsælli uppskrift 
upprunalegu Sacher-tertunnar. 
Nákvæmlega þessi uppskrift er 
enn grundvöllurinn fyrir hinar 
upprunalegu Sacher-tertur, sem 
enn í dag eru handgerðar hjá 
Sacher í Vínarborg. Upprunalega 
Sacher-tertan er nú talin eitt af 
menningartáknum Vínarborgar. 
Samkvæmt Süd deutsche Zeitung 
er hún reyndar „almennt viður-
kennd sem gjald miðill mannlegra 
samskipta um allan heim“. Hótelið 
sem sonur brautryðjanda tertunn-
ar opnaði árum síðar er nú einnig 
eitt þekktasta hótel í heimi,“ segir 
Sigurður að lokum.

Hin upprunalega Sacher-terta

(1x24 cm smelluform)

Súkkulaðibotninn

130 g dökkt súkkulaði (með að lág-
marki 53% kakóinnihald)
1 vanillustöng
150 g mjúkt smjör
100 g flórsykur
6 egg
100 g strásykur
140 g hveiti

Best er að byrja á að forhita 
bakaraofninn í 170°C. Setjið síðan 
pappír á botninn á smelluforminu, 
í stærð 1x24 cm, og fitið kantinn 
og stráið síðan smá hveiti yfir 
feitina, kallað á fagmáli að méla. 
Bræðið næst súkkulaðið yfir 
vatnsbaði. Skerið vanillustöngina 
eftir endilöngu og náið vanillunni 
út. Þeytið síðan mjúka smjörið og 
flórsykurinn saman með vanillunni. 
Aðskiljið síðan eggjahvíturnar og 
rauðurnar. Bætið svo rauðunum út 
í smjörmassann og síðast bætið þið 
súkkulaðinu í. Þeytið síðan eggja-
hvíturnar og strásykurinn í annarri 
skál saman í frauð sem er eins og 
raksápa. Loks blandið þið báðum 
deigjunum varlega saman með 
sleikju og sigtið hveitið yfir. Setjið 
deigið í formið og bakið í 65 mínútur 
á 170°C hita. Þegar kakan hefur 
verið tekin út og hefur kólnað er 
hún skorin í tvennt. Hitið þá 200 g af 
apríkósusultu í potti, eða sjóðið frá 
grunni, og smyrjið síðan bæði inn í 
kökuna og utan á hana. Hjúpið næst 
kökuna með Sacher-hjúpi og berið 
hana fram með þeyttum rjóma.

Apríkósusulta

165 g apríkósur
115 g strásykur
10 ml sítrónusafi

Þvoið apríkósurnar, þurrkið og 
skerið í tvennt. Takið steinana úr 
og setjið apríkósurnar, sykurinn og 
sítrónusafann í pott og sjóðið í 20-25 
mínútur. Passið að sultan brenni 
ekki við og hrærið reglulega í. Ef 
þið eigið hitamæli er sultan tilbúin 
þegar hún er komin í 104°C hita.

Sacher-hjúpur

125 ml vatn
200 g sykur
150 g dökkt súkkulaði (með að lág-
marki 53% kakóinnihald)

Sjóðið vatn og sykur í potti í 5 
mínútur og látið kólna aðeins áður 
en súkkulaðinu er bætt út í. Glassúr-
inn má ekki vera of heitur því þá 
missir hann allan glans. Hjúpið 
síðan kökuna með hjúpnum eins og 
stendur hér að ofan.

 Sigurður Már Guðjóns-
son hjá Bernhöfts-
bakaríi býður upp á 
uppskrift fyrir helgar-
baksturinn að þessu 
sinni og ræðst ekki á 
garðinn þar sem hann 
er lægstur.

 Frægasta kaka allra tíma

 Sjöfn Þórðardóttir

sjofn@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

 Alheimskökugerðarmaður Sigurður Már Guðjónsson, bakarameistari og 
formaður Landssambands bakarameistara, býður lesendum upp á upp-
skrift að einni frægustu köku allra tíma, austurrísku Sacher-tertunni.

 Konungleg Upprunalega Sacher-tertan stendur fyrir sínu og er dýrindis 
súkkulaðikaka með apríkósusultu sem smurð er á milli og er síðan hjúpuð 
með Sacher-hjúp sem inniheldur dökkt súkkulaði.

Til sölu fullbúin 67 fm frístundar- og eða iðnaðarbil, 
hvert og eitt rými með salernisaðstöðu, innkeyrsluhurð 

sem er 4 m breið og 4,2 m á hæð. Lofthæð frá 5,1 m 

og 7,5 m upp í mæni. Húsnæðið skilast með lokaúttekt. 

Verð 25,9 millj. auk yfirtöku á vsk. kvöð sem er áætluð 

um kr. 4,0 millj.

Lóðin malbikuð og afgirt, rafmagnshlið til að komast  

inn á lóð.

Til afhendingar strax -  Lækjarflói 11 Akranesi

Upplýsingar veitir:

Andri Sigurðsson löggiltur fasteignasali

s. 690 3111 / andri@landmark.is

Upplýsingar veitir:

Hákon Svavarsson löggiltur fasteignasali 

s. 570 4824 / hakon@valfell.is FASTEIGNAMIÐLUN OG RÁÐGJÖF 



s: 466 2800 / 899 9370     sala@minnismerki.is      steinsmidjaakureyrar.is

Rúmar vel tvö nöfn

Hér hvílir

Ljúf er þín minning

Margrét Hulda

Sigurðardóttir

f. 12.10. 1933

d. 20.11. 2003 

Sendum steina frítt um allt land. Geymum steina ef óskað er.

Framlengjum janúar og febrúartilboð til 10. mars

Uppsetning á höfuðborgarsvæði og Norðurlandi innifalin. 

TILBOÐ 1 (ljósmynd)

Svargrár litur

Sett eins og á mynd - 565.000

án blómaramma - 465.000

TILBOÐ 3

Drangi 70cm hár frá sökkli

410.000
TILBOÐ 2

Demantur - passar líka á duftleiði

149.000 (199.000 með lukt)

TILBOÐ 

Viðhaldsfrír bekkur úr granít

Svartur, grár eða paradiso.

Sjá heimasíðu.

150cm - 160kg

frí sending með LF

Afhending í mai.        160.000 kr

Baldur páll

Hauksson

f. 21.06. 1950

d. 02.02. 2020

Ljúf er þín minning

Blár

Baldur páll

Hauksson

f. 21.06. 1950

d. 02.02. 2020

Ljúf er þín minning

Svartur

Baldur páll Hauksson

f. 21.06. 1950

d. 02.02. 2020

Blessuð sé minning þín

Grár

Baldur páll Hauksson

f. 21.06. 1950

d. 02.02. 2020

Blessuð sé minning þín

Paradiso
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Er að
myndast
mygla í

gluggunum?

Myglueyðirinn frá
Mosey drepur

myglu og hindrar
endurvöxt.

mosey.is

Tónlistarmennirnir Arnar Freyr 
Frostason og Helgi  Sæmundur 
Guðmundsson sem mynda hljóm-
sveitina Úlfur Úlfur segjast hafa 
fundið ástina á tónlistinni aftur 
eftir dágott hlé. Það hafi þó krafist 
skipulags og æfingar. Arnar og 
Helgi mættu í morgunþáttinn 
Ísland vaknar „eldsnemma“ og á 
undan öllum öðrum poppstjörn-
um að þeirra sögn þar sem þeir 
ræddu nýju plötuna, Hamfarapopp, 
og útgáfutónleikana sem haldnir 
verða í vor.

„Við gáfum út plötu 2017 og 
höfum gefið út kannski tvö, þrjú 
lög á síðustu sex árum en ekki af 
neinni alvöru. Svo gáfum við út 
þessa plötu í október og með henni 
vorum við að minna á okkur aftur 
eftir þessa löngu pásu. Fyrirgefið 
hvað þið hafið þurft að bíða lengi, 
en hér er plata,“ segir Arnar.

„Þetta var svolítill tími. Þetta 
voru heimsfaraldursárin, við að 
fjölga okkur og stofna fjölskyldur 
og svona. Svo þurftum við líka að 
finna ástina aftur á tónlistinni, 
við vorum orðnir þreyttir.“ Þeir 
segjast hafa unnið í sambandinu 
sem þeir skipulögðu vel. „Ástin á 
tónlistinni kom náttúrulega en það 
þurfti samt að festa niður tíma. 
Við hittumst tvisvar í viku og fór-
um í hljóðverið,“ segir Helgi.

„Þetta var ekki eins og þegar þú 
gast verið heila helgi eða heilu vik-
una inni í stúdíóinu að þamba bjór 
og búa til plötu. Þetta var meira 
samtal um hvenær við vorum báðir 
búnir að svæfa, við hittumst eftir 
átta þegar við vorum báðir búnir á 
því. Svo vorum við orðnir þreyttir 
aftur klukkan tíu. En þá vorum við 
búnir að vera að vinna markvisst 
að einhverju í einn og hálfan tíma 
og allt í einu var þetta orðið að 
plötu,“ segir Arnar.

„Maður fann þetta með börnun-
um. Ég þarf þetta, komast smá í 
burtu,“ segja þeir hlæjandi. „Svo 

voru börnin farin að hlusta mikið á 
Herra Hnetusmjör og ég varð smá 
abbó,“ bætir Helgi við.

Eiga Friðrik Dór eftir

Hamfarapopp er léttari og 
„meira partí“ en fyrri plötur 
og fengu þeir nokkra íslenska 
tónlistarmenn með sér í lið, eins 
og Reykjavíkurdætur, Emmsjé 
Gauta, Herra Hnetusmjör og Sölku 
Sól. „Á síðustu plötu voru engir 
gestir og það var ákvörðun sem við 
tókum. En þessi plata átti að vera 
léttari, meira partí og það var listi 
af fólki sem okkur hafði langað að 
vinna með. Við erum ánægðir með 

plötuna og höfum hlakkað til að 
sýna heiminum hana.“

Þeir segjast þó ekki hafa tæmt 
listann og það séu nokkrir sem þá 
langi til að vinna með í framtíðinni, 
það hafi ekki verið pláss fyrir þá í 
þetta sinn. „Við höfum oft talað um 
Mugison til dæmis því við kynnt-
umst honum snemma á okkar 
tónlistarferli. Hann hjálpaði okkur 
við að útsetja lag þegar við vorum í 
annarri hljómsveit sem hét Bróðir 
Svartúlfs. Hann hjálpaði okkur að 
útsetja lag og við höfum verið góð-
ir kunningjar síðan,“ segja þeir.

„Svo er eitt sem er augljósara 
sem gerðist óvart ekki. Við eigum 

Friðrik Dór eftir, ímyndið ykkur, 
það getur ekki klikkað. Við Helgi 
að rappa og Frikki syngur,“ segir 
Arnar og brosir.

Mikil ást á milli þeirra

Myndband við lagið Myndi falla 
hefur vakið mikla athygli segja 
þeir. Leikstjóri myndbandsins 
er Magnús Leifsson en þetta er 
sjöunda myndbandið sem þeir gera 
síðan hljómsveitin var stofnuð. 
„Okkur var sagt að enginn nenni 
að horfa á myndbönd í dag, það 
horfi allir frekar á TikTok. En við 
vonum að margir nenni að horfa 
á þetta, þetta er gjöf fyrir öll 

skilningarvitin og gefur laginu nýja 
vídd,“ segir Arnar.

„Það er mikil ást þarna, það 
hefur alltaf verið mikil ást í mynd-
böndunum okkar. Mikil vinátta 
og létt hómó-erótík sem er alltaf 
gott. Það fíla það allir,“ segja þeir 
hlæjandi að lokum.

Úlfur Úlfur heldur útgáfutón-
leika í apríl en þeir hafa ekki haldið 
tónleika í Reykjavík síðan árið 
2019 þó þeir hafi verið duglegir 
úti á landi. Þeir lofa öllum gestum 
tónleikanna góðri skemmtun og 
segja að öllu verði tjaldað til.

Hægt er að hlusta á viðtalið í heild 
sinni á K100.is.

Rappararnir Arnar Freyr 
og Helgi Sæmundur 
hitt ust í hljóðveri tvisvar 
í viku og allt í einu varð 
platan Hamfarapopp 
til. Þeir segja að það 
hafi þurft gott skipulag 
enda báðir komnir með 
fjölskyldur og ung börn.

Minna aftur á sig eftir langt hlé
Fundu ástina á tónlistinni aftur með æfingu og miklu skipulagi

Edda Gunnlaugsdóttir

eddag@mbl.is 

 Ljósmynd/Magnús Leifsson

 Ást Myndbandið við lagið Myndi 
falla hefur vakið mikla athygli en 
mikil ást er á milli Arnars og Helga.



Björk 
Kristjánsdóttir
Rekstrar- og fjármálastjóri CRI  

Baltasar 
Kormákur
Kvikmyndaframleiðandi  
og eigandi RVK Studios

Sigríður 
Mogensen 
Sviðsstjóri iðnaðar-  
og hugverkasviðs SI

Guðrún 
Hafsteinsdóttir
Dómsmálaráðherra

Reynir 
Sævarsson
Formaður Félags 
ráðgjafarverkfræðinga

Sigurlína 
Ingvarsdóttir
Stofnandi hjá  
Behold Ventures

Jóhanna Klara 
Stefánsdóttir
Sviðsstjóri  
mannvirkjasviðs SI

Áslaug Arna  
Sigurbjörnsdóttir
Háskóla-, iðnaðar- og 
nýsköpunarráðherra

Guðmundur 
Fertram 
Sigurjónsson
Forstjóri Kerecis

Arna  
Harðardóttir
Framkvæmdastjóri Helix

Árni  
Sigurjónsson
Formaður SI

Hugmyndalandið

Dýrmætasta

auðlind framtíðar

Iðnþing 2024

Hugmyndir breyta heiminum. Með þeim höfum við byggt upp 
blómlegt samfélag í nábýli við náttúruöflin, skapað meiri verðmæti  
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Elsku pabbi, það eru þvílík for-
réttindi að hafa fengið að vera 
sonur þinn og fyrir það er ég 
mjög þakklátur. Dugnaðurinn og 
eljusemin í þér er eitthvað sem ég 
hef reynt að tileinka mér í lífinu. 
Ef það átti að vinna eitthvað þá 
vildir þú láta hlutina ganga og 
klára verkið. Það var ekki verið 
að hangsa mikið við hlutina. Ég 
var ekki orðinn hár í vexti þegar 
ég fékk stundum að vera með þér 
og reyna að hjálpa til. Ferðalög 
fjölskyldunnar um allt Ísland 
eru mér dýrmæt minning en ég 
hafði eflaust séð meginhluta af 
Íslandi fyrir 12 ára aldur. Það var 
farið upp á fjöll, inn á hálendi, yfir 

vötn, veiðiferðir í vötn og ár og 
svo mætti lengi telja. Þú kenndir 
mér ótalmargt og varst ávallt til-
búinn að hjálpa mér og mínum í 
einu og öllu. Tíminn okkar saman 
pabbi náði næstum 50 árum en 
ég hefði viljað hafa hann lengri.

Að kveðja þig er eitthvað sem 
ég er búinn að vera að reyna að 
undirbúa mig fyrir en það er víst 
aldrei hægt að vera tilbúinn fyrir 
svona missi. Þó svo að þú hafir 
verið með þennan sjúkdóm í um 
níu ár þá gerðist þetta alltof hratt 
í lokin. Þú barðist við sjúkdóminn 
til síðasta dags og ætlaðir ekki að 
gefast upp. En kallið kom og þín 
er sárt saknað hér.

Sit ég hér með sjálfum mér, langt frá  
 þér.
Minningar sem kvelja mig í huga mér.
Týndur, dofinn, … Ekkert á.
Yfirgefinn, ekkert að sjá.
Myrkrið svart það meiðir mig, stingur  
 sárt.
Þögnin er óbærilega há.
Stjörnurnar á himninum minna á þig.
Jörðin mætti alveg eins gleypa mig.
Ég er týndur dofinn, hvar er ég?
Yfirgefinn, langt frá þér.
 (Þorvaldur Halldórsson)

Takk fyrir allt elsku pabbi. 
Þinn sonur,

Jónas Guðbjörn.

Ég varð þeirrar gæfu aðnjót-
andi að tilheyra fjölskyldu Jóns 
og Ölmu síðustu 26 ár eða síðan 
við Jónas sonur þeirra kynnt-
umst og hófum okkar sambúð. 
Ég komst fljótt að því að þarna 
var á ferðinni einstakt fólk sem 
gott var að umgangast. Nonni 
var afskaplega ljúfur maður 
sem sparaði aldrei brosin sín. 
Hann og Alma áttu gott hjóna-
band þar sem virðing og kær-
leikur ríkti þeirra á milli. Það 
var unun að fylgjast með þeim 
hjónum í framkvæmdum, verka-
skiptingin skýr og saman gengu 
þau í verkin. Dugnaðurinn, elju-
semin, vandvirknin og sá mikli 
hæfileiki að klára verkefnin sín 
lýsir þeim hjónum nokkuð vel. 
Þau voru ófá verkin sem þau 
hjónin hafa unnið saman en 
Nonni var aðeins 16 ára gamall 
þegar hann hóf að byggja sitt 
fyrsta hús í Sandgerði. Hann 
lagði hamrinum nýlega vegna 
veikinda en síðustu ár hafði 
hann dundað sér við að byggja 
lítið sumarhús í Borgarfirðinum. 
Það gaf honum mikið að smíða 
og þurfti hann alltaf að hafa eitt-
hvað slíkt fyrir stafni. Eftir að 
Alma lést urðu samskipti okkar 

Nonna enn meiri og við urðum 
nánari. Samverustundirnar 
margar og dýrmætar og símtölin 
okkar á milli nokkrum sinnum í 
viku. Oftar en ekki hófust þau 
á orðunum, sæl Helga mín, það 
er komið að stöðutékki og svo 
var hlegið. Við áttum auðvelt 
með að tala saman um daginn 
og veginn og aldrei skorti um-
ræðuefnið okkar á milli. Börnin 
okkar Jónasar áttu stóran stað í 
hjarta Nonna. Hann var dugleg-
ur að fylgja þeim eftir hvort sem 
það var að mæta á íþróttaleikina 
þeirra til að hvetja þau áfram, 
heimsækja okkur til Eyja eða 
eiga samveru í Kópavogi. Nonni 
var blíður og góður afi sem var 
stoltur af barnabörnunum. Jón 
Grétar og María Sigrún hugsa 
með hlýju til afa Nonna, þakklát 
fyrir allar samverustundirnar 
sem við áttum saman. Fyrir það 
verð ég ævinlega þakklát.

Síðustu ár barðist Nonni við 
erfið veikindi. Hann nýtti tímann 
sinn vel þrátt fyrir að veikindin 
tækju sinn toll. Hann var dug-
legur að eiga samverustundir 
með fjölskyldunni, systkinum, 
mökum og vinum. Veiðiferðirn-
ar voru margar enda elskaði 
hann fátt meira en að veiða. 
Ferðalögin vítt og breitt um 
landið í húsbílnum sem hann 
keypti til að ferðast á. Síðasta 
ferðin hans var í desember sl. 
þar sem hann ferðaðist í góðum 
hópi til Flórída að heimsækja 
mág sinn og svilkonu. Sú ferð 
gladdi hann mikið. Nonni fór 
langt á hugarfarinu og eljunni 
en hann var staðráðinn í að lifa 
lífinu og láta veikindin ekki taka 
öll völd. Mikið er ég þakklát fyrir 
þennan tíma sem við fengum en 
það var erfitt að þurfa að sleppa 
takinu því kveðjustundin kom 
fljótt. Ég verð að trúa því að 
nú séu þau hjónin sameinuð á 
ný, komin út í á að veiða eða að 
byggja næsta sumarhús. Þau tvö 
saman að njóta, frjáls úr viðjum 
veikinda. Söknuðurinn er mikill 
en við fjölskyldan stöndum þétt 
saman og munum halda minn-
ingu Nonna á lofti.

Elsku Nonni, ég sagði það ef-
laust ekki nógu oft hversu þakk-
lát ég var fyrir þig en faðmlögin 
okkar sögðu meira en þúsund 
orð. Ég kveð þig að sinni með 
þakklæti fyrir allt og allt.

Þín tengdadóttir,
Helga Sigrún
 Þórsdóttir.

Jón Friðhólm 
Friðriksson 

fæddist í Kópavogi 
10. apríl 1954. Hann 
lést á líknardeild 
Landspítalans í 
Kópavogi 16. febrú-
ar 2024.

Foreldrar Jóns 
voru Friðrik 
Björnsson, f. 2. mars 
1927, d. 17. janúar 
2004, og Þórhildur 
Sigurðardóttir, f. 10. júlí 1927, 
d. 23. desember 2010.

Systkini Jóns eru Steinunn 
F., f. 1948, gift Gunnlaugi 
Sigmarssyni, Sigurður Sævar 
F., f. 1949, kvæntur Sólrúnu 
Bragadóttur, Þorbjörg Elín 
F., f. 1951, d. 2010, eftirlif-
andi eiginmaður hennar er 
Rúnar Þórarinsson, Friðrik 
Þór, f. 1961, kvæntur Mörtu 
Eiríksdóttur, Fanney, f. 1964, 
sambýlismaður hennar er 
Theódór B. Einarsson, Heiður 

Huld, f. 1967, 
sambýlismaður 
hennar er Þórir 
Jónsson.

Eiginkona Jóns 
var Alma Jóns-
dóttir læknarit-
ari, f. 17. apríl 
1955, d. 5. október 
2019. Þau gengu í 
hjónaband 1. júní 
1974. Foreldrar 
Ölmu voru Jón 

Hallvarður Júlíusson, f. 1927, 
d. 1987 og Rósa Jónsdóttir, f. 2. 
maí 1930. Synir Jóns og Ölmu 
eru: 1) Jónas Guðbjörn Frið-
hólm, f. 11. mars 1974, kvæntur 
Helgu Sigrúnu Þórsdóttur, 
f. 15. nóvember 1978. Börn 
þeirra eru Jón Grétar, f. 13. 
ágúst 2005, og María Sigrún, 
f. 21. maí 2012. 2) Eiríkur, f. 18. 
júlí 1983, kvæntur Kristjönu 
Vilborgu Árnadóttur, f. 20. 
mars 1985. Dætur þeirra eru 
Eva Natalie, f. 26. október 

2007, og Nadia Liv, f. 23. ágúst 
2014.

Jón ólst upp í Kópavogi 
til 14 ára aldurs en þá fluttu 
foreldrar hans í Sandgerði. 
Alma og Jón hófu búskap sinn 
á Lágholtsvegi 7 í Reykjavík 
í húsi afa Jóns. Þau byggðu 
sér hús í Sandgerði og fluttu 
þangað inn árið 1974. Jón var 
ungur að árum þegar hann hóf 
störf við sjómennsku en lærði 
síðan plötu- og ketilsmíði og 
vann lengst af við stálsmíðar. 
Hann átti og rak vélsmiðjuna 
Skip og stál í nokkur ár.

Jón hafði mikinn áhuga á 
félagsmálum og fengu meðal 
annars knattspyrnufélagið 
Reynir og Golfklúbbur Sand-
gerðis að njóta krafta hans. 
Hann var einn af stofnendum 
Golfklúbbs Sandgerðis. Helstu 
áhugamál hans voru veiðar, 
golf og ferðalög. Árið 2021 
keypti Jón sér sumarbústaðar-
land í Borgarbyggð þar sem 
hann náði að reisa sér lítið 
sumarhús og eyddi þar ófáum 
stundum.

Útför Jóns fer fram frá 
Lindakirkju í dag, 29. febrúar 
2024, klukkan 13.

Jón Friðhólm  
Friðriksson

HINSTA KVEÐJA

Takk fyrir samveruna 
og ánægjulegar minningar.

Guð veiti strákunum þín-
um og fjölskyldum þeirra 
styrk í sorginni.

Þitt starf var farsælt, hönd 
 þín hlý
og hógvær göfgi svipnum í.
Þitt orð var heilt, þitt hjarta 
 milt
og hugardjúpið bjart og stillt.

 (Jóhannes úr Kötlum)

Þín tengdamóðir,
Rósa Jónsdóttir.
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Elsku hjartans eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

ÞÓRUNN HALLDÓRSDÓTTIR
hjúkrunarfræðingur,
Kjarrási 1, Garðabæ,

lést á Hjúkrunarheimilinu Ísafold Garðabæ
miðvikudaginn 21. febrúar.
Útför fer fram í kyrrþey.

Ólafur Z. Ólafsson
Halldór Örn Ólafsson Sólrún Melkorka Maggadóttir

Þórarinn Arnar Ólafsson Anna Hugadóttir
Ólafur, Maggi Þór, Sigurður Hugi,

Óðinn Gunnar og Egill Týr

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

ÞORVALDUR STEFÁNSSON
bifreiðastjóri,
Hólabergi 84,

Reykjavík,

lést á Landspítalanum 17. febrúar.
Útförin fer fram í Fella- og Hólakirkju mánudaginn 4. mars
klukkan 13. Fjölskyldan vill færa starfsfólki á deild 13 EG á
Landspítalanum þakkir fyrir alúð, umhyggju og sýnda virðingu.

Stefán Þorvaldsson Anna Friðbertsdóttir
Júlíana Þorvaldsdóttir Gísli Jónsson
Hrund Þorvaldsdóttir

Sigurborg Þorvaldsdóttir Agnar Norðfjörð Hafsteinsson
Þórdís Þorvaldsdóttir Guðjón Þór Ólafsson

barnabörn og barnabarnabörn

Elsku hjartans sonur okkar, stjúpsonur
og bróðir,

PÉTUR ÖRN LEIFSSON
Hólabergi 76, Reykjavík,

andaðist þriðjudaginn 26. febrúar.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
mánudaginn 11. mars klukkan 13.

Ingibjörg Sigurðardóttir Benedikt Þórðarson
Leifur Ragnarsson
Ragna Leifsdóttir

Árni Stefán Leifsson
Guðný Benediktsdóttir

Elskuleg systir okkar og frænka,

AÐALHEIÐUR RÓSA
GUNNLAUGSDÓTTIR

Karlagötu 12,
Reykjavík,

lést á Hrafnistu Laugarási fimmtudaginn
8. febrúar. Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju
mánudaginn 4. mars klukkan 15.

Jóhanna Gunnlaugsdóttir
Elísabet Gunnlaugsdóttir

Ragnar Gunnlaugsson
og systkinabörn

Ástkær og dáð eiginkona og móðir,

HELGA KRISTINSDÓTTIR
snyrtifræðingur og athafnakona,

fékk friðsælt andlát á hjúkrunarheimilinu
Skjóli miðvikudaginn 21. febrúar.
Útför fer fram í kyrrþey.

Ríkharð Laxdal
Kristinn Ríkharðsson
Kjartan Ríkharðsson

Ragnar Helguson

Ástkær eiginmaður minn, stjúpfaðir,
afi og langafi,

ÞORVALDUR ÞÓR JÓNSSON
frá Skálafelli,

lést á Landspítalanum þriðjudaginn
19. febrúar. Útför hefur farið fram.

Stella Kristinsdóttir
Þröstur Jónsson Mayeth Marto Jonsson

Óskar Þór Jónsson Lilja Björk Þorsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn
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Okkur langar í örfáum orð-
um að minnast elsku mömmu. 
Þótt aldurinn hafi verið hár og 
lífsgöngu hennar sé nú lokið er 
alltaf sárt og erfitt að kveðja 
hinstu kveðju og eftir stendur 
ákveðinn tómleiki.

Minningar hrannast upp bæði 
hlýjar, ljúfar og erfiðar því lífið 
er ekki alltaf eintóm sæla. Árið 
1958 misstu foreldrar okkar ell-
efu daga gamlan dreng, tvíbura 
frá Jóni. Árið 1996 sá hún svo 
á eftir tæplega sex ára ömmu-
dreng, syni Jóns og Sigurrós-
ar. Á seinni árum fann maður 
hvað þetta markaði djúp spor 
í hennar sálarlíf. Pabbi missti 
svo heilsuna langt fyrir aldur 
fram en með samvinnu tókst 
að láta hlutina ganga. Hún var 
„ofurkona“ til allra verka úti sem 
inni en hafði alltaf meiri áhuga 
fyrir útiverkum og lét sér ekki 
allt fyrir brjósti brenna. Hún 
var útsjónarsöm og fann lausn-
ir á flestum málum. Hún var 
einstaklega greiðvikin og hjálp-
söm og fengu nágrannarnir að 
njóta þess þegar aðstoðar var 
þörf. Hún var gestrisin og eldaði 
góðan mat. Bakaði og frysti til 
að eiga eitthvað gott þegar gesti 
bar að garði. Einhverjir höfðu 
orð á að þótt sortirnar væru 
margar hefði hún sagt það lítið 
og óttalegt rusl.

Hún var félagslynd á sínum 
yngri árum og tók þátt í ýmsum 
félagsstörfum í sveitinni. Þar 
ber fyrst að nefna kvenfélagið 
þar sem innkoman fór til góðra 
málefna. Hún spilaði bridge með 
bridgefélaginu, fyrst makker 
pabba og síðar Ingu systur sinn-
ar. Hún tók sér oft spil í hönd 
og rakti þá kapal ef enginn var 
spilafélaginn, það gerði hún 
nánast fram á seinasta dag. Á 
hennar yngri árum var félagslíf-
ið í sveitinni öðruvísi og virkara 
en í dag, þá voru meðal annars 
sett upp leikverk sem pabbi og 
mamma tóku bæði þátt í. Stund-
um var jafnvel farið með þessar 
sýningar yfir í aðrar sveitir.

Árið 1999 var jörðin okkar í 
Lækjarhúsum seld en þá flutti 
hún ásamt fleirum úr fjöl-
skyldunni á Höfn. Hinn 27. maí 
2022, þá tæplega 98 ára gömul, 
var heilsu hennar farið að hraka 
þannig að hún fékk vistun á 
Hjúkrunarheimilinu Skjólgarði. 
Áður hafði hún aldrei lagst inn 
á sjúkrahús utan einu sinni 
part úr degi vegna rannsóknar 
á slæmu höfuðhöggi. Hún átti 
að dvelja þar yfir nótt, en vegna 
plássleysis var hún útskrifuð um 
kvöldið og varð henni þá að orði 
að það væri nú ansi hart að hafa 
ekki fengið að gista eins og eina 
nótt á spítala.

Hún var óspör á að segja okk-
ur hversu vænt henni þætti um 

fjölskylduna sína. „Mér þykir 
svo vænt um ykkur öll“ var eitt 
af því síðasta sem hún sagði.

Hjartans þakkir fyrir alla þína 
umhyggju, hjálp og hlýju elsku 
mamma og góða ferð í Sumar-
landið.

Ég hugsa um mynd þína hjartkæra  
 móðir
og höndina mildu sem tár strauk 
 af kinn.
Það yljar á göngu um ótroðnar 
 slóðir
þó yfir sé harmþrungið rökkur  
 um sinn.
 
Ljósið er slokknað á lífskerti þínu,
þú leiddir mig örugg á framtíðar 
 braut.
Hlýja þín vakir í hjartanu mínu
frá hamingjudögum er fyrrum ég 
 naut.
 
Minningarljósið á lífsvegi mínum
lýsir upp sorghúmið kyrrlátt og 
 hljótt.
Höfði nú drúp' ég hjá dánarbeð 
 þínum,
þú Drottni sért falin, ég býð góða 
 nótt.
 (Hörður Björgvinsson)

Þín dóttir,
Inga Lúcía og fjölskylda.

Elsku amma mín.
Nú þegar komið er að kveðju-

stund er margt sem fer í gegn-
um hugann og margar minn-
ingar koma upp sem gott er að 
ylja sér við.

Ég sendi þér kæra kveðju,
nú komin er lífsins nótt,
þig umvefji blessun og bænir,
ég bið að þú sofir rótt.
Þó svíði sorg mitt hjarta
þá sælt er að vita af því,
þú laus ert úr veikinda viðjum,
þín veröld er björt á ný.
 
Ég þakka þau ár sem ég átti,
þá auðnu að hafa þig hér,
og það er svo margs að minnast,
svo margt sem um hug minn fer,
þó þú sért horfinn úr heimi,
ég hitti þig ekki um hríð,
þín minning er ljós sem lifir
og lýsir um ókomna tíð.
 (Þórunn Sigurðardóttir)

 Takk fyrir allt, elsku amma 
mín, og guð geymi þig.

Þóra Björg 
Gísladóttir.

Þóra Guðleif 
Jónsdóttir fædd-

ist á Smyrlabjörgum 
í Suðursveit 14. 
október 1924. Hún 
lést á Hjúkrunar-
heimilinu Skjólgarði 
22. febrúar 2024.

Foreldrar hennar 
voru Jón Jónsson, 
f. 20. maí 1884, d. 11. 
nóvember 1968, og 
Lúcía Guðný Þórar-
insdóttir, f. 11 janúar 1899, d. 
26. ágúst 1998.

Þóra var þriðja í röð átta 
systkina, hin voru: Sigurjón, f. 
1921, d. 2011, Nanna Halldóra, 
f. 1923, d. 2016, Þorbjörg, f. 
1927, Jörundur, f. 1929, d. 2013, 
Snorri, f. 1930, d. 2022, Baldur, 
f. 1932, d. 2019, Ingunn, f. 1935, 
d. 2005.

Þóra giftist 21. október 1950 
Þorsteini Jónassyni, f. 28. júlí 
1917, d. 7. júní 1987. Börn þeirra 
eru: 1) Kolbrún, f. 1951, maki 
Gísli Sigurjón Jónsson, dóttir 
þeirra er Þóra Björg, maki  

hennar er Gísli Karl 
Ágústsson og eiga 
þau þrjú börn. 2) 
Inga Lúcía, f. 1956, 
maki Halldór Guð-
mundsson en hann 
lést árið 2014. Þau 
eiga saman þrjú 
börn en fyrir átti 
Halldór eina dóttir, 
Kristínu Hörpu og 
hennar börn eru 
tvö. Börn Ingu og 

Halldórs eru a) Guðmundur 
Steinar, maki Oddný Erla 
Björgvins og á hún tvö börn. 
b) Þórdís Fjóla, maki Magnús 
Árnason og börn þeirra eru 
tvö en fyrir átti Magnús eina 
dóttur. c) Vignir Már. 3) Jón, 
f. 1958, maki Sigurrós Erla 
Björnsdóttir og eiga þau fjögur 
börn. a) Jón Birnir, maki Lena 
Hrönn Marteinsdóttir og eiga 
þau tvo syni. b) Ívar Þór, en 
hann lést árið 1996. c) Þóra 
Birna, maki Níels Brimar 
Jónsson og eiga þau þrjú börn. 
d) Steinunn Erla. 4) Drengur 

Þorsteinsson, f. 1958, d. 1958. 
Lést aðeins 11 daga gamall, var 
tvíburabróðir Jóns.

Skólaganga Þóru var 
hefðbundin farkennsla eins og 
tíðkaðist í þá daga. Hún vann 
við hefðbundin bústörf inni og 
úti heima á Smyrlabjörgum, 
þar sem þar var mannmargt 
heimili og þurftu allar hendur 
að hjálpa. Hún fór í vist á Höfn 
og vann þar meðal annars hjá 
Kaupfélagsstjóranum. Var 
ráðskona á Hrollaugsstöðum 
í fjögur ár og þar hófu Þóra 
og Steini sína sambúð og þar 
fæddist frumburðurinn. Þóra 
og Steini fluttu í Lækjarhús 
árið 1951 og hófu að byggja upp 
jörðina. Hún starfaði í kvenfé-
laginu og þau hjónin tóku ríkan 
þátt í félagsstörfum svo sem 
leiklist og bridge.

Haustið 1999 flutti fjöl-
skyldan úr Lækjarhúsum og 
flutti Þóra þá á Höfn. Vorið 
2022 flutti Þóra svo á Hjúkr-
unarheimilið Skjólgarð þar 
sem hún bjó fram á síðasta dag 
og naut umhyggju og hlýju frá 
starfsfólkinu þar.

Útför Þóru fer fram frá 
Kálfafellsstaðarkirkju í dag, 29. 
febrúar 2024, og hefst athöfnin 
klukkan 11.

Þóra Guðleif  
Jónsdóttir

Elsku tengdapabbi.
Komið er að leiðarlokum á okk-

ar tæplega 19 ára kynnum, en það 
var þá sem við kynntumst fyrst 
þegar ég gekk inn í Arnarsmár-
ann. Þú tókst mér opnum örm-
um þegar leiðir okkar Eika lágu 
saman árið 2005. Við bjuggum 
hjá ykkur tengdamömmu fyrstu 
tvö árin og fluttum þá í okkar 
eigið. „Nokkrum“ árum seinna 
fluttum við inn til ykkar aftur 
með tvö börn að auki og kött á 
meðan við byggðum okkur nýtt 
heimili.

Þú sýndir okkur svo sannar-
lega hvað í þér bjó. Þú lést veik-
indin ekki stoppa þig í að gera 
akkúrat það sem þig langaði, 
hvort sem það var að ferðast út 
um hvippinn og hvappinn, standa 
úti í vatni og veiða eða byggja 
eitt stykki hús á nýjum sælureit.

Við höfðum margoft áhyggjur 
af þér vera að bardúsa þetta allt 
saman og oft einsamall á ferða-
lagi í alls konar aðstæðum, en 
alltaf komstu okkur á óvart með 
ákveðni þinni og æðruleysi.

Þú ferðaðist víða innanlands 
síðustu árin á ferðabílnum með 
veiðistöngina í farteskinu og 
laukst síðasta ári með frábærri 
ferð á gamlar slóðir í Flórída þar 
sem þú skemmtir þér konunglega 
og naust veðurblíðunnar. Það 
sem við erum þakklát fyrir að 
ferðin gekk svona vel hjá ykkur 
félögunum.

Hjálpsemi var eitt af þínum 
einkennum. Þú varst alltaf til í 
að rétta fram hjálparhönd. Þú að-
stoðaðir okkur eins og þú gast við 
að koma okkur inn í húsið okkar 
og gekkst í þau verk sem þurfti. 
En á sama tíma voruð þið tengda-
mamma bæði að kljást við ærin 
verkefni í veikindunum.

Stelpurnar okkar Eika voru 
heppnar með afa. Þú varst alltaf 
boðinn og búinn að aðstoða þær 
og okkur, sama hvað, og að mæta 
á mót eða sýningar og hvetja þær 
áfram var iðulega í forgangi. Þær 
nutu þess að eiga gæðastundir 
með þér þegar við foreldrarnir 
vorum á faraldsfæti og kötturinn 
Nói fékk að njóta góðs af miklu 
spjalli og klappi.

Nú hefur elsku Alma tekið vel 
á móti þér í sumarlandinu þar 
sem þið eruð sameinuð á ný. 
Nú þurfum við fjögur að fara að 
standa á eigin fótum og passa 
upp á hvert annað og barnabörn-
in, sólargeislana ykkar sem þið 
dýrkuðuð og dáðuð.

Takk fyrir öll árin, alla hjálp-
ina, hugulsemina, spjallið og 
bílferðirnar í sveitinni.

Ég er þakklát fyrir að hafa 
kynnst ykkur dásamlegu hjónum 
og fengið að vera hluti af ykkar 
fjölskyldu.

Þín tengdadóttir,
Kristjana  
Árnadóttir.

Elsku afi, ég er svo þakklát 
fyrir að hafa átt þig sem afa. 
Ég elskaði þegar við töluðum 
saman í símann og við gátum 
spjallað um allt. Alltaf þegar 
ég kom frá Vestmannaeyjum til 
þín í Arnarsmárann þá var ég 
spenntust að fá hlýtt og gott knús 
frá þér. Takk fyrir að koma alltaf 
á fótboltaleikina mína og styðja 
mig áfram. Það var svo gott að fá 
afaknús eftir leiki. Mér leið alltaf 
svo vel hjá þér. Ég veit að þinn 
tími var kominn elsku afi minn 
og ég mun aldrei gleyma þér og 
öllum stundunum sem við áttum 
saman. Nú ertu kominn til ömmu 
og þið saman að spila. Ég elska 
þig mikið elsku afi og sakna þín.

Minning þín er mér ei gleymd;
mína sál þú gladdir;
innst í hjarta hún er geymd,
þú heilsaðir mér og kvaddir.
 (Káinn)

Þín
María Sigrún  
Jónasdóttir.

• Fleiri minningargreinar um 
Jón Friðhólm Friðriksson 
bíða birtingar og munu birt-
ast í blaðinu næstu daga.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug
vegna andláts dóttur okkar, systur,
mágkonu og frænku,

GUÐRÚNAR BERGSDÓTTUR,

sem andaðist á Landspítala Fossvogi
26. janúar. Útför hennar fór fram frá
Grafarvogskirkju 9. febrúar.
Sérstakar þakkir til starfsfólks sambýlisins Víðihlíð 5-11.

Sigríður Skaftfell, Bergur Þorleifsson
Gréta María Bergsdóttir Birgir Jón Birgisson

Baldvin Þór Bergsson Helga Margrét Skúladóttir
og systkinadætur

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma

ÚLFHILDUR GEIRSDÓTTIR

lést 23. febrúar.
Útförin fer fram frá Guðríðarkirkju
þriðjudaginn 5. mars klukkan 13.

Sigvaldi Haraldsson
Haraldur Sigvaldason Susanna Lange

Lárus Sigvaldason
Steinunn Sigvaldadóttir Kristján Maack

ömmubörn og langömmubörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og stjúpa,

ÞÓRDÍS SIGTRYGGSDÓTTIR
Ástjörn 7,
Selfossi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvöllum,
Eyrarbakka, 19. febrúar. Útförin fer fram frá Digraneskirkju
mánudaginn 4. mars klukkan 13.

Sigtryggur Harðarson Katrín Helga Reynisdóttir
Vildís Ósk Harðardóttir Steindór Guðmundsson

Eiríkur Arnar Harðarson Haukur Harðarson
barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, systir,
amma og langamma,

CHARLOTTA OLSEN ÞÓRÐARDÓTTIR
sjúkraliði,

Gullsmára 7,
Kópavogi,

lést á Landspítalanum Fossvogi 17. febrúar.
Útförin fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ
föstudaginn 8. mars klukkan 15.

Hulda Hrönn Úlfarsdóttir Aðalsteinn Finsen
Edda Sólveig Úlfarsdóttir Elías Guðmundsson

Henríetta Haraldsdóttir
Svana I. Þórðardóttir
barnabörn, barnabarnabörn og fjölskyldur

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

HRAFN MARGEIR HEIMISSON
Hafnarbraut 26, Höfn í Hornafirði,

lést á Landspítalanum laugardaginn
24. febrúar. Útför fer fram frá Garðakirkju
föstudaginn 8. mars klukkan 11.

Haukur M. Hrafnsson Ásta Júlía Guðjónsdóttir
Sigurveig Ósk Pálsdóttir Skarphéðinn Einar Rosenkjær
Herdís Þóra Hrafnsdóttir Andri Freyr Gunnarsson

Benedikt Arnar Hrafnsson
og barnabörn

Elsku hjartans mamma okkar, amma,
systir og vinkona,

INGIBJÖRG VALA JÓNSDÓTTIR

lést 31. janúar.
Minning þín er ljós í lífi okkar og mun alltaf
lifa. Útför hefur farið fram í kyrrþey.

Sigurður Einar Jónsson Artur Kikosicki
Marta María Jónsdóttir Gabríel Snorrason

Súsanna Erna Jónsdóttir William Þór Magnússon
Emilía Inga Gabríelsdóttir

Alexandra Inga Williamsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

MARÍA ÞURÍÐUR GÍSLADÓTTIR
frá Hlíð, Hellissandi,

Háuhlíð 20, Reykjavík,

lést mánudaginn 5. febrúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Katrín Arndís Ásgeirsdóttir Einar S. Gottskálksson
Sveinn Ásgeirsson Soffía Guðmundsdóttir

Berglind Ásgeirsdóttir Þorsteinn Sæmundsson
Brynhildur Ásgeirsdóttir Gunnar Ólafsson

Einar Ásgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn

Elskulegur maðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

AGNAR RAFN J. LEVY
bóndi,

fyrrverandi oddviti og hreppstjóri,

varð bráðkvaddur á heimili sínu föstudaginn
16. febrúar.
Útför verður frá Hvammstangakirkju 1. mars klukkan 14.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er
bent á krabbameinsfélagið á Hvammstanga.
Hjartans þakkir til Brynjars Viðarssonar læknis fyrir alla hans
hjálp og hlýju.
F.h. fjölskyldunnar,

Hlíf Sigurðardóttir

• Fleiri minningargreinar 
um Þóru Guðleifu Jónsdóttur 
bíða birtingar og munu birt-
ast í blaðinu næstu daga.
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Leiðir okkar lágu fyrst saman 
yfir kaffibolla í Litlu-Kaffistof-
unni í Svínahrauni fyrir senni-
lega hartnær þrjátíu árum. Ég þá 
bílstjóri á flutningabíl, og hann að 
vinna á jarðýtu í einhverri af mal-
arnámunum þar í nágrenninu.

Ég þekkti manninn ekki 
persónulega, þó í sjón, og vissi að 
hann var mikill og góður harm-
onikuleikari. Hafði séð hann og 

heyrt við nokkur tækifæri. Er 
skemmst frá því að segja, að 
þarna, yfir stuttu kaffispjalli, þar 
sem harmonikuleik bar vissulega 
á góma, var lagður grunnur að 
kunningsskap og síðar vináttu 
sem varði þar til lífsgöngu Þor-
leifs Finnssonar lauk.

Ekki löngu eftir að við hittumst 
var ég beðinn að spila á harmon-
iku við opnun tiltekins viðburðar. 

Verð ég að segja eins og er, að 
ég treysti mér ekkert of vel til 
þessa, en datt í hug að hringja 
í Þorleif og biðja hann að ganga 
í verkið með mér. Tók hann er-
indi mínu af ljúfmennsku, og kvað 
sjálfsagt að gera þetta. Þar með 
hófst okkar „nikkusamspil“, ým-
ist opinberlega, eða bara heima 
í stofu oftast heima hjá Þorleifi í 
Krókahrauninu. Aldrei lét hann 

mig finna til þess að hann stæði 
mér framar í þessu samspili 
okkar, sem hann þó óneitanlega 
gerði, og það svo um munaði. 
Heldur mætti hann mér þarna 
miklu fremur sem félaga á jafn-
ingjagrunni, og leiðbeindi mér af 
hógværri ljúfmennsku með það 
sem betur mátti fara.

Þannig kynntist ég Þorleifi, og 
þannig þekkti ég hann.

Síðustu árin, eftir að heilsu 
hans tók að hraka og hann var 
bundnari heima við af þeim sök-
um, þá lagði ég gjarna leið mína 
heim til hans í Krókahraunið, og 
þá var nikkan oftast með í för. 
Þá, eftir gott kaffispjall um alla 
heima og geima, voru nikkurn-
ar teknar upp og spilað meðan 
þrek entist og voru það góðar 
stundir sem voru mér ómetan-
legur styrkur í „glímu“ minni við 
harmonikuna.

Síðast hitti ég Þorleif vin minn 
fáum dögum áður en hann lést. 
Hafði hann þá verið um nokkra 
hríð inniliggjandi á Vífilsstöð-
um, og fór ég þangað og hafði 
harmonikuna með mér. Spilaði 
ég þar nokkur lög fyrir hann og 
aðra viðstadda, og lét hann vel 
yfir. Finnst mér við hæfi að okkar 
síðasti fundur hér á jörð skyldi 
vera með þeim hætti sem varð.

Þorleifi Finnssyni vini mín-
um þakka ég öll okkar kynni, 
og sendi Sigríði dóttur hans og 
öðrum aðstandendum innilegar 
samúðarkveðjur.

Páll S. Elíasson.

Máttarstólpum Félags harm-
onikuunnenda í Reykjavík fer nú 

Þorleifur 
Finnsson 

fæddist í Hvamms-
dal í Dalasýslu 29. 
febrúar 1936. Hann 
lést á Vífilsstöðum í 
Garðabæ 14. febrúar 
2024.

Foreldrar hans 
voru Finnur Þor-
leifsson, f. 1. septem-
ber 1903, d. 29. mars 
1986, og Sigríður Gísladóttir, f. 
25. ágúst 1894, d. 27. desember 
1984. Bæði áttu þau ættir að 
rekja í Dalasýslur og stunduðu 
búskap, fyrst í Hvítadal, svo 
Hvammsdal og síðan á Þverdal 
í Saurbæ, Dalasýslu. Þau 
brugðu búi og fluttust suður 
upp úr 1960 og bjuggu síðan í 
Hafnarfirði.

Systkini Þorleifs voru: Krist-
inn Finnsson sjómaður, f. 5. júlí 
1928 í Hvítadal, d. 3. febrúar 
2012 á dvalarheimilinu Höfða, 
Akranesi, og Guðlaug Finns-

dóttir, f. 7. maí 1931 
í Hvítadal, d. 14. 
nóvember 1934 í 
Hvammsdal.

Þorleifur ólst 
upp í Hvammsdal 
og síðan á Þverdal 
í Saurbæ. Hann 
sótti venjulegan 
farskóla og nam 
síðan orgelleik 
í Reykjavík. Fór 

síðan á Bændaskólann á 
Hvanneyri og útskrifaðist sem 
búfræðingur.

Hann kvæntist Ásdísi Arn-
finnsdóttur, f. 20. mars 1924, 
frá Vestra-Miðfelli, Hval-
fjarðarströnd, d. 12. október 
2004, þann 29. desember 1960 
á Akranesi. Foreldar hennar 
voru Arnfinnur Sch. Björnsson 
og Ragnheiður Jónasdóttir. 
Synir hennar eru: 1) Sigurður 
Arnar Kristjánsson, f. 1948, 
maki Ísabella Daníelsdóttir. 
Börn hans eru Finnur, Ari og 

Agnes. 2) Kristján Jens Krist-
jánsson, f. 1950, maki Anna 
Sigríður Jónsdóttir. Börn hans 
eru Ólafur, Matthías og Ásdís.

Dóttir Þorleifs og Ásdísar 
er Sigríður Scheving, f. 1960. 
Synir hennar eru Þórleifur og 
Brynjar, d. 2014.

Þorleifur og Ásdís bjuggu 
fyrst á Saltvík á Kjalarnesi og 
síðan á Laugardælum í Flóa. 
Þau fluttust til Hafnarfjarð-
ar 1968 og bjuggu frá 1974 á 
Krókahrauninu.

Meginhluta starfsævi sinnar 
vann Þorleifur á þungavinnu-
vélum m.a. við Kröfluvirkjun, 
Þórisós og fleiri virkjanir 
á hálendinu. Hans helsta 
áhugamál var harmonikkuleik-
ur og svo bókalestur. Hann 
byrjaði um fermingaraldur 
að spila fyrir dansi vestur í 
Saurbæ og átti nikkan hug 
hans allan. Hann var virkur 
félagi hjá Félagi Harmonikku-
unnenda í Reykjavík, í hátt í 
40 ár. Þorleifur var um árabil 
í hljómsveit sem nefndist Lára 
og Gullfiskarnir.

Kveðjuathöfn fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju í dag, 29. 
febrúar, klukkan 13.

Þorleifur 
Finnsson

Þú litli dásamlegi drengur. Þú 
sem fangaðir hjörtu okkar og 
huga við fyrstu sýn, svo fagur 
og fullkominn. Þú sem gerðir 
þitt allra besta til þess að koma 

í heiminn í ömmu- 
og afahúsi, og allt 
stefndi í að þú litir 
dagsins ljós í gamla 
herberginu hennar 
mömmu þinnar. Það 
var svo dásamlegt 
að fá þig í fangið í 
fyrsta sinn – svo lítill 
og yndislegur, með 
glitrandi augun svo 
skýr og djúp.

Fyrstu dagana 
þína dvaldir þú á vökudeildinni, 
þar sem þú varst umvafinn um-
hyggju og ást og fékkst stuðning 
við að takast á við fyrstu dagana 
þína í þessari undarlegu veröld. 
Það sem var gott að kíkja á 
þig og knúsa, litla hjartagullið 
okkar. Það ríkti mikil spenna í 
loftinu þegar þú fékkst að koma 
heim. Við, amma og afi, vorum á 

hliðarlínunni og fengum að fylgj-
ast með þér og mömmu þinni 
og pabba skapa ykkar daglega 
veruleika á nýju heimili. Það hef-
ur verið svo dýrmætt fyrir okkur 
að vera í sama húsi og þið og geta 
auðveldlega hlaupið á milli hæða 
til þess að kíkja á þig. Sitja með 
þér í ruggustólnum í sólstofunni, 
dorma smá og leyfa huganum að 
reika í ró og næði. Mikið sem við 
erum þakklát fyrir það, því þess-
ar stundir eru ómetanlegar.

Skírnardagur þinn var töfrum 
líkastur. Á þeim degi fundum við 
vel hversu gott það er að eiga 
góða að, því fjölskylda og vinir 
lögðust á eitt til að gera veisluna 
sem fallegasta. Þú varst svo vel 
vakandi í athöfninni og fylgd-
ist með öllu því sem fór fram. 
Skimaðir með fallegu augum þín-
um um stofuna og fylgdist grannt 
með söngnum sem var undur-
fagur. Þessi dagur er ógleyman-
legur. Sólin sendi geisla sína til 
okkar og baðaði okkur hlýju og á 
þeim tíma óraði okkur ekki fyrir 
að við myndum kveðja þig svona 
stuttu síðar.

Það var sterkt augnablik 
þegar við sátum í stofunni ykk-
ar og Móa hoppaði upp í sófann, 
í óþökk foreldra þinna, og sat 
hugfangin og starði á þig. Og 
allt í einu festir þú augu á henni 
og þið horfðust í augu í góða 
stund. Það virtist sem þið væruð 
að deila mikilvægu leyndarmáli, 
einhverju sem bara var á milli 
hunds og lítils drengs. Þetta var 
hlýtt augnablik. Af öllu hjarta 
vildum við óska að við gætum 
breytt örlögum þínum elsku 
drengurinn okkar. Það er ofar 
mannlegum skilningi að skilja 
tilganginn í því að þú sért farinn 
frá okkur.

Við elskum þig af öllu hjarta 
elsku Bjartur, og við munum 
varðveita minningu þína um 
alla tíð.

Farðu í friði, litla ljónshjarta – 
hvíldu í ró, litla hjartagull.

Kveðja, amma og afi,
Freyja Eiríksdóttir og 
Guðmundur Pétursson.

Elsku hjartans ömmu-
drengurinn minn. Það er svo 
sárt að kveðja þig eftir svona 
stutta samveru en þitt verkefni 
hér á jörð var stærra en hægt var 
að ráða við. Ég veit að þér líður 
betur núna og að þér eru engin 
takmörk sett lengur. Flakkaðu 
um alheiminn með hraða hugans 
og þegar ég lít upp til stjarnanna 
mun ég ímynda mér að þú sért 
þar meðal þeirra og horfir niður 
til mín.

Elsku Dagbjartur Leó, litla 
hetjan mín. Ég geymi þig í hjarta 
mér um alla eilífð. Amma mun 
alltaf elska þig.

Elín Jóna Gunnarsdóttir 
(Ella amma).

Dagbjartur Leó 
fæddist 30. des-

ember 2023. Hann 
lést í fangi foreldra 
sinna 17. febrúar 
2024.

Foreldrar 
Dagbjarts Leós 
eru Ársól Þöll 
Guðmundsdóttir, f. 
15.9. 1997, og Sindri 
Kristján Magnús-
son, f. 4.8. 1997.

Útför Dagbjarts fer fram 
frá Kópavogskirkju í dag, 29. 
febrúar 2024, klukkan 13, á 
degi einstakra barna.

Dagbjartur Leó 
Sindrason

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir og afi,

GUÐMUNDUR ARASON,
Borgarbraut 65a,

lést í faðmi fjölskyldunnar á Brákarhlíð
23. febrúar. Útför fer fram frá
Borgarneskirkju þriðjudaginn 5. mars
klukkan 14. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Minningarsjóð
Brákarhlíðar eða Krabbameinsfélag Borgarfjarðar.
Streymt verður frá athöfninni og má nálgast hlekk á
mbl.is/andlat.

Kristrún Jóna Jónsdóttir
Ísfold Rán Grétarsdóttir Valur Örn Vífilsson

Eldey Elísabet Valsdóttir
Rafnar Óðinn Valsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

SIGRÍÐUR BJARNASON,
Hlaðhömrum 2,

áður Fálkahöfða 4,

lést á Hjúkrunarheimilinu Hömrum
miðvikudaginn 21. febrúar.
Útför Sigríðar fer fram frá Seljakirkju föstudaginn 8. mars
klukkan 13. Sérstakar þakkir til starfsfólks Hamra og Eirhamra
fyrir frábæra umönnun.

Oddrún Sverrisdóttir Gísli Guðmundsson
Sverrir Sverrisson Kristrún Leifsdóttir

Pétur Sverrisson Helena Ragnarsdóttir
Karl Friðrik Sverrisson Susan Ellekær

barnabörn og barnabarnabörn

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og
langafi,

BALDUR ÞORSTEINSSON
skógfræðingur,

Kópavogsgerði 5-7,
Kópavogi,

lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
föstudaginn 23. febrúar.
Útförin fer fram frá Digraneskirkju
föstudaginn 8. mars klukkan 13.

Jóhanna Arnljót Friðriksdóttir

Þorsteinn Baldursson, Eva-María Pettersson-Baldursson

Björn Eðvald Baldursson

Friðrik Már Baldursson Kristín Björnsdóttir

Baldur Tumi Baldursson Sólveig Anna Bóasdóttir

Guðrún Margrét Baldursdóttir

barnabörn og langafabörn

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

ALLAN HEIÐAR SVEINBJÖRNSSON
FRIÐRIKSSON,

Sólmundarhöfða 5, Akranesi,

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands
á Akranesi fimmtudaginn 22. febrúar.
Útför hans fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn 5. mars
klukkan 13.
Streymt verður frá athöfninni á vef Akraneskirkju,
www.akraneskirkja.is.

Jón Heiðar Allansson Heiðrún Janusardóttir
Sesselja Laufey Allansdóttir Sigurbjörn Hafsteinsson

Sigurrós Allansdóttir Steindór Óli Ólason
Sveinbjörn Allansson Lísbet Einarsdóttir

afabörn og langafabörn

Okkar elskaði

BJÖRGVIN ÓLI JÓNSSON
tannlæknir,

Kópavogstúni 10,

lést á hjartadeild Landspítalans aðfaranótt
þriðjudagsins 20. febrúar.
Útför fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 4. mars klukkan 15.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Slysavarnafélagið
Landsbjörg.

Esther Guðmundsdóttir
Helga Dögg Björgvinsdóttir Bjarni Hauksson
Ragnheiður Björgvinsdóttir Jóhannes Andri Kjartansson

Björn Ólafur Ingvarsson Þórhalla Austmann Harðard.
Björgvin Haukur, Inga Sif, Stefán Gauti, Atli Þór,

Axel Óli, Arnór, Högni Snær, Ingvar Leó,
Ylfa Margrét og Lea Oktavía

Elsku eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

SVAVAR HARALDSSON
bæklunarlæknir,

Miðleiti 7,

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju
föstudaginn 1. mars klukkan 15.

Sigríður Jónsdóttir
Haraldur Svavarsson Sonja Arna Chan

Jón Svavarsson Heiða Óskarsdóttir
Helgi Svavarsson Guðrún Birna Ólafsdóttir

Ingunn Björg Arnardóttir Gunnlaugur Sveinn Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn

Sálm. 9.11

biblian.is

Þeir sem þekkja 
nafn þitt treysta 
þér því að þú, 
Drottinn, bregst 
ekki þeim sem til 
þín leita.

eða í síma 552 5744

Minningar-
kort á
hjartaheill.is



MINNINGAR
  57

MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 29. FEBRÚAR 2024

Elsku mamma. Þá ert þú kom-
in til pabba og drengjanna þinna 
tveggja.

Mér er efst í huga þakklæti 
fyrir að hafa haft þig svona 
lengi hjá mér og okkur. Þú náðir 
að halda upp á 97 ára afmælið 
þitt 1. janúar á Dvalarheimilinu 
Höfða, þar sem við börnin þín 
og nokkur barnabörn komum 
og héldum upp á daginn með 
þér. Það er gott að minnast þess 
og allra hinna stundanna. Þó að 
þú undir það síðasta hafir ekki 
alltaf vitað hver við vorum, þá 
tókstu alltaf vel á móti öllum og 
fannst gaman að fá heimsóknir. 
Þú passaðir upp á að það væri 
kaffi og bauðst upp á sæti. Þér 
leið vel á Höfða og talaðir um 
að starfsfólkið væri svo gott, og 
tek ég undir það.

Líf þitt og pabba var farsælt 
og þú tókst þeim verkefnum 
sem þér voru falin með jafnað-
argeði, og aldrei heyrði ég þig 
kvarta. Þú varst heilsuhraust 
alla tíð og fim á fæti. Þú hafðir 
kynnst fátækt í æsku og varst 
nægjusöm. Á lífsleiðinni vannst 
þú ýmis verkakonustörf, auk 
heimilisstarfa. Þú fórst í síld, 
varst í vist í Reykjavík, en 
lengst af vannst þú við fisk-
vinnslu og í Íþróttahúsinu við 
Vesturgötu. Þar leið þér vel, þú 
talaðir vel um vinnufélaga þína 
og ungmenni Akraness sem 
komu í leikfimi og á æfingar. Þú 
fylgdist alltaf vel með íþróttum 
og þar var fótboltinn efstur á 
blaði. Skagamenn og Arsenal 
voru liðin þín. Það eru ófáir 
fótboltaleikirnir sem þú fylgd-
ist með, sitjandi í bílnum með 
pabba, uppi á pöllum, eins og 
hægt var að gera í gamla daga.

Handavinna var þó þitt 
stærsta áhugamál. Þú varst 
mjög vandvirk. Á húsmæðra-
skólanum á Löngumýri lærðir 
þú ýmsa handavinnu og á ég 
m.a. fallegt veggteppi sem þú 

gerðir þar. Það er mér kært. 
Þegar þú fluttir í Kópavog-
inn eftir að pabbi dó, varst 
þú í handavinnu í Gjábakka. 
Þar lærðir þú harðangurs- og 
klaustursaum, og þrátt fyr-
ir að vera komin yfir áttrætt 
gerðirðu hvern fallega dúkinn 
á fætur öðrum. Ég sé þig fyrir 
mér í rauða stólnum þínum í 
stofunni með nálina og jafann 
í höndunum, eða með eitthvað 
annað á prjónunum.

Það er margs að minnast. 
Ferðalögin með ykkur pabba 
í gamla daga, þegar gist var í 
tjaldi, helst við lítinn læk og 
matur eldaður á prímus. Þú 
elskaðir að ferðast og sér-
staklega að vera í sól, varst 
fljót að setjast út á pall og sóla 
þig þegar sólin kom fram. Þér 
fannst gaman að fara á rúntinn, 
og rúntarnir í kringum Akra-
fjall á sunnudögum eru bæði 
mér og barnabörnum þínum 
minnisstæðir. Þú heimsóttir 
okkur oft í Danmörku. Það 
þurfti lítið að hafa fyrir þér, 
því ef bara veðrið var gott, 
varst þú glöð. Þá settist þú út 
og prjónaðir eða hugaðir að 
blómunum. Frænkuferðirnar 
eru líka ógleymanlegar, bæði til 
New York og til London. Þegar 
þú varst í frænkuhópnum var 
stutt í hláturinn og gleðina.

Elsku mamma, takk fyrir allt. 
Ég minnist þín með hlýju, og 
þegar ég spurði Freyju Rún um 
hvað henni væri efst í huga um 
þig sagði hún: „Amma hugsaði 
alltaf fyrst um alla aðra, og 
hún sá til þess að allir hefðu 
það gott.“

Þín dóttir,
Karitas.

Guðrún Karítas 
Albertsdóttir 

fæddist í Hraun-
túni í Leirársveit 
1. janúar 1927. Hún 
lést á Hjúkrunar- 
og dvalarheimilinu 
Höfða á Akranesi 
19. febrúar 2024.

Foreldrar hennar 
voru Petrína Jóns-
dóttir, f. 23. apríl 
1894, d. 29. janúar 
1977, og Albert Gunnlaugs-
son, f. 17. júní 1894, d. 9. apríl 
1935. Systkini Guðrúnar voru: 
Sigurður Ingibergur, f. 1915, 
d. 2003, drengur, f. 1915, lést 
í fæðingu, Jón Eggert, f. 1921, 
d. 1983, Ingveldur Bachmann, 
f. 1923, d. 2011, Gunnlaugur, f. 
1924, d. 1993, Hinrik, f. 1925, 
d. 1995, Aldís Petra, f. 1928, 
d. 2017, Pétur Hugi, f. 1931, og 
Ásta, f. 1934, d. 2020.

Guðrún Karítas giftist 4. 
nóvember 1950 Jóni Sigurðs-
syni Jónssyni, f. 20. janúar 
1924, d. 18. október 2003. For-
eldrar hans voru Ragnheiður 
Þórðardóttir, f. 8. mars 1893, 
d. 26. október 1982, og Jón 
Sigurðsson, f. 25. mars 1888, d. 
19. júlí 1971.

Börn Guðrúnar og Jóns eru: 
1) Jón Ægir, f. 11. júlí 1951, d. 
13. nóvember 2002, eftirlifandi 
maki Dís Níelsdóttir, börn 
þeirra eru Hilmir, Steinar og 
Anna Dís. Fyrir átti Jón Ægir 
Elísu Rún og Heiðar Þór. 2) 
Albert, f. 20. júlí 1952, börn 
hans eru Ólöf Una, Pétur 
og Hrund. 3) Petrína, f. 27. 
mars 1956, maki Pálmi Þór 
Ævarsson, börn þeirra eru Jón 
Ævar, Bjarki Þór og Hekla. 4) 
Þórður Heiðar, f. 3. júlí 1959, 
d. 12. ágúst 2014, börn hans 
eru Petrina og Alexander Jon. 
5) Sigurður, f. 27. september 
1966, börn hans eru Sigurmon 

Hartmann og 
Guðrún Karítas. 6) 
Karítas, f. 27. sept-
ember 1966, barn 
hennar er Freyja 
Rún. Barnabarna-
börn Guðrúnar 
og Jóns eru 24 
talsins.

Guðrún Karítas, 
eða Rúna eins 
og hún var ætíð 
kölluð, ólst upp 

á Akranes með foreldrum 
sínum en faðir hennar lést frá 
stórum barnahóp þegar Rúna 
var átta ára og Petrína móðir 
hennar var ákveðin í að halda 
fjölskyldunni saman. Rúna 
gekk í Barnaskóla Akraness og 
gekk í ýmis heimilisverk, m.a. 
aðstoðaði hún móður sína við 
að þvo þvotta af hermönnum á 
stríðsárunum. Veturinn 1945-
46 var Rúna í Húsmæðraskól-
anum á Löngumýri í Skagafirði 
og síðar var hún í vist í Reykja-
vík. Hún lærði saumaskap í 
Reykjavík og á Akranesi.

Rúna hóf búskap með Jóni 
um 1950, í Aðalbóli og í Guðna-
bæ. Þau byggðu hús á Brekku-
braut 9 og bjuggu þar frá 1955 
til 2005 þegar Rúna flutti, að 
Jóni látnum, í íbúð í húsi Petr-
ínu dóttur sinnar og Pálma 
Þórs í Kópavogi. Guðrún flutti 
á Hjúkrunar- og dvalarheimil-
ið Höfða á Akranesi 2022.

Auk almennra heimilis-
starfa og barnauppeldis 
starfaði Rúna sem verkakona, 
mest við fiskvinnslu hjá 
Þórði Óskarssyni á Akranesi. 
Frá árinu 1984 vann Rúna í 
íþróttahúsinu við Vesturgötu 
á Akranesi og í Bjarnalaug til 
ársins 1997.

Útför Guðrúnar Karítasar 
fer fram frá Akraneskirkju í 
dag, 29. febrúar 2024, og hefst 
athöfnin klukkan 13.

Guðrún Karítas  
Albertsdóttir

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við
andlát og útför

JÓHANNESAR ÞÓRS
JÓHANNESSONAR
matreiðslumanns,

sem lést í faðmi fjölskyldunnar á bráðadeild
Landspítalans fimmtudaginn 8. febrúar.
Útför hans fór fram frá Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn
23. febrúar.

Helga Breiðfjörð
Elísabet Þór Jóhannesdóttir

Snorri Sigurhjartarson Svava Björg Þorsteinsdóttir
Guðrún Sigurhjartardóttir
Sigrún Sigurhjartardóttir Haraldur Óli Ólafsson

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar elskulegs
eiginmanns míns, föður og afa,

ÞÓRÐAR KRISTJÁNSSONAR,
Móavöllum 4, Reykjanesbæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.

Unnur Þorsteinsdóttir
Lovísa Þórðardóttir Björn S. Ingólfsson

Unnur Lára Hjálmarsdóttir Guðni Páll Kárason
Hjördís Lilja Hjálmarsdóttir Jón Arnar Barðdal

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar ástkærrar
eiginkonu minnar, móður, tengdamóður
og ömmu,

MARGRÉTAR ÞORVALDSDÓTTUR
Grenigrund 28, Selfossi.

Jónas Benedikt Sigurþórsson
Ósk Sveinsdóttir Karl Þór Þorvaldsson

Ari Sveinsson Hanna Bryndís Heimisdóttir
Kristín Birna Jónasdóttir Þorbjörn Ólafsson
Ásgerður Eir Jónasdóttir John Skat Dalgaard
Guðmundur H. Jónasson Julie Gregaard

og barnabörn

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við
andlát og útför

JÓNASAR BRAGA HALLGRÍMSSONAR
matsveins,

Akralundi 2, Akranesi,

sem lést á Heilbrigðisstofnun
Vesturlands Akranesi fimmtudaginn 1. febrúar.
Útför hans fór fram frá Akraneskirkju föstudaginn 16. febrúar.

Guðný Aðalgeirsdóttir
Aðalheiður A. Einarsdóttir Thomas Bent Hansen

Díana Jónasardóttir Magnús Ýmir Magnússon
Heimir Jónasson Helga Dís Daníelsdóttir

Aðalgeir Jónasson Lilja Lind Sturlaugsdóttir
Víðir Jónasson

og barnabörn

Móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

SÓLVEIG HERMANNSDÓTTIR
frá Ísafirði,

lést laugardaginn 24. febrúar.
Jarðsungið verður frá Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 9. mars klukkan 14.

Sævar Óskarsson Margrét Ósk Jónsdóttir
Hermann Óskarsson Helena Heiðudóttir

Óskar Eggert Óskarsson Jóhanna Þórdórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

ört fækkandi. Þorleifur Finnsson 
var einn af þeim. Hann gekk til 
liðs við félagið fljótlega eftir 
stofnun þess árið 1977. Þorleif-
ur var ákaflega góður félagi í 
besta skilningi þess orðs. Fyrir 
nokkrum árum var hann gerður 
að heiðursfélaga. Hann var sér-
lega bóngóður þegar kom að því 
að leggja félaginu lið. Það var 
alltaf hægt að leita til Þorleifs 
þegar einhver vandræði voru 
með spilara. Hann var alltaf 
klár. Hann æfði sig reglulega, 
þannig að hann bar aldrei við 
æfingaleysi til að komast hjá því 
að spila. Allt gerði hann þetta af 
stakri ljúfmennsku, sem reyndar 
einkenndi allt hans fas. Þau hjón 
Þorleifur og Ásdís Arnfinnsdótt-
ir, sem lést fyrir tæpum tuttugu 
árum, voru sannkallaðir mátt-
arstólpar Félags harmonikku-
unnenda í Reykjavík. Hann lék 
á fjölmörgum skemmtunum fé-
lagsins og Ásdís var í fararbroddi 
hóps kvenna í félaginu, sem seldi 
veitingar á skemmtunum félags-
ins. Þá má geta þess að um árabil 
lék Þorleifur á dansæfingum 
Þjóðdansafélags Reykjavíkur. 
Um Jónsmessuna 1945 fór Breið-
firðingakórinn í söngferðalag 
vestur í dali. Meðal samkomu-
húsa sem heimsótt voru í þeirri 
ferð var Kirkjuhóll í Saurbæ, en 
Þorleifur ólst upp í þeirri sveit og 
var stoltur af uppruna sínum. Ég 
minnist þess þegar ég spurði Þor-
leif hvort hann hefði farið á þessa 
söngskemmtun. Hann varð ákaf-
lega íbygginn á svipinn, brosti 
sínu breiðasta og játaði því, en 
tók fram að hann hefði fengið að 
fara þótt hann væri rétt níu ára. 

Það varð vísir að öðru meiru. 
Þorleifur Finnsson hafði fæðst 
með ósvikna tónlistargáfu, sem 
honum tókst að þroska með árun-
um. Hann var ekki gamall þegar 
hann hóf að leika á dansleikjum í 
Dölunum. Þar voru samkomuhús 
í hverjum hrepp og góðir harm-
onikkuleikarar aufúsugestir. Þor-
leifur lék á Kirkjuhóli, sem síðar 
fékk nafnið Tjarnarlundur. Hann 
lék líka á Sólvangi í Búðardal, að 
ógleymdri sundlauginni á Laug-
um í Sælingsdal. Þar var vatninu 
hleypt úr lauginni og dansað á 
botninum. Menn björguðu sér á 
þeim tíma. Upphaflega lék Þor-
leifur á hnappaharmonikku, en 
skipti fljótlega yfir í píanóborð. 
Hann sagði ástæðuna þá, að 
ekki var hægt að fá neina hvíld 
á dansleikjunum, vegna þess að 
engir spiluðu á hnappaborðið. 
Þorleifur var ágætis harmon-
ikkuleikari og vinsæll dansspil-
ari. Hann átti gott með að skynja 
salinn og vissi hvað fólk vildi 
heyra. Hann kunni alla dansana, 
valsa, polka, masúrka, skottísa, 
ræla, jive og hvað þetta nú allt 
hét. Þá lék Þorleifur í mörg ár 
á peysufatadegi Kvennaskólans. 
Það var hægt að bóka góða að-
sókn á skemmtanir ef fólk vissi 
að Þorleifur yrði með nikkuna. 
Nú er nikkan hans þögnuð, 
góður maður er genginn. Félag 
harmonikkuunnenda í Reykjavík 
þakkar góðum félaga alla spila-
mennskuna í gegnum árin og 
sendir fjölskyldunni innilegustu 
samúðarkveðjur.

Kveðja frá Félagi harmonikku-
unnenda í Reykjavík,

Friðjón Hallgrímsson.

Elsku Dagbjartur Leó, það 
sem mér þykir vænt um að hafa 
fengið að kynnast þér og eigum 
við dýrmætar minningar saman 
þar sem við frænkur náðum að 
hittast með ykkur frændur. Við 
tókum nokkrar myndir af ykk-
ur saman en þið sváfuð alltaf til 
skiptis og ykkur tókst sjaldan að 
vera vakandi á sama tíma. Það 
er svo dýrmætt að eiga þessar 
fallegu minningar og myndir 
af þeim frændum sem ei munu 
gleymast.

Ég mun halda minningu þinni 
á lofti um ókomna tíð og segja 
stóra frænda frá Dagbjarti Leó 
litla frænda sínum, sem var mikil 
hetja og dásemd. Ég mun einnig 
gera mitt besta til að halda þétt 
utan um mömmu þína og pabba.

Fljúgðu hátt, elsku fallegi 
engill.

Elsku Ársól og Sindri, Gummi, 
Freyja og Pétur, Elín og Magnús, 
við vottum ykkur okkar dýpstu 
samúð.

Birgitta, Ívar og Ívarsson.

Elsku litli Dagbjartur Leó.
Það sem frænka var dolfallin 

þegar þú fæddist, litli snúður. 
Fallegra barn er vandfundið og 
hjarta mitt stækkaði um mörg 
númer við að frétta að þú værir 
kominn í heiminn. Öll fjölskyldan 
hafði beðið þín spennt því það 
var alveg orðið pláss fyrir einn í 
hópinn á barnaborðinu. Þar var 
meðalaldurinn nefnilega búinn 
að hækka verulega. En það voru 
víst einhver önnur plön fyrir þig 
annars staðar og tíminn sem við 
fengum að hafa þig hjá okkur var 
stuttur. Það er sárt að þurfa að 
sætta sig við að fá aðeins sjö vik-
ur með þér en mikið var það dýr-
mætur tími. Bæði til að kynnast 
þér og ekki síst til að safna minn-
ingum um þig. Á þessum stutta 
tíma markaðir þú djúp spor í líf 
okkar allra í fjölskyldunni og við 
munum geyma minningu þína í 
hjarta okkar. Elsku litli kútur, ég 
bið þess að allir góðir menn og 
vættir hjálpi og styðji mömmu 
þína og pabba í sorginni. Hvíl í 
friði, litli vinur.

Þess óskar þín frænka,
Eydís.

Elsku Dagbjartur Leó, gull-
molinn okkar, mikið sem frænku-

hjartað stækkaði við að hitta þig 
í fyrsta sinn og fá þig í fangið, 
sjá dásamlega og fallega frænda 
minn.

Sá alltof stutti tími sem 
þú og fjölskyldan þín fenguð 
saman var dýrmætur og minn-
ingarnar mörkuðu djúp spor 
í hjörtum okkar allra. Ein af 
dásemdarminningunum sem 
við eigum er úr skírninni þinni, 
þegar þú settir upp ógleyman-
legan svip þegar presturinn 
setti skírnarvatnið á höfuð þitt, 
horfðir á prestinn og svo á pabba 
þinn með spurnarsvip, þetta var 
fallegur og góður dagur.

Minning þín mun lifa í hjört-
um okkar um ókomna tíð, elsku 
fallegi engillinn okkar.

Sofðu rótt, gullið okkar.
Elsku Ársól og Sindri, Gummi, 

Freyja og Pétur, Ella og Magnús, 
við vottum ykkur okkar dýpstu 
samúð.

Björg, Aron, Sara og Tinna.

Elsku bjarta ljós.
Með skýru, fallegu augunum 

þínum fylgdist þú svo vel með 
fólkinu þínu umvefja þig. Þú gafst 
okkur svo mikið þrátt fyrir að 
hafa aðeins stoppað stutt en við 
trúum því að þú sért nú á stað 
þar sem þú munt geta hlaupið 
um og leikið þér að vild.

Elsku Ársól, Sindri og fjöl-
skyldur. Það er ólýsanlega sárt 
að skrifa þessi fáu orð um litla 
engilinn ykkar sem þið fenguð 
að hafa hjá ykkur í alltof stuttan 
tíma. Við samhryggjumst ykk-
ur frá dýpstu hjartarótum. Við 
verðum þó ætíð þakklátar fyrir 
að hafa fengið að kynnast litla 
Dagbjarti Leó og munum varð-
veita minningarnar um hann sem 
okkar dýrmætustu.

Elsku litla ljónshjarta, þú munt 
ávallt búa í hjörtum okkar.

Er þú hvarfst skyndilega
dimmdi yfir augnablik
en svo birtist leiðarljós við fætur 
 okkar
er minningarnar um þig brostu við  
 okkur
 
Leiðir okkar lágu saman þá
og gera það aftur
í Nangijala
 (Dýrleif)

Þínar ömmusystur,
Védís Helga og Ása Sæunn.

Okkar ástkæri

ÁSGEIR SIGURÐSSON
Furugerði 1, Reykjavík,

lést 14. febrúar.
Útför hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hins látna.

Synir, tengdadætur, barnabörn og barnabarnabörn

• Fleiri minningargreinar um 
Guðrúnu Karítas Alberts-
dóttur bíða birtingar og 
munu birtast í blaðinu næstu 
daga.
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Elsku besti pabbi hefur kvatt 
okkur. Það er svo margs að minn-
ast og margt til að þakka fyrir. 
Pabbi var stór maður bæði á velli 
og í huga og hans ævistarf var 
kaupmennskan en þau mamma 
áttu í áratugi verslanirnar Borg-
arkjör og Dalmúla. Mjög margir 
minnast pabba frá kaupmannsár-
unum en í því hlutverki blómstr-
uðu hans bestu eiginleikar – gleði, 
kærleikur gagnvart náunganum, 
hjálpsemi, vinnusemi og seigla. 
Það reyndist pabba erfitt tímabil 
þegar þau mamma þurftu að selja 
búðina og nýbyggt húsið í Rauða-
gerðinu og þannig lærði ég ung 
að hversu sterkt sem fólk er, þá 
eigum við öll okkar erfiðu stund-
ir og veiku hliðar. Fyrir þennan 
lærdóm hef ég oft þakkað. Ég er 
örverpið þeirra mömmu og þegar 
systkini mín voru að skríða úr 
hreiðrinu varð ég ein eftir og var 
á þessum árum náin pabba.

Pabbi var mjög félagslyndur 
og átti auðvelt með að hrífa fólk 
með sér í sögustundir, tónlist og 
dans. Hann var með fallega rödd, 
sterka og djúpa, sem naut sín vel 
bæði í tali og söng. Þegar hann var 
ungur var hann í drengjakór og 
sótti seinna söngtíma hjá Guð-
mundu Elíasdóttur. Hann spil-
aði líka á harmonikku og greip 
í trommur í sveitaballaböndum 
í gamla daga. Gömlu góðu lög-
in hljómuðu oft í gegnum árin, 
bæði spiluð af honum sjálfum og 
af plötum. Og þegar við keyrðum 
út á land um helgar eða fórum í 
bíltúra, þá var sungið og trallað í 
bílnum og pabbi lék lúðrasveitina 
af alefli, eins og í „Öxar við ána“. 
Þegar bíltúrarnir voru niður í 
miðbæ sagðist pabbi alltaf ætla 
að bregða sér til Reykjavíkur. Eða 
eins og vinur minn orðaði það: 
Hann var flottur og fyndinn kall, 

alltaf á leiðinni til Reykjavíkur á 
stredderí.

Pabbi elskaði að vera úti í 
náttúrunni, helst í vöðlum úti í á 
með beitu á önglinum. Hann var 
aflakló og veiðiskapur og náttúr-
an var alla tíð eitt hans stærsta 
áhugamál. Hann var á sama tíma 
dýravinur, gaf smáfuglunum fóður 
og laumaði harðfiski að hundum 
sem kíktu í heimsókn. Ég minnist 
þess að þegar hollenskt vinafólk 
mitt var í heimsókn á Íslandi, þá 
þótti þeim merkilegt hvað pabbi 
vissi mikið um fuglategundirnar. 
Þetta er eitt af því sem við sem 
eftir lifum ættum að læra af og 
kenna næstu kynslóðum.

Hann var mjög minnugur og 
flugskarpur fram á sína síðustu 
daga. Við fréttum að rétt áður 
en hann veiktist hefði hann leitt 
fjöldasönginn á „Fósturlandsins 
Freyju“ í Sóltúninu þar sem hann 
var sá eini sem kunni textann. 
Ég dáðist einnig að því hversu 
vel honum tókst að vera í takt 
við nútímann og tíðarandann og 
hann var opinn fyrir því að skilja 
ný viðhorf gagnvart mönnum og 
málefnum.

Ég ætla að trúa því að nú sé 
hann búinn að hitta mömmu og 
Binnu og alla gömlu félaga sína 
í sumarlandinu. Mamma hefur 
sjálfsagt soðið saltkjöt þegar hann 
mætti og svo hafa þau og Binna 
fengið hláturskast yfir því hvað 
þetta líf sé nú skrýtið – stutt en 
samt langt – og skemmtilegt.

Við systkinin erum ákaflega 
þakklát öllu góða starfsfólkinu 
í Sóltúni sem annaðist pabba 
svo vel og af mikilli hlýju síðustu 
æviárin.

Hvíl í friði, elsku hjartans pabbi 
minn, og takk fyrir allt.

Þín
Jónína Auður.

Hilmar Magnús 
Ólafsson 

fæddist í Reykja-
vík 30. janúar 
1939. Hann lést 
9. febrúar 2024 á 
hjúkrunarheimil-
inu Sóltúni.

Foreldrar 
hans voru Ólafur 
Ásmundsson, f. 18. 
september 1909, 
d. 12. september 
1996, og Auður Magnúsdóttir, 
f. 16. maí 1916, d. 22. ágúst 
1998. Hann átti einn bróður, 
Ásmund, f. 1937, d. 2016.

Hilmar kvæntist Aðalheiði 
Helgadóttur, f. 6. nóvember 
1939, d. 22. janúar 2008, hinn 
16. maí 1959. Börn Hilmars 
og Aðalheiðar eru: 1) Helgi, 
f. 1959, maki Hrafnhildur 
Ragnarsdóttir. Börn þeirra 
eru Stígur, Heiður Anna og 
Brynja. 2) Bryndís, f. 1960, d. 
2012, maki Jón Stefánsson, f. 

1959. Börn þeirra 
eru Steinunn, Atli 
og Magnús. 3) Ólaf-
ur, f. 1962. Börn 
hans og Hjördísar 
Gunnlaugsdóttur 
eru Hilmar, Berg-
ur og Eva Bergrín. 
4) Jónína Auður, f. 
1972, maki Ásgeir 
Óskarsson, f. 1972. 
Dætur Jónínu 
Auðar og Ragnars 

Bjarts Guðmundssonar eru 
Aðalheiður Kristín og Bryndís 
Birta.

Hilmar starfaði í tugi 
ára sem kaupmaður og átti 
 verslanirnar Borgarkjör og 
seinna Dalmúla. Þau Aðal-
heiður bjuggu öll sín hjúskap-
arár á höfuðborgarsvæðinu, 
lengst í Árbæ og Smáíbúða-
hverfinu. 

Útför Hilmars fer fram frá 
Bústaðakirkju í dag, 29. febrú-
ar 2024, klukkan 13.

Hilmar Magnús 
Ólafsson

Smáauglýsingar 569 1100

Bækur

Hljóðfæri

Gítarinn ehf.
Stórhöfði 27

Sími 552 2125
www.gitarinn.is

Gítarar 
í miklu úrvali

erð við allra h

Kassagítar
ar

á tilboði

Gítarinn ehf.
Stórhöfði 27

Sími 552 2125
www.gitarinn.is

erð við allra h

Mikið úrval

tarinn

ð 

Hljómborð 

á tilboði

Sumarhús

Sumarhús –Heilsárshús 
Gestahús –Breytingar 
�  Framleiðum stórglæsileg sumar-

hús/heilsárshús í ýmsum stærðum.  
� Tökum að okkur stækkun og 
    breytingar á eldri húsum.  
�  Smíðum gestahús – margar 
   útfærslur.  
�  Sjáum um almennt viðhald á 
   sumarhúsum og sólpöllum.  
�  Setjum niður heita potta og 
   smíðum palla og skjólveggi. 
Áratugareynsla – 
endilega kynnið ykkur málið. 
Trésmiðja Heimis, Þorlákshöfn, 
sími 892-3742 og 483-3693, 
www.tresmidjan.is 

Til sölu

LiFePO4 rafgeymar til sölu: 
12 volta 100 Ah kr. 94.845 m/vsk 
12 volta 200 Ah kr. 165.981 m/vsk 
12 volta 300 Ah kr. 248.886 m/vsk 
Nánari upplýsingar á LiTime.com 
og Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
Merbau pallaefni(mahogany) 
21x145mm Verð tilboð 
 
 
 
 
 
 
 Bankirai pallaefni(parket) 
21x145mm Verð tilboð 
Cumaru panill 10x90mm og pallaefni 
21x90mm 
Penofin harðviðarolía 3,8 lítrar  
 
Indus ehf Óseyrarbraut 2 Hafnarf. 
opið 10-14 virka daga 
magnus@vidur.is 
gsm: 660 0230 Magnús 

Þjónusta

SANDBLÁSTUR 
& MÁLUN

á stáli, tré o.fl.

BLASTUR.IS
Blásum nýju lífi í hlutina

Verkstæði & verktakar
Helluhrauni 6, 220 Hfj.

S. 555-6005

Þú kemur til okkar 
eða við til þín

Byggingar

Byggingafyrirtæki 
getur bætt við sig verkum 

Uppslátt á húsum og sökklum. 

Þakendurbætur, tek niður  
pantanir fyrir næsta ár 2024, geri  
tilboð í verk. 

Stálgrindarhús, geri tilboð, er í 
samstarfi við innflutningsaðila. 

Sumarhús, breytingar eða byggja 
nýtt hús, geri tilboð. 

Nánari upplýsingar , Bjössi 
smiður á google, s 893-5374 

nybyggd@gmail.com 

Ýmislegt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jessenius Faculty of Medicine í 
Martin Slóvakíu 
Jessenius Faculty of Medicine í  
Martin Slóvakíu heldur inntökupróf  
á netinu (online) 21. mars, 12. júlí  
og 10. ágúst. 
www.jfmed.uniba.sk/en  
Uppl. kaldasel@islandia.is  
s. 8201071 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bílar

Nýr óekinn Mercedes Benz EQB 
300 4 Matic Rafmagnsbíll 
Með dagskráningu 8/2022. Ljós 
leðurinnrétting. Glerþak. Vel búinn 
bíll. Uppgefin drægni er 423 km. Er 
það ekki einkennilegt að 4x4 Skoda 
Enyaq og Kia EV6 kosta eina og 
hálfa milljón meira en þessi Benz? 
Verð aðeins 8.490.000,- 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

www.sparibill.is  
Hátúni 6 A – sími 577 3344. 

 Opið kl. 10–18 virka daga. 

Bílar óskast

 VILTU LOSNA VIÐ 
GAMLA BÍLINN? 

 
Kaupum bíla 23-250 þús. 

 
Hringdu S. 615 1810 

eða sendu sms og við 
höfum samband 

Húsviðhald

Húsaviðgerðir
www.husco.is
Sími 555 1947
Gsm 894 0217

Vantar þig 
fagmann?
FINNA.is

Bækur til sölu 
 
Eftirtaldar bækur kosta 4.000 kr. 
stykkið eða 4.000 kr. settið. 
Guðríðarætt, Roðhólsætt, Bolla-
garðaætt, Rangvellingabók 1-2, 
Bólstaður og búendur í Stokks-
eyrarhreppi, Stokkseyringasaga 
1-2, Saga Hraunhverfis á Eyrar-
bakka, Rafvirkjatal 1-2, Saga 
sveitastjórna á Íslandi 1-2, Saga 
Íslendinga í N-Dakota, Landnám 
Íslendinga í Luxemburg, 
Sjálfstæði Íslands, Gimlisaga, 
Minningarit íslenskra hermanna, 
Knudsemætt 1-2, Blöndalsættin, 
Svarfdælingar1.-2., nokkrar 
Árnesingaættir, Tannlæknatal 
1854-1997, Ættir Síðupresta,  
Deildartunguætt 1.- 2., Byggðir 
Snæfellsness, Súgfirðingabók, 
Ættarskrá Bjarna Hermanns- 
sonar, Laxamýraætt, Skútu- 
staðaætt, Niðjatal Hallgríms 
Péturssonar 1 til 2. Fremra-
Hálsætt 1- 2, Íslenskar Árstíða-
skrár, Laxárdalsætt, Brímætt 1.- 
2., Föðurtún, Bændatal í 
Svarfaðardal, Hreyfilsmenn 
1.- 2., Auðholtsætt 1.- 2., 
Pálsætt á Ströndum 3, 
Gunnhildargerðisætt, 
Ófeigsfjarðarætt, Húsatóftaætt, 
Verkfræðingatal 1.-2.,  
Eftirfarandi sett kosta 8.000 kr. 
settið: Bergsætt 1-3, V-Skafta-
fellssýsla 1-4, Saga Dalvíkur 1-4.  

 
 

Uppl. í síma 898 9475 
 

Morgunblaðið birtir minningargreinar endurgjaldslaust 
alla útgáfudaga. 

Óheimilt er að taka efni úr minningargreinum til birtingar í 
öðrum miðlum nema að fengnu samþykki.

Skil | Þeir sem vilja senda Morgunblaðinu greinar eru vinsamlega 
beðnir að nota innsendikerfi blaðsins. Smellt á Morgunblaðslógóið í 
hægra horninu efst og viðeigandi liður, „Senda inn minningargrein,“ 
valinn úr felliglugganum. Einnig er hægt að slá inn slóðina  
www.mbl.is/sendagrein
Skilafrestur | Ef óskað er eftir birtingu á útfarardegi verður greinin 
að hafa borist eigi síðar en á hádegi tveimur virkum dögum fyrr 
(á föstudegi ef útför er á mánudegi eða þriðjudegi). Þar sem pláss 
er takmarkað getur birting dregist, enda þótt grein berist áður en 
skilafrestur rennur út. 
Lengd | Minningargreinar sem birtast í Morgunblaðinu séu ekki lengri 
en 3.000 slög. Ekki er unnt að senda lengri grein. Lengri greinar eru 
eingöngu birtar á vefnum. Hægt er að senda örstutta kveðju, HINSTU 
KVEÐJU, 5-15 línur. Ekki er unnt að tengja viðhengi við síðuna.
Formáli | Minningargreinum fylgir formáli sem nánustu aðstandend-
ur senda inn. Þar koma fram upplýsingar um hvar og hvenær sá sem 
fjallað er um fæddist, hvar og hvenær hann lést og loks hvaðan og 
klukkan hvað útförin fer fram. Þar mega einnig koma fram upplýs-
ingar um foreldra, systkini, maka og börn. Ætlast er til að þetta komi 
aðeins fram í formálanum, sem er feitletraður, en ekki í minningar-
greinunum. 

Minningargreinar
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10 11 12

13 14

15 16

17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30

31 32

Lárétt 1 stöku sinnum 7 brýn nauðsyn 8 hrosshúðum 10 tímabil 12 ákvarða 13

gert rólegri 14 strengjahljóðfæri 15 vaxa 17 takið eftir 19 fljótum 20 keyra 22 at-
viksorð 25 starf 26 hugarburð 27 úrræði 29 viðræðum 31 súld 32 lítilfjörlegum
Lóðrétt 1 vinnur 2 fugla 3 fylgja 4 inngangur 5 samtenging 6 háma í sig 8 voði
9 sölutorginu 11 skúm 12 yfirnáttúrleg kvenvera 14 langlífri 16 rénun 18 sakna 21

glópagull 23 ílát 24 tarfur 26 hrosið hugur við 28 hljóð 29 ábendingarfornafn 30

bjór
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G K R M U H A F N P K S K Í G
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R V E L S J X D K Y Q Ö U T F

Ð H N G Á C P P Q O D G R B T
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Þ T K O B H O S R F O W W K N

K C U A N A Ú B S P R O Þ S I

N S A N N K A L L A Ð R A R I

S K Ý R I N G A R I N N A R S

Bifist
Frjálst
Grjótgarði
Nafngiftinni

Sannkallaðrar
Skyndilegs
Skýringarinnar
Sýndarmennsku

Tröppurnar
Tvívítt
Þorpsbúana
Þyngslaleg

Lárétt1sjaldan7neyð8hám10aldir12dæma13róað14gítar15alast17ath19ám20aka22aftan25

íð26óra27lausn29samtölum31úða32litlum
Lóðrétt1starfar2anda3leiða4dyr5að6gáma8hætta9markaðnum11ló12dís14gamalli16lát18

harma21kís23fat24naut26óað28uml29sú30öl
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2 8 1 3 4 9 6 5 7

7 9 3 5 6 8 4 2 1
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6 1 9 2 7 5 3 8 4

8 2 7 4 3 6 1 9 5

5 3 4 8 9 1 2 7 6

5 4 7 2 1 8 3 9 6

9 2 6 3 7 5 1 4 8

8 1 3 6 9 4 5 7 2

3 7 9 8 2 1 6 5 4

2 5 4 7 6 9 8 1 3

1 6 8 5 4 3 9 2 7

6 9 5 4 8 2 7 3 1

4 8 1 9 3 7 2 6 5

7 3 2 1 5 6 4 8 9

5 1 7 9 3 8 2 4 6

3 8 4 6 2 5 9 1 7
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9 2 5 1 6 4 3 7 8
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Stafakassinn

Fimmkrossinn

Stafakassinn

Fimmkrossinn
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Skák
Helgi Áss Grétarsson | skak@mbl.is

Brids
Guðmundur Páll Arnarson | brids@mbl.is

SudokuÞrautir

Orðarugl

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 
3x3-reit birtist tölurnar 1-9. Það verður að gerast þannig að 
hver níu reita lína bæði lárétt og lóðrétt birti einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni.

 Að kynda undir e-u þýðir annarsvegar að láta eld loga undir e-u: kynda undir potti, hinsvegar að blása 
að e-u, róa undir e-u, æsa til e-s: kynda undir ófriði, óróa, ósamkomulagi – alltaf e-u neikvæðu. Ekki hefur 

verið venja að kynda undir fólki eða hópum, þótt talað sé um að farið sé að hitna undir einhverjum!

Málið

Svartur á leik.

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 
Rc6 5. c3 g6 6. h3 Bg7 7. Rf3 Rh6 8. 
Bf4 f6 9. De2 Rf7 10. Bc2 0-0 11. Rbd2 
e5 12. Be3 e4 13. Rh2 b6 14. 0-0-0 
a5 15. f3 Ba6 16. Df2 f5 17. g4 Rd6 18. 
f4 Hc8 19. Kb1 b5 20. h4 b4 21. cxb4 
Rxb4 22. Bb3

Staðan kom upp á Íslandsmóti 65 
ára og eldri sem lauk fyrir skömmu. 
Bragi Halldórsson (2.051) hafði svart 
gegn Kristjáni Erni Elíassyni (1.812). 
22. … Bd3+! 23. Ka1 a4! 24. Bxa4 
Da5 25. Rb1 Bragi upplýsti ritara 
þessara lína um að hann hefði verið 
vonsvikinn yfir því að Kristján skyldi 
ekki leika 25. Bb3 í þessari stöðu þar 
eð þá hefði hann unnið með fallegri 
drottningarfórn: 25. … Dxa2+! 26. Bxa2 
Ha8 og hvítur er óverjandi mát, t.d. 
verður hann mát eftir 27. b3 Hxa2#. 
25. … Dxa4 26. Rc3 Hxc3 27. bxc3 
Rc2+ og hvítur gafst upp. Seinni hluti 
Íslandsmóts skákfélaga hefst í kvöld.

Lausnir

Sudoku →

Krossgáta ↓

Fimmkrossinn Stafakassinn
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Finndu fimm breytingar

Austur
♠ 632
♥ D762
♦ D4 
♣ K1064

Norður
♠ ÁG10
♥ ÁK3
♦ K983
♣ 983

Vestur
♠ 4
♥ G1085
♦ G652
♣ D752

Suður spilar 6♠.
„Lífið er yfirfullt af glötuðum tæki-

færum.“ Gölturinn var í tregafullu skapi 
– hafði verið að horfa á „bestu spilara 
heims“ klúðra spili eftir spili á BBO. 
„Sjáið þetta,“ sagði hann hneykslaður 
og lagði útprent á borðið fyrir framan 
einkavini sína, þá Magnús mörgæs og 
Óskar uglu: „Sex spaðar með laufi út 
upp á kóng og ás.“

Fuglarnir skoðuðu stöðumyndina 
en sögðu fátt. Sáu ekki í sjónhendingu 
hvernig hægt væri að komast hjá því að 
gefa tvo slagi – einn á laufdrottningu 
og annan á tígul. Gölturinn leysti þá úr 
snörunni: „Þið eruð náttúrlega ekki í 
neinni æfingu, drengir mínir. Ég skil það. 
En þessir atvinnumenn sem spila daga 
og nætur í öllum heimshornum ættu að 
ráða við einfalt þvingunarinnkast. Við 
förum hratt niður á fjögur spil – þrjá 
tígla og eitt lauf. Sendum svo vestur inn 
á blanka laufdrottningu og látum hann 
opna tígulinn frá gosa þriðja.“

Suður
♠ KD9875
♥ 94
♦ Á107
♣ ÁG

Æfingaleysi. S-AV
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Til hamingju með daginn

Stjörnuspá

Þorsteinn Júlíus Stefánsson
80 ÁRA Þorsteinn fæddist 29. febrúar 1944 í 
Söðulskoti í Eyjahreppi í Hnappadalssýslu, sonur 
hjónanna Stefáns Svavars, f. 1920, og Ólafar Matth-
íasdóttur, f. 1918. Þorsteinn ólst upp í Reykjavík 
og var í fyrsta árgangi nýs Vogaskóla. „Ég fór 
í Vogaskóla alveg splunkunýjan og í skólanum 
eignaðist ég marga góða vini. Svo var hverfið hálf-
gerð sveit. Þegar ég labbaði úr Nökkvavogi yfir í 
Langholtsskóla gekk ég yfir mörg tún þar sem voru 
beljur á beit, og þar sem Álfheimabakarí er nú var 
svínabú.“

Eftir landspróf fór hann til sjós í nokkur ár og 
var hjá Landhelgisgæslunni á varðskipinu Þór og 
fór í siglingar á Dettifossi. Árið 1965 fór hann í 
mjólkurfræðinám hjá MS og í framhaldinu í verklegt nám í skólanum Lade-
lund í Odense í Danmörku, þá búinn að kynnast verðandi eiginkonu sem fór 
með honum, Margréti Kristjánsdóttur.

Þegar heim var komið fluttu þau til Ísafjarðar og starfaði hann við mjólkur-
búið í tvö ár og segir að hann hafi kunnað mjög vel við sig fyrir vestan og þar 
hafi hann gengið í Rótarýklúbb og verið virkur í félagslífinu. „Ég lék svolítið 
með Litla leikklúbbnum, sem var mjög gaman og þetta var góður tími.“

En þegar honum bauðst staða framleiðslustjóra ÁTVR í Reykjavík ákváðu 
ungu hjónin að breyta til og fluttu suður og starfinu gegndi Þorsteinn næstu 
tíu árin. Síðan tók hann við starfi framleiðslustjóra hjá Sanitas með umsjón 
með Sana á Akureyri, en þá bauðst honum framkvæmdastjórastaða hjá 
Pizzahúsinu á Grensásvegi og þar var hann næstu 11 árin.

Árið 1987 stofnuðu Þorsteinn og Margrét málningavöruverslunina Litabæ 
á Seltjarnarnesi, þar sem þau bjuggu. Þau fluttu inn málninguna Flugger og 
ráku verslunina allt þar til Flugger opnaði sínar eigin verslanir með kaupum 
á Hörpu árið 2005. Þorsteini var þó ekki til setunnar boðið og starfaði fram 
til sjötugs hjá Reykjavíkurborg og var umsjónarmaður Hlíðaskóla og Granda-
skóla til starfsloka. Þorsteinn var stofnfélagi í Lionsklúbbi Seltjarnarness og 
vígðist í Oddfellowregluna 1996 og hefur gegnt þar margvíslegum embætt-
um.

 
FJÖLSKYLDA Eiginkona Þorsteins er Margrét Kristjánsdóttir, f. 1947. 
Börn þeirra eru Ólöf, f. 11.8. 1969, og Símon Geir, f. 21.4. 1975.

21. mars - 19. apríl a
Hrútur Viljirðu búa við velgengni máttu í 
engu slaka á. Vertu raunsær og sanngjarn 
um leið. Láttu það eftir þér að daðra svolítið 
og sjá skemmtilegu hliðarnar á hlutunum.

20. apríl - 20. maí b
Naut Þú ættir að leggja lykkju á leið þína 
og gera eitthvað sem þú hefur aldrei gert 
áður. Fjölskyldan og heimilið setja svip sinn 
á daginn hjá þér.

21. maí - 20. júní c
Tvíburar Þótt gott sé að hafa reynsluna 
á bak við eyrað er nauðsynlegt að ganga 
fordómalaus til móts við nýja tíma. Varaðu 
þig á vini sem hverfur þegar syrtir í álinn. 

21. júní - 22. júlí d
Krabbi Þú ert mjög metnaðarfullur þessa 
dagana enda finnurðu að árangur erfiðis 
þíns er innan seilingar. Brostu við lífinu.

23. júlí - 22. ágúst e
Ljón Sýndu öðrum þolinmæði þótt þér 
finnist þeir ekki hafa mikið vit á því sem 
þeir eru að segja. Vertu samkvæmur 
sjálfum þér.

23. ágúst - 22. september f
Meyja  Snúðu ekki upp á þig þótt aðrir 
hlaupi ekki upp til handa og fóta til þess að 
uppfylla óskir þínar. Sýndu fjölskyldu og 
foreldrum þolinmæði í dag.

23. september - 22. október g
Vog Nú þegar þú hefur fengið fólk til liðs 
við þig þarftu að gæta þess að vera ekki 
of stjórnsamur. Biddu um það sem þú átt 
skilið.

23. október - 21. nóvember h
Sporðdreki Það er ekki sama hvernig þú 
segir fólki fyrir verkum og hreint engin 
spurning um hversu valdsmannslegur þú 
getur orðið. Mundu að hver er sinnar gæfu 
smiður.

22. nóvember - 21. desember i
Bogmaður Vitrar manneskjur hvetja þig 
hugsanlega til þess að takast á við veikleika 
þína. Reyndu að átta þig á hvað býr undir 
spurningu eða beiðni sem þér berst.

22. desember - 19. janúar j
Steingeit Tekjumöguleikar þínir eru góðir 
þessa dagana. Láttu óþolinmæði annarra 
ekki hagga þér heldur gefðu þér tíma til 
ákvörðunar.

20. janúar - 18. febrúar k
Vatnsberi Láttu fjárhagsáhyggjurnar 
ekki ná yfirhöndinni. Veldu því verkefnin af 
kostgæfni og hafðu til hliðsjónar það gagn 
sem þau gera.

19. febrúar - 20. mars l
Fiskar Þó þér finnist þú vera mjög 
frábrugðinn fólkinu allt í kringum þig, þá á 
mannkynið samt mjög margt sameiginlegt. 
Gættu þess bara að enginn notfæri sér 
góðmennsku þína.

Bjarni Ragnar Brynjólfsson, verkefnastjóri hjá Mjólkursamsölunni – 60 ára

Á afmæli á fjögurra ára fresti
 B

jarni Ragnar Brynj-
ólfsson fæddist 29. 
febrúar 1964 og ólst 
upp á Hvammstanga 
í Vestur-Húnavatns-

sýslu. „Maður ólst upp við að leika 
sér í fjörunni og veiða marhnút 
á bryggjunni og lífið var gott,“ 
segir Bjarni og hann á einnig 
góðar minningar frá því að vera í 
sveit á vorin frá 10-13 ára aldurs 
á Syðri-Sauðadalsá á Vatnsnesi. 
„Þar var ég í sveit á sauðfjárbúi 
þar sem bærinn var mjög gamall 
og kyntur með Sóló-olíueldavél. 
Þarna fékk maður innsýn í gamlan 
tíma.“

En það breyttist líka margt í upp-
vexti hans á Hvammstanga. „Mér 
er mjög minnisstætt þegar hita-
veitan kom á Hvammstanga 1972 
og þegar fyrsta gatan í bænum var 
malbikuð. Áður var olíukynt í hús-
um og síðasta verk pabba var alltaf 
að lækka hitann í olíukyndingunni 
fyrir nóttina. Hvammstangi stækk-
aði gríðarlega hratt frá 1974-84 í 
kjölfar hitaveitunnar og rækju-
vinnslunnar í bænum.“

Nú hlýtur að hafa verið sérstakt 
að eiga afmæli 29. febrúar, sem 
aðeins kemur einu sinni á fjögurra 
ára fresti. Missti Bjarni af flestum 
afmælisdögum?

„Lengi vel tók ég ekki eftir því, 
af því að oftast var haldið upp á 
afmælið 28. febrúar, og móðir mín 
elskuleg gætti þess að eiga dagatal 
þar sem sást 29. febrúar, svo hún 
gat alltaf sýnt mér afmælisdaginn.“ 
Hann segir að þegar hann eltist 
hafi sá góði siður verið tekinn upp 
að halda bara upp á afmælið fjóra 
daga í röð á hlaupárum, en það hafi 
verið lagt af með hækkandi aldri.

Bjarni gekk í grunnskólann 
á Hvammstanga og fór síðan í 
níunda bekk á heimavist í Héraðs-
skólanum á Reykjum í Hrútafirði. 
Þá fór hann í Menntaskólann að 
Laugarvatni til 1984 og síðan í 
Landbúnaðarháskólann að Ási í 
Noregi árin 1984-1989 og útskrif-
aðist þaðan sem mjólkurverk-
fræðingur (cand. lact.). „Ég kunni 
vel við mig í heimavist og maður 
kynntist samnemendum sínum allt 
öðruvísi og betur. Í Reykjaskóla 

komu krakkar af Ströndunum og 
víðar og á Laugarvatni voru krakk-
ar af öllu landinu.“

Þegar Bjarni kom heim úr 
náminu í Noregi hóf hann störf 
hjá Rækjuverksmiðjunni Meleyri 
og var þar tvö ár. Þá var honum 

boðið starf hjá Mjólkursamlagi 
Kaupfélags Skagfirðinga. Það varð 
úr að Bjarni bjó á Króknum frá 
1991-2023 og auk þess að vinna hjá 
Mjólkursamlaginu, vann hann hjá 
Fiskiðjunni Skagfirðingi, tölvu-
fyrirtækinu Element og í sautján 

ár hjá Samtökum afurðastöðva 
í mjólkuriðnaði, þar sem hann 
annaðist rekstur samtakanna og 
samskipti við opinbera aðila og 
erlend samtök innan mjólkuriðnað-
ar, einkum samtökin International 
Dairy Federation. Í dag starfar 
hann hjá Mjólkursamsölunni í 
Reykjavík.

Þegar hann er spurður hvort 
Skagfirðingar hafi ekki dregið 
hann á hestbak og í næsta kór, 
segir hann að hann hafi nú verið 
slarkfær hestamaður fyrir og farið 
í göngur víða. „En þeir höfðu vit á 
að bjóða mér ekki í kór.“ En Sauð-
krækingar fengu Bjarna í síðustu 
bæjarstjórn bæjarins áður en 
bærinn sameinaðist öðrum sveitar-
félögum í Skagafirði 1998, og hann 
sinnti ýmsum félagsmálum.

Helstu áhugamál Bjarna eru 
garðvinna, að hlusta á tónlist, spila 
bridge og lesa fróðleik um Ísland. 
„Svo er það óendanlegur flækingur 

Indland  Bjarni og Erla við höllina Taj Mahal í Agra, en höllin er talin meistaraverk mógúlskrar byggingarlistar.

 Systkinin Systkinin með foreldrum 
sínum á 75 ára afmæli Brynjólfs.

 Fjölskyldan Fjölskyldan í fermingu 
Berglindar, dóttur Bjarna og Erlu.

ÞORSTEINN HELGASON
Sýning í Gallerí Fold 2.-23. mars

DIRRINDÍ

Opnun laugardaginn 2. október kl. 14
Öll

velkomin
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Vísnahorn

Rétt sem tungl í fyllingu
Ingólfur Ómar sendi póst: Nú er 

góa gengin í garð með rigningu 
og roki, hvað það endist lengi er 
ekki gott að segja:

Frumstiklað – valhent

Geiflar sig og griðum spillir góa 
 tíðum
vætusöm með vindum þíðum.

Á föstudaginn skrifaði Ingólfur 
Ómar: Heill og sæll Halldór á 
þessum föstudagsmorgni. Ég not-
aði tímann og skrapp út á Álftanes 
og fór þar í góðan göngutúr í þessu 
fallega veðri og Snæfellsjökullinn 
sást vel í morgunbirtunni:

Lýsir klökug byggðaból
og bjartan hökul fjalla.
Mild og vökul morgunsól
merlar Jökulskalla.

Á Boðnarmiði yrkir Hallmund-
ur Guðmundsson Kanaríljóð – 
dagur 15:

Engan hér ég drösul dreg,
dásamleg er vistin.
Veisluföngin veruleg,
– á víni góð er lystin.

Umsókn hafnað eftir Hjálmar 
Freysteinsson:

Áslákur telur sig eiga sjans
og sækir um stöðu eiginmanns
Völu í Gili,
en Vala í Gili
er vitlaus í Indriða bróður hans.

Og Stafaganga eftir Hjálmar:

Á því er varla neinn vafi
að velgengni mesta þeir hafi
sem hafa þann sið
að hika ekki við
að nota staðlausa stafi.

Limra eftir Kristján Karlsson:

Eitt sinn var kerling á Kroppi
svo kulvís hún gekk á sloppi.
Þegar út á það setti
karlsauður frá Kletti,
þá sagði 'ún „er betra að ég hoppi?“

Káinn yrkir um Hlýjar „viðskök-
ur“ (eins og þar stendur):

Í „sófanum“ sat hún og brosti,
svanhvítur hálsinn var ber,
hundinn við hlið sína kyssti,
en höndina rétti að mér.

Björn Halldórsson í Laufási 
kvað:

Ráðskonan mín rís nú upp
rétt sem tungl í fyllingu.
Klórar hún sér á hægri hupp
með hátíðlegri stillingu.

Sveinbjörn Beinteinsson orti um 
Samlíf:

Þótt ég færi vítt um veg
var ég þér alltaf nærri;
hvar sem þú ert þar er ég
þó ég verði fjarri.

það að stela bílnum var ekkert mál. 
öðru gegndi um að fela hann fyrir 

henni.
„eitthvað sloppið í dag?“

Ferdinand

Hrólfur hræðilegi

Grettir

... að eiga einhvern 
alveg einstakan að.

Í klípu eftir Mike Baldwin eftir Jim UngerHermann

gettu 
hvað?

tuttugu 
og þrír!

fyrir-
gefðu?

ljósritunar-
pappír! grænn! 

hólmavík!

fíll!jón er ekki 
góðuri í að 

giska

mamma er komin úr 
byggingavöruversluninni!

hvað 
keypti 
hún? gjallarhorn

Halldór Blöndal

halldorblondal@simnet.is

um hálendi Íslands, oft með þá af-
sökun að vera við veiðar,“ en Bjarni 
fer í fastar veiðiferðir á sumrin 
með fjölskyldu og veiðifélögum.

Fjölskylda
Eiginkona Bjarna er Erla Guðrún 

Magnúsdóttir viðskiptafræðing-
ur, f. 31.3. 1963 í Vopnafirði, og 
þau búa í Grafarvogi. Foreldrar 
Erlu Guðrúnar eru Einar Magnús 
Björnsson, f. 20.4. 1937 á Svína-
bökkum í Vopnafirði, d. 14.4. 1978, 
og Sigríður Ásgrímsdóttir, f. 30.1. 
1931 á Hálsi í Öxnadal, d. 26.8. 2016, 
bændur á Svínabökkum í Vopna-
firði.

Börn Bjarna og Erlu eru 1) Viggó 
Snær Arason, f. 20.8. 1991, bílstjóri 

hjá Ólafi Gíslasyni, býr í Reykja-
vík; 2) Kári Sveinberg Bjarnason, 
f. 17.5. 1993, skrifstofumaður hjá 
Mjólkursamsölunni, býr í Reykja-
vík; og Berglind Bjarnadóttir, f. 5.5. 
2001, nemi í Háskóla Íslands. Maki 
hennar er Kamil Królikowski og 
þau búa í Mosfellsbæ.

Systur Bjarna eru Sveinbjörg 
Brynjólfsdóttir, f. 31.8. 1962, 
ljósmóðir í Garðabæ og Hrafn-
hildur Brynjólfsdóttir, f. 5.6. 1970, 
skipulagsfræðingur í Reykjavík.

Foreldrar Bjarna eru hjónin 
Brynjólfur Sveinbergsson, f. 17.1. 
1934, d. 25.5. 2016, mjólkurbússtjóri 
á Hvammstanga, og Brynja Bjarna-
dóttir, f. 3.10. 1942, skrifstofumaður 
á Hvammstanga.

Bjarni Ragnar
Brynjólfsson

Sigríður Hafliðadóttir
1866-1950, húsfreyja í Sumarliðabæ,

síðar ekkja í Rvk.

Hannes Magnússon
1864-1928, bóndi í

Sumarliðabæ í Holtum

Þórhildur Hannesdóttir
1903-1977, bóndi í Haugakoti , ekkja á

Selfossi, síðar í Hafnarf.

Bjarni Ásbjörnsson
1904-1944, var ráðsmaður í Gunnarshólma
og síðar bóndi í Haugakoti í Sandvíkurhr.

Brynja Bjarnadóttir
skrifstofumaður á
Hvammstanga

Ingibjörg Pétursdóttir
1871-1967, húsfreyja í

Reykjavík

Ásbjörn Guðmundsson
1868-1958, sjómaður í

Reykjavík

Valgerður Jónsdóttir
1880-1934, húsfreyja í Hátúni,

Skag., síðar húsfreyja á Siglufirði

Nikodemus Nikulás Jónsson
1871-1953, bóndi og smiður á

Valabjörgum og í Hátúni í Seyluhr.,
Skag., síðar sjómaður og póstm. á

Sauðárkróki

Ingiríður Guðlaug Nikodemusdóttir
1914-2001, var í Skuld, Blönduóshr.,

A-Hún. síðar í Reykjavík

Jón Sveinberg Jónsson
1910-1977, verslunarmaður, bifreiðarstjóri
og fulltrúi á Sæbóli, Blönduósi, síðar í Rvk.

Margrét Sigríður Brynjólfsdóttir
1882-1919, húsfreyja í Reykjavík

Jón Gíslason
1877-1955, húsbóndi og sjómaður
í Reykjavík, síðar á Eyrarbakka

Ætt Bjarna Ragnars Brynjólfssonar

Brynjólfur Sveinbergsson
1934-2016,mjólkurfræðing-
ur og mjólkurbússtjóri á

Hvammstanga

Casa Skeifan 8  |  Sími 588 0640  |  casa.is
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 Subway-deild kvenna

Leikirnir Njarðvík – Keflavík og Grindavík – 
Stjarnan stóðu yfir þegar blaðið fór í prentun 
í gærkvöld. Sjá mbl.is/sport/korfubolti.

NBA-deildin

Cleveland – Dallas ................................. 121:119
Orlando – Brooklyn ...............................  108:81
Washington – Golden State ................  112:123
Atlanta – Utah........................................  124:97
Boston – Philadelphia ............................  117:99
New York – New Orleans ...................... 92:115
Chicago – Detroit ................................... 95:105
Milwaukee – Charlotte .........................  123:85
Minnesota – San Antonio ...................  114:105
Oklahoma City – Houston ..................... 112:95
Portland – Miami ................................... 96:106

 Undankeppni EM kvenna

7. RIÐILL:
Lúxemborg – Færeyjar ...........................  16:34
   Leikur Íslands og Svíþjóðar var nýhafinn 
þegar blaðið fór í prentun í gærkvöld.
Staðan fyrir leik Íslands og Svíþjóðar:
Svíþjóð 2 2 0 0 76:37 4
Ísland 2 2 0 0 60:37 4
Færeyjar 3 1 0 2 77:81 2
Lúxemborg 3 0 0 3 47:105 0
   Tvö efstu lið fara á EM og nokkur lið í þriðja 
sæti riðlanna komast einnig þangað.
1. RIÐILL:
Rúmenía – Króatía .................................. 26:24
Bosnía – Grikkland .................................. 22:24
   Rúmenía 6, Króatía 4, Grikkland 2, Bosnía 0.
2. RIÐILL:
Slóvakía – Ísrael ......................................  31:22
   Þýskaland 2, Úkraína 2, Slóvakía 2, Ísrael 0.
5. RIÐILL:
Aserbaídsjan – Litháen .......................... 35:33
   Spánn 4, Norður-Makedónía 4, Aserbaídsj-
an 2, Litháen 0.
6. RIÐILL:
Búlgaría – Tyrkland ...............................  24:30
 Svartfjallaland 4, Serbía 3, Tyrkland 3, 
Búlgaría 0.
8. RIÐILL:
Pólland – Danmörk ................................. 22:26
   Danmörk 6, Pólland 0, Kósovó 0.

EHF-bikar kvenna

Ungverjaland – Sviss .............................. 38:26

Noregur

Drammen – Viking ............................  41:27
Róbert Sigurðarson skoraði 1 mark fyrir 
Drammen.
Bergen – Arendal ..............................  37:36
Dagur Gautason skoraði 10 mörk fyrir Aren-
dal en Árni Bergur Sigurbergsson og Hafþór 
Már Vignisson voru ekki með.

Danmörk

Skanderborg – Tvis Holstebro .........  25:19
Arnór Atlason þjálfar Tvis Holstebro.

Austurríki

Alpla Hard – Barnb ach  ..................... 29:25
Hannes Jón Jónsson þjálfar Alpla Hard.

Meistaradeild karla

GOG – Wisla Plock .................................. 32:32
Pick Szeged – Kiel ...................................  27:28

 Umspil fyrir undankeppni EM

Seinni leikur:
Svíþjóð – Bosnía .......................................... 5:0
   Svíþjóð sigraði, 10:0 samanlagt.

Vináttuleikur U17 karla

Finnland – Ísland ..................................  1:2
Taavi Koukkumäki 4. – Róbert Elís Hlynsson 
51., Gils Gíslason 66.

Grikkland

Asteras Tripolis – Kifisias ................... 3:3
Ögmundur Kristinsson var ekki í leik-
mannahópi Kifisias sem er í 13. sæti.
Atromitos – Lamia ....................................  3:1
Samúel Kári Friðjónsson var ekki í leik-
mannahópi Atromitos sem er í 8. sæti.
Volos – OFI Krít .........................................  3:1
Guðmundur Þórarinsson var allan tímann 
á varamannabekk OFI sem er í 9. sæti.

Meistaradeild N/M-Ameríku

1. umferð, seinni leikir:
Houston Dynamo – St Louis City .........  1:0
  Nökkvi Þeyr Þórisson kom inn á hjá St. 
Louis á 72. mínútu. Jafnt, 2:2, og Houston 
áfram á marki á útivelli.
Orlando City – Cavalry .........................  3:1
  Dagur Dan Þórhallsson var allan tímann 
á varamannabekk Orlando sem vann 6:1 
samanlagt.

Vináttulandsleikir kvenna

Georgía – Norður-Makedónía ...................  1:0
Rúmenía – Tyrkland ...................................  0:1
Danmörk – Austurríki .................................  1:1

England

Chelsea – Leeds, Nottingham Forest – 
Manchester United, Wolves – Brighton og 
Liverpool – Southampton í 16-liða úrslitum 
bikarkeppninnar voru nýhafnir þegar blað-
ið fór í prentun. Sjá mbl.is/sport/enski.

Ísland fór upp 
um sex sæti
Ísland flaug upp um sex sæti 
á óopinberum Evrópustyrk-
leikalista FIBA, Alþjóða-
körfuknattleikssambandsins, með 
frammistöðu sinni gegn Ungverj-
um og Tyrkjum í undankeppni EM 
karla á dögunum. Íslandi var stillt 
upp í 25. sæti af 32 liðum áður en 
undankeppnin hófst en eftir fimm 
stiga sigurinn á Ungverjum og 
tapið nauma í Tyrklandi er Ísland 
í 19. sæti listans sem FIBA birti 
í gær. Aðeins þrjár þjóðir af 32 
hækkuðu sig meira á listanum.

 Ljósmynd/FIBA

 Góður Martin Hermannsson var í 
stóru hlutverki í leikjunum.

Býst ekki við að 
Gylfi komi aftur
Magne Hoseth, nýr þjálfari 
danska knattspyrnuliðsins 
Lyngby, reiknar ekki með því að 
Gylfi Þór Sigurðsson snúi aftur til 
félagsins. Gylfi óskaði eftir því að 
rifta samningi sínum við félagið 
á meðan hann væri í endurhæf-
ingu á Spáni og hefur ekki spilað 
með liðinu síðan 4. nóvember. 
„Ég reikna ekki með því að hann 
komi hingað aftur. Það mun koma 
mér skemmtilega á óvart ef af því 
verður," sagði Hoseth við bold.dk 
í gær.

 Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

 Meiðsli Gylfi Þór Sigurðsson hefur 
verið í endurhæfingu á Spáni.

Uppgjör efstu liða EM-riðilsins á Ásvöllum
Ísland og Svíþjóð mættust í gærkvöld í 
uppgjöri tveggja efstu liðanna í 7. riðli 
undankeppni Evrópumóts kvenna í hand-
knattleik á Ásvöllum. Bæði lið voru með fjögur 
stig eftir tvo leiki fyrir hann og að óbreyttu 

leika þau bæði á Evrópumótinu í lok þessa árs. 
Hin tvö liðin í riðlinum, Lúxemborg og 

Færeyjar, mættust einnig í gær í Lúxemborg. 
Færeysku konurnar höfðu þar betur, 34:16, og 
eru því komnar með tvö stig.

Leikurinn var nýhafinn þegar Morgunblaðið 
fór í prentun í gærkvöld en ítarlega umfjöllun 
um hann er að finna á íþróttavef Morgun-
blaðsins, mbl.is/sport/handbolti. Liðin mætast 
aftur í Karlskrona á laugardaginn.

 Morgunblaðið/Árni Sæberg

 Ásvellir Íslenska liðið syngur þjóðsönginn fyrir leikinn gegn Svíum í Hafnarfirði í gærkvöld. Liðin mætast aftur í Karlskrona á laugardaginn.

„Mér fannst við taka tvö skref til 
baka eftir síðasta glugga og sérstak-
lega ef við horfum á leikinn á móti 
Danmörku,“ sagði Ásgerður Stef-
anía Baldursdóttir, ein sigursælasta 

knattspyrnu-
kona Íslands frá 
upphafi, í sam-
tali við Morgun-
blaðið um einvígi 
íslenska kvenna-
landsliðsins við 
það serbneska í 
umspili um sæti 
í A-deild Þjóða-
deildarinnar.

Ísland hélt 
sæti sínu í A-deildinni með saman-
lögðum sigri, 3:2. Liðin skildu jöfn 
í Serbíu í fyrri leiknum á föstudag, 
1:1, og serbneska liðið var með 
1:0-forskot á Kópavogsvelli fram á 

75. mínútu á þriðjudag. Þá jafnaði 
Sveindís Jane Jónsdóttir metin 
og varamaðurinn Bryndís Arna 
Níelsdóttir tryggði íslenska liðinu 
sigurinn í einvíginu með sínu fyrsta 
landsliðsmarki á 86. mínútu.

„Þær unnu einvígið og um það 
snerist verkefnið. Ég væri samt 
til í að sjá betri frammistöðu og 
bætingu á milli verkefna. Þær voru 
arfaslakar í Serbíu og lélegar í fyrri 
hálfleik í gær (þriðjudag). Þetta 
snerist við í seinni hálfleik þegar 
við fórum að nýta okkar styrkleika 
og finna Sveindísi Jane, sem gerði 
vel í að skora og leggja upp í lokin,“ 
útskýrði Ásgerður.

Gengur illa að stýra leikjum
Ísland vann sterka útisigra gegn 

Wales og Danmörku í síðustu leikj-
um í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar. 
Frammistaðan gegn Serbíu var ekki 
eins góð að mati Ásgerðar.

„Úti í Serbíu var mikið gefið á 
Sveindísi í lappir aftarlega á vell-
inum, sem virkar ekki. Það hefur 

gengið illa að stýra leikjum, hvort 
sem við erum með boltann eða ekki. 
Ég sé vankanta í uppspilinu og mér 
finnst við ekki nýta Glódísi nógu vel 
þar. Hún er einn besti miðvörður í 
Evrópu og frábær í að setja boltann 
á milli lína. Við nýtum það ekki nógu 
vel,“ sagði hún.

Leikurinn snerist við þegar Am-
anda Andradóttir og Bryndís Arna 
komu inn á sem varamenn og Svein-
dís Jane skipti um kant. Sveindís og 
Bryndís reyndust örlagavaldar.

„Steini gerði vel í skiptingunum. 
Sveindís fór á hægri kantinn og 
Bryndís kom vel inn í þetta, eins og 
Amanda. Hún er klókur leikmaður 
sem finnur svæði. Að sama skapi 
voru Serbarnir búnir á því. Maður 
sá það að bakverðirnir voru búnir á 
því í fyrri hálfleik. Það var klókt að 
sækja þá meira upp kantana.“

Mikill uppgangur hefur verið 
í serbneskri kvennaknattspyrnu 
undanfarin ár, en Ásgerður er ósátt 

við að serbneska liðið sé að nálgast 
það íslenska.

„Að mínu mati á það að vera 
formsatriði fyrir Ísland að vinna 
Serbíu, þótt það sé uppgangur hjá 
þeim. Það sýnir á hvaða stað við 
höfum verið síðustu tvö ár hvað 
þetta var jafnt. Bilið er styttra á 
milli Íslands og liða sem hafa verið 
slakari,“ sagði Ásgerður.

Þrátt fyrir að frammistaðan gegn 
Serbíu hafi ekki verið sérlega góð er 
Ásgerður spennt fyrir framhaldinu.

„Þetta var mikilvægara en marga 
grunar. Það er mikilvægt að vera á 
meðal þeirra bestu og fá leiki við þá 
bestu. Þá verður andstæðingurinn 
léttari í umspili til að komast á EM 
og við viljum fara á stórmót. Von-
andi getum við talað um bætingar 
ofan á Serbíuleikina eftir næsta 
glugga, frekar en að við séum að tala 
um skref til baka þegar kemur að 
spilamennsku. Vonandi förum við að 
tala jákvæðar um þetta,“ sagði hún.

Tvö skref til 
baka þrátt 
fyrir sigur
l  Ásgerður ekki hrifin af spilamennsku 
íslenska liðsins l  Á að vera formsatriði
LANDSLIÐIÐ

Jóhann Ingi Hafþórsson 

johanningi@mbl.is

 Morgunblaðið/Eggert 

 Sigurmark Framherjinn Bryndís Arna Níelsdóttir fagnar sigurmarki sínu 
gegn Serbíu með landsliðsfyrirliðanum Glódísi Perlu Viggósdóttur. 

 Ásgerður Stefanía
Baldursdóttir
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 HANDKNATTLEIKUR

Úrvalsdeild karla, Olísdeildin:
Hlíðarendi: Valur – ÍBV ..........................  19.30
Varmá: Afturelding – Haukar ...............  19.30

KNATTSPYRNA

Deildabikar karla, Lengjubikarinn:
Reykjaneshöll: Njarðvík – Fjölnir ........  18.40
Garðabær: Stjarnan – HK ........................... 19
Árbær: Fylkir – Þróttur R ........................... 19

ÍSHOKKÍ

Þriðji úrslitaleikur kvenna:
Akureyri: SA – Fjölnir ............................  19.30

Erna hefur allt að vinna
Erna Sóley Gunnarsdóttir er neðst á heimslistanum í ár af þeim 19 
keppendum sem taka þátt í kúluvarpskeppninni á heimsmeistaramótinu í 
frjálsíþróttum innanhúss í Glasgow á morgun.

Hennar besti árangur frá upphafi er 17,92 metrar en það er Íslands-
metið hennar innanhúss sem hún setti í febrúar í fyrra.

Á þessu ári er besti árangur hennar 17,52 metrar, á Norðurlandamótinu í 
Bærum 11. febrúar, og hún er í 47. sæti heimslistans frá áramótum.

Erna á þó betri árangur en einn af 18 mótherjunum í Glasgow, Ivana 
Xennia Gallardo frá Síle, hefur lengst kastað 17,91 metra á ferlinum en á 
betri árangur en Erna á þessu ári.

Fimm af sex bestu kúluvörpurum heims á þessu ári mæta til leiks í 
Glasgow. Chase Jackson frá Bandaríkjunum, sem er í 40. sæti í heiminum 
frá upphafi, er þar fremst í flokki, hefur kastað lengst allra á þessu ári, 
en hún á best 20,76 metra. Landa hennar Maggie Ewen kemur næst með 
20,45 metra og er fjórða best á árinu. Sarah Mitton frá Kanada er næst-
best á árinu og í fimmta og sjötta sæti eru Jessica Schilder frá Hollandi 
og Danniel Thomas-Dodd frá Jamaíku.

Liverpool í sam-
bandi við Alonso
Liverpool hefur þegar sett sig 
í samband við Xabi Alonso, 
knattspyrnustjóra Bayer 
Leverkusen, og látið þýska félagið 
vita af áhuga sínum á að fá hann 
til sín í sumar þegar Jürgen Klopp 
hættir störfum, að sögn þýska fjöl-
miðilsins Bild. Þar segir jafnframt 
að forráðamenn Leverkusen hafi 
hvergi látið sér bregða við þessi 
tíðindi. Þar sem Alonso sé fyrr-
verandi leikmaður Liverpool hefði 
það komið þeim á óvart ef Liver-
pool hefði ekki haft samband.

 AFP/Ina Fassbender

Efstir Xabi Alonso er með Leverku-
sen á toppnum í Þýskalandi.

Dagur skoraði 
tíu í Bergen
Dagur Gautason átti stórleik með 
liði Arendal í norsku úrvals-
deildinni í handknattleik þegar 
liðið sótti Bergen heim í gær. 
Dagur var langmarkahæstur í 
liði Arendal með tíu mörk en það 
nægði þó ekki liðinu sem beið 
naumlega lægri hlut, 37:36. Dagur 
skoraði síðasta mark leiksins 
þegar 35 sekúndur voru eftir en 
heimamenn héldu út það sem eftir 
var. Arendal missti þar með þriðja 
sætið í hendur Drammen sem 
vann stórsigur á Viking, 41:27.

 Ljósmynd/Kristín Hallgrímsdóttir

 Noregur Dagur Gautason er í stóru 
hlutverki hjá Arendal.

ÓL raunhæft markmið
l  Erna Sóley er eini íslenski keppandinn á HM l  Vill bæta eigið Íslandsmet í 
Glasgow á morgun l  Kæmist á Ólympíuleikana miðað við stigalistann í dag

Frjálsíþróttakonan Erna Sóley 
Gunnarsdóttir úr ÍR tekur þátt 
á fyrsta stórmóti sínu innanhúss 
þegar hún keppir á heimsmeistara-
mótinu í Glasgow í Skotlandi, sem 
hefst á morgun.

„Ég hef aldrei áður keppt á 
stórmóti innanhúss. Ég komst inn 
á EM innanhúss í fyrra en gat ekki 
tekið þátt því ég keppti á háskóla-
meistaramótinu í Bandaríkjunum á 
sama tíma,“ sagði Erna í samtali við 
Morgunblaðið.

Hún er fremsti kúluvarpari lands-
ins og á Íslandsmet bæði innan- og 
utanhúss. Metið innanhúss er 17,92 
metrar og utanhúss er það 17,39 
metrar. Eftirvæntingin fyrir HM er 
mikil og keppir hún strax á morgun.

„Ég er ofboðslega spennt fyrir 
þessu. Það eru færri sem taka þátt á 
innanhússmótum, við verðum bara 
19 sem keppum en á HM utanhúss 
eru 34 sem keppa.

Ég er svo sannarlega að fara að 
keppa við alla bestu kúluvarparana 
í heiminum og er mjög spennt að 
spreyta mig gegn þeim,“ sagði Erna.

Hún flýgur til Glasgow í dag og 
er ánægð með staðsetninguna á 
mótinu, enda stutt flug frá Keflavík.

Nýtir reynslu af HM utanhúss
Erna, sem er 23 ára, hefur einu 

sinni áður tekið þátt á stórmóti, HM 
2023 utanhúss í Búdapest í sept-
ember síðastliðnum þar sem hún 
hafnaði í 27. sæti af 34 keppendum. 
Erna sagði ljóst að sú reynsla myndi 
nýtast henni vel.

„Já, algjörlega. Ég hef keppt á 
móti öllum þessum stelpum áður á 
HM utanhúss.

Því er ekkert áfall fyrir líkamann 
eða kerfið að mæta fólki sem maður 
þekkir flest. Maður nýtir þessa 
reynslu mjög mikið.“

 Brjósklos og útbunganir
Tímabilið innanhúss hefur gengið 

upp og ofan hjá Ernu en undanfarið 
hefur horft til betri vegar eftir að 
hún jafnaði sig á erfiðum meiðslum.

„Það hefur gengið ágætlega. Ég er 
að snúa aftur eftir löng bakmeiðsli 
frá því í haust, var með brjósklos og 
þrjár útbunganir. Ég byrjaði að geta 
kastað almennilega aftur í janúar.

Tímabilið byrjaði hægt en ég er 
rosalega ánægð með að ná þriðja 
sætinu á Norðurlandamótinu. Þá 
náði ég 17,50 metrum, sem er betra 
en Íslandsmetið mitt utanhúss.

Að hafa náð einu góðu móti er frá-
bært þó að ég hafi ekki alveg verið 
upp á mitt besta á hinum mótun-
um,“ útskýrði Erna.

 Kostur að vera ein
Hún er eini íslenski keppandinn 

sem tekur þátt á HM 2024 inn-
anhúss en kvaðst ekki finna fyrir 

aukinni pressu vegna þess. „Ég held 
að það sé ekkert mikil pressa að 
vera ein. Ég held að þetta verði smá 
kósý ferðalag, bara ég og þjálfarinn. 
Það getur oft fylgt svona stórmótum 
að maður finni pressu að utan frá 
hópnum.

Maður verður fyrir áhrifum af 
því hvernig orkan og stemningin 
er hjá öðrum keppendum. Að geta 
verið ein og einbeitt mér að sjálfri 
mér og því sem ég ætla mér að gera 
er eiginlega smá kostur, allavega á 
þessu móti.

Að vera með aðra keppendur í 

kringum sig er náttúrlega frá-
bært til þess að ná upp orkunni 
og spennunni en það verður líka 
skemmtilegt að vera ein,“ sagði 
Erna.

Stóra markmiðið að fara á ÓL
Hver eru markmið þín á HM?
„Mig langar í bætingar. Ég veit að 

ég er með góð köst inni og væri til í 
að bæta mig. Það væri frábært. En 
síðan er líka markmiðið að keppa og 
gera það vel. Þó að ég sé síðust af 
öllum keppendum inn á þetta mót 
ætla ég ekkert að vera síðust á því.

Ég ætla að mæta og reyna að 
vinna nokkrar af þessum stelpum 
sem eru með þeim bestu í heimi. 
Það væri alveg frábært,“ sagði hún 
ákveðin.

Stærsta markmið ársins er 
hins vegar að tryggja sér sæti á 
Ólympíuleikunum í París í sumar.

„Það er stóra markmiðið í ár að 
komast þangað. Ég held að það sé að 
verða frekar raunhæft markmið.

Ef ég næ fleiri góðum mótum þar 
sem ég kasta yfir 17,50 metra held 
ég að ég komist inn. Ég er ennþá 
inni á stigalistanum til þess að kom-
ast inn á Ólympíuleikana. Ég er í 30. 
sæti og 32 ná inn.

Ég þarf að halda mér þar inni 
og halda áfram að bæta mig, sem 
ég er frekar viss um að ég geri. Ég 
sé það alveg sem raunhæft mark-
mið á tímabilinu að komast inn á 
Ólympíuleikana,“ sagði Erna.

Fullt af tækifærum
Hún hefur enn nægan tíma til þess 

að ná því markmiði.
„Ég held að fresturinn sé fram í 

byrjun júlí. Ég hef þá allan júní til 
þess að keppa. Ég hef EM utanhúss, 
sem verður stórt mót fyrir mig. Ég 
hef Norðurlandamótið utanhúss og 
Íslandsmeistaramótið.

Fullt af tækifærum til þess að 
standa mig og ná góðum köstum. 
Það verður spennandi að sjá hvernig 
þetta gengur og ég held að þetta sé 
allt að koma,“ sagði Erna að lokum í 
samtali við Morgunblaðið.

 HM Í FRJÁLSUM

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

 Morgunblaðið/Óttar Geirsson

 HM Erna Sóley Gunnarsdóttir er á meðal 19 keppenda í kúluvarpi á HM 2024 í frjálsum íþróttum í Glasgow.

Á þessum vettvangi reynir 
maður að fara ekki fram úr sér 
þegar kemur að væntingum í 
garð íslenskra landsliða.

Ég má samt til með að hrósa 
íslenska karlalandsliðinu í 
körfuknattleik í hástert fyrir 
framgöngu þess í fyrstu tveimur 
leikjum undankeppni EM 2025 í 
mánuðinum.

Sterkur fimm stiga heimasigur 
vannst á Ungverjalandi og liðið 
var svo hársbreidd frá sögu leg-
um útisigri á Tyrklandi en tapaði 
með einu stigi á flautukörfu.

Skemmst er að minnast þess 
að Ísland var aðeins einni körfu 
frá því að tryggja sér sæti á HM 
2023 eftir langa undankeppni.

Í þeirri undankeppni vannst 
fjöldi magnaðra sigra. Heima-
sigrar gegn Ítalíu, Úkraínu og 
Hollandi og útisigrar gegn 
 Georgíu og Hollandi sýndu svo 
ekki verður um villst að íslenska 
liðið ætlar ekki bara að vera með.

Í stað þess að leggjast í 
sjálfsvorkunn eftir undankeppni 
HM mætti liðið tvíeflt til leiks í 
undankeppni EM og er erfitt að 
sjá nokkuð annað í kortunum 
en að Ísland fari loks aftur á 
Evrópumót eftir átta ára hlé.

Styrkleikar íslenska liðsins 
liggja víða. Augljóslega eru flestir 
leikmennirnir einfaldlega mjög 
góðir körfuboltamenn. And legur 
styrkur og aðlögunarhæfni 
þeirra eru ekki síðri.

Þar hlýtur að hjálpa til sú mikla 
reynsla sem hefur hlotist af 
naumum sigrum og sömuleiðis 
naumum töpum gegn sterkum 
þjóðum á undanförnum árum.

Þrjú af fjórum liðum B-riðils 
í undankeppni EM fara beint á 
mótið. Ísland getur unnið öll liðin 
í riðlinum á heimavelli og hæg-
lega náð eins og einum útisigri. 
Það myndi nægja til þess að 
komast á EM.

BAKVÖRÐUR
 Gunnar Egill 
 Daníels son
gunnaregill@mbl.is

Harder bætti 
markametið

Pernille Harder 
bætti markamet 
sitt fyrir danska 
landsliðið í 
knattspyrnu 
þegar hún skor-
aði mark liðsins í 
jafntefli, 1:1, gegn 
Austurríki í vin-
áttuleik á Spáni 
í gær. Þetta 
var hennar 75. 

mark í 148 landsleikjum. Danmörk 
og Austurríki eru tvær af fjórum 
þjóðum sem Ísland getur mætt í 
undankeppni EM. Báðar þjóðir 
eru í öðrum styrkleikaflokki fyrir 
dráttinn næsta þriðjudag, ásamt 
Englandi og Ítalíu, og Ísland mætir 
einu af þessum fjórum liðum.

 Pernille
Harder
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Við getum  

flutt inn allar 

gerðir bíla! 

Heyrðu í okkur

Sérhæfðir í bílainnflutningi 

síðan 1996

johannes@uranus.is

551-0502

Reykjavík Early Music Festival er 
fyrsta alþjóðlega barokkhátíðin í 
Reykjavík en hún verður haldin í 
fyrsta skipti í Hörpu, dagana 26.-28. 
mars. Hátíðin er vettvangur fyrir 
samstarf íslenskra og erlendra tón-

listarhópa sem 
sérhæfa sig í 
upprunaflutningi 
barokktónlistar 
en listrænn 
stjórnandi henn-
ar er Elfa Rún 
Kristinsdóttir, 
fiðluleikari og 
einn af stofn-
endum Barokk-
bandsins Brákar.

„Okkur langar að búa til alþjóðlega 
hátíð sem er á hverju ári og bjóða 
hópum frá Evrópu og víðar að til að 
byggja upp barokksenuna á Íslandi, 
sem er ekki mjög stór. Svona Early 
Music-hátíðir eru í rauninni í öllum 
helstu borgum heims þar sem allt 
er flutt á upprunahljóðfæri, sem 
sagt hljóðfæri sem voru notuð á 
þeim tíma sem tónlistin var samin,“ 
segir Elfa og bætir því við að „Early 
Music“ sé í raun mjög víðtækt 
hugtak sem nái yfir stórt tímabil, 
allt frá miðaldatónlist til rómantíska 
tímabilsins. 

Safnaði saman góðu fólki

Segist Elfa hafa gengið með hug-
myndina að hátíðinni í maganum í 
lengri tíma.

„Mig langar að gera þetta því þetta 
er nokkuð sem mér finnst vanta 
alveg á Íslandi, sérstaklega í Reykja-
vík. Ég nefndi hugmyndina við þær 
sem eru með mér í Barokkbandinu 
Brák, sem og Herdísi Önnu sópran-
söngkonu, sem ég hef unnið með, 
þannig að ég safnaði í raun fólki í 
kringum mig sem ég hugsaði að hefði 
áhuga á þessu og ég gæti hugsað mér 
að vinna með. Þannig hefur tekist að 
búa til mjög sterkan hóp sem er mjög 
spenntur fyrir þessu,“ segir hún.  Að 

sögn Elfu er boðið upp á fjölbreytta 
tónleikadagskrá frá morgni til 
kvölds með heimsklassatónlistar-
fólki sem flytur barokktónlist í ólík-
um rýmum Hörpu. Þá verða haldnir 
fernir kvöldtónleikar með hópunum 
Arte dei Suonatori, Barokkbandinu 
Brák, Amaconsort og kammer-

hópnum Consortico. Sjálf kemur 
Elfa fram sem einleikari á hátíðinni 
en auk hennar má nefna fiðluleik-
arann Rachel Podger, franska 
sellóleikarann Vladimir Waltham 
og sópransöngkonuna Herdísi Önnu 
Jónasdóttur. Að auki verður boðið 
upp á opið meistaranámskeið með 

Rachel Podger í samvinnu við MÍT 
og LHÍ í Norðurljósum Hörpu.

Það vantar ekki eftirspurnina

Spurð nánar út í flytjendur og val 
skipuleggjenda á þeim segir Elfa 
markmiðið helst vera að bjóða upp 
á fjölbreytt úrval bæði erlendra og 
íslenskra tónlistarmanna. 

„Samstarfið við pólska hópinn 
kom til dæmis þannig til að ég 
var í alþjóðlegum hópi sem var 
að skipuleggja verkefni í Evrópu 
og þar kynntist ég umboðsmanni 
þeirra. Ég sagði honum frá þessari 
hugmynd og þess vegna eru þau 
núna að koma á hátíðina. Svo langar 
mig að tengja sem mest Íslendinga 
líka inn á hana en Amaconsort er 
einmitt grúppa sem Halldór Bjarki 
tónlistarmaður er í. Mér finnst 
líka mikilvægt að efla það sem er 
á Íslandi og þar má nefna hópinn 
Consortico en í honum eru bæði 
erlendir tónlistarmenn, sem eru 
í raun nýfluttir til Íslands og eru 
menntaðir í barokktónlist, og tón-
listarmenn sem eru heima,“ segir 
Elfa og nefnir í kjölfarið að næstu 
ár muni hún nota tengslanet sitt í 
Evrópu til að fá enn fleiri tónlistar-
menn á hátíðina en sjálf er hún 
búsett í Berlín.

„Það vantar ekki eftirspurnina, 
það vilja allir koma en þetta er 
allt spurning um fjármagn, sem er 
helsta áskorunin.“

Þá segir Elfa mikilvægt á hátíð 
sem þessari að bjóða upp á þétta 
dagskrá sem nái frá morgni til 
kvölds svo flestir geti komið og 
notið. „Þeir sem eru með hátíðar-
passa geta í raun mætt á allt en það 
er frítt inn á hádegistónleikana. Við 
gerðum það til að auka sýnileikann 
og fá fólk sem annars myndi ekki 
koma, fólk sem er kannski bara í 
Hörpu eða Hafnartorg Gallery.“

Fjölbreytileikinn mikilvægur

Innt eftir því hversu mikla 
þýðingu hátíðin hafi fyrir íslenskt 
tónlistarlíf svarar Elfa því til að hún 
sé gríðarlega mikilvæg til að auka 

fjölbreytileikann og flóruna.
„Við erum að bjóða upp á eitthvað 

sem er rosalega takmarkað á 
Íslandi.  Það er mjög sjaldan sem 
erlendir barokkhópar eða uppruna-
flutningshópar koma til Íslands. 
Það hefur eitthvað aukist á síðustu 
árum, meðal annars í Skálholti, en 
þó ekki af þessari stærðargráðu 
sem við vonumst til að geta gert á 
næstu árum. Það er mikilvægt að 
geta boðið upp á eitthvað sem fólk 
heyrir ekki á hverjum degi,“ segir 
hún en blaðamaður grípur tæki-
færið og spyr í framhaldinu hvort 
hátíðin sé þá komin til að vera?

„Já, algjörlega en þetta fer þó 
náttúrlega pínulítið eftir því hvern-
ig okkur gengur að fjármagna. Því 
eins og ég segi þá vantar alls ekki 
hugmyndirnar og áhuga hópa á að 
koma til Íslands en helsta áskorun-
in er fjármögnunin.“

Lærdómsríkt ferli

Að sögn Elfu hefur undirbúning-
ur hátíðarinnar gengið mjög vel. 
Þó sé að mörgum þáttum að huga 
þar sem um sé að ræða stórt og 
viðamikið verkefni. 

„Það er mjög spennandi að 
undirbúa svona hátíð og einnig 
mjög lærdómsríkt því ég hef ekki 
gert þetta áður. Maður þarf að 
setja þetta allt saman og hafa til 
að mynda samskipti við umboðs-
menn þannig að þetta er í senn 
rosa spennandi en einnig krefj-
andi,“ segir hún og bætir því við að 
lokum að mikil tilhlökkun sé fyrir 
hátíðinni hjá öllum sem að henni 
koma. 

„Um leið og markaðsefnið okkar 
var tilbúið og heimasíðan komin 
í loftið varð þetta allt í einu svo 
raunverulegt. Þá sá maður að 
þetta er að gerast og við erum satt 
best að segja mjög spennt.“

l  Fyrsta barokkhátíðin í Reykjavík l  Gekk með hugmyndina í maganum í lengri tíma l  Stórt og 
viðamikið verkefni l  Samstarf íslenskra og erlendra tónlistarhópa l  Haldin í Hörpu 26.-28. mars

Early Music nær yfir breitt tímabil

 VIÐTAL

Anna Rún Frímannsdóttir

annarun@mbl.is

 Elfa Rún  
Kristinsdóttir

 Ljósmynd/Leonardo Bortolotto

Amaconsort Spuni og nýsköpun skipa stóran sess á tónleikum hjá hópnum.

 Ljósmynd/Antje Taiga Jandrig

 Sópran Herdís Anna hefur hlotið ýmsar viðurkenningar fyrir söng sinn. 

 Ljósmynd/Þráinn Hjálmarsson

 Brák Barokkbandið hefur skipað sér fastan sess í íslensku tónlistarlífi.  Consortico Kammerhópurinn sérhæfir sig í upprunaflutningi.

Allar nánari upplýsingar um dagskrána 
og flytjendur má finna á heimasíðu 
hátíðarinnar https://reykjavikearly.is/
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Nokkrir menn með hesta fylla út 
í sviðið á þessari litríku, björtu 
og kraftmiklu vatnslitamynd. 
Bleikur himinninn lýsir upp 
myndina og í forgrunni ferðast 
mennirnir frá hægri til vinstri. 
Þá virðist hópurinn fara á vaði 
yfir á sem endurspeglar birtu 
himinsins, auk þess sem sjá 
má skugga hestanna speglast í 
ánni. Hvíta hrossið fyrir miðju 
myndarinnar ber sig vel á vaðinu 
og reisir makkann, tákn um 
kjark og þor eða jafnvel vonina 
um að mennirnir muni komast 
úr þeim ógöngum sem þeir eru í 
á þessari stundu, þegar eldgosið 

í bakgrunni ógnar afkomu þeirra 
og tilveru.

Ásgrímur Jónsson málaði 
fjölmargar eldgosamyndir og 
þar á meðal nokkrar af sama 
myndefni, bæði með olíu og 
vatnslitum. Þar mætast, eins 
og hér, andstæðurnar ljós og 
skuggar, eldur og vatn, von og 
ótti. Á sama tíma birtir þetta 
verk ákveðna yfirvegun eða 
stillingu, þar sem hópurinn 
virðist ferðast hægt og rólega 
yfir sviðið, þrátt fyrir að nátt-
úruhamfarirnar séu á næsta 
leiti. Þannig má ekki sjá æði eða 
óðagot í viðbrögðum mannanna, 

þó að þeir séu vissulega niðurlút-
ir frammi fyrir hinni iðandi, 
kynngimögnuðu náttúru og því 
afli sem gýs upp úr iðrum jarðar. 
Minnir þessi ógnarkraftur jafn-
framt á smæð manneskjunnar, 
sem reynir sífellt að fóta sig í 
fallvöltum heimi.

Eldgos eru tíð hér á landi og 
náttúran minnir reglulega á sig, 
svo sem stórbrotið landslagið og 
sögur bera vitni um. Ógnarkraft-
ur náttúrunnar sýnir fram á 
þrautseigju manneskjunnar, sem 
aðlagar sig aðstæðum hverju 
sinni og heldur þrautagöngu 
sinni óslitið áfram.

Málari eldgosa 

Listaverk þjóðarinnar

 Ásgrímur Jónsson (1876 – 1958) 
Flótti undan eldgosi, án ártals 

Vatnslitamynd 65,5 x 99 cm

Verkið er í eigu Listasafns Íslands og er hluti af sýningunni Viðnám í Safnahúsinu við Hverfisgötu. 
Listasafnið er opið alla daga nema mánudaga kl. 10-17. Umfjöllunin er birt í samvinnu við Listasafn Íslands.

Í mál við Amazon út af höfundarrétti
R. Lance Hill, handritshöfundur 
myndarinnar Road House frá 
1989, hefur höfðað mál á hendur 
myndverinu MGM og móðurfélagi 
þess, Amazon Studios, fyrir brot á 
höfundarrétti. Í frétt á vef Variety 
segir að Hill haldi því fram að 
Amazon hafi virt að vettugi að 
hann gæti heimt réttinn á hand-
riti sínu frá 1986 þegar hafist var 
handa við endurgerð með Jake 
Gyllenhaal í aðalhlutverki, sem 
frumsýna á 21. mars.

Segir í málshöfðuninni að 
ekki sé nóg með að Amazon hafi 
hunsað rétt hans, heldur hafi 
gervigreind verið notuð til að líkja 
eftir röddum leikara, sem voru í 

verkfalli í fyrra til að ná að ljúka 
gerð myndarinnar áður en Hill 
fengi réttinn aftur í nóvember í 
fyrra. Amazon vísar öllum ásök-
unum á bug.

 Lagaþrætur Mál hefur verið höfðað út 
af Road House með Jake Gyllenhaal.

Nánari upplýsingar um sýningartíma á sambio.is

“WILL MAKE YOU STAND UP AND CHEER”
“A TRIUMPHANT, ELECTRIFYING MASTERPIECE”

“A BOLD 5 OUT OF 5 STARS!”

“INTENSE”
“FEEL-GOOD”

“AN UNBELIEVABLE, ELECTRIFYING TRUE STORY!”

28. og 29. febrúar

9líf
Bubbi Morthens

Söngleikur

Vaðlaheiðargöng

Fíasól (stóra sviðið)

Fim. 09 / 05 kl. 20:00 Fim. 23 / 05 kl. 20:00 Fös. 31 / 05 kl. 20:00

Fös. 10 / 05 kl. 20:00 Lau. 25 / 05 kl. 20:00 Sun. 02 / 06 kl. 20:00

Sun. 12 / 05 kl. 20:00 Sun. 26 / 05 kl. 20:00 Fös. 07 / 06 kl. 20:00

Fim. 16 / 05 kl. 20:00 Fim. 30 / 05 kl. 20:00 Lau. 08 / 06 kl. 20:00

U

U
U

Lau. 02 / 03 kl. 13:00 Sun. 10 / 03 kl. 13:00 Sun. 21 / 04 kl. 13:00

Sun. 03 / 03 kl. 13:00 Lau. 16 / 03 kl. 13:00 Lau. 27 / 04 kl. 13:00

Lau. 09 / 03 kl. 13:00 Sun. 17 / 03 kl. 13:00

U Ö L
U Ö L

U Ö

Lau. 02 / 03 kl. 20:00

Fös. 15 / 03 kl. 20:00

Sun. 24 / 03 kl. 20:00

L

L

L

X

Lau. 16 / 03 kl. 20:00

Sun. 17 / 03 kl. 20:00

Lau. 23 / 03 kl. 20:00

U

Ö

Óbærilegur léttleiki 
knattspyrnunnar

Fim. 29 / 02 kl. 20:00

Lau. 02 / 03 kl. 20:00

Lau. 09 / 03 kl. 20:00

U
U

Lúna
Fös. 01 / 03 kl. 20:00 Fös. 08 / 03 kl. 20:00 Fös. 12 / 04 kl. 20:00

Sun. 03 / 03 kl. 20:00 Lau. 16 / 03 kl. 20:00 Lau. 13 / 04 kl. 20:00

Mið. 06 / 03 kl. 20:00 Lau. 23 / 03 kl. 20:00 Fös. 19 / 04 kl. 20:00

Fim. 07 / 03 kl. 20:00 Lau. 06 / 04 kl. 20:00 Lau. 20 / 04 kl. 20:00

U U L
U U L
U U L

★ ★ ★ ★  - Þ.T., Mbl  |  Nýjar dagsetningar komnar í sölu

U Ö L

U

Eitruð lítil pilla (stóra sviðið) Söngleikur með tónlist Alanis Morissette

Fim. 29 / 02 kl. 20:00 Fim. 07 / 03 kl. 20:00 Sun. 17 / 03 kl. 20:00

Fös. 01 / 03 kl. 20:00 Fös. 08 / 03 kl. 20:00 Fim. 21 / 03 kl. 20:00

Sun. 03 / 03 kl. 20:00 Fim. 14 / 03 kl. 20:00 Fös. 22 / 03 kl. 20:00

Mið. 06 / 03 kl. 18:00 Lau. 16 / 03 kl. 20:00 Lau. 23 / 03 kl. 20:00

U U Ö
U U U
U U Ö

Deleríum búbónis

Lau. 02 / 03 kl. 20:00

Lau. 09 / 03 kl. 20:00

Fös. 15 / 03 kl. 20:00

Fim. 04 / 04 kl. 20:00

Ö

U

Ö

U

Frumsýning 16. mars!

Ö

Nýjar dagsetningar í sölu!

Níu líf (stóra sviðið)

L

U
U

U

Ö
Ö

L
L
L

Átt þú eftir að sjá?

U U Ö

★ ★ ★ ★  „Sprúðlandi fjörug sýning" - Þ.T., Mbl

Borgarleikhúsið

Fleiri sýningar á borgarleikhus.is | midasala@borgarleikhus.is |  568 8000

Veitingar frá Jómfrúnni fást í Borgarleikhúsinu!
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dóttur sinni með öðrum hætti óttast 
ljóðmælandinn gleymskuna, „að allir 
/ sem þekktu hana / myndu gleyma / 
henni“, og sjálf myndi hún, móðirin, 
gleyma. Og hún telur upp gleyma 
hverju: röddinni, brosinu, hlátrinum, 
húmornum, faðmlaginu og ilminum.

Lengsti og síðasti hluti bókarinnar, 
„Sakna“, er í 25 erindum. Þar er 
tekist á við þann blákalda veruleika 
að barnið er horfið og kemur ekki 

til baka – „var ég þá / ekki lengur / 
mamma?“ Ljóðmælandinn áttar sig 
á því hvernig sorgin hefur litað líf 
annarra og hversu mikil einsemd 
fylgir henni. Lífinu hefur verið skipt í 
tvennt, fyrir og eftir slysið, og því er 
lýst á fallega átakanlegan hátt í ým-
iskonar tilbrigðum, þar sem því er 
hafnað að tíminn lækni öll sár, hann 
lækni skrámur en „alvörusár / gróa 
seint og illa“. Í einu ljóðinu er ort um 
að það sé ekki lífið sem haldi áfram 
heldur dauðinn og í öðru er hnykkt á 
því að sorgin hverfi aldrei:

Sorg mín sofnar ekki
þótt grasið grænki
og gullsleginn fífill brosi mót sólu
 
þann fífil mun hún
 aldrei líta augum
 
 sorgin deyr ekki
 þótt annað lifni
 
 vorið og sumarið
 haustið og næsti vetur
 allt líður án hennar (70)

Sonja skrifaði bókina sem loka-
verkefni í ritlist við Háskóla Íslands 
og verkið er þétt og afar vel mótað, í 
senn þrungið af sorginni og djúpum 
tilfinningum en líka yfirvegað í þeirri 
fjarlægð sem tíminn vissulega hefur 
gefið síðan Harpa Rut lést. Ljóðin 
eru skrifuð með það að markmiði að 
dóttir gleymist ekki og það er fallegt 
markmið syrgjandi móðurinnar sem 
tekst. Í myrkrinu fór ég til Maríu er 
einlægt og satt minningaverk sem 
getur án efa líka hjálpað öðrum að 
takast á við sorg og missi. Þeir látnu 
snúa ekki aftur, það er illyfirstíganleg 
staðreynd eins og ljóðin fjalla um, 
en hugsanir og samtöl um þá og lífið 
sem var með þeim sem enn ganga 
um grundu geta hjálpað og þá er 
ekki til lítils unnið.

Það var ekki bara
eitthvað
sem dó innra með mér
 
það var næstum allt (28)

Í 
myrkrinu fór ég til Maríu er 
minningabók, ort af Sonju 
B. Jónsdóttur svo að, eins og 
fram kemur í upphafi verksins, 

dóttir hennar Harpa Rut Sonjudóttir 
gleymist ekki. Hún var fædd árið 
1970 og lést í bílslysi aðeins 19 ára 
gömul, 34 árum áður en bók móður 
hennar kom á prent. Dauði barns 

mótar líf foreldr-
anna upp frá því, 
það þekki ég, en 
langt er liðið frá 
slysinu þegar 
skáldið sest 
niður og skrifar 
þetta einlæga 
verk, með fjar-
lægð á atburðina, 
metur þá og 
skoðar, yfirvegað 

og á meitlaðan hátt, en sárið er enn 
opið og sorgin djúp.

Rammi ljóðabókarinnar byggist 
með athyglisverðum hætti á ljóðlínu 
Jóhanns Sigurjónssonar, „Mennirnir 
elska, missa, gráta og sakna“, úr 
„Sofðu unga ástin mín“. Kaflar verks-
ins eru fjórir og í tímaröð. „Elska“ 
er í átta hlutum, hefst á fæðingu 
dótturinnar og fjallar um líf þeirra 

móðurinnar saman, þar til dóttirin 
var að halda sjálfstæð út í lífið, „allt 
að verða tilbúið / fyrir nýtt og betra 
líf // þegar skotið reið af“. Annar 
hlutinn, „Missa“, er  knappur og afar 
sár. „Hún hvarf / inn í skugga / lífsins 
// lengi vel / sást ekki / til sólar“, seg-
ir í einu ljóðinu, og móðirin sem var 
einstæð rifjar upp að hún „var ekki 
sterk / ég var dofin // frosin“.

Seinni hlutarnir tveir fjalla svo 

um sorgina og tregann. Í „Gráta“ er 
miðlað afar sterkri tilfinningunni 
fyrir því hvernig við missi barns 
ekkert verður eins og það var. 
Ljóðmælandinn undrast hvernig 
utan dyra virtist allt vera við það 
sama „á meðan ekki / stóð steinn 
yfir / steini í mínu lífi“. Sorgin var 
líkamleg, „ég var að kafna / úr sorg“, 
skrifar hún, og full af sektarkennd 
yfir því hvort hún hefði átt að sinna 

Alvörusár gróa seint og illa
 BÆKUR 
EINAR FALUR 
INGÓLFSSON

 Ljóð
Í myrkrinu fór ég til Maríu      

Eftir Sonju B. Jónsdóttur.  
Veröld, 2023. Innbundin, 80 bls.

 Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

 Einlæg „Í myrkrinu fór ég til Maríu er einlægt og satt minningaverk sem getur án efa líka hjálpað öðrum að takast 
á við sorg og missi,“ segir um ljóðabók Sonju B. Jónsdóttur, en hún missti 19 ára dóttur sína í bílslysi.

Sakaðir um stuld á lagi Summer
Dánarbú tónlistarkonunnar Donnu Summer hefur höfðað 
mál gegn Kanye West og Ty Dolla $ign þar sem þeir eru 
sakaðir um að hafa stolið laginu „I Feel Love“ og notað á 
plötu sinni Vultures. Að sögn The Guardian kemur fram í 
kærunni að þeir hafi ekki haft leyfi til að nota lag Summer 
í lagi þeirra „Good (Don’t Die)“ sem hefur þegar verið fjar-
lægt af streymisveitum eftir kvartanir frá dánarbúinu. 
Hafði dánarbúið neitað að veita þeim tilskilin leyfi þegar 
þeir sóttust eftir þeim. Kanye West 

Listsagnfræðingur talar um innviði
Dr. Sabeth Buchmann verður fyrsti gestur ársins í fyrirlestra röðinni Um-
ræðuþræðir sem haldin er í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. Buchmann 
er prófessor í nútíma- og póstmódernískri listasögu við Lista háskólann í Vín-
arborg. Erindi hennar ber yfirskriftina Innviðir til reynslu (Infrastructure 
on Trial) en fyrirlesturinn verður haldinn í kvöld, fimmtudaginn 29. febrúar, 
kl. 20 og fer fram á ensku. „Í fyrirlestrinum er ætlunin að skoða útvíkkað 
svið listamanna, sýningarstjóra, aktívista og rithöfunda, sem deila áhuga á 
tilraunakenndum aðferðum þegar kemur að sameiginlegri þekkingarfram-
leiðslu,“ segir m.a. í tilkynningu um erind i Buchmann.

Fræðimaður Dr. Sabeth Buchmann 
heldur fyrirlestur í Hafnarborg.  

Sími 555 3100 - www.donna.is

Braun 

blóðþrýstimælar 

fást í flestum  

lyfjabúðum.

your life

Þarftu að láta  
gera við?
FINNA.is



29. febrúar–10. mars 
25% appsláttur af öllum 
Änglamark-vörum.

Vinsælasta græna vörumerki Svía 12 ár í röð!

Hvert er þitt uppáhalds Änglamark?

NETTÓ

Afslátturinn birtist 
sem inneign í appinu. 
Sæktu appið og 
byrjaðu að spara!

Betra
verð
með
appinu!
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Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

N Ý F O R M
H Ú S G A G N A V E R S L U N

Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

ELITE stólalínan 
3 gerðir: Wiliam, Alex, Charles,  

3 möguleikar: Rafdrifinn, manual 
eða með skammeli. 

3 litir Cognac, dökk brúnt, svart,  

albólstraður með anelin leðri.

Komið og 
skoðið úrvalið

VIKTOR Hækkanlegur rafdrifinn 
hvíldarstóll með innb. skammel. 

Til í svörtu leðri og gráu tauáklæði.

ALEXANDER Hækkanlegur rafdrifinn 
hvíldarstóll með innb. skammel. 

Til í svörtu leðri og gráu tauáklæði.

Tónlistarkonan Eva Jóhannsdóttir, sem 
starfar undir listamannsnafninu Eva808, 
gaf í fyrra út hljómplötu ársins, Öðruvísi, að 
mati þeirra Árna Matthíassonar og Arnars 
Eggerts Thoroddsens hér í Morgunblað-
inu, eins og kom fram í uppgjöri þeirra í 
árslok um tónlistarárið. Í því sagði m.a. að 
Eva sprengdi algerlega utan af sér formið á 
Öðruvísi sem bæri nafn með rentu, þar viki 
taktviss bassi fyrir óhlutbundnum hávaða, 
dansvænir sprettir hyrfu fyrir tilrauna-
kenndum óhljóðaorgíum og öll framvindan 
væri „hugrökk, djörf og leitandi“. Og íslensk-
ir tónlistarspekingar eru ekki einir um að 
dásama gripinn því Joe Muggs, gagnrýnandi 
Wire sem er eitt virtasta jaðartónlistar-
tímarit heims, jós plötuna lofi. 

 Finnur bara út úr þessu sjálf
Eva býr og starfar í Svíþjóð, flutti þangað 

fyrir tæpum tólf árum og fór þá að sinna 
tónlistinni af alvöru, að eigin sögn. Hvað 
listamannsnafnið varðar, Eva808, segir hún 
það sótt í heiti trommuheilans TR808. „Í 
þeirri tónlist sem ég hef verið að gera var 
það svolítið mikið notað, bassatromman úr 
því, til að gera lágar tíðnir,“ útskýrir hún. 

Eva segist algjörlega sjálflærð í tónlist. 
„Ég hef bara kennt sjálfri mér allt frá a til 
ö, allt frá melódíum til hljóðblöndunar og 
ég hef verið að þróa minn eigin hljóðheim 
í mörg ár,“ segir hún. Lærdómurinn hafi 
fyrst og fremst verið fólginn í að prófa sig 
áfram, læra af mistökum og myndböndum á 
YouTube, svo dæmi séu tekin. „Ef mig langar 
til að gera eitthvað þá bara finn ég út úr því, 
ég hef alltaf verið þannig. Í stað þess að biðja 
einhvern annan um hjálp finn ég bara út úr 
þessu sjálf, þótt það taki mig aðeins lengri 
tíma.“

Er það ekki líka nauðsynlegt í þessu fagi?
„Jú, það er þannig og það borgar sig því 

þá ertu kominn með þessi tól. Að kunna 
ákveðna hluti skiptir náttúrlega miklu máli 
því þú getur alltaf notað það þegar þú ert að 
vinna í öðru verkefni og það er ákveðin búbót 
að geta gert það, að vera ekki háður því að fá 
aðra í verkið,“ svarar Eva. 

 Jóhann var ótrúlegur
Eva fæddist árið 1992 og blaðamanni leikur 

forvitni á að vita hvaða tónlist hreif hana 
mest þegar hún var táningur. „Það var svo 

mikið af alls konar tónlist en ég man að á 
þeim tíma var það t.d. hollenskt hardstyle, 
The Prodigy og fleira. Ég hef alltaf hlustað 
á alls konar tónlist, velt henni fyrir mér og 
þess vegna, þegar ég er að gera tónlist og 
plötu, eru alls konar tónlistarform. Ég elska 
hljóð yfirhöfuð og er heltekin af því, einhvern 
veginn.“

Eru einhverjir tónlistarmenn í sérstöku 
 uppáhaldi hjá þér núna?

„Já, maður verður að nefna artista eins 
og Jóhann Jóhannsson, blessuð sé minning 

hans. Hann var alveg ótrúlegur,“ segir Eva. 
Jóhann hafi haft einstakt lag á því að færa til-
finningu úr kvikmyndasenum yfir í hljóðform. 
Hún nefnir einnig Hildi Guðnadóttur og er-
lenda listamenn á borð við Hudson Mohawke, 
hina sænsku Jelassi, breskt rapp, James 
Blake, Sophie, Burial o.fl. „Ég hlusta einnig 
mikið á kvikmyndatónlist og fíla alls konar 
góða „genuine“ tónlist, þegar maður heyrir 
að artistinn hefur sett hjarta og sál í þetta, 
hvort sem er tilfinningalega eða tæknilega,“ 
segir Eva.

 Minningar í hljóðform
Nú var platan þín, Öðruvísi, valin plata ársins 

rétt fyrir áramót af þeim Arnari Eggerti og Árna 
Matthíassyni. Er það ekki mikil upphefð og hvatn-
ing fyrir þig til frekari dáða? 

 „Jú, það var bara geggjað. Ég bjóst kannski 
ekki við því að hún myndi verða plata ársins og 
af því að þetta er „unique“ tónlist og kannski 
ekki jafn mikið sungið á henni og einhverjum 
öðrum plötum er þetta rosalegur heiður,“ 
svarar Eva. Gaman hafi verið að fylgjast með 
velgengni plötunnar sem hefur hlotið lofsam-
lega umfjöllun víða.

 Eva er spurð hvað hún leggi upp með þegar 
hún hefur tónlistarsköpunina, hvert sé mark-
miðið. „Hjá mér hefur það mest verið þannig að 
ég vil búa til eitthvað sem mig langar að heyra. 
Ef ég heyri eitthvað sem mér finnst flott langar 
mig að búa það til svo ég geti hlustað á það sjálf. 
Til dæmis þessi plata, hún var rosalega mikið 
þannig að ég var að setja ákveðnar minningar 
í hljóðform því ég vildi einhvern veginn koma 
þessu frá mér og setja í það form þannig að aðr-
ir gætu fundið tilfinninguna. Annars er þetta 
alltaf ég að búa til það sem mig langar að heyra 
og þróa minn eigin hljóðheim.“ 

 Eva segir mikilvægt að listamenn fái rými til 
að tjá sig með tónlistinni þar sem hún sé fyrst 
og fremst tjáning. „Mér finnst svo leiðinlegt 
hvernig markaðurinn er orðinn í dag, það er 
ekki lengur þannig að fólk beri virðingu fyrir 
tónlist og artistum, nú eiga artistarnir bara að 
vera glaðir að fá að gera tónlist og fá nánast 
ekkert fyrir hana. Ef þetta væri önnur starfs-
grein væri fólk löngu búið að krefjast þess að fá 
borgað,“ segir Eva. 

 Eitt besta nútímaljóðskáld Breta
En hverju er Eva að vinna að um þessar 

mundir? „Ég er akkúrat núna að klára lag með 
breskum rappara, Jam Baxter, hann heyrði 
plötuna og hafði samband og vildi vinna með 
mér. Hann er að mínu mati eitt besta nú-
tímaljóðskáld Breta með ótrúlega texta sem 
eru með mögnuðum lýsingum og táknmynd-
um,“ segir Eva. Hún stefni að útgáfu á því lagi 
í mars.

Eva segist annars hafa ákveðið að gefa út 
smáskífur á þessu ári sem hún ætli að fylgja 
eftir með nýrri plötu sem kemur líklega út 
seinni hluta árs eða í byrjun þess næsta.

Tónlist Evu má kynna sér á Soundcloud, 
Bandcamp og Spotify (mælir hún sérstaklega 
með Tidal Hi-Fi til að hennar verði notið sem 
sem best).

l   „Ef mig langar til að gera eitthvað þá bara finn ég út úr því,“ segir tónlistarkonan Eva808  
sem býr og starfar í Svíþjóð l   Sjálflærð í listinni l   Nafnið sótti hún í heiti trommuheila, TR808

 Minningar í hljóðformi
 Helgi Snær Sigurðsson

helgisnaer@mbl.is

 Ljósmynd/Cicely Grace

Hljóðheimur „Ég hef bara kennt sjálfri mér allt frá a til ö, allt frá melódíum til hljóðblöndunar 
og ég hef verið að þróa minn eigin hljóðheim í mörg ár,“ segir Eva Jóhannsdóttir eða Eva808.

Lokahóf 0°0° Núlleyju á hlaupársdag
Hlaupársdagur er lokadagur sýningar Heklu Daggar 
Jónsdóttur 0°0° Núlleyja á Kjarvalsstöðum og verður 
hann „fullnýttur til listsköpunar“, eins og segir í til-
kynningu frá safninu. Dagurinn í dag, fimmtudagur-
inn 29. febrúar, er einnig svokallaður Fimmtudagur-
inn langi, svo að opið verður á Kjarvalsstöðum til kl. 
22 í kvöld.

Hekla Dögg mun sýna kvikmyndaverk sín 
„Framköllun“ (2015) og „Revolvement“ (2018) í 
fundarherbergi Kjarvalsstaða þar sem gestir eru 
sagðir geta komið sér vel fyrir og horft á verkin í heild 
sinni. Styttri vídeóverk verða sýnd í hléum. Þá verður 

gjörningur Heklu Daggar „Guiding Light“ frá árinu 2004 endurfluttur 
kl. 17 og yfir daginn mun listamaðurinn með hjálp gesta gera tilraunir 
til þess að virkja verkið „Svið“ (2023). Nánari upplýsingar má finna á vef 
safnsins, listasafnreykjavikur.is. 

Hekla Dögg 
Jónsdóttir 

Gerð af „meistaralegri fagmennsku“
Hilmar Oddsson hlýtur hástemmt 
hrós í dagblaðinu The  Guardian 
fyrir mynd sína Á ferð með 
mömmu, sem tekin verður til 
sýninga á Bretlandi um mánaða-
mótin. Myndin fær fjórar stjörnur 
af fimm mögulegum og segir að 
þar sé þrýst á alla hugsanlega 
bletti vellíðunar. Á ferð með 
mömmu sé íslensk og tekin í 
svart/hvítu, hún sé sérviskuleg 
vegamynd sem gerist á ólíklegum 
stað, í henni sé sætur hundur og 
persónur sem prjóni. „Er eitthvað 
hér sem ekki er hægt að elska?“ 
spyr gagnrýnandinn, Leslie 
Felperin.

Í dómnum segir að Hilmar þurfi 
hins vegar ekki að hlaupa á eftir 
tilteknum smekk vegna þess að 
það sé ljóst að hann viti nákvæm-
lega hvað hann sé að gera í þessari 

angurværu gamanmynd, sem 
svífi yfir litrófi tilfinninganna af 
„meistaralegri fagmennsku“.

Þá er minnt á að Ísland sé 
iðulega staðgengill annarra staða, 
ímyndaðra í Krúnuleikunum og 
Alaska í True Detective, svo dæmi 
séu tekin, og því sé gott að sjá það 
leika sjálft sig til tilbreytingar.

 Stjörnudómur Kristbjörg Kjeld og 
Þröstur Leó í Á ferð með mömmu.
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Þ
etta er mín saga. Ekki þín!“ 
er eitt af  leiðarstefjum 
leikgerðar Unnar  Aspar 
Stefánsdóttur upp úr 

tveimur bókum Elísabetar Jökuls-
dóttur, Aprílsólarkulda og Saknað-
arilmi. Málið er samt auðvitað ekki 
svo einfalt. Engin er eyland, og þó 
svo væri tilheyrum við öll litlum 
eyjaklösum sem við köllum fjölskyld-
ur. Allt tengist, þótt tengingarnar 
séu kannski ekki eins víðtækar og 
geirnegldar og þær koma Elísabetu 
fyrir sjónir í maníukastinu eftir-
minnilega í fyrri bókinni.

Það er þó alveg ljóst að upp-
vöxturinn og aðbúnaðurinn á sinn 
þátt í að móta skáldið. Gefa henni 
bæði styrk og veikleika. Eins og 
gildir um okkur öll. Munurinn 
aðallega að Elísabet er rithöfundur 
með sjálfa sig til rannsóknar og 
úrvinnslu. „Mig langar svo að reyna 
að skilja það. Muna allt,“ segir hún 
líka í verkinu.

Þetta eru magnaðar bækur. 
Vægðar- og hirspurslausar, leitandi 
og ástríðufullar. Innblásnar. Veita 
sjaldgæfa sýn inn í huga á valdi 
geðsjúkdóms og – sem er enn verð-
mætara – skoða hann í samhengi 
við lífið, ástina, vímuna, áföllin 
og fjölskylduna. Það er ekki síst 
það sem greinir Saknaðarilm frá 
„systursýningu“ sinni, Vertu úlfur, 
þar sem áherslan var fyrst og síðast 
á geðsjúkdóma sem slíka, og innsýn 
í afleiðingar skilningsleysis þegar 
kemur að viðbrögðum samfélagsins 

við hinum truflaða huga. Leiðir til 
úrbóta.

Endurtekin krafa aðalpersón-
unnar um að móðir hennar sé ekki 
að þvælast inni í sögunni kemur 
góðu heilli fyrir lítið. Enginn er 
eyland, ekki einu sinni ung kona í 
uppreisn, vímu og geðrofi.

En kannski í einleik samt. Formið 
dregur fókusinn þéttar utan um þá 
sem segir söguna en gerist í prent-
uðum texta. Þar verður til sterkari 
mynd af móðurinni. Enda Elísabet 
mesti núlifandi sérfræðingur í 
 Jóhönnu Kristjónsdóttur, næsta bók 
á undan Aprílsólarkulda var Hvaða 
ferðalag er á þér? – makalaust hefti 
þar sem hún rifjaði upp orðatiltæki 
og orðalag móður sinnar. Leikgerð 
Unnar Aspar Stefánsdóttur er 
annars ágætt verk sem teiknar 
hæfilega skýran þráð í gegnum 
sögu aðalpersónunnar um leið og 

einkennum hugarflæðisins er haldið 
til haga.

Ef hægt er að tala um handrit, 
sviðsetningu og leiktúlkun sem þrjá 
burðarása í því sköpunarverki sem 
leiksýning er þá er það sá síðast-
nefndi sem tekst best hér. Unnur 
Ösp hefur afburða tæknileg tök á 
efniviðnum, en nær líka algerlega 
sannfærandi innlifun í persónuna, 
samlagast henni þannig að við trú-
um fullkomlega á hana. Það er alltaf 
merki um að eitthvað hafi tekist 
afburðavel þegar maður upplifir 
kyrrð og ófyrirsjáanleika samtímis í 
leikaranum/persónunni sem stendur 
fyrir framan mann á sviðinu. Það 
gerist hér. Það eina sem ég var ekki 
alveg að „kaupa“ voru tilraunir með 
að bora göt á fjórða vegginn og eiga í 
samspili við áhorfendur. Of varfærn-
islega gert til að það samræmist jafn 
órólegum anda og hér er lýst, en 

meira stjórnleysi hefði sent vagninn 
af teinunum of oft og of rækilega. 
Hefði verið nær að sleppa þessu. 
Sennilega er samt réttara að flokka 
þessi litlu samspilsatriði við salinn 
með framlagi handritshöfundar eða 
leikstjóra. Skýr aðgreining þarna 
á milli er reyndar tæpast annað en 
handhægt greiningartæki.

Sviðsetning Björns Thors er þegar 
á heildina er litið lipur og þjónandi. 
Viss vonbrigði samt að ákveða að 
taka hið eftirminnilega maníukast 
þar sem aðalpersónan skynjar merk-
ingu í öllu umhverfi sínu og færa 
það bókstaflega út af sviðinu, með 
leikkonuna á bílastæðinu og textann 
í hátalarakerfinu. Þarna hefðum við 
viljað sjá Unni brillera í návígi, eins 
og hún svo augljóslega hefði gert.

Leikmynd Elínar Hansdóttur er 
hæfilega táknræn, með sínum flutn-
ingakössum til að opna og umstafla 

eftir þörfum, og leikur með tjöld og 
dúka kallaðist á við sængina miklu 
sem ríkti yfir umgjörðinni í Vertu 
úlfur. Það hefur ekki verið strangur 
vinnudagur hjá Filippíu I. Elísdóttur 
að velja föt á þessa persónu, en það 
tókst líka prýðisvel. Tónlistin flott 
hjá Ólöfu Arnalds og Skúla Sverris-
syni, en mikið hefði ég verið til í að 
djammtímabilið og ástarsagan sem 
hleypir öllu af stað hefði hafist á 
öðru lagi en „Paradísarfugli“ Megas-
ar. „Hún gerðist veik á geði.“ Aðeins 
of ódýrt, er það ekki?

Saknaðarilmur er áhrifarík sýning, 
borin uppi af afburðaframmistöðu 
leikkonunnar. Full af ást á lífinu, 
á móðurinni, á ástinni. Þótt sár 
reynsla sé vitaskuld meginefnið þá 
má ekki gleymast að útkoman úr 
þessu öllu er undrið Elísabet Kristín 
Jökulsdóttir og allt hennar töfrandi 
sköpunarverk.

Í dögun hvarf hún innum aðrar dyr
 LEIKLIST
ÞORGEIR
TRYGGVASON

 Þjóðleikhúsið
Saknaðarilmur      

Eftir Unni Ösp Stefánsdóttur, byggt 
á bókum Elísabetar Jökulsdóttur. 
Leikstjórn: Björn Thors. Leikmynd: 
Elín Hansdóttir. Búningar: Filippía I. 
Elísdóttir. Sviðshreyfingar: Margrét 
Bjarnadóttir. Tónlist: Ólöf Arnalds og 
Skúli Sverrisson. Lýsing Björn Berg-
steinn Guðmundsson. Hljóðhönnun: 
Skúli Sverrisson, Aron Þór Arnarsson 
og Ólöf Arnalds. Leikari: Unnur Ösp 
Stefánsdóttir. Frumsýnt í Kassanum 
í Þjóðleikhúsinu fimmtudaginn 15. 
febrúar 2024.

 Ljósmynd/Jorri

 Áhrifarík „Saknaðarilmur er 
áhrifarík sýning, borin uppi af af-
burðaframmistöðu leikkonunnar. 
Full af ást á lífinu, á móðurinni, á 
ástinni,“ segir í rýni um nýjan ein-
leik Unnar Aspar Stefánsdóttur. 

Depardieu sakaður um enn eitt brotið
Franski leikarinn Gérard Depardieu hefur á ný 
verið sakaður um kynferðisbrot en að þessu sinni er 
þolandinn leikmyndahönnuður. Hin 53 ára Amélie 
heldur því fram að Depardieu hafi gripið um hana og 
snert á henni brjóstin árið 2021 og á brotið að hafa átt 
sér stað á setti fyrir kvikmyndina The Green Shutters, 
samkvæmt frétt BBC. 

Depardieu hefur enn ekki tjáð sig um ásakanirnar 
en hann hefur neitað sök í þau skipti sem hann hefur 
verið sakaður um kynferðislega áreitni. Haft er 
eftir lögfræðingi konunnar, Carine Durrieu-Diebolt, 

sem ræddi við frönsku sjónvarpsstöðina BFMTV, að konan hafi gengið 
framhjá leikaranum og hann þá gripið í hana, haldið henni fastri milli 
fótleggjanna og snert líkama hennar upp að brjóstum. Konunni hafi 
fundist hún algjörlega valdalaus og verið ókleift að flýja.

Gérard Depardieu 

Fékk morðhótanir eftir Berlínarhátíð
Ísraelski kvikmyndagerðarmaður-
inn Yuval Abraham segir að 
hann hafi fengið morðhótanir 
eftir ræðu sem hann flutti á 
kvikmyndahátíðinni í Berlín fyrr 
í mánuðinum. Frá þessu segir 
í frétt Der Spiegel. Í færslu á 
vefnum segir Abraham að „hægri-
sinnaður ísraelskur múgur“ hafi 
leitað sig og nána fjölskyldumeð-
limi sína uppi með hótunum.

„Þetta gerðist eftir að ísraelskir 
fjölmiðlar og þýskir stjórnmála-
menn lýstu ræðu minni, þar sem 
ég talaði um jafnrétti Ísraela og 
Palestínumanna, ræddi vopnahlé 
og krafðist endaloka aðskilnaðar-
stefnunnar, með fáránlegum hætti 
sem „gyðingahatri“,“ skrifaði 
hann á X, sem áður hét Twitter.

Segir Abraham að hugtakið 
„gyðingahatur“ sé misnotað „ekki 
bara til að þagga niður í palest-

ínskum gagnrýnendum Ísraels, 
heldur einnig til að þagga niður 
í Ísraelum eins og mér“. Hann 
segist hins vegar fagna gagnrýni 
á mynd sína, No Other Land, sem 
fjallar um landtökubyggðir á Vest-
urbakkanum og fékk verðlaun á 
hátíðinni. Hún hafi verið gerð til 
að vekja umræður.

AFP/ Tobias Schwarz

Hótanir Leikstjórarnir Yuval Abraham 
og Basel Adra með verðlaunin í Berlín.

 
afsláttur af kattaklórum

í febrúar
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Á 
fremri kápusíðu er 
undirtitill bókar en ekki á 
titilsíðu, „Ástandið í nýju 
ljósi“, og er það rétt því að 

hér er stuðst við heimildir sem hafa 
verið lokaðar fræðimönnum, skjöl 
frá Jóhönnu Knudsen sem voru 
innsigluð allt til 2011 og gögn Ung-
mennadóms Reykjavíkur sem settur 
var á stofn með bráðabirgðalögum í 
árslok 1941 „til þess að koma bönd-
um yfir óstýrilátar unglingsstúlkur“ 
(11). „Það er ekki ætlun mín að varpa 
sök né ábyrgð á einstakar persónur 

eða stofnanir“ 
segir  höfundur, 
„heldur er 
þetta tilraun 
til að greina 
samspil og 
átakafleti milli 
valdastofnana, 
fjölmiðla, stjórn-
málaflokka, 
félagasamtaka 

og einstaklinga sem áttu hlut að 
máli“ (17-18). Það hefur tekist, en 
sannarlega voru þetta skrítnir tíma. 
Yfirvöld söfnuðu ,upplýsingum‘ um 
„einkalíf íslenskra kvenna sem á sér 
enga hliðstæðu í íslenskri sögu“ (18).

Konur voru sem næst ósýnilegar 
á pólitískum vettvangi á millistríðs-
árunum; þeirra akur var heimilið. 
Kvenréttindahreyfing var þó 
glað vakandi, a.m.k. hinn róttækari 
hluti. Hugmyndir um kynfrelsi og 
kynfræðslu bárust út hingað á þessu 
skeiði, ýmsum til hrellingar. Ný tíska 
var ekki mikils metin meðal hinna 
íhaldssömu, varalitir og naglalakk 
eitraðar táknmyndir. Íslenskar 
stúlkur áttu að vera rjóðar í vöngum 
og ala heilbrigð börn í ástríku hjóna-
bandi. En svo kom stríðið og landið 
var hernumið.

Bresku hermennirnir urðu flestir 
um 30.000, en 1942-3 leystu um 
50.000 bandarískir dátar þá af. 

Landsmenn voru þá rúmlega 120 
þús., þar af 38.000 í Reykjavík. Strax 
á hernámsdaginn 1940 lýstu lög-
regluyfirvöld yfir „miklum áhyggjum 
vegna nokkurra stúlkna“ (32) sem 
þóttu nærgöngular við hermenn. 
Það var forsmekkur þess sem koma 
skyldi. Stjórnmálamenn, veraldleg 
og andleg yfirvöld, dagblöðin lýstu 
yfir megnri óánægju og fordæmdu 
„sókn kvenna“ í hermenn; Þjóðvilj-
inn ásakaði hins vegar hermennina 
meðan griðasamkomulag Hitlers 
og Stalíns hélt. Fáar konur reifuðu 
málið á opinberum vettvangi. Árin 
1938-46 sat engin kona á þingi. Fram 
komu hugmyndir um að hækka sjálf-
ræðisaldur kvenna upp í 21 ár (47).

Hæstum hæðum náði þessi sefjun 
hjá Jóhönnu Knudsen (1897-1950), 

fyrsta kvenlögregluþjóns landsins, 
ráðin 1942. Hún stóð fyrir rannsókn-
um á siðferði kvenna og átti marga 
aðstoðarmenn. Hún skráði ,upplýs-
ingar‘ um 826 konur frá unglings-
aldri upp í 60-70 ára, margar konur 
rötuðu í bækur Jóhönnu einungis 
vegna þess að þær sáust á gangi 
með hermanni eða fóru á dansleik til 
þeirra. Jóhanna skráði upplýsingar 
um 68 „tortryggileg“ heimili (63); 
hún fór beinlínis hamförum í sókn 
sinni; ekki virðist barnavernd hafa 
verið hátt skrifuð. „Ástandsnefndin“ 
skilaði áliti og fram kom tillaga að 
allar 12-16 ára stúlkur yrðu flutt-
ar úr borginni frá karlmönnum á 
„óstýrilátasta kynþroskaaldri“ (84). 
Mönnum þótti sem íslensk menning 
og þjóðerni væru í bráðri hættu. 

Hér ber að hafa í huga að á þessu 
skeiði átti mannkynbótastefna ítök 
í mörgum sálum, ekki mætti spilla 
„stofninum“ með blóði hermanna 
eða annarra útlendinga; þegar 
Bandaríkjamenn tóku við af Bretum 
var t.d. áskilið að hingað yrðu ekki 
sendir hermenn af afrískum ættum 
(94). Jafnframt skall hernámið á 
þegar stutt var í lýðveldisstofnun og 
þjóðernissótthiti herjaði á marga.

Með bráðabirgðalögunum 1941 
var yfirvöldum heimildað að fylgjast 
með ungmennum til 20 ára aldurs 
og sérstakur ungmennadómstóll 
var stofnaður innan sakadómsins 
í Reykjavík; aldurstakmarkið var 
síðan lækkað í 18 ár. Ungmenna-
eftirlitið sendi 113 mál til dómstóls-
ins sem úrskurðaði í 42 málum (101); 

einungis þrjú þeirra vörðuðu drengi. 
Upptökuheimili fyrir ,stúlkur á 
glapstigum‘ var stofnað á Klepp-
járnsreykjum 1942 og eru lýsingar á 
starfseminni býsna kaldranalegar, 
svo ekki sé nú fastar kveðið að orði; 
heimilið var lagt niður haustið ’43 og 
furðulegt að það hafi verið undan-
skilið við rannsókn á vistheimilum 
ríkisins.

Ranglega er farið með nafn 
 Símonar Jóh. Ágústssonar sem 
hét Jóhannes að millinafni en ekki 
Jóhann. Öll er þessi saga með ólík-
indum og furðu gegnir hvað yfirvöld 
voru ginnkeypt fyrir ofstopanum, í 
raun makalaust hvað ólík hagsmuna-
öfl sungu samstillt í kór. Kynlegt stríð 
er reyfarakennd bók um furðulega 
atburðarás í seinni heimsstyrjöld.

Kynlegt æði
BÆKUR
SÖLVI 
SVEINSSON

Fræðirit
Kynlegt stríð      

Eftir Báru Baldursdóttur.  
Bjartur, 2023. Innb., 207 bls., skrár um 
heimildir og myndir. 

Ljósmynd/National Archives í Maryland (NARA)

Glæsileg Tveir bandarískir liðsforingjar ásamt íslenskum dömum við Hótel 
Borg 1943. Sumum þótti íslensk menning í hættu vegna þessara samskipta. 

 Morgunblaðiið/Arnþór Birkisson

Reyfarakennd „ Kynlegt stríð er reyfarakennd bók um furðulega atburðarás 
í seinni heimsstyrjöld,“ segir í rýni um nýjustu bók Báru Baldursdóttur. 

Sakaður um kynferðisbrot í fimmta sinn
Rapparinn Sean „Diddy“ Combs hefur verið kærður 
fyrir kynferðisbrot af karlkyns upptökustjóranum 
Rodney „Lil Rod“ Jones. Í kærunni segist Jones vera 
þolandi kynferðisofbeldis, hafa mátt þola snertingu 
af kynferðislegum toga meðan hann vann að nýjustu 
plötu Combs. Þá segist hann hafa verið neyddur til að 
stunda kynlíf með einstaklingum sem stunda vændi. 

Í frétt BBC segir að þetta sé í fimmta sinn sem 
Combs er kærður fyrir kynferðisbrot. Lögfræðingur 
Combs segir þessar síðustu ásakanir hreinan upp-
spuna og að hann hafi í höndunum óhrekjandi sann-
anir sem sýni það. Jones mun hafa búið og ferðast með 

Combs frá september 2022 til nóvember 2023. Lögfræðingar Jones halda 
því m.a. fram að honum hafi verið byrlað og hann hafi vaknað nakinn og 
illa áttaður í rúmi með Combs og tveimur vændisstarfsmönnum.  

Sean Combs 

Leikhúsmaðurinn René Pollesch látinn
Þýski rithöfundurinn og leikhús-
maðurinn René Pollesch er látinn, 
aðeins 61 árs gamall. Hann var 
leikhússtjóri Berliner Volksbühne 
og í Der Spiegel var haft eftir 
talsmanni leikhússins að Pollesch 
hefði látist á mánudagsmorgun 
og starfsmenn leikhússins væru 
í áfalli.

Pollesch tók við stjórn leik-
hússins 2021. Hann hafði áður sett 
upp sýningar þar, sem og í ýmsum 
öðrum leikhúsum.

Pollesch fæddist 1962 í Fried-
berg í Hessen. Hann skrifaði yfir 
200 sviðsverk, flest stutt, og fékk 
fjölda verðlauna fyrir störf sín, 
síðast Arthur Schnitzler-verð-
launin í Vín 2019.

Hann sagðist vilja fást við það 
á sviðinu sem hann væri að eiga 
við í hversdagslífinu, væri að lesa 
um og vildi vita. Verk hans voru 

þó ekki þung, frekar ærslafull og 
oft krydduð með þekktum popp- 
og djasslögum. Wolfgang Höbel 
skrifar í Der Spiegel að mörgum 
leikurum hafi þótt það frelsun frá 
reglum og tækni leikhúsheimsins 
að vinna með Pollesch og bætir 
við: „Hann var þýsk poppstjarna.“

 Volksbühne

At  Úr Já ekkert er í lagi eftir Pollesch 
og Hinrichs á sviði Volksbühne.UPPRÁSIN

5. mars 2024

Mukka
Fókus

Mc Myasnoi
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RÚV Stöð 2

Omega

Sjónvarp Símans

Rás 1 92,4 • 93,5

13.00  Fréttir með táknmáls
túlkun

13.25  Heimaleikfimi
13.35  Kastljós
14.00  Á tali hjá Hemma 

Gunn 19921993
15.25  Orðbragð II
15.55  Síðasti séns
16.25  Nördar  ávallt reiðu

búnir
16.55  Manndómsár Mikkos 

 Sjötta þrautin  
klettaklifur

17.25  Landinn
17.55  Tónatal  brot
18.00  KrakkaRÚV
18.01  Lesið í líkamann
18.29  Maturinn minn
18.40  Nei sko!
18.41  Frábær hugmynd!
18.45  Krakkafréttir með 

táknmáls túlkun
18.50  Lag dagsins
19.00  Fréttir
19.25  Íþróttir
19.30  Veður
19.35  Kastljós
20.10  Gettu betur
21.20  Perlur byggingarlistar
21.30  Okkar á milli
22.00  Tíufréttir
22.15  Veður
22.20  Lögregluvaktin
23.05  Dansmeyjar

12.00  Heartland
12.45  Love Island: All Stars
13.45  The Block
14.45  Top Chef
15.35  90210
17.00  Rules of Engagement
17.20  The Millers
17.45  Everybody Hates 

Chris
18.05  The King of Queens
18.25  Love Island: All Stars
19.20  Valur  ÍBV BEINT
21.00  Punktalínan
21.15  Law and Order
22.05  Fatal Attraction
22.55  The Orville
23.40  The Good Wife
00.25  NCIS: Los Angeles
01.10  Venjulegt fólk

08.00  Blessun, bölvun eða 
tilviljun?

08.30  Benny Hinn
09.00  Joni og vinir
09.30  Máttarstundin
10.30  The Way of the Master
11.00  United Reykjavík
12.00  Í ljósinu
13.00  Joyce Meyer
13.30  Tónlist
14.30  Bill Dunn
15.00  Tónlist
15.30  Global Answers
16.00  Blandað efni
16.30  Gegnumbrot
17.30  Tónlist
18.30  Joel Osteen
19.00  Joseph PrinceNew 

Creation Church
19.30  Joyce Meyer
20.00  Blönduð dagskrá
23.00  Let My People Think
00.00  Joyce Meyer

08.00  Sendiráð Íslands
08.20  Shark Tank
09.05  Bold and the Beautiful
09.30  Bump
10.00  Family Law
10.40  Um land allt
11.10  Draumaheimilið
11.40  Hell's Kitchen
12.25  Neighbours
12.45  Lego Masters USA
13.30  Parental Guidance
14.15  Þetta reddast
14.40  Gulli byggir
15.00  GYM
15.25  Britain's Got Talent
16.25  Sendiráð Íslands
16.45  Friends
17.10  Friends
17.30  Bold and the Beautiful
17.55  Neighbours
18.25  Veður
18.30  Fréttir Stöðvar 2
18.50  Sportpakkinn
18.55  Ísland í dag
19.10  Æði
19.30  First Dates
20.20  NCIS
21.05  Shameless
22.00  Shameless
22.50  The Graham Norton 

Show
23.50  S.W.A.T.
00.35  Friends
00.55  Friends
01.20  Brestir

07.00  Fréttir
07.30  Fréttayfirlit
08.00  Morgunfréttir
08.30  Fréttayfirlit
09.00  Fréttir
09.05  Segðu mér
09.45  Morgunleikfimi
10.00  Fréttir
10.03  Veðurfregnir
10.13  Á reki með KK
11.00  Fréttir
11.03  Mannlegi þátturinn
11.57  Dánarfregnir
12.00  Fréttir
12.03  Uppástand
12.10  Síðasta lag fyrir fréttir
12.20  Hádegisfréttir
12.42  Þetta helst
13.00  Samfélagið
14.00  Fréttir

14.03  Á tónsviðinu
15.00  Fréttir
15.03  Sögur af sjó og landi
16.00  Síðdegisfréttir
16.05  Víðsjá
17.00  Fréttir
17.03  Lestin
18.00  Kvöldfréttir
18.10  Spegillinn
18.30  Þjóðsögukistan
18.50  Veðurfregnir
18.53  Dánarfregnir
19.00  Tónlistarkvöld 

Útvarpsins
21.00  Samfélagið
22.00  Fréttir
22.05  Veðurfregnir
22.10  Lestur Passíusálma
22.15  Á reki með KK
23.05  Lestin

mbl.is/dagmal
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Útlendingamál og þá sérstaklega málefni hælisleitenda eru í deiglunni þessa 
dagana. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins og utanríkis
ráðherra, ræðir hvers vegna endurskoðun þeirra getur ekki beðið lengur.

Endurskoðun hælisleitendamála

Byggt á upplýsingum frá Veðurstofu Íslands

Veður víða um heim kl. 18.00 í gær að ísl. tíma °C Veður

Reykjavík -1 skýjað Lúxemborg 7 heiðskírt Algarve 15 heiðskírt
Sauðanesviti -3 léttskýjað Brussel 9 léttskýjað Madríd 13 léttskýjað
Litla-Ávík -2 skýjað Dublin 12 skýjað Barcelona 15 léttskýjað
Egilsstaðir -4 skýjað Glasgow 9 þoka Mallorca 11 léttskýjað
Keflavíkurflugv. 0 alskýjað London 10 rigning Róm 17 skýjað
Nuuk -9 snjókoma París 10 alskýjað Aþena 16 skýjað
Þórshöfn 5 rigning Amsterdam 8 súld Winnipeg -18 léttskýjað
Ósló 3 alskýjað Hamborg 6 alskýjað Montreal 12 alskýjað
Kaupmannahöfn 5 skýjað Berlín 5 heiðskírt New York 11 þoka
Stokkhólmur 2 léttskýjað Vín 10 heiðskírt Chicago -5 léttskýjað
Helsinki 0 skýjað Moskva 1 alskýjað Orlando 24 heiðskírt

Veðrið kl. 12 í dag
Norðaustan 8-13 og dálítil snjókoma suðaustan til, annars hægari breytileg átt og skýjað, 
en þurrt að kalla. Norðlæg átt, 5-13 og dálítil él í dag, en bjart með köflum sunnan- og 
vestanlands. Frost 0 til 8 stig, en talsvert frost inn til landsins í nótt.

Á morgun: Norðan 8-15 m/s, en 
15-20 austan Öræfa síðdegis. Él á 
Norður- og Austurlandi og líkur á 
snjókomu allra syðst, en víða bjart 
annars staðar. Frost 1 til 8 stig, en 
frostlaust syðst. Á laugardag: Norðvestan 8-15 og dálítil él austast framan af degi, en 
mun hægari vindur annars staðar og bjart veður. Áfram kalt í veðri. 

�������29. febrúar Sólarupprás Sólsetur
REYKJAVÍK 8:42 18:40

ÍSAFJÖRÐUR 8:53 18:39

SIGLUFJÖRÐUR 8:36 18:22

DJÚPIVOGUR 8:13 18:08

Ljósvakinn Kolbrún Bergþórsdóttir

Sumt virðist ekki 
geta breyst hjá RÚV. 
Þannig virðist það 
vera órjúfanlegt 
lögmál að langdregnar 
íþróttafréttir skuli 
á hverju kvöldi vera 
sýndar á undan veður-
fréttum. Samt skiptir 
veðurfar mun meira 
máli en úrslit í kapp-
leikjum. Íþróttanörd-
ar virðast hins vegar 
vera svo öflugur þrýstihópur að ekki er talið 
óhætt að styggja þá. Á alla lund er dekrað við 
þennan hóp í fjölmiðlum og allra mest í Ríkis-
sjónvarpinu, sem okkur er stöðugt sagt að sé 
okkar allra.

Þar sem maður vill engan veginn breytast í 
nöldrandi kerlingu leggur maður upp úr því 
að koma sér upp stóískri ró í hvert sinn sem 
íþróttafréttir hefjast. Maður segir við sjálfan 
sig að í stóra samhenginu skipti engu máli þótt 
maður þurfi að bíða eftir veðurfréttum. Maður 
skiptir yfir á Sky eða dundar við einhverja 
smátiltekt og stillir svo aftur á RÚV þegar 
maður hefur reiknað út í huganum að komið 
sé að veðurfréttum. Yfirleitt hefur maður ekki 
reiknað rétt því íþróttafréttir eru enn í gangi og 
þar er einhver íþróttamaður að sprikla meðan 
íþróttafréttamaðurinn kann sér ekki læti fyrir 
hrifningu.

Engin von er til að þetta breytist og ekkert 
annað að gera í vonlausri stöðu en að andvarpa.

Óendanlegt dekur 
við íþróttanörda

 AFP/Paul Ellis

 Íþróttir Fá alltof mikið 
pláss í fjölmiðlum.

6 til 10 Ísland vaknar Þór Bæring, 
Bolli Már og Kristín Sif vakna með 
hlustendum K100 alla virka morgna.
10 til 14 Yngvi Eysteins Skemmti-
leg tónlist og létt spjall yfir daginn 
með Yngva.
14 til 16 Ásgeir Páll Fersk og 
skemmtileg tónlist, létt spjall og 
leikir ásamt því að fara skemmti-
legri leiðina heim með hlustendum 
síðdegis.
16 til 18 Skemmtilegri leiðin heim 
Ásgeir Páll og Regína Ósk eða bara 
Gína og Geiri með hressilegar uppá-
komur, spjall og tónlist.
18 til 22 Heiðar Austmann Betri 
blandan af tónlist öll virk kvöld á 
K100.
7 tiI 18 Fréttir Auðun Georg og 
Valtýr Björn flytja fréttir frá ritstjórn 
Morgunblaðsins og mbl.is á heila 
tímanum alla virka daga.

Kötturinn meira 
virði en kærastinn
Travis Kelce, kærasti Taylor Swift, 
er fjárhagslega vel stæður en það 
er önnur vera í lífi Taylor sem er 
meira virði en hennar heittelskaði. 
Kötturinn Olivia Benson. Taylor tók 
hana að sér árið 2014 og má segja 
að kisan hafi skotist beint upp á 
stjörnuhimininn. Kisan Olivia er 
einn ríkasti köttur veraldar. Í fyrsta 
lagi, hvernig eru auðæfi kattar 
metin? Er hún með bankareikning 
og skilar inn skattskýrslu? Olivia er 
metin á 97 milljónir bandaríkjadala 
en Travis er metinn á 40 milljónir.

Lestu stjörnufréttir Evu Ruzu á 
K100.is.

Skjár 1
 17.00 Ástríkur Gaulverji
19.00  Dagur að kveldi 

kominn
21.00 Flóttinn til Aþenu
23.00 Dauðafljótið

www.iceweargarn.is
@iceweargarn

LÓA
Uppskrift
700kr,-
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MÁLNINGAR-  
DAGAR

JÓHANNA 
MÆLIR MEÐ

-25%

GJØCO 
MÁLNING  
OG LÖKK

Akrýl-innimálning sem hægt er að setja á veggi 
sem og loft. Hún er Svansvottuð, lyktarlítil og fljót að 
þorna. Alle Rom er þvottheldin og blettavarin sem 
gerir það að verkum að auðvelt er að þrífa þrátt fyrir 
að um matta málningu sé að ræða. Hún er með 5% 
gljástig.

GJOCO ALLE ROM

Svansvot tu
ð m

álning

2,7l.

Vn
r. 

8
07

38
12

7

8.395
6.296
NÚNA -25%

2,7l.

Vn
r. 

8
0

60
27

27

Gjoco Interior 10 er akrýl-innimálning ætluð 
á veggi. Hún hefur góða þekju og er slitsterk. 
Málningin er svansvottuð og lyktarlítil. Hún 
er með 10% gljástig sem er hefðbundinn 
glans á veggjum innandyra. Fáanleg í mörg 
hundruðum lita í 0.68L, 2.7L og 9L einingum.

GJOCO SILKEMATT ROM

6.595
4.946
NÚNA -25%

Svansvot tu
ð m

álning

Vn
r. 

8
30

0
44

10

9l.

Svartur málningarbakki og tvær 
23cm rúllur í einu setti.

MÁLNINGARBAKKI 

1.995

SOFT OLIVE

Djúpur og umvefjandi 
grænn litur sem bregst 
ríkulega við birtu.  Dökkur 
litur sem er tilvalinn í 
svefnherbergið eða í 
sjónvarpsherbergið en 
einnig þar sem mikillar 
birtu nýtur við. Róandi 
litur sem tengir mann við 
náttúruna.

Jóhanna 
-Litaráðgjafi í BYKO



Í lausasölu 919 kr.
Áskrift 9.965 kr. Helgaráskrift 6.248 kr.
PDF á mbl.is 8.705 kr. iPad-áskrift 8.705 kr.

Sími 569 1100
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MENNING

Félag íslenskra bókaútgefenda (Fíbút) opnar árlegan 
bókamarkað sinn á Laugardalsvelli í dag kl. 10. Mark-
aðurinn er að vanda haldinn í stúkubyggingunni við 
fótboltavöllinn. Bókamarkaðurinn á sér áratuga sögu, en 
hann var fyrst haldinn í Listamannaskálanum við Aust-
urvöll árið 1952. Á síðasta ári seldust 97.827 bæk-
ur á markaðinum á Laugardalsvelli 
og tæplega 15.000 bækur til 
viðbótar á markaðinum sem 
haldinn var á  Akureyri síðast 
liðið haust. Að þessu sinni 
eru um 6.400 titlar á 
skrá og skiptast þeir 
nokkuð jafn á milli 
ólíkra bókaflokka, 
en um mikið úrval nýlegra og 
eldri bóka af öllu tagi er að 
ræða. Bókamarkaðurinn 
stendur til sunnudagsins 17. 
mars og er opinn alla daga 
milli klukkan 10 og 21.

Bókamarkaðurinn árviss menn-
ingarviðburður bókaunnenda

ÍÞRÓTTIR

Þrátt fyrir sigurinn gegn Serbíu í fyrradag er Ásgerður 
Stefanía Baldursdóttir ekki ánægð með frammistöðu 
kvennalandsliðsins í fótbolta í umspilsleikjunum 
tveimur. „Mér fannst við taka tvö skref til baka í þess-
um leikjum. Þær voru arfaslakar í Serbíu og lélegar í 
fyrri hálfleik í gær,“ segir Ásgerður. » 62

Sigur en samt tvö skref til baka

Reykjavík · Akureyri · Ísafjörður

*Gildir af öllum vörum nema Skovby og sérpöntunum. 

Afsláttur jafngildir 19,35% afslætti. Gildir ekki sem 

viðbótarafsláttur af áður niðursettum verðum. Að 

sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. 

Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

tax
free
af öllum 
vörum*

lýkur á mánudag

Reykjavík · Akureyri · Ísafjörður

„Þetta er einstakt. Ég þekki enga 
aðra sem eiga afmæli á þessum 
degi,“ segir Stefán Bjarnason, sem 
fagnar fertugsafmæli sínu í dag. 
Stefán er einn þeirra Íslendinga sem 

eiga afmæli á 
hlaupársdegin-
um og dagurinn í 
dag er því aðeins 
10. afmælis-
dagurinn hans. 
Samkvæmt 
upplýsingum frá 
þjóðskrá eru þar 
313 einstaklingar 
skráðir sem eiga 

afmæli 29. febrúar. Þar af eru 244 
íslenskir ríkisborgarar.

„Ég þekki nú ekkert annað,“ 
segir Stefán þegar hann er beðinn 
að lýsa þessu hlutskipti en bætir 
því aðspurður við að ekki hafi stór 
vandamál skapast í kringum veislu-
höld þegar hann var yngri; veislan 
hafi einfaldlega verið haldin helgina 
fyrir eða eftir mánaðamótin.

Konan líka fertug í ár
Í dag fagna 14 manns tvítugs-

afmæli sínu, 14 verða 40 ára, 14 
verða 60 ára og þrír verða 80 ára. 
Rætur hlaupársdagsins er hægt 
að rekja til ársins 46. f. Kr. en þá 
var komið á endurbættu tímatali 
í Rómaveldi. Hlaupár eru alltaf 
þegar fjórir ganga upp í ártalinu, að 
undanskildum aldamótaárum þegar 
talan 4 gengur ekki upp í fjölda alda.

Stefán kveðst hafa haft af því 
spurnir að eiginkonan ætli að koma 
honum á óvart á afmælisdaginn. 
„Ég er nú voða lítið fyrir eitthvert 
húllum hæ og hef ekkert verið að 
skipuleggja neinar stórveislur. Það 
verður þó kannski eitthvað í ár. 
 Konan mín verður líka fertug og 
kannski við höldum eitthvað sam-
eiginlega í sumar. Þá verður veðrið 
orðið betra, febrúar getur verið 
svolítið þungur og er ekki allra.“

Stefán er lærður lögfræðingur 
og starfar hjá fasteignaþjónustu 
Landspítalans. „Það er mjög fjöl-

breytt starf,“ segir hann. Kona hans 
heitir Jóhanna Klara Stefánsdóttir 
og starfar hjá Samtökum iðnaðar-
ins. Þau eiga þrjú börn; Stefán Kára, 
Bjarna Benedikt og Kristínu Emblu, 
og eru búsett í Laugardalnum. 
Stefán er fullur tilhlökkunar fyrir 

afmælinu, enda ekki á hverjum degi 
sem tíu ára afmæli er fagnað. „Ég og 
sonur minn vorum jafnaldrar þegar 
ég var níu ára. Það var gaman að því 
að hafa tvo níu ára hérna á heimil-
inu. En svo er hann kominn fram úr 
mér,“ segir hann og hlær við. » 60

l  Stefán Bjarnason fertugur í dag l  Veisluhöld í sumar

244 Íslendingar eiga
afmæli á hlaupársdag
 Höskuldur Daði Magnússon

hdm@mbl.is

 Morgunblaðið/Eggert

 Hátíð Alls fagna 244 Íslendingar afmæli sínu í dag, á hlaupársdag. 

LANGLÍF HLAUPÁRSBÖRN Í GEGNUM TÍÐINA

Elsta hlaupársbarnið 96 ára
Hafa einhverjir Íslendingar sem fæddust 29. febrúar náð 100 ára aldri? 
Það er álitamál samkvæmt upplýsingum frá Jónasi Ragnarssyni, sem er 
með vefinn Langlífi á Facebook. „Árni Guðmundsson í Dýrafirði sagðist 
hafa fæðst þann dag árið 1876, en hann varð 102 ára. Í prestsþjónustu-
bókinni stendur þó að Árni hafi fæðst 28. febrúar og verið skírður þann 
29. Einar B. Pálsson verkfræðingur í Reykjavík fæddist 29. febrúar 1912 
og varð 99 ára. Ingvar Loftsson skipstjóri í Reykjavík var fæddur 29. febr-
úar 1892 og varð 96 ára. Ragnheiður Hannesdóttir í Reykjavík, ættuð úr 
Dalasýslu, var fædd 29. febrúar 1924 og varð 95 ára. Hulda Arnórsdóttir í 
Reykjavík er elsta núlifandi hlaupársbarnið, 96 ára í dag. Tveir eru 88 ára, 
fjórir eru 84 ára, og þrír eru 80 ára,“ segir í umfjöllun Jónasar.

 Stefán Bjarnason



Umsóknarfrestur er til og með 18.mars 2024. 

Nánari upplýsingar veitir Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.

Matvælastofnun er nútímaleg og 

framsækin þjónustustofnun sem gætir 

hagsmuna neytenda, dýra og plantna.

Megináhersla er lögð á starfsánægju 

og samskipti ásamt því að vera öflugt 

og lifandi þekkingarsamfélag. 

Við stöndum vörð um heilsu manna, 

dýra og plantna og aukum þannig 

velferð og verðmætasköpun í þágu 

þjóðarinnar. 

Til að rækta það er áhersla lögð á að búa 

yfir bestu þekkingu á matvælaöryggi, 

heilbrigði og velferð dýra ásamt því að 

ástunda traust, vandað og áhættumiðað 

eftirlit. Starfsfólk Matvælastofnunar 

vinnur í anda gilda stofnunarinnar um 

fagmennsku, gagnsæi og traust.

Sviðsstjóri samhæfingar

• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri og mannauðsmálum 

sviðsins

• Stuðlar að samræmingu og samvinnu milli málaflokka og við 

vettvangseftirlit

• Stuðlar að samvinnu við önnur svið um eftirlitsniðurstöður og 

samræmingu

• Ábyrgð á gæðamálum sviðsins og seta í gæðaráði 

stofnunarinnar

• Þátttaka í stefnumótun stofnunarinnar ásamt innleiðingu

• Samskipti við stofnanir, hagsmunaaðila og ráðuneyti

• Þátttaka í yfirstjórn stofnunarinnar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Farsæl stjórnunarreynsla og yfirgripsmikil reynsla 

sem nýtist í starfi

• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni

• Leiðtogahæfni og geta til að skapa góða liðsheild

• Framsýni, metnaður og drifkraftur

• Jákvætt og lausnamiðað hugarfar

• Þekking á málaflokkum stofnunarinnar er kostur

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni til að tjá 

sig skipulega bæði í ræðu og riti

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Matvælastofnun óskar eftir að ráða framsækinn og reyndan stjórnanda til að stýra sviði samhæfingar sem staðsett er 

á Selfossi. Leitað er að einstaklingi sem hefur leiðtogahæfileika og áhuga á þróun, samvinnu og samskiptum við ólíka 

einstaklinga. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. september 2024.

Samhæfingarsvið ber ábyrgð á málefnum sem snúa að heilbrigði og velferð dýra sem og matvælaöryggis og 

plöntuheilbrigðis og stýrir sviðsstjóri sérfræðingum stofnunarinnar í þessum málaflokkum.

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni 

umsækjanda sem nýtist í starfi. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
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RANNSÓKNIR

atvinna@mbl.is • Sölufulltrúi • Berglind Guðrún Bergmann, berglindb@mbl.is, 569 1246

Atvinnublaðið



Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins (AHS) leitar að framsýnum 
einstakling sem hefur áhuga og metnað til að vinna að almannavörnum fyrir 
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. 

Slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins er framkvæmdastjóri almannavarnanefndar 
og eru starfsmenn almannavarnanefndar hluti af starfsliði Slökkviliðs 
höfuðborgarsvæðisins.  

Starfið felur m.a. í sér að tryggja sem best velferð íbúa aðildarsveitarfélaganna 
með forvörnum, leiðsögn og viðbrögðum við almannavarnaástandi í samstarfi við 
sveitarfélögin og neyðarstjórnir þeirra.   

Helstu verkefni:

» Koma að og eftir atvikum leiða og/eða samræma ýmsa 

þætti sem snerta almannavarnir, s.s. fyrir neyðarstjórnir 

sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og aðra sem koma 

að samfélagslega mikilvægri þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. 

» Taka þátt í gerð hættumats sveitarfélaganna og kanna 

áfallaþol þeirra.

» Undirbúa viðbrögð við atburðum, s.s. með viðbragðs-

áætlunum, leiðbeiningum og kennsluefni, ásamt æfingum. 

» Vinna að verkefnum í starfsáætlun AHS.

» Starfa með neyðarstjórnum sveitarfélaganna á 

höfuðborgarsvæðinu. 

» Taka þátt í aðgerðum og tilfallandi verkefnum  þegar lýst hefur 

verið yfir almannavarnastigi eða í annars konar viðbragði utan 

almannavarnaástands. 

Hæfniskröfur:

» Háskólamenntun sem nýtist í starfi.  

» Meistaranám kostur.  

» Haldbær reynsla eða þekking af almannakerfinu kostur. 

» Haldbær reynsla af opinberri stjórnsýslu og /eða 

verkefnastjórnun kostur.

» Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi. 

» Góð samskiptafærni.

» Jákvætt og lausnamiðað hugarfar.

» Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg, 

sem og kunnátta í ensku. 

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 

umsóknar og færni til að gegna starfinu. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra 

sveitarfélaga. Við hvetjum öll óháð kyni og uppruna að sækja um. Um er að ræða 

100% starf í dagvinnu sem heyrir undir framkvæmdastjóra almannavarnanefndar.

Umsóknarfrestur er til og með 14. mars. Sótt er um starfið á alfred.is.

Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir mannauðsstjóri Slökkviliðs 

höfuðborgarsvæðisins í síma 528 3000 eða á gudnye@shs.is.  

Viltu vinna að almannavörnum fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu? 

ALMANNAVARNIR

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins  |  www.shs.is

hagvangur.is
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Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Umsóknir:

Upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Valdimarsdóttir mannauðsstjóri (ragnheidur.valdimarsdottir@fjr.is).

Áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um.

Umsókn skal vera skrifleg og henni skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi
til að gegna embættinu. Umsókn skal skila rafrænt á netfangið fjr@fjr.is eða til fjármála- og efnahagsráðuneytisins, Arnarhvoli v/Lindargötu, 
101 Reykjavik, eigi síðar en 7. mars 2024.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Auglýst er laust til umsóknar embætti
ráðuneytisstjóra fjármála- og efnahagsráðuneytisins

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að framsýnum
og öflugum stjórnanda í embætti ráðuneytisstjóra. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið fæst við fjölbreytileg viðfangsefni
sem hafa snertingu við flest svið samfélagsins, í umhverfi sem er 
lifandi og krefjandi. Meginhlutverk ráðuneytisins felst í yfirstjórn 
opinberra fjármála og efnahagsmála. Ráðuneytið fer með málefni
fjármálamarkaðarins, ber ábyrgð á bættum stjórnunarháttum og 
áætlanagerð, hefur með höndum virka stjórn mannauðsmála ríkisins 
og er leiðandi í umbótum og nýsköpun í rekstri ríkisins. Í ráðuneytinu 
eru sjö skrifstofur auk þess sem kjara- og mannauðssýsla ríkisins og 
Stafrænt Ísland eru hluti af ráðuneytinu. Átta stofnanir heyra undir 
ráðuneytið.

Starfssvið ráðuneytisstjóra:

Starfsskyldur ráðuneytisstjóra eru víðtækar og ber viðkomandi 
m.a. fjárhagslega og faglega ábyrgð gagnvart ráðherra á starfsemi 
ráðuneytisins. Þá ber ráðuneytisstjóra að veita ráðherra upplýsingar 
og ráðgjöf þannig að ráðherra geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu og 
stefnumótun og sé vel upplýstur varðandi þau mál sem unnið er að.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Ráðuneytisstjóri þarf að vera framsýnn og skapandi í hugsun auk þess 
að hafa þekkingu og skilning á þeim þáttum sem áhrif hafa á starfsemi 
ríkisins. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir ríkri hæfni í samskiptum
og samvinnu og hefur metnað til að taka þátt í að leiða Ísland til
aukinnar hagsældar. Ráðuneytisstjóri þarf að vinna af heilindum
að innleiðingu stefnu stjórnvalda hverju sinni, með hag samfélagsins 
að leiðarljósi. 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, embættis- eða meistarapróf 
er skilyrði.

• Leiðtogahæfileikar, framsýni og árangursrík stjórnunarreynsla.

• Mjög góð þekking og reynsla á sviði reksturs, fjármála
og mannauðsmála.

• Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð

• Haldgóð þekking á málefnasviðum ráðuneytisins 

• Mjög góð samskiptahæfni ásamt hæfni til að miðla
upplýsingum og tjá sig í ræðu og riti.

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.

Fjármála- og efnahagsráðherra, fer með yfirstjórn ráðuneytisins og ber ábyrgð á öllum stjórnarframkvæmdum þess. 
Ráðuneytisstjóri stýrir ráðuneytinu undir yfirstjórn ráðherra.

Nánari upplýsingar má finna á QR-kóðanum hér til hliðar.
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Við leitum að jákvæðum og þjónustu-
liprum einstaklingi í fullt starf í þjónustu-
ver Árvakurs í sumar. Um er að ræða 
fjölbreytt og lifandi starf.

Helstu verkefni:
- Símsvörun
- Þjónusta og úrlausn erinda áskrifenda
- Móttaka auglýsinga
- Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
- Reynsla af sambærulegu starfi er kostur
- Almenn tölvukunnátta
- Jákvæðni, samskiptalipurð og góð þjónustulund
- Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði 

í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur 15.03.2024

Nánari upplýsingar veitir 
María Lilja Moritz Viðarsdóttir, 
þjónustustjóri, í síma 569 1306 
eða í tölvupósti á marialilja@mbl.is

Þjónustufulltrúi 
- Sumarstarf

https://

jobs.50skills.com/

arvakur/is/26546

Forstöðumaður Fjármála og greiningar

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stjórnun og samræming á verkefnum Fjármála og 

greininga.

• Starfsmannamál Fjármála og greininga.

• Ber ábyrgð á gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana 

fyrir háskólann í heild.

• Ber ábyrgð á heildarbókhaldsvinnu og innheimtu.

• Ber ábyrgð á úrvinnslu launa starfsmanna.

• Kostnaðareftirlit, innheimta og fjárreiðustýring.

• Umsjón með gerð ársreikninga.

• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur varðandi 

fjármál og áætlanagerð.

• Þróun og innleiðing nýjunga á sviði fjármála og 

greininga.

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns Fjármála og greiningar við Háskólann á Akureyri. 
Um er að ræða fullt starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf þann 1. júní 2024.

Forstöðumaður Fjármála og greiningar er lausnamiðaður einstaklingur sem þrífst vel í síbreytilegu umhverfi með 

margbreytilegar áskoranir. Starfið gerir kröfu um mikla aðlögunarhæfni, leikni til að sameina sjónarmið ólíkra hópa sem og 

að vinna með og hlúa að eigin teymi.

Forstöðumaður ber ábyrgð á starfsemi Fjármála og greiningar, þjónustu þess og samstarfi við aðila innan og utan 

háskólans. Forstöðumaður hefur umsjón með áætlanagerð fyrir háskólann í heild sinni, stofnanir sem honum tilheyra og 

ber fjárhagslega ábyrgð á sínu sviði. Hann samræmir og hefur með höndum yfirumsjón og ábyrgð á heildarbókhaldsvinnu 

og ber ábyrgð á innheimtumálum. Fjármál og greining veitir stjórnendum og starfsfólki háskólans ráðgjöf í tengslum við 

áætlanagerð, fjármál og kjaramál og heldur utan um kjara- og stofnanasamninga. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri 

Háskólaskrifstofu og er forstöðumaður staðgengill hans. Starfsstöðin er á háskólasvæðinu á Akureyri.

Nánari upplýsingar veitir Hólmar Erlu Svansson, holmar@unak.is, sími 773 8584.Umsóknarfrestur er til og með 11.03.2024

Hæfniskröfur
• Háskólapróf á meistarastigi, með áherslu á stjórnun og 

fjármál, eða samsvarandi sem nýtist í starfi er skilyrði.

• Farsæl reynsla af stjórnun.

• Þekking og reynsla af áætlanagerð og kostnaðargreiningu.

• Þekking á starfsemi háskóla er æskileg.

• Þekking á íslensku stjórnkerfi og opinberri stjórnsýslu er 

æskileg.

• Góð færni í íslensku og ensku er nauðsynleg.

• Góð tölvu- og tækniþekking. Þekking á bókhaldskerfi ríkisins 

er kostur.

• Frumkvæði og forystuhæfni.

• Skipulögð og vönduð vinnubrögð, reglufylgni og áreiðanleiki.

• Frjó hugsun, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

• Jákvætt og áhrifaríkt viðmót.

Komdu austur
í sveitasæluna!
Það er kannski ekki enn á allra vitorði en í Fljótsdal á 
Austurlandi er best að vera. Það er að segja ef þú 
kannt að meta veðursæld, náttúrufegurð, kyrrð og 
samfélag sem tekur öllu fólki opnum örmum.

Fljótsdalshreppur leitar að metnaðarfullum 
verkefnastjóra sem getur hjálpað okkur að taka á 
móti ferðamönnum við náttúruperluna Hengifoss, 
einn vinsælasta áfangastað Austurlands.

Vinnuaðstaða verkefnastjóra verður í glænýju 
þjónustuhúsi við Hengifoss sem opnar í vor.

Hæfniskröfur

•  Ferðamálanám á háskólastigi 
er æskilegt og/eða önnur 
háskóla-eða verkmenntun 
sem nýst gæti í starfi

•  Mikið frumkvæði og gott vald 
á verkefnastjórnun

•  Góð samskiptahæfni
•  Framúrskarandi þjónustulund
•  Jákvæður og drífandi 

persónuleiki
•  Mjög góð íslensku- og 

enskukunnátta
•  Landvarðaréttindi og reynsla 

af landvörslu er kostur

Starfið

•  Halda utan um og þróa 
rekstur þjónustuhúss, 
bílastæða og 
útivistarsvæðis

•  Verkstjórn og þróun á 
þjónustu við ferðamenn

•  Viðhald á göngustígum 
og öðrum innviðum

•  Halda svæði hreinu og 
snyrtilegu

•  Leiðsögn um svæðið
•  Önnur verkefni sem 

sveitarfélagið kann að 
fela verkefnastjóra

Umsóknir sendar fyrir 20. mars á skrifstofu Fljótsdalshrepps, Végarði, 701 Egilsstaðir.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélaga.
Upplýsingar veitir Helgi Gíslason sveitarstjóri í síma 8644228 
og fljotsdalshreppur@fljotsdalur.is  |  www.fljotsdalur.is

Vantar þig 
fagmann?
FINNA.is
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Leitum að leiðtoga 
bókhaldsteymis
Eignaumsjón leitar að áhugasömum og lausnamiðuðum 
aðalbókara til starfa í lifandi og skemmtilegu starfsumhverfi. 
Aðalbókari ber ábyrgð á bókhaldi og reikningshaldi viðskiptavina 
félagsins og er leiðtogi bókhaldsteymis. 

Eignaumsjón vinnur að þróun á nýju bókhalds- og uppgjörskerfi 
og verður aðalbókari í mikilvægu hlutverki við þróun þess og 
innleiðingu.

Helstu viðfangsefni

• Ábyrgð á gæðum bókhalds og uppgjöra viðskiptavina
• Skipulagning og tímaáætlanir teyma
• Framkvæmd rekstraruppgjöra viðskiptavina
• Gerð og yfirferð ársreikninga viðskiptavina
• Markmiðasetning teyma og eftirfylgni með árangri
• Útgáfa reikninga fyrir Eignaumsjón
• Þátttaka í þróun upplýsingakerfis og verkferla

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun á sviði fjármála- eða viðskiptafræði
• Haldbær reynsla sem nýtist í starfi
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Fagmennska, sjálfstæð vinnubrögð og nákvæm vinnubrögð
• Góð samskiptafærni, lipurð og jákvætt viðmót
• Góð þekking á Excel
• Þekking á DK bókhaldskerfi er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta

Eignaumsjón hf. er umsvifamesta fyrirtæki landsins í þjónustu við hús- og 

rekstrarfélög. Það er brautryðjandi í þessari þjónustu hér á landi og hefur 

umsjón með daglegum rekstri 900 félaga með um 20.000 eignarhlutum.

Fjármálasvið er eitt af meginsviðum fyrirtækisins og annast 

fjármálaþjónustu til viðskiptavina.

Undir fjármálasvið fellur bókhald, gjaldkerar, innheimta og annar stuðningur 

og er starfsfólk sviðsins 16 talsins, þar af sex í bókhaldi auk aðalbókara.

Eignaumsjón hlaut viðurkenningu VR sem fyrirmyndarfyrirtæki ársins 2023 

og 2022, er á lista Viðskiptablaðsins og Keldunnar yfir fyrirmyndarfyrirtæki 

í rekstri árið 2022 og 2023 og hlaut viðurkenningu HR Monitor sem 

mannauðshugsandi fyrirtæki 2022 og 2023.

Nánari upplýsingar um Eignaumsjón má finna á eignaumsjon.is.

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórdís Sif Arnarsdóttir, 

thordis@hagvangur.is, og Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is.

Sótt er um starfið 
á hagvangur.is

Þórkatla ehf. er eignaumsýslufélag í eigu ríkisins 

sem hefur það hlutverk að annast kaup, umsýslu 

og ráðstöfun íbúðarhúsnæðis í Grindavíkurbæ.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt 
kynningarbréf á íslensku þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
um hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
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������������������� �������� leitar að framsýnum og reyndum stjórnanda til að leiða 
starfsemi félagsins sem hefur það hlutverk að kaupa íbúðarhúsnæði í Grindavík og bera 
ábyrgð á rekstri þess fyrir hönd ríkissjóðs.

Framkvæmdastjóri skal hafa skýra sýn á undirbúning og framkvæmd verkefna félagsins, 
frumkvæði og metnað til að sýna árangur og kraft til að hrinda verkefnum í framkvæmd. 
Viðkomandi þarf að hafa hæfni í samskiptum og samvinnu, breiða þekkingu og reynslu til 
að ná árangri í þágu samfélagsins.

 ������	��

• Ábyrgð á uppbyggingu félagsins, daglegum rekstri og stjórnun.
• Talsmaður eignaumsýslufélagsins Þórkötlu.
• Yfirumsjón með samræmingu verkefna og mat á forgangsröðun.
• Yfirumsjón með samningagerð við hagaðila.
• Samskipti við hagaðila.

���������� �� ������������

• Háskólapróf skilyrði, meistarapróf er kostur eða sambærileg reynsla sem nýtist í starfi.
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni.
• Árangursrík reynsla af stjórnun, rekstri og áætlanagerð.
• Reynsla af fasteignaumsýslu og/eða rekstri umfangsmikilla verkefna.
• Reynsla af samningagerð.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
• Mjög góð færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku er nauðsynleg.

Við hvetjum öll áhugasöm, óháð kyni og uppruna, til að sækja um.

��������������� �� ��� �� ��� �� ���� ���

Sótt er um starfið á ����	���	������.

Þórkatla
eignaumsýslufélag
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Sótt er um á ráðningarvef 
Húsasmiðjunnar

www.husa.is/laus-storf.
Umsóknarfrestur til 24. mars 2024

Við hvetjum öll áhugasöm 
til þess að sækja um, óháð kyni. 

Gildin okkar
Áreiðanleiki

Þjónustulund
Þekking

Rekstrarstjóri 
í Hafnarfirði

Við leggjum ríka áherslu á liðsheild og góð samskipti og í Húsasmiðjunni ríkir skemmtilegur og líflegur 

starfsandi. Starfsmannafélag Húsasmiðjunnar er mjög öflugt og stendur fyrir fjölbreyttum og 

skemmtilegum uppákomum yfir árið. 

Húsasmiðjan leitar að metnaðarfullum 

leiðtoga til þess að reka verslun okkar í 

Hafnarfirði. Við leitum að einstaklingi sem 

brennur fyrir þjónustu og fólki, er söludrifinn 

og hefur jákvætt hugarfar. Megin ábyrgð 

rekstrarstjóra er rekstur verslunar, skipulag og 

stýring á daglegri starfsemi ásamt því að skapa 

og viðhalda viðskiptatengslum. 

Húsasmiðjan er leiðandi á bygginga-

vörumarkaði og er með sterk og vönduð 

vörumerki. Um er að ræða spennandi tækifæri 

fyrir réttan aðila til að vera þátttakandi í frekari 

uppbyggingu á örum og spennandi markaði.

Nánari upplýsingar um starfið gefur 

Guðrún Tinna framkvæmdastjóri 

verslanasviðs á tinna@husa.is

Helstu verkefni:
• Skipulagning og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri 

• Bein söluráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini    
ásamt tilboðsgerð

• Sköpun og eftirfylgni viðskiptasambanda

• Umsjón með innkaupum og birgðahaldi

• Umsjón með starfsmannamálum 

• Stuðla að jákvæðum starfsanda og starfsumhverfi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stjórnunarreynsla og hæfni til að leiða fólk til árangurs 

• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund

• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni

• Góð þekking á verslunarrekstri og/eða á byggingavörumarkaði

• Reynsla af sölustörfum, sölustjórnun og 
viðskiptatengslum er kostur

• Góð tölvukunnátta

• Góð íslensku- og enskukunnátta

Skannaðu kóðann 
og skoðaðu starfið

Vilt þú vera með okkur í liði?

Framúrskarandi
fyrirtæki 2017-2023

BIFVÉLAVIRKI
Bifreiðavekstæðið Betri bílar leita eftir fjölhæfum 
og góðum bifvélavirkja sem getur hafið störf í vor 
eða í síðasta lagi í ágúst 2024.

Starfslýsing:
• Vinna við allar almennar bílaviðgerðir.
• Leysa af í verkstæðismóttöku og verkstjórn.

Hæfniskröfur:
• Getur unnið sjálfstætt.
• Góður í mannlegum samskiptum.
• Hefur góða almenna þekkingu á bílaviðgerðum.
• Hefur góða þekkingu á rafkerfi bifreiða.
• Reglusamur.
• Góð enskukunnátta.
• Þarf að tala og skrifa mjög góða íslensku.

Óskum einnig eftir  

nema í bifvélavirkjun,  
með einhverja reynslu, til sumarafleysingar

Betri bílar hafa starfað síðan 1991, er með fjóra 

starfsmenn á gólfi og sérhæfir sig í bílamerkjum frá 

Heklu. 

Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast hafið sam-
band við Atla hjá Betri bílum, sími 568 1411 eða 
sendið póst á betribilar@simnet.is.

- Færir þér fréttirnarmbl.is

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Staða skólastjóra við Þingeyjarskóla er laus til 
umsóknar. Um er að ræða afleysingarstöðu til eins 
árs, vegna námsleyfis skólastjóra, frá og með 1. 
ágúst 2024 til 31. júlí 2025. Leitað er að öflugum og 
framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn til að leiða þrótt-
mikið skólastarf og taka þátt í öflugu skólasamfélagi.

Þingeyjarskóli er í Aðaldal í Þingeyjarsveit. Skólinn 
er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli með rúm-
lega 100 nemendur, þar af um 30 nemendum í 
tveimur leikskóladeildum. Áhersla er lögð á teymis-
vinnu og fjölbreytta kennsluhætti innan skólans sem 
og að skapa leik- og námsumhverfi sem auðgar 
bernsku barna og örvar þroska þeirra. Rík tónlistar-
hefð er við skólann og öflug stoðþjónusta.

Starfssvið skólastjóra:
• Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í 

skólastarfi
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Umsækjandi skal hafa leyfi til að nota starfsheitið 

kennari og reynslu af kennslu á grunnskólastigi.

• Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar er æskileg.
• Reynsla af rekstri, stjórnun og þróunarstarfi 

er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar.

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skóla-
málum, er metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur 
um nærsamfélagið. Skólastjóri skal vera reiðubúinn 
til að leita nýrra leiða í skólastarfi. Hann starfar í nánu 
samstarfi við sviðsstjóra og aðra stjórnendur sem 
heyra undir fjölskyldusvið og tekur þátt í verkefnum 
sem snúa að þróun í skólamálum í Þingeyjarsveit. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars nk.

Nánari upplýsingar veitir Ásta F. Flosadóttir, sviðs-
stjóri fjölskyldusviðs í síma 512 1803 og á netfangið 
asta.flosadottir@thingeyjarsveit.is.

Umsóknum sem greina frá menntun og fyrri störfum 
ásamt kynningarbréfi og afriti af leyfisbréfi skal 
skila í tölvupósti á netfangið 
asta.flosadottir@thingeyjarsveit.is.

Skólastjóri Þingeyjarskóla

FORFALLA

KENNARI

Nánari upplýsingar 
Katrín Gunnarsdóttir, skólastjóri

Sími: 487 4633 og hjá skolastjori@klaustur.is

Umsóknarfrestur er til 1. mars nk.

Vantar forfallakennara í 
Kirkjubæjarskóla á Síðu 
Vegna veikinda vantar forfallakennara í allar greinar, 

út mars eða lengur eftir samkomulagi. Þarf að geta hafið 

störf sem allra fyrst.

• Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf fylgi umsókn)

• Sérhæfing á grunnskólastigi 

• Lágmark 90 námseiningar á einu sviði aðalnámskrár 

og menntunarfræði grunnskóla

• Góð íslenskukunnátta

• Góð tölvukunnátta og þekking á Infomentor

• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum ásamt 

metnaði í starfi og sjálfstæðum vinnubrögðum

• Reynsla af starfi í grunnskóla og/eða starfi með 

börnum/ungmennum er æskileg

Menntunar og hæfinskröfur

Kirkjubæjarklaustur er í Skaftárhreppi 

um 250 km austur af Reykjavík. 

Í sveitarfélaginu búa um 700 íbúar. 

Á Klaustri eru leikskóli, grunnskóli og 

tónlistarskóli. Fjölbreytt íþróttaiðkun 

fyrir börn er í boði. Á staðnum er 

íþróttahús og góð sundlaug. 

Náttúrufegurð er einstök og afar góð 

aðstaða til útivistar og er veðursæld 

mikil.

Húsnæði á hagstæðum kjörum. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasambands Íslands.

Kirkjubæjarskóli er grunnskóli í Skaftárhreppi fyrir nemendur í 1.-10. bekk. Í skólanum er lögð áhersla á lykilatriði aðalnámskrár, 

jákvæð samskipti og vináttu allra í skólanum. Sérstök áhersla er lögð á að nemendur nýti hæfileika sína og getu til náms eins 

og frekast er unnt. Kirkjubæjarskóli er heilsueflandi grunnskóli og í haust hófst vinna við innleiðingu jákvæðs aga í skólastarfi.

klaustur.is

Aflagrandi 40 Vinnustofa og hreyfisalur lokaður vegna 
framkvæmda – Morgunspjall, heitt á könnunni kl. 9-11 – Ukulele, 
ókeypis kennsla og hljóðfæri á staðnum kl. 10– Hádegisverður kl. 
11:30 – 12:30 – Virkninámskeið kl. 13-15 – Söngfuglarnir, laus pláss í 
allar raddir kl. 13: Bókaklúbbur kl. 13:15 - Síðdegiskaffi kl. 14:30-15:20 
- Húsið lokar kl. 15:45 – Nánari upplýsingar í síma 411 2701 - Verið öll 
velk 
Árskógar 4 Smíðastofa með leiðbeinanda kl. 9-16. Gönguhópur kl. 
10. Samvera með presti kl. 10:30. Handavinna kl. 12:30-16. Myndlist 
með Elsu kl. 13. Bónusbíllinn, fer frá Árskógum 6-8 kl. 12:45. 
Líkamsræktarhornið opið. Hádegismatur kl. 11:30-12:30. Spurninga-
keppni kl. 14. Kaffisala kl. 14:45-15:30. Allir velkomnir óháð búsetu og 
aldri. Sími: 411-2600. 
Boðinn Fimmtudagur 29. febrúar: Bridge og Kanasta kl. 13. 
Sundlaugin opin frá kl. 13:30-16. 
Dalbraut 18-20 Handavinnusamvera kl.10. 
Félagsmiðstöðin Hæðargarði 31 Kaffisopi og spjall kl. 8:30-11:00. 
Gæðastund með hannyrðir kl. 9-12. Hádegismatur 11:30-12:30. Mynd-
listarhópur Selmu kl. 13-15:45. Dönsum með göngugrindurnar og 
Matthildi kl. 13:30-14:30. Síðdegiskaffi kl. 14:30-15:30. 
Garðabær 8.30 Pool-hópur í Jónshúsi 9. Listmálun í Smiðju 10. 
Ganga frá Jónshúsi 10. Qi-Gong í Sjálandssk. 11. Stóla-jóga í 
Sjálandssk. 13. Njálulestur 13. Handavinnuhorn í Jónsh. 11.15 Boccia í
Ásgarði 13.20-15.40 Kaffiveitingar í Jónshúsi 13 Listmálun í Smiðju 
Gerðuberg Fimmtudagur 29 febrúar Opin vinnustofa í Búkollulaut 
frá kl. 8:30 (heitt á könnunni) Línudans kl.11:00 Bútasaumur kl. 13- 16. 
Öll velkomin, óháð aldri og búsetu 
Hraunsel Fimmtudaga: Billjard: Kl. 8-16. Dansleikfimi kl. 9. Qi Gong: 
Kl. 10.? Pílukast kl. 13:00. Alltaf heitt á könnunni í boði FEBH. 
Hvassaleiti 56-58 Morgunkaffi og spjall frá 8:30-10:30. Handavinna 
- opin vinnustofa 9:-16. Stólaleikfimi kl. 10:30. Félagsvist kl. 13:10. 
Hádegismatur kl. 11:30 – 12:30, panta þarf fyrir hádegi deginum áður. 
Korpúlfar Borgir Fimmtudagur: Ttölvunámskeið kl. 9. Stólajóga 
með Gyðu Dís kl. 9. Styrktar og jafnvægisleikfimi kl. 10:15 og 11. 
Dagþór Haraldsson verður með ferðasögu og myndasýningu frá Ar-
gentínu og Brasilíu kl. 13. Skákhópur Korpúlfa kl. 13. Spilið Canasta 
fyrir byrjendur kl. 12:30 Tréútskurður á Korpúlfsstöðum kl:13. Sund-
leikfimi í Grafarvogslaug kl. 14. 
Samfélagshúsið Bólstaðarhlíð 43 Morgunkaffi 10. Vítamín í Vals-
heimilinu 10. Memmm fjölskyldustund 13 -15:00. Samprjón 13– 14:30. 
Myndlist með Margréti 12:30 – 15:30. Opið kaffihús 14:30 – 15:30, allir 
velkomnir. 
Samfélagshúsið Vitatorgi Bókband í smiðju kl. 9:-12:30. Opin 
handverksstofa kl. 9-10. Námskeið fyrir konur af erlendum uppruna kl.
10-12:30. Vítamín í Val - ókeypis líkamsþjálfun í Valsheimilinu að 
Hlíðarenda kl. 10-11. Kvikmyndasýning í setustofu kl. 12:45-14:30. 
Opin handverksstofa kl. 13-16. Teboð að breskum hætti kl. 14 í hand-
verksstofunni. Opið hús á vegum Rauða krossins kl. 16-18. 
Samfélagshúsið Vitatorgi Bókband í smiðju kl. 9-12:30. Opin hand-
verksstofa kl. 9-10. Námskeið fyrir konur af erlendum uppruna kl. 10-
12:30. Vítamín í Val - ókeypis líkamsþjálfun í Valsheimilinu að 
Hlíðarenda kl. 10-11. Kvikmyndasýning í setustofu kl. 12:45-14:30. 
Opin handverksstofa kl. 13-16. Opið hús á vegum Rauða krossins kl. 
16-18. 
Seltjarnarnes Vatnsleikfimi í sundl. kl. 7.10. Kaffikrókur á Skólabraut 
kl. 9. og jóga/leikfimi kl. 11. Léttar æfingar og pútt á Austurströnd 5 í 
dag kl. 10.30. Allir velkomnir. Karlakaffi í safnaðarheimilinu kl. 14. 
Aðalfundur félags eldri borgara verður haldinn í dag kl. 16. í sal félags 
og tómstundaraðstöðunnar að Skólabraut 3-5. Venjuleg 
aðalfundarstörf. Veitingar. Hvetjum fólk til að fjölmenna. 

FUNDARBOÐ
Aðalfundir Krýsuvíkursamtakanna,  
kt. 610486-1699, og Meðferðarheimilisins Krýsu-
vík, kt. 560991-1189, verða haldnir sameiginlega  
í Hafnarborg, Strandgötu 34, 220 Hafnarfirði  
kl. 17:00 þann 20. mars 2024. 

Á dagskrá fundanna verða eftirfarandi mál: 
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Sameiginleg skýrsla stjórna um starfsemi  

félaganna árið 2023 lögð fram
3. Ársreikningar félaganna fyrir árið 2023 lagðir 

fram til samþykktar
4. Kosningar fulltrúaráðsmanna í fulltrúaráð
5. Kosningar endurskoðenda
6. Önnur mál

Tillögur frá félagsmönnum sem bera á upp á aðal-
fundi skulu vera komnar í hendur stjórnanna eigi 
síðar en fimm dögum fyrir aðalfund. 

Dagskrá og ársreikningar félaganna munu liggja 
frammi á skrifstofu félaganna félagsmönnum til 
sýnis fimm dögum fyrir aðalfund. 

Samhliða aðalfundi er haldinn fulltrúaráðsfundur 
og því verður ein sameiginleg fundargerð útbúin 
fyrir fundina.

Fundarboð þetta er sent skráðum félagsmönnum 
í Krýsuvíkursamtökunum og Meðferðarheimilinu 
Krýsuvík ásamt því að vera birt opinberlega á  
heimasíðu félaganna og í einu víðlesnu dagblaði 
með minnst tveggja vikna fyrirvara. 

Félagsmenn geta nálgast fundargögn rafrænt viku 
fyrir aðalfund, með því að senda fyrirspurn á  
elli@krysuvik.is. Fundargögnin verða einnig afhent 
á aðalfundinum. 

Hafnarfjörður, 29. febrúar 2024,
Stjórn Krýsuvíkursamtakanna og  
Meðferðarheimilisins Krýsuvík.

Félagsstarf eldri borgara

Ferðalög

Raðauglýsingar                  
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AUGLÝSING
UM SVEINSPRÓF

Með umsókn skal leggja fram afrit af náms-

��������� ������������������� ��� ����������� ��� 

skóla úr rafrænni ferilbók og burtfararskírteini 

með einkunnum eða staðfestingu skóla á því 

að nemi muni útskrifast í maí 2024.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er 

mismunandi eftir iðngreinum.

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn 
og kjötiðn í maí/júní
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí/júní
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í bliksmíði í júní
Umsóknarfrestur er til 15. apríl.

Í vélvirkjun í september
Umsóknarfrestur er til 1. júlí.

Í veiðarfæratækni í maí/júní
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í stálsmíði í júní
Umsóknarfrestur er til 15. apríl.

Í snyrtifræði í október
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst.

Í hársnyrtiiðn í september/október
Umsóknarfrestur er til 1. júlí.

Í bifreiðasmíði og bílamálun í júní
Umsóknarfrestur er 1. apríl.

Í bifvélavirkjun í september
Umsóknarfrestur er til 1. júlí

Í hönnunar og handverksgreinum í júní
Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vef Iðunnar

www.idan.is og á skrifstofunni.

Vatnagörðum 20 .: 104 Reykjavík .: 590 6400 .: idan@idan.is

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin
sem hér segir ef næg þátttaka næst:

Nánari dagsetningar verða birtar á vef Iðunnar 

fræðsluseturs um leið og þær liggja fyrir.

Raðauglýsingar                                         569 1100

Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf.
Verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2024 í Safnahúsinu, Neskaupstað, kl. 14:00.

Fundurinn verður einnig haldinn með rafrænum hætti og verður hluthöfum þannig jafnframt 
boðið upp á fullgilda rafræna þátttöku á fundinum í gegnum Lumi AGM án þess að hluthafar 
séu viðstaddir á fundarstað.   

Dagskrá fundarins er með eftirfarandi hætti:

Framboð til stjórnar:

Hluthöfum er bent á að skv. 63. gr. hlutafélagalaga skal 
tilkynna skriflega um framboð til stjórnar minnst fimm 
dögum fyrir hluthafafund, eða í síðasta lagi fyrir 
kl. 14:00 þann 16. mars 2024. Framboðum skal skila 
á skrifstofu Síldarvinnslunnar hf., Hafnarbraut 6 eða á 
netfangið fjarfestir@svn.is. Tilkynnt verður um fram-
komin framboð tveimur dögum fyrir hluthafafundinn.

Stjórnarkjör fer fram samkvæmt meirihlutakosningu á 
milli einstaklinga, nema réttmæt krafa um hlutfalls- eða 
margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum er ráða 
minnst 1/10 hlutafjárins. Krafa þess efnis skal hafa 
borist stjórn félagsins fyrir kl. 14:00 laugardaginn 
16. mars 2024 á tölvupóstfangið fjarfestir@svn.is.

Nánari upplýsingar um fundarsókn 
og atkvæðagreiðslu:

Hægt verður að fylgjast með fundinum í gegnum 
vefstreymi auk þess sem hluthafar geta kosið rafrænt 
og borið upp skriflegar spurningar í gegnum Lumi 
snjallforritið eða vefsíðu Lumi. Rafræn þátttaka jafngildir 
mætingu á fundinn og veitir rétt til þátttöku í honum að 
öðru leyti. Allir hluthafar, hvort sem þeir mæta til fundar-
ins í Safnahúsinu eða taka þátt með rafrænum hætti, 
eru hvattir til að hlaða niður smáforriti Lumi AGM í eigin 
snjalltæki, en jafnframt geta þeir greitt atkvæði í gegnum 
vefslóð Lumi AGM eða á fundinum sjálfum. 

Aðilar sem eru eignaskráðir hluthafar í hlutaskrá skv. 
hluthafakerfi félagsins þegar aðalfundur fer fram geta 
beitt réttindum sínum á aðalfundi. Uppgjör viðskipta hjá 
Nasdaq verðbréfamiðstöð fer fram tveimur dögum eftir 

viðskiptin og því er mælst til þess að síðasti viðskipta-
dagur sé þann 19. mars 2024, vilji hluthafi beita rétt-
indum sínum á fundinum. Hluthafar geta látið umboðs-
mann sækja fundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður 
skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð, en form að 
umboði er aðgengilegt á vefsíðu félagsins. Tekið skal 
fram að umboð getur aldrei gilt lengur en í eitt ár frá 
dagsetningu þess. 

Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á 
því að sækja fundinn, hvort sem er rafrænt eða á stað-
num, eru beðnir um að skrá sig tímanlega á vefsíðunni

https://www.lumiconnect.com/meeting/svnagm2024

eigi síðar en kl. 16.00 þann 20. mars 2024, eða degi 
fyrir fundardag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd 
af skilríkjum og umboð, ef við á. Á hluthafafundum 
fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf 
félagsins njóta ekki atkvæðisréttar. 

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá fundarins 
og leggja fram ályktunartillögur ef gerð hefur verið skrif-
leg eða rafræn krafa um það eigi síðar en 10 dögum 
fyrir fund, þ.e. fyrir kl. 14:00 þann 11. mars 2024. Slík 
erindi skulu send á tölvupóstfangið fjarfestir@svn.is og 
munu þau verða birt á vefsíðu félagsins. Hafi hluthafi 
krafist þess að fá mál tekið til meðferðar á fundinum eða 
lagt fram ályktunartillögu fyrir þann tíma verður endanleg 
dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu félagsins eigi 
síðar en þremur dögum fyrir fundinn. Mál sem ekki hafa 
verið tilgreind í dagskrá hluthafafundar er ekki unnt að 
taka til endanlegrar úrlausnar á fundinum nema með 
samþykki allra hluthafa félagsins.

1. Skýrsla stjórnar
2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram 

  til staðfestingar
3. Tekin ákvörðun um greiðslu arðs
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu
5. Ákveðin þóknun til stjórnar félagsins 

  og endurskoðunarnefndar

6. Stjórnarkjör
7. Kjör endurskoðenda
8. Tilnefning nefndarmanna í endurskoðunarnefnd
9. Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin 

hlutum
10. Önnur mál, löglega fram borin

Allar nánari upplýsingar um hluthafafundinn má finna á vefsíðu félagsins https://svn.is/fjarfestar/ 

Stjórn Síldarvinnslunnar hf.

Umhverfismat framkvæmda
Matsáætlun í kynningu

Gilsárvirkjun í Eiðaþinghá, Múlaþingi

Orkusalan hefur lagt fram matsáætlun til Skipulagsstofnunar vegna 
umhverfismats 6,7 MW vatnsaflsvirkjunar í Gilsá í Eiðaþinghá, 
Múlaþingi.

Kynning á matsáætlun: Matsáætlunin er aðgengileg á Skipulagsgátt, 
www.skipulagsgatt.is og á vef Skipulagsstofnunar.

Umsagnarfrestur: Allir geta kynnt sér matsáætlunina og veitt umsögn í 
gegnum Skipulagsgáttina eigi síðar en 27. mars 2024.

Færir þér fréttirnar

mbl.is

Tilkynningar

Leitum að verkum eftir 

Jóhannes Kjarval 
Alfreð Flóka 

Kristján Davíðsson 
Þórarin B. Þorláksson 

Einnig eftir Þorvald Skúlason  

og Hafstein Austmann fyrir fjársterkan aðila. 

Upplýsingar í síma 895 0665 eða 568 3890. 
smidjanlisthus@simnet.is 

Smiðjan listhús, stofnað 1991 

Ármúla 36. 
Verslunarhúsnæði í  

austurbænum óskast 
 
Traust verslunarfyrirtæki með yfir 30 ára 
sögu óskar eftir að taka á leigu verslu-
narhúsnæði í austurhluta Reykjavíkur, 120-
200 fermetra.  
 Langtímaleiga til að minnsta kosti 5 ára. 
 Áhugasamir sendi inn tilboð á netfangið 
verslunarhusnaedi150@gmail.com  

Listmunir

Húsnæði óskast

Styrkir

Styrkir
til samgönguleiða

Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er heimilt 
í samgönguáætlun að ákveða fjárveitingu til að 
styrkja tilteknar samgönguleiðir sem ekki falla undir 
skilgreiningar vega samkvæmt vegalögum.

Vegagerðin auglýsir hér með eftir umsóknum um 
styrki til samgönguleiða samkvæmt nefndri lagagrein 
og 4. gr. reglna nr. 1155/2011 um þetta efni. 
Sótt er um á „minarsidur.vegagerdin.is“ og skrá 
umsækjendur sig inn með rafrænum skilríkjum eða 
Íslykli. Umsóknum skal skilað eigi síðar en 22. mars 
2024.

Nánari upplýsingar má finna á vef
Vegagerðarinnar www.vegagerdin.is/thjonusta  
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„Bókabörn 

fá kókómjólk!“
Klói kókómjólk kemur 

í hádegisheimsókn 
laugardaginn 2. mars.

Í lausasölu 919 kr.  

Áskrift 9.965. kr. 

Helgaráskrift 6.248 kr. 

PDF á mbl.is 8.705 kr. 

iPad-áskrift 8.705 kr.

Sími: 569 1100 

Ritstjórn: ritstjorn@mbl.is 

Auglýsingar: augl@mbl.is 

Áskrift: askrift@mbl.is 
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